
 
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหำคม ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

***************** 
รำยนำมผู้มำประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายสันติ นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล 
 ๓.นายจรวย คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๕. นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๖. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นายนพดล ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๘. นายนัฐพงษ ์เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๐. นายประจักษ์ หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑. นายไพโรจน์ อภินิเวศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒.นายพรเลิศ สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล   

 ๑๓. นายแฟง สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๔. นายมนัสวี  แซ่เตี้ยว    สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๕. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๖.นายวีระพงษ์ เจริญสุข   สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๑๗. นายสมเกียรติ แก้วประชานุรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๘. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๙. นายสากล เพชรมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๐. นายส าเริง ไพฑูรย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๑. นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๒. นายสุวธัชัย ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๓ นายหัสชัย เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๔. นายอภิรักษ์ พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๕. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล    
รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม  

คณะผู้บริหำร        
 ๑ .ธีระกิจ หวังมุทิตากุล   นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายสุฟ้าง  แซ่หว่อง   รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นายทรงยศ ยอดดนตรี   รองนายกเทศมนตรี 



๒ 
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 ๔.นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 ที่ปรึกษำ/เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

๑.นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๒.นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๓. นายยุทธวีร์  ทองค า   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 
๑. นางสุภาพร บุญจริง   ปลัดเทศบาล 
๒. นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์  รองปลัดเทศบาล      

 ๓. นางสุภาวดี ศรีเปารยะ   รองปลัดเทศบาล  
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๑.นายสมชาย ชิดเชื้อ   ผอ.ส านักการศึกษา 
๒.นายสุวรรณี  ศรีวุฒินพกุล  ผอ.ส านักการสาธารณสุข 
๓. นายจารึก วงศ์วานิช   ผอ.ส านักการช่าง 
๔. นายดิษฐากร ส่งแสง   ผอ.ส านักการคลัง 
๕. นางพรชนก ตู้บรรเทิง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๖. ว่าที ่ร.ต. ชัยณรงค์ สุทธิสว่าง  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๗. นางอัจฉรา รัตนา   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๘.นายสุเวช  รุ่งแดง   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑ 
๙. นายฐิติ  โกละกะ             (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓ 
๑๐.นางวราณี สุภาตร ี    (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๔ 
๑๑.นายรณชัย เรืองรักษ์   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๕ 
๑๒. นายธาตรี บัวหยู่   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ 
๑๓.นางเบญญาภา  มณีโชติ  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๑๔.นางภาวิตา ฐานะกาญจน์  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๑๖.นายสุเทพ  เจียมทิพย์   ผอ.ส่วนการโยธา 
๑๗.นายฐิติพันธ์  ล้อประเสริฐกุล  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๑๘. นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข 
๑๙.นางสาวจีรศิริ มีลาภ   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้  
๒๐.นางสาวจินตนา  มณฑารพ  ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
๒๑. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชำชนทั่วไป  

 ๑.นายธวัชชัย พรหมเพ็ญ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
๒.นายพิระพงศ์ นาคครื้น    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓.นายโสภณ อนันตทรัพย์   หัวหน้าป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ๔.นางสาววนิดา ด้วงก่อเกิด  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
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 ๕.นางอมรา พร้อมประเสริฐ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 ๖.นางยี่สุ่น อินทร์จันทร์   นิติกร ๗ ว 
 ๗.น.ส.พรอนงค์  แก้วเจริญ  สันทนาการ ๗ ว 
 ๘.นายจารุพันธ์  ปาลคเชนทร์      นักบริหารงานช่าง ๗ 
 ๙.นางปิยนัยน์  นวลวัฒน ์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ๗                                                         
 ๑๐.นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์  นักพัฒนาการท่องเที่ยว  ๗ 
 ๑๑.นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ ว 
 ๑๒.นางเบญจมาศ บัวชู   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖ว 
 ๑๓.นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการ  ๖ ว 
 ๑๔นางโสมรัศมิ  จันทนขาว  เจ้าพนักงานธุรการ ๖ ว 
 ๑๖.นางสาววาสนา  สอนนอง  เจ้าพนักงานธุรการ   ๖ ว 
 ๑๗.นางสาววันวสิา วุฒิ     นายช่างโยธา ๖ ว    
 ๑๙.นายไวพจน์ เพ็ชรศรี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ ว  
 ๒๐.นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเก้ือ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ 
. ๒๑.นายประสาน  ชัยรัตน์    เจ้าพนักงานเทศกิจ ๕ 
 ๒๒.นางจินตวี  โรยทองค า  เจ้าพนักงานธุรการ   ๕ 
 ๒๓.นายอดิศักดิ์  หลีหรับ    เจ้าพนักงานธุรการ   ๕ 
 ๒๔.นางสุชาดา  บุญรอดชู                      นักวิชาการศึกษา ๕ 
 ๒๕นางเกิดศิริ  เหมือนวงศ์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 ๒๖.นางสาวนภารัตน์  สุทธินุน่  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๒ 
 ๒๗.นางอาทิตยา อินทร์จันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ   ๒ 
 ๒๘.ส.ต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๙.นางสาวชฎาพร นันทเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๓๐.นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๑.นางสาวกัลยารัตน์ ทาบสุวรรณ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๒.นางสาวภัณฑิรา วิชัยดิษฐ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๓.นางสาวปริชญา ไทยสม  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๔.นางฟารีดา ตะปินา   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๕.นางเยาวภา   บุญค้ าจุน  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๖.นางวิยะดา  จันแก้ว   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๗.นางสาวภูชณิศา ชูนวลศรี  พนักงานจ้างทั่วไป  
 ๓๘.นายธีระพงษ์  ศิระบูชา                    สื่อมวลชน 
 ๓๙.นางสาวอาทิตญา  เพชรแก้ว  นักศึกษา 
 ๔๐.นายจักพงษ์  คงแสงแก้ว  นักศึกษา 
 ๔๑.นายธีระวุธ  แก้วกุล   นักศึกษา 
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วันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๘   
เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบ
องค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ          
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ มีวาระที่แก้ไขเพ่ิมเติม ขอเชิญท่านเลขาฯ 
ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกทราบนะครับ 

นำยสุริยะ  แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯมีการแก้ไข
เอกสารครับ 

-ข้อความเดิมครับ ค าแถลง ๑/๕ ( ๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ โดยระบุ
วั ต ถุ ป ระส งค์  จ าน วน เงิ น ล บ  ๓ ๘ ,๕ ๐ ๐  บ าท  ข อแ ก้ ไข เป็ น  ( ๒ )                 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวนเงิน  ๑๔๘,๕๙๕,๒๘๕.๓๑ 
บาท เนื่องจากระบบ e-LAASที่ควบคุมจากส่วนกลางขัดข้องทั่วประเทศครับ 
ท าให้การค านวณเงินอุดหนุนฯ ผิดไปครับ 

- ค าแถลง หน้า ๒/๕ ของสถานธนานุบาลแก้ข้อความเดิม จากวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ แก้ไขเป็น วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

ขอเชิญท่านเลขาฯ กล่าว เข้าสู่การกล่าวเปิดประชุมผมขอเปิดการ
ประชุมครับ เข้าในวาระเปิดประชุม ต่อครับ  

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

        ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง    เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
 ด้วยสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ให้เปิดประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ 
ประจ าปี  ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีก าหนด ๓๐ วัน 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล           
พ.ศ. ๒๔๙๖   และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘  
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๘  มีก าหนด ๓๐ วัน 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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                                                     ประเสริฐ ทับทิมทอง                          
                                                  (นายประเสริฐ  ทับทิมทอง) 
                                 ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
หนังสือจากกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ ว ๐๗๐ ลงวันที่  ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
 ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๐๙๑   
  ลงวันที่ ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๕๘   
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล จ านวน ๑ ฉบับ 

๒.  ระเบียบวาระการประชุม      จ านวน ๑ ฉบับ 
๓.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ   

       สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม  
       ๒๕๕๘ จ านวน  ๑ เล่ม 

๔.  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
        พ.ศ. ๒๕๕๙    จ านวน ๑ เล่ม   

๕.  ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ประเภทการก่อสร้างและ 
       ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตามร่างเทศบัญญัติฯจ านวน ๑  เล่ม 

๖. ญัตติ                        จ านวน ๕  ญัตติ 
 ตามที่งานกิจการสภาเทศบาล ได้ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘  นั้น เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖             
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ ๒๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลนคร               
สุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่ ๑-
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  มีก าหนด ๓๐วัน ประธานสภาเทศบาลได้แจ้งนัดประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่๑  ประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี          
ชั้น  ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  ขอแสดงความนับถือ 

 
                    ประเสริฐ ทบัทิมทอง 

                   (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 
              ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

   ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑  ไม่มีนะครับ 
  

  ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนคร
สุรำษฎร์ธำนี 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร         
สุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ประจ าปี  ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๘ -๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดขอแก้ไข  หากไม่มีผมมติที่
ประชุมครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติรับรองรายงานการประชุม
เทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี  สมั ย ส ามัญ  สมั ยที่  ๒  ป ระจ าปี  ๒ ๕ ๕ ๘               
เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีรับรองรำยงำนกำรประชุมเทศบำลนคร   
สุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๒๘ – ๒๙  
พฤษภำคม ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์   

 ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
เงินกู้ เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่น  (กองวิชำกำรและแผนงำน) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี   

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีด้วยกรมการปกครอง 
มีหนั งสือ ด่วนมาก ที่  มท ๐๓๑๓ .๔ /ว๒๒๓๑  ลงวันที่  ๒๙ กันยายน                
พ.ศ. ๒๕๔๑ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน โดยก าหนดให้การการ
เบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม เงินอุดหนุนจาก
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนๆโดยมีวัตถุประสงค์ในกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยเฉพาะ เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ระบุรายการไว้โดยเฉพาะ เจาะจง
ด้านการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้จ่าย โดยไม่ต้องตรา เป็น
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งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี หรือรายจ่ายเพ่ิมเติมและเมื่อด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ การพัสดุแล้วให้รายงานให้สภาท้องถิ่น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
             ขอเรียนว่าขณะนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๑๕ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘รวมงบประมาณ ทั้ งสิ้น  ๑๙ ,๐๑๓ ,๐๐๙  บาท 
รายละเอียด ดังนี้   
 ๑.เงินจ่ายขาดสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน  
๑๕,๕๖๓,๐๐๙ บาท  

 ๑.๑โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร  ถนนศรีวิชัย ๒๖  
(แยกคลองชิด) งบประมาณ ๗๘๕,๐๐๐ บาท  

 ๑.๒ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนศรี  ๒๒  งบประมาณ 
๓,๕๗๙,๐๐๐ บาท 

๑.๓ โครงการการก่อสร้างท่อระบายน้ าและทางเท้าถนนปฏินันท์ 
งบประมาณ ๙๓๕,๓๘๐ 

๑.๔ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและทางเท้าถนนเศรษฐภักดี 
งบประมาณ ๘๔๕,๖๓๐ บาท 

๑.๕  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรซอยแม่นวล งบประมาณ 
๗๒๐,๐๐๐ บาท 

๑.๖ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนตลาดล่าง ๒๖ งบประมาณ 
๓,๔๙๙,๙๙๙ บาท 

 ๑.๗ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนสาย ก.ซอยอู่โก
หน่าย งบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.๘ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๒๔ 
งบประมาณ ๑,๑๒๗,๐๐๐ บาท 

๑.๙ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนท่าทอง  งบประมาณ 
๒,๓๒๑,๐๐๐ บาท 

๒. เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงิน 
๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท 

๒.๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและทางเท้าถนนชลวิถี งบประมาณ 
๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและทางเท้าถนนศรีไชยา ตั้งแต่ถนนชน
เกษมถึงถนนเปรมจิตต์ประชา งบประมาณ ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดรายงานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป 



๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 
ท่านนายกฯ ก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วนะครับ ว่าได้เอาเงินไปท าอะไรบ้าง 

ในการตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุน  

มติที่ประชุม สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีรับทรำบเรื่องกำรรำยงำนกำรใช้
จ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่น  
(กองวิชำกำรและแผนงำน)  

 ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์   ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี  
  

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาล             
ผู้ทรงเกียรติด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใน
การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ส านักการศึกษา ค่าครุภัณฑ์กีฬา โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  จากเดิม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
- โค ร งก า รจั ด ส อ น ห ลั ก สู ต ร พิ เศ ษ ด้ าน กี ฬ า  ตั้ ง ไว้ 

๒ ,๐๕ ๒ ,๐๐ ๐  บ าท  (สองล้ าน - ห้ าหมื่ น สองพันบาทถ้ วน ) ค งเหลื อ 
๖๓๓ ,๙๔๒ .๖๓ บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาท -             
หกสิบสามสตางค์) 

โอนไปเป็น 
ค่าครุภัณฑ์  รวม ๑๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 
ค่าครุภัณฑ์กีฬา 
 - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักการศึกษา ชุดเสา
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แบดมินตันแบบล้อเลื่อน (ระบบ เฟืองปรับสูง – ต่ า) จ านวน ๖ ชุด 
คุณลักษณะ 

- เสาท าด้วยเหล็กแป๊ปด ากลวงอย่างดี ขนาด ๒ นิ้ว 
หนา ๒ มิลลิเมตร 
- เสาด านอกเคลือบสีกันสนิมแบบ EDP เสาใน               

ชุปโครเมี่ยม ปลายเสามีรอกส าหรับ ตรึงตาข่าย ขนาด ๒ นิ้ว 
- เสามีระดับความสูงจากพ้ืนถึงปลายเสา ๑.๕๕ เมตร 
- เสามีล้อเลื่อนขนาด ๘ นิ้ว ยึดติดกับฐานเสาเพ่ือ

สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมตัวค้ ายันที่แข็งแรง 
- ตัวเสามีระบบปรับสูง – ต่ า และมีระบบปรับความ

ตรึงตาข่ายแบบสปริงล็อคป้องกันการตีกลับของตาข่าย 
- ฐานเสาถ่วงน้ าหนักด้วยลูกปูนสี่เหลี่ยมติดกับฐานค้ า

ยัน น้ าหนักไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก. 

เหตุผล 

  เนื่องจากได้มีการก่อสร้างสนามแบดมินตันบริเวณสวนหลวง 
ร.๙ และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อชุดเสาแบดมินตันแบบมีล้อเลื่อน เพ่ือใช้
ส าหรับจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน และให้บริการประชาชนในการเล่นกีฬา 
และออกก าลังกาย เสาแบดมินตันจึงมีความจ าเป็นมาก หากไม่มีเสาแบดมินตัน
ก็ไม่สามารถเล่นแบดมินตันได้  ด้วยเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีนคร               
สุราษฎร์ธานี จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล่าว ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ดังนี้ 

 - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักการศึกษา ชุดเสาแบดมินตันแบบ
ล้อเลื่อน (ระบบเฟืองปรับ สูง – ต่ า) จ านวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)              

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณา
อนุมัติ  ตามนัยข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๔ ต่อไป 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

ระเบียบวาระที่ ๔ ฝ่ายบริหารได้แจ้ง รายละเอียด ให้เพ่ือนสมาชิกสภา
เท ศ บ าล ฯ ทุ ก ท่ าน ท ราบ ระ เบี ย บ ถ้ าห ากท่ าน ผู้ ใด ส งสั ย ส อบ ถาม                       
ขอเชิญนายพรเลิศครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรง
เกียรติ  กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯในระเบียบ              
วาระที่ ๔ ในเรื่องของหลักการ จากเดิมงานระดับประถมศึกษา (นิเทศก์) หมวด
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ค่ า ใ ช้ ส อ ย  ป ร ะ เภ ท ร า ย จ่ า ย เกี่ ย ว กั บ ก า ร รั บ ร อ ง แ ล ะ พิ ธี ก า ร                     
ท่ านประธานสภาเทศบาลครับ  หากเราไปดู ในงบประมาณ  ในเล่มปี               
พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินที่จะโอนจากประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการไม่
ตรงครับท่านประธาน จะต้องโอนจากรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ในโครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษ ด้านการกีฬา 
๒๕๒,๐๐๐ บาท ของเล่มปีงบประมาณพ .ศ. ๒๕๕๘  ไปดูที่หน้า ๔๗/๑๓๑ 
และหน้า ๔๘/๑๓๑ไม่ใช่โอนจากประเภทรายจ่าย เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองและ
พิธีการ แต่โอนจากรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะ
รายจ่ายอื่นขอให้ท่านประธานไปดูเพ่ิมเติมด้วยครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯท้วงติงว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ครับ ท่าน
ผู้ ใดที่จะชี้แจงข้อผิดพลาดตรงนี้ เกี่ยวกับวงเงินครับ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโดยครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

ท่านประธานสภาเทศบาลครับท่านดูใบขวาง ใบที่ ๒ ครับ จะโอนจาก
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ แต่ใบแรกในญัตติ
ผิดครับ หากดูในในญัตติ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ผิดครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

จากให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯบอกให้ครับ ขอเชิญชี้แจงครับ             
ว่าที่ผิด เนื่องจากอะไรผมจะได้ขอมติครับ ขอเชิญครับ 

นำยสมชำย ชิดเชื้อ 
ผอ.ส ำนักกำรศึกษำ 

ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ยอมรับว่าผิดครับ ในญัตติ ประเภท
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองและพิธีการ อันที่จริงต้อง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้ากับลักษณะงานเพราะฉะนั้น อยากจะขออนุญาตแก้ไข
เพ่ือให้ถูกต้องครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล  
  
  
  

ตามระเบียบวาระที่ ๔ ครับ อาจจะท าคลาดเคลื่อนมานะครับ ตามญัตติ                
ทางผอ.ส านัก ก็ยอมรับแล้วว่าผิด ทางผู้บริหารมีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
แข่งขันกีฬา เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯจะต้องช่วยกันพิจารณานะครับ ให้ นะ
ครับหากจ าไม่ผิด ผมว่าผิดมา ๒ ครั้งแล้วนะครับ เป็นเรื่องไม่ธรรมดานะครับ 
เอาเข้าสภามาแต่ผิดตั้ง ๒ ครั้งจะขอพัก ๕ นาที ขอเวลาเพ่ือ ได้ปรึกษาหารือ
กันนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ ที่มีข้อผิดพลาด 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี   

 ระเบียบวาระที่ ๔เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการศึกษา)                    
ผมขอถอนญั ตตินี้ ค รับ  เนื่ อ งจากรายละเอี ยดของญั ตติ นี้ ยั ง ไม่ ครบ                   
ถ้วนสมบูรณ์ครับ 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

  
  
 ในการขอถอนญัตติดังกล่าว ต้องขอความยินยอมจากสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ยินยอมให้ถอนญัตติ เรื่องขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                
พ.ศ. ๒๕๕๘ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการศึกษา)ออกจากระเบียบวาระ
การประชุมฯ กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเห็นชอบให้ถอนญัตติอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๕๘ไปตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่                   
(ส า น ัก ก า ร ศ ึก ษ า )ออกจากระเบี ยบวาระการประชุมฯด้ วยคะแนน                  
เสียงเอกฉันท์   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีเห็นชอบให้ถอนญัตติอนุมัติโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ส ำนัก
กำรศึกษำ)ออกจำกระเบียบวำระกำรประชุมฯ  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

   ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลง            
ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี   

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ              
ที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติให้
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบประมาณรายจ่าย ส านัก
การศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

 
 

หลักกำร 
 ขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดดังนี้  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์การศึกษา 
 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนเดี่ยว ระดับประถมศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 จากเดิม 
 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนเดี่ยว ระดับประถมศึกษา  จ านวน ๒๓๔,๐๐๐ บาท   
           -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอ้ีเดี่ยวของนักเรียนระดับประถมศึกษา ชนิดขา
เหล็กพ้ืนไม้โต๊ะนักเรียน ขนาด ๔๐ x ๕๕ x ๗๐ ซม. (ก x ย x ส) พร้อมกล่อง
ใต้โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน มีพนักพิง ขนาด ๓๕ x ๓๕ x ๘๐ ซม. (ก x ย x ส) 
จ านวน ๓๐๐ ชุด เป็นเงิน ๒๓๔ ,๐๐๐ บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๓            
(ตลาดล่าง) จ านวน ๑๐๐ ชุด และโรงเรียนเทศบาล ๕ จ านวน ๒๐๐ ชุด   
(ราคาท้องถิ่นเนื่องจากก าหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าและประหยัด) 
 งานระดับมัธยมศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์การศึกษา 
 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 จากเดิม 
             โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท  
             -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอ้ีเดี่ยวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชนิดขา
เหล็กพ้ืนไม้ โต๊ะนักเรียน ขนาด ๔๐ x ๖๐ x ๗๕ ซม. (ก x ย x ส) พร้อมกล่อง
ใต้โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนมีพนักพิงขนาด ๔๐ x ๔๒ x ๘๕ ซม. (ก x ย x ส) จ านวน 
๑,๓๕๐ ชุด เป็นเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อน
เผดิมวิทยา) จ านวน ๖๐๐ ชุด โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) จ านวน ๑๐๐ 
ชุด โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) จ านวน ๔๐๐ ชุด และโรงเรียนเทศบาล 
๕ จ านวน ๒๕๐ ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากก าหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับ
การใช้งาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนเดี่ยว ระดับประถมศึกษาจ านวน 
๔๗๔,๐๐๐ บาท   
               -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอ้ีเดี่ยวของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ระดับ ๓ มอก. ๑๔๙๔-๒๕๔๑, มอก. ๑๔๙๕-๒๕๔๑ จ านวน ๓๐๐ ชุด เป็นเงิน 
๔๗๔,๐๐๐ บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) จ านวน ๑๐๐ ชุด 
และโรงเรียนเทศบาล ๕ จ านวน ๒๐๐ ชุด โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนเดี่ยว ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน ๒,๑๓๓,๐๐๐ บาท  
                -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอ้ีเดี่ยวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ระดับ ๔  มอก. ๑๔๙๔-๒๕๔๑,มอก. ๑๔๙๕-๒๕๔๑ จ านวน ๑,๓๕๐ ชุด เป็น
เงิน ๒,๑๓๓,๐๐๐ บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 
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จ านวน ๖๐๐ ชุด โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) จ านวน ๑๐๐ ชุด โรงเรียน
เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) จ านวน ๔๐๐ ชุด 
 และโรงเรียนเทศบาล ๕  จ านวน ๒๕๐ ชุด  

เหตุผล 
 ด้วยส านักการศึกษา ได้รับอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโต๊ะเก้าอ้ีเดี่ยวของนักเรียนระดับประถมศึกษา และจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอ้ี
เดี่ยวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แต่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) ไว้ในรายละเอียด ซึ่งในการจัดซื้อครั้งนี้เทศบาลต้องถือปฏิบัติตาม
หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการจัดซื้อพัสดุที่ มีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
ข้อ ๑๑ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดังกล่าว เป็นไปตามหนังสือ
สั่งการและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนได้มีโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียน จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณที่ตั้งไว้
เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อต่อไปได้ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัย
ข้อ ๒๗,ข้อ ๒๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

 นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญ นายพรเลิศ  สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

ท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ  ผมนายพรเลิศฯ ผมคิดว่า 
ญัตติที่  ๕ค่อยข้างจะมีปัญหาผมก็ไม่มั่นในว่าตัวเลขของผมถูกหรือของ             
ญัตติถูก ครับ เพราะตัวเลข ผมเอามาจากเล่มงบประมาณเล่มนี้ ตัวเลขเงินเพ่ิม
ต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวนเงิน ๓,๒๔๔,๐๘๐  บาท แต่ตัวเลขงบประมาณ 
จ านวนเงิน ๒,๗๓๖,๓๖๐ บาท (เอาตัวเลขกันก่อนครับ ตัวเลขที่ผมเอามาของ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ) เกี่ยวกับเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ จ านวนเงิน ๓,๒๔๔,๐๘๐ บาท (ตัวเลขงบประมาณ
อนุมัติ ) แต่ตัวเลขที่ โอนมา เป็นตัวเลขอนุมัติ  งบประมาณ จ านวนเงิน 
๒,๗๓๖,๓๖๐ บาท ในใบขวาง ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนถูกต้อง อันไหนถูกอันไหน
ผิดครับ ขอให้ตรวจสอบก่อนนะครับ   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท้วงติงครับ ยอดสองยอดนี้ไม่ตรงกันครับ  
อยากให้ตรวจสอบ และยืนยัน ให้ตรงกันนะครับเพ่ือจะให้ถูกต้องในการใช้
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งบประมาณส่วนไหน   ขอเชิญท่านผู้ใดที่จะชี้แจง ยืนยันยอดตัวไหนที่ชัดเจน  
ขอเชิญท่านที่ชี้แจงได้นะครับ ผมอนุญาตให้ชี้แจงได้เลยนะครับ ไม่ว่าใครถ้า
หากชี้แจงได้ในส่วนที่ผิดงบประมาณ ในส่วนนี้ ทางอ.พรเลิศฯ  ได้บอกชัดเจน
แล้วว่ายอดในใบขวาง และในญัตติไม่ตรงกัน ผิดพลาดตรงส่วนไหน  ขณะนี้ 
ฝ่ายผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ก าลังปรึกษากันนะครับ  ขอเวลา ๕ นาทีครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี   

ขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯญัตติที่ ๕ ผมขออนุญาต          
ถอนครับ เนื่องจากรายละเอียดของเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วนครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในการขอถอนญัตติดังกล่าว ต้องขอความยินยอมจากสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ยินยอมให้ถอนญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส านักการศึกษา)          
ออกจากระเบียบวาระการประชุมฯ กรุณายกมือครับ 

สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติ
โอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส านักการศึกษา)  ออกจากระเบียบวาระการ                  
ประชุมฯ  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีเห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติโอนเงิน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส ำน ักกำรศึกษำ)  ออกจำกระเบียบวำระกำรประชุมฯ             
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

 ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่องญั ตติขออนุ มัติ โอนงบประมำณรำยจ่ำย
ป ระจ ำปี งบ ป ระม ำณ  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๘ ไป ตั้ งจ่ ำ ย เป็ น ร ำยก ำร ให ม่                   
(สถำนธนำนุบำล) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติครับ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใน
การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ สถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักกำร 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  
แผนงานการพาณิชย์ 
งานสถานธนานุบาล 
ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 
 ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารและบริเวณภายนอกอาคารสถานธนานุบาลฯ    

ที่จัดเป็นสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาลฯ 
โอนไปเป็น 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตราชั่งทองค าดิจิตอล จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตราชั่งทองค าดิจิตอล จ านวน ๑ เครื่อง มีพิกัดการชั่งไม่

ต ากว่า ๓๐๐๐.๐๐ กรัม ขนาด (D×H):๑๗๐ mm ×๑๙๐ ค่าอ่านละเอียด 
๐.๐๑ กรัม การปรับค่า:ภายในส่วนแสดงผล:LCD พร้อมไป Backlight (ราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากก าหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยค านึงถึงความ
คุ้มค่าและประหยัด) 

เหตุผล 
ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

สถานธนานุบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานการพาณิชย์ งาน
สถานธนานุบาล หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ค่าใช้สอย ประเทค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมอาคารและบริเวณภายนอกอาคารสถานธนานุบาลฯที่จัดเป็น
สิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาลฯ 

ด้วยปัจจุบันตราชั่งทองค าดิจิตอลที่ใช้อยู่ มีความคาดเคลื่อนเมื่อชั่ง
น้ าหนักทองค า ท าให้ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบน้ าหนักทองค าให้ถูกต้องใน
กรณีลูกค้ามาจ าน าอยู่หลายรอบ  ท าให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ 
จึงมีความประสงค์จะจัดซื้อตราชั่งทองค าดิจิตอลเครื่องใหม่จ านวน ๑ เครื่อง 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบในการอนุมัติโอนงบประมาณ ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจ่าย ดังนี้ 



๑๖ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตราทองค าดิจิตอล จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตราชั่งทองค าดิจิตอล จ านวน ๑ เครื่อง มีพิกัดการชั่งไม่

ต่ ากว่า ๓,๐๐๐.๐๐  กรัม ขนาด (D×H):๑๗๐ mm ×๑๙๐ ค่าอ่านละเอียด 
๐.๐๑ กรัม การปรับค่า:ภายในส่วนแสดงผล:LCD พร้อมไป Backlight (ราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากก าหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยค านึงถึงความ
คุ้มค่าและประหยัด) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามนัย 
๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ต่อไป 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

ตามที่ได้อ่านรายละเอียดและหลักการเรียบร้อยแล้วครับ ในระเบียบ
วาระที่ ๖ เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะสอบถามในระเบียบ วาระที่ ๖ 
ขอเชิญท่านที่สนใจสอบถามได้ครับ 

นำยพรเลิศ  สุทธิรักษ์สมำชิก
สภำเทศบำล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ในญัตตินี้
ครับ เนื่องจากญัตตินี้ไม่มีใบโอน และได้รับการขออนุมัติการโอนครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามที่ท่านสมาชิกขอนะครับเอกสารการโอนถูกต้องหรือไม่ครับ หากมี
เอกสาร ได้รับการขออนุมัติการโอนหรือไม่ครับ ครบถ้วนหรือไม่ สภาเทศบาลฯ
แห่งนี้เอกสารไม่ได้ขัดข้องอะไร เพียงแต่หากท่านท ามาให้ถูกต้องครบวงจร  
ที่มาซักหาท้วงติง เพียงเพ่ือหาข้อผิดพลาด ตามหลักการท างานก็ต้องมีการ
ผิดพลาดกันบ้าง หากข้อผิดพลาดมีเพ่ือนท้วงติงบ้างก็เป็นธรรมดา 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ เนื่องจากท่านสมาชิกถามหา
เอกสารมาไม่ได้และผมไม่สามารถหามาได้ผมขอถอนครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

ในการขอถอนญัตติดังกล่าว ต้องขอความยินยอมจากสภาเทศบาลนคร    
สุราษฎร์ธานี ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ยินยอมให้ถอนญัตติเรื่องอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สถานธนานุบาล) ขอออกจากระเบียบ
วาระการประชุมฯ กรุณายกมือครับ 

สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  (สถานธนานุบาล)  ออกจากระเบียบวาระการประชุมฯ                 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี เห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติโอน
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ร ำ ย จ่ ำ ย ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ  พ .ศ .  ๒ ๕ ๕ ๘                              



๑๗ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (สถำนธนำนุบำล)  ออกจำกระเบียบวำระกำร
ประชุมฯด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวำระที่ ๗ เรื ่องญัตติขออนุมัติกู ้เงิน เบิก เกินบัญชีกับ
ธนำคำรออมสิน สำขำถนนรำษฎร์อุทิศ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจ ำน ำ
และบริหำรโครงกำรหนี้  (สถำนธนำนุบำล) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

  ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติกู้เงินเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาถนนราษฎร์อุทิศ  เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนรับ
จ าน า  และบริหารโครงสร้างหนี้ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ 
จ านวน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)    

เหตุผล 
 ๑.เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน า และบริหารโครงสร้างหนี้    
ส าหรับกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี      
  ๒.ตามที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้เบิกเงินเกิน
บัญชีกบัธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขาสุราษฎร์ธานี   และในแต่ละวัน
ท าการจะมีการเบิก - ถอนเงินสด  ประมาณวันละ  ๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท  เพื่อน ามาเป็นทุนหมุนเวียนรับจ าน า ซึ่งทางสถานธนานุบาล ฯ   ได้ขอให้
ทางธนาคาร-กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขาสุราษฎร์ธานี  บริการรับส่งเงิน
ฝาก - ถอน ให้ แต่ทางธนาคาร ฯ  ไม่สามารถให้บริการได้  หากจะให้บริการ
ทางสถานธนานุบาล ฯจะต้องเสียค่าบริการเอง ค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ   
๓,๐๐๐   บาท  (สามพันบาทถ้วน)  ซึ่งสถานธนานุบาล ฯ ไม่สามารถตั้ง
งบประมาณรายจ่ายได ้
 ๓. ในกรณี เบิกเงินเกินบัญชีกับทางธนาคารออมสิน ฯ  จ านวน    
๕๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท   (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้เงื่อนไขเดียวกับที่กู้จาก
ธนาคารกรุงไทย ฯ   ทางธนาคารออมสิน ฯ สามารถให้บริการ  รับส่งเงิน          
ฝาก - ถอน ให้กับสถานธนานุบาล  ฯ  ได้ 
 ๔. เพ่ือปิดบัญชีเงินกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และขอกู้เงิน
เบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ จ านวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากของส านักงานเทศบาลนคร



๑๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

สุราษฎร์ธานีเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน  เช่นเดิม  (กรณีใช้เงินฝากค้ าประกัน   
ประเภทเงินฝากประจ า   ๓๖  M Plus ค้ าประกัน (ด ารงเงินฝาก)                
 
อั ต ราดอก เบี้ ย  เงิน เบิ ก เกิ น บั ญ ชี   ต าม ป ระ เภ ท เงิน ฝ าก  +  ๑ .๕ ๐                   
(๑.๘๐+๑.๕๐ = ๓.๓๐)   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี    
พิจารณาอนุมัติให้กู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาถนนราษฎร์อุทิศ  
ตามมาตรา ๖๖ (๖)  และมาตรา ๖๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญั ติ เทศบาล  (ฉบับที่  ๒ )                
พ.ศ.๒๔๙๘  และตามค าสั่งกระทรวง-มหาดไทย  ที่  ๖๔/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๓๑  
มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๗ ครับทางฝ่ายผู้บริหารได้อธิบาย หลักการและ
เห ตุ ผ ล เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว น ะ ค รั บ มี ท่ า น ผู้ ใ ด ป ร ะ ส ง ค์ ส อ บ ถ า ม                            
ขอเชิญคุณนัฐพงษ์ครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  กระผมนายนัฐพงษ์                   
เตี่ยมังกรพันธุ์  ระเบียบวาระท่ี ๗  ขออนุมัติ กู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออม
สิน สาขาราษฎร์อุทิศ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนรับจ าน าและบริหารเป็นรายการ
ใหม่ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับโรงรับจ าน ามีการบริหารเงินกันแบบไหน เพ่ือนทุก
ท่านก็ไม่ทราบอยู่แล้วว่ามีการบริหารกันเป็นแบบไหน ถึงเวลาจะมีการอนุมัติกู้
มาขอในสภา อยากถามว่าผลก าไรของโรงรับจ าน า ในแต่ละปีมีค่าตอบแทน           
ให้ผู้บริหาร และข้าราชการผมอยากถามว่า ผลก าไรที่จ่ายให้กับท่านนายกฯ         
ท่านปลัดฯ มีระเบียบตัวไหน อย่างไรอยากถาม  ผู้จัดการสถานธนานุบาล             
น าระเบียบตัวนี้เป็นแบบไหน 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

ผมเข้าใจนครับว่า ท่านถามเกี่ยวกับการบริหาร ของโรงรับจ าน า แต่
ญัตติที่ให้มา เรืองการของกู้เงิน แต่ที่เพ่ือนถามว่าการบริการหลังจากกู้เงินไป
แล้ว เวลาจ่ายเงินให้ผู้บริหารจ่ายแบไหน มีหลักเกณฑ์อย่างไรเพ่ือนถาม ว่า 
หากมีการกู้เงินไป แล้ว มีวิธีการอย่างไรเงินในการบริหารใช้ระเบียบตัวไหนขอ
เชิญท่าน นายกฯ  

นำงศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน์
ผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำล 

กราบเรียนท่านประท่านสภาเทศบาลฯที่ เคารพวันนี้ที่ท่านสมาชิกสอบ 
ระเบียบ ของสถานธนานุบาลในการด าเนินการโรงรับจ าน าจะมีผลประกอบการ
เกิดขึ้นไม่แต่ ละปี ผลก าไร  ที่เกิดขึ้นจ านวน  ๑๐๐% จะต้องน าไปน าไปเป็น
ทุนหมุนเวียน และน าไปใช้จ่ายในการรับจ าน าให้แก่ประชาชน จ านวน  ๕๕ % 
และอีกจ านวน ๓๐% ส่งเป็นเงินอุดหนุนกับเทศบาล ขอยกตัวอย่าง ๕  ปีที่ผ่าน
มา ถ้าหากท่านใดอยากทราบจะส าเนาแจกนะคะ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน 
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๓๐% ส่งเป็นเงินอุดหนุนกับเทศบาล ๗ ,๘๐๐ ,๐๐๐ บาท  และในปี พ .ศ. 
๒๕๕๖ จ านวน  ๓๐% ส่งเป็นเงินอุดหนุนกับเทศบาล ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท  จาก
พ.ศ. ๒๕๐๕ - ปัจจุบัน จากที่เปิดมา จาก พ.ศ. ๒๕๐๕ จนถึงปัจจุบัน ส่งให้
เทศบาล เกือบ ๑๐๐ ล้านบาท ยอดที่ ๓ จ านวน ๑๕ % เป็นระเบียบ ของ 
สนง. จสท.จะจัดสรรเป็นเงินรางวัลให้กับ ผู้บริหาร พนักงาน และ เจ้าหน้าที่             
ที่รับผิดชอบในการ ด าเนินงานที่รับผิดชอบผลประกอบการของโรงรับจ าน า 
ผจก. มีหน้าที่รับจ าน าทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการ ผจก.มีหน้าที่รับผิด 
ในกรณีท่ีรับจ าน าแล้วมีราคาทอง ผันผวน ถ้าเกิดขายไม่ได้ผจก.ต้องเป็นคนจ่าย
ชุดนี้ นะคะ ตามระเบียบ ของ จสท.  มีหน้าที่รับผิดกรณีรายละเอียดทั้งหลาย 
มีชี้แจง อีกบ้างครั้งดิฉัน ยังอธิบายอาจจะคลาดเคลื่อน กราบเรียนหากมีความ
กรุณา หาก เมตตา ไป เยี่ยม เยียนได้ตลอดเวลาไปดูได้ว่า โรงรับจ าน าท างาน
แบบไหนว่า เราท างานแบบไหน เพื่ออะไร ท างานอย่างไร ประชาชน มีความสุข
อย่างไรสิ่งที่มีญัตติในวันนี้ท าไม  ถึงได้ ขอกู้เงิน ธนาคารออมสินเพราะว่า 
ปัจจุบัน นี้ มีปัญหา  เรื่องโจรกรรมการจี้ปล้น ทุกวันนี้ พนักงานต้องน าเงินไป 
ฝากเองบ้าง ครั้ง ๕ แสน บ้างครั้ง ๑ ล้าน หรือ ๒ ล้าน กลัวว่าถ้าหากวันใดเกิด
เหตุการณ์ขึ้นมา เรามาสามารถรับผิดชอบเงินส่วนนี้ได้ ไม่สามารถท าประกัน
เงินชุดนี้ได้ ปรากฏว่าจากการที่สอบถาม ธนาคาร ออมสิน ทางธนาคาร ออม
สิน มีบริการรับ -ส่งเงินให้ และดอกเบี้ยก็ไม่แตกต่างกันนะคะ และผลประโยชน์ 
ก็จะเกิดกับโรงรับจ าน าและป้องกันผลเสียหายที่จะเกิดตามมาในอนาคต จึงได้
เสนอญัตตินี้ขึ้นมาเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของโรงรับจ าน าและผลประโยชน์ของ
โรงรับจ าน า และผลประโยชน์ ของประชาชน  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

ตามท่ีสถานธนานุบาลได้ชี้แจงนะครับ ว่าผลประโยชน์ได้น าไปใช้ในด้าน
ใดบ้างนะครับ ก็คงจะเข้าใจกันครับ 

นำยประจักษ์ หนูแก้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพสมาชิก สภาเทศบาล เขต ๓  สืบเนื่อง
จากท่านสอบถามนะครับ  ผมว่าท่าน ผู้จัดการตอบไม่ตรงประเด็นครับ                 
เงินรางวัลมาจากไหนตัดเงินรางวัลอย่างไรครับขอรายละเอียดการเบิกจ่าย          
ขอบคุณมากนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯสงสัยเรื่องเงินรางวัลครับ ว่าอย่างไร            
หากเป็นเงินรางวัลค่าอะไรขอเอกสารครับว่าชี้แจงได้หรือไม่ 

นำงศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน์           
ผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำล 

กราบเรียนท่ านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิก                   
สภาเทศบาลฯ ทุกท่าน รายละเอียดมีระเบียบ การจัดสรรเงินรางวัลมีนะคะ 
ออก มาจาก กรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถ้าหาก
ท่าน สมาชิก  ท่านใดอยากได้เดี่ยวจะส าเนาแจก และสามารถชี้แจงได้ทุกข้อ
อย่างกระจ่าง ว่าท าไม ถึงต้องมีเงินรางวัล ท าไมถึงต้องมีเงินในส่วนนี้ สามารถ
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ชี้แจงได้ตลอดเวลา ด้วยความเคารพนะคะ ขอให้ไปรับได้ที่โรงรับจ าน า 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

ฝ่ายผู้จัดการสถานธนานุบาลเขาได้ชี้แจงแล้วว่าสามารถได้ ว่าได้ 
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และเขาก็มีสิทธิหน้าที่ ในการ
ด าเนินการตาม ค าสั่ง แต่มีเสียงสะท้อนมา แต่เพ่ือนสมาชิก จะเอามาดูในวันนี้  
หากระเบียบเขาดูระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ผมคิดว่าเขาก็ต้องปฏิบัติ
ถูกต้องอยู่แล้ว เพ่ือน สมาชิก ขอมาครับ ผู้จัดการสถานธนานุบาลบอกให้ไปดู
ได้ที่โรงรับจ าน า เขาดูให้แต่ไปดู ได้ที่โรงจ าน า ให้ไป  ที่สถานธนานุบาล แต่
เพ่ือนสมาชิกจะเอารายละเอียดในวันนี้ แต่มีให้ แต่ให้ไปเยี่ยมเขาบ้าง 

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

ผมคิดว่า ควรจะเอาเอกสารในวันนี้หากให้ทุกท่านไป คงใช้เวลาให้เด็กที่
โรงจ าน าส่งมาให้ก็ได้  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

ให้เราพิจารณากันไปก่อน เอกสารค่อยเอามา  ในวันนี้ แต่ขอเป็นเอามา
ให้ภายหลัง  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี  

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สืบเนื่องจาก ระเบียบที่ ๗ท่าน 
ได้ถาม ถึงการบริหารงาน จะขออนุมัติ ผู้บริหารงานก็ ยินดี ที่จะเปิดเผยตัวเอง
หากจะขอรายละเอียด ผมขอว่าจะส่งให้ในภายหลังได้ไหม ญัตติที่ขอกู้ ตรงนี้
เราขอ แค่ขอย้ายธนาคาร(ญัตตินี้เราขอกู้ได้ผ่านไปแล้ว) และตอนนี้  เนื่องจาก
ธนาคารกรุงไทยไม่สามารถ รับ-ส่งเงินให้กับโรงรับจ าน า เบิกเงินครั้งละ ๑-๒ 
ล้านบาทไม่มีความ ปลอดภัย ส่งเงินเข้าธนาคารครั้ง ละ  ๒-๓ แสนบาท ใน
ปัจจุบันนี้ พนักงานของสถานธนานุบาลเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับ -ส่งเงิน 
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นพนักงานคงรับผิดชอบไม่ไหวจากการไปสอบถามกับ
ธนาคารออมสิน เขายินดีรับ ส่งเงิน อยากจะขอถามว่า สภาแห่งนี้จะอนุมัติไหม 
ว่าย้ายหรือไม่ แค่นั้นเองครับ 

นำยประจักษ์  หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

ผมว่าไม่จริงครับ ธนาคารกรุงไทยไม่สามารถรับบริการรับ-ส่งได้ครับ ผม
ว่าธนาคารกรุงไทยรีบรับเลยหากมีการรับ-ส่งเงินเป็นแสนบาท คงมีการรับ-ส่ง
ทุก ธนาคารครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

ท่านอย่าเอาความรู้สึกมาตัดสินครับ ผมคุยแล้วครับ เขาคิดค่าบริการ 
เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท แต่ธนาคารออมสินไม่คิดเงินค่าบริการนะครับ หลักการ 
อัตราดอกเบี้ยก็เท่ากัน เหมือนๆกัน นะครับ ในหลักการและเหตุผลผมก็ได้ 
ตามท่ีได้อธิบายไว้ทั้งหมด 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

ผมได้รับท่านนายก และ ผจก. ชี้แจงในบ้างส่วนผมได้รับฟัง แล้วนะครับ 
ว่ากรุงไทยเรียกเก็บเงิน ๓,๐๐๐ บาท (ค่าบริการรับ-ส่งเงิน) แต่ธนาคารออมสิน
ไม่เรียกเก็บ เพราะนั้นผมขอทราบอัตราดอกเบี้ยด้วยครับ ว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่ การย้ายเงินสมัยนี้ ไม่ใช่น้อยๆ  ย้ายธนาคารตั้ง ๕๐ ล้านบาทครับ            
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ผมขอทราบอัตราดอกเบี้ย ระหว่าง ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ออมสิน 
แตกต่างกันอย่างไรครับ  

 
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 
อัตราดอกเบี้ยเท่ากัน อยู่ใน  หลักการ และเหตุผล เท่ากันนะครับหาก

อัตราแตกต่างกันผมคงไม่ย้าย  ผลประโยชน์ไม่เสียหาย แต่เราได้รับประโยชน์
เพ่ือความปลอดภัยของพนักงานในการรับ -ส่งเงินไม่ใช่เพ่ืออะไรนะครับ              
เพ่ือความปลอดภัยของพนักงานในการรับ-ส่งเงิน ผมเขียนไว้แล้วว่าดอกเบี้ยเท่าเดิมครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

ทางผู้บริหารได้ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบแล้วครับ และที่ได้ส่งให้
เพ่ือนสมาชิกในเอกสารเขาก็ระบุชัดเจนครับ ที่ต้องการย้ายธนาคารเนื่องจาก
หากใช้บริการธนาคารกรุงไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ๓,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
แต่หากย้ายธนาคารไปธนาคารออมสินไม่ต้องเสียค่าบริการเนื่องจากในส่วน
อัตราดอกเบี้ย เท่าเดิมครับ ท่านนายกฯ ชี้แจงเรียบร้อนแล้วท่านายกฯก็ได้ตอบ
แล้วนะครับ หากมีใครจะสอบถามต่อก็ขอเชิญครับ 

นำยรักษ์พงษ์ แช่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

ในส่วนระเบียบวาระ ญัตติที่ ๗ จริงๆแล้วเป็นเรื่องการขอกู้ ไม่ใช่การ
ย้ายเงิน โอนเงินต่างๆ คือ ต้องการให้ฝ่ายผู้บริหาร และสมาชิก แต่จริงๆแล้ว 
โรงรับจ าน า ขอปรับเปลี่ยนมาขอกู้ ธนาคารออมสิน เพียงแค่ขอย้าย ธนาคาร 
ต้องเข้าใจตรงกัน ว่าที่เสนอมา รายละเอียดเนื่องจาก หากกู้ธนาคารกรุงไทย 
ต้องเสีย ค่ าบริการ เดือนละ ๓ ,๐๐๐บาท แต่ส่วนอ่ืนๆเหมือนกันครับ           
แ ต่ ห าก ม ากู้ กั บ ธ น าค ารอ อ ม สิ น ไม่ ต้ อ ง เสี ย ค่ า บ ริ ก า รจ ริ งๆ แ ล้ ว                         
หากสถานธนานุบาล อย่างน้อย ควรมีบัญชีหนี้สิน/รายได้ /รายรับ /ทรัพย์สิน 
เท่าไร ควรจะได้มาแนบ   ในสภาเทศบาลฯ แห่งนี้ เพ่ือพิจารณาว่าในการกู้เงิน 
๕๐ ล้านบาท จะได้ทราบว่า มีทรัพย์สินเท่านี้ เพ่ือขอกู้เท่านี้ตอนนี้เรายังเป็นหนี้
ธนาคารกรุงไทยเท่าไรแล้วเราจะมาเปลี่ยน เป็นธนาคารออมสินผมไม่ทราบครับ
ว่าตอนนี้เรามีหนี้เหลือ อีกเท่าไร ทรัพย์สินคงเหลือเท่าไรอย่าบอกว่าจะลด
ปัญหา อาชญากรรมเนื่องจากปัญหาตรงนี้ เราต้องการลดด้วยกันทุกที่                 
แต่ด้วยเหตุผลตัวอ่ืนไม่ทราบนะครับ อยากให้ เข้าใจตรงกัน แต่ตอนนี้             
สถานธนานุบาล ต้องการเปลี่ยนแหล่งทุน ธนาคารออมสิน ก็ต้องการดอกเบี้ย 
ต้องการขอกู้ควรจะท าเอกสารมาใช้ชัดเจนเอามาแนบว่าเรามีหนี้สินเท่าไร
เพ่ือให้ทุนของสถานนุบาลแข็งแรงขึ้น เพ่ือไว้ใช้ให้ประชาชน พวกเรา สมาชิก
สภาเทศบาลฯไม่ได้ขัดข้องอะไรครับ หรือติดใจอะไรในส่วนตรงนี้นะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัต ิกู ้เ งิน เบ ิก เกินบัญชีกับ
ธนาคารออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจ าน า
และบริหารโครงการหนี้ จ านวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) (สถานธนานุบาล) กรุณายกมือครับ  
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอนุมัติกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับ

ธนาคารออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจ าน า
และบริหารโครงการหนี้ จ านวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาท
ถ้วน) (สถานธนานุบาล) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์           

มติที่ประชุม สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีอนุมัติกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนำคำรออมสิน 
สำขำถนนรำษฎร์อุทิศเพื ่อ เป ็น ท ุน ห ม ุน เว ีย น ร ับ จ ำน ำ แ ล ะบ ร ิห ำ ร    
โครงกำรหนี ้ จ ำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท (ห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน)              
(สถำนธนำนุบำล) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์           

  ระเบียบวำระที่ ๘ เรื่องญัตติขอรับควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ในวำระที่  ๑)              
(กองวิชำกำรและแผนงำน) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๘ นะครับ ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงระเบียบฯครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 ขอน าเรียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ครับ 
ซึ่งจะมีข้อที่เกี่ยวข้องในบางประเด็นที่จะน าเสนอให้คณะท่านสมาชิกสภาฯ           
ผู้ทรงเกียรติทราบนะครับ ข้อ ๔๕ นะครับ "ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้" ข้อ ๔๕ วรรค ๓ นะครับ "ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น" ข้อ ๔๗ นะครับ 
"ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว" ข้อ ๔๗ วรรค ๒ "เพ่ือ
ประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้" ข้อ ๔๘ นะครับ "ใน
กรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่ง
ระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
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งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่
สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ" ข้อ ๔๘ วรรค ๒ นะครับ "ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการ" ข้อ ๔๘ วรรค ๓ นะครับ "ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้า
พิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามตามล าดับ" ข้อ ๔๙ นะครับ "ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญั ตติ พิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ งร่างข้อบัญญัตินั้ น ไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย " ข้อ ๔๙ 
วรรค ๒ นะครับ"ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น
รายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ" อีกข้อผนวกท้ายก็คือกรณีที่ร่างข้อบัญญัติลงมติไม่รับหลักการ คือข้อ ๕๓ 
นะครับ "ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการ
ตามความในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้
ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปเว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้ เป็นอย่างอ่ืน" 
ข้อ ๕๓ วรรค ๒ นะครับ "ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่าง
เดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก  เว้นแต่
ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป"  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเลขาฯก็ได้อ่านระเบียบในการพิจารณางบประมาณให้เพ่ือนสมาชิก
ฯได้รับทราบแล้วนะครับ ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นะครับ                                     
ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารฯครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะได้เสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน 
หลักการและแนวนโยบาย การด า เนิ นการในปี งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๕๙ 
ดังต่อไปนี้    
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 ๑. สถานะการคลัง    
            ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    
                 ในปี งบประมาณ  พ .ศ .๒๕ ๕๘  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎ าคม                  
พ.ศ.๒๕๕๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
                 มีสถานะการเงินดังนี้    
                 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน  ๑,๖๐๙,๙๖๑,๖๗๓.๙๖ บาท 
       ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๔๙๔,๐๓๔,๖๖๙.๗๘ บาท  
       ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๓๓๔,๗๖๕,๑๗๑.๐๑ บาท 
       ๑ .๑ .๔  รายการกัน เงิน ไว้ แบบก่อหนี้ ผู ก พันและยั งไม่ ได้             
เบิกจ่ายไม่มี  
      ๑ .๑ .๕ รายการที่ ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไม่มี
 ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน ๙,๖๔๑,๐๙๕.๕๐ บาท    
                 ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘    
            (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๙๕๖,๕๓๘,๓๐๓.๖๓ บาท ประกอบด้วย 
        หมวดภาษีอากร     ๘๐,๙๖๒,๖๒๕.๙๗  บาท 
                  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
          ๒๐,๑๗๗,๗๘๐.๔๐  บาท 
                 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๓๗,๘๑๕,๔๑๙.๖๐  บาท 
                 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๐.๐๐ บาท 
                 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๔,๑๖๔,๒๕๘.๓๕  บาท 
                 หมวดรายได้จากทุน   ๔๕๑,๘๐๐.๐๐  บาท 
                 หมวดภาษีจัดสรร   ๔๑๓,๗๐๖,๓๖๘.๖๐  บาท 
                 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๓๙๙,๒๖๐,๐๕๐.๗๑  บาท 
           
   (๒ )เ งิ น อุ ด ห นุ น ที่ รั ฐ บ า ล ใ ห้ โ ด ย ร ะ บุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
๑๔๘,๕๙๕,๒๘๕.๓๑บาท    
            (๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๔๖๔,๘๑๘,๓๗๗.๕๔ บาท ประกอบด้วย 
        งบกลาง                ๒๓,๑๔๕,๕๖๖.๑๔  บาท 
                 งบบุคลากร     ๒๒๗,๓๘๑,๑๐๘.๕๒  บาท 
                 งบด าเนินงาน     ๑๗๗,๐๘๒,๓๐๙.๙๔  บาท 
        งบลงทุน     ๒๓,๓๕๙,๒๓๖.๘๔  บาท 
                 งบรายจ่ายอื่น   ๐.๐๐ บาท 
                 งบเงินอุดหนุน    ๑๓,๘๕๐,๑๕๖.๑๐  บาท 
            (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
๘๒,๓๕๗,๗๒๙.๙๖ บาท    
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            (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน ๗,๘๕๗,๖๘๒.๐๓ บาท  
  (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม ไม่มี    
        ๓. งบเฉพาะการ    
              ประเภทกิจการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘    
 (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)     
                    มีรายรับจริง ๔๑,๘๖๓,๔๖๔.๐๘ บาท  รายจ่ายจริง   
๒๐,๑๙๙,๒๓๘.๓๒ บาท 
 กูเ้งินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืน ๆ  จ านวน๑๐๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เงินฝากธนาคารทัง้สิ้น ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘จ านวน ๑๖๙,๓๐๙.๘๘ บาท 
                    ท รั พ ย์ รั บ จ าน า   จ า น วน  ๑ ๒ ,๑ ๒ ๒  ร าย   เป็ น เงิ น            
๒๓๗,๒๒๖,๖๓๐  บาท    
   ค ำแถลงงบประมำณ    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ประมาณการ
รายรับ ปี ๒๕๕๙ ดังนี้    
    รายได้จัดเก็บเอง    
     หมวดภาษีอากร   ๗๗,๐๑๒,๐๐๐.๐๐   
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑๐,๑๖๒,๐๐๐.๐๐   
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐   
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๘,๑๐๐,๐๐๐.๐๐   
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ๒,๑๔๖,๐๐๐.๐๐   
     หมวดรายได้จากทุน   ๒๐,๐๐๐.๐๐   
     รวมรายได้จัดเก็บเอง   ๑๒๙,๐๔๐,๐๐๐.๐๐   
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
     หมวดภาษีจัดสรร   ๔๙๒,๙๐๕,๐๐๐.๐๐   
     รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้   ๔๙๒,๙๐๕,๐๐๐.๐๐   
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
      รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   ๓๔๓,๓๗๕,๐๐๐.๐๐   
     ร ว ม ร าย ได้ ที่ รั ฐ บ าล อุ ด ห นุ น ให้ อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น
๓๔๓,๓๗๕,๐๐๐.๐๐  
 รวม  ๙๖๕,๓๒๐,๐๐๐.๐๐  
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ประมาณการรายจ่าย ปี ๒๕๕๙ ดังนี้                
จ่ายจากงบประมาณ    
     งบกลาง   ๔๗,๒๗๗,๑๐๐.๐๐ 
     งบบุคลากร   ๓๗๔,๙๑๕,๑๒๐.๐๐ 
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     งบด าเนินงาน  ๓๔๓,๖๓๒,๙๔๐.๐๐ 
     งบลงทุน   ๑๗๔,๗๘๕,๔๘๐.๐๐ 
     งบรายจ่ายอื่น  ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     งบเงินอุดหนุน  ๒๔,๓๐๙,๓๖๐.๐๐ 
      รวมจ่ายจากงบประมาณ ๙๖๕,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ 
      เทศบัญญัต ิ    
      ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙           
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ด้าน   
 ด้านบริหารทั่วไป    
          แผนงานบริหารงานทั่วไป    ๒๑๐,๒๔๑,๘๑๐   
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ๒๐,๘๔๑,๗๕๐   
 ด้านบริการชุมชนและสังคม    
          แผนงานการศึกษา   ๓๑๐,๙๔๗,๘๗๐   
          แผนงานสาธารณสุข   ๕๕,๗๐๐,๒๐๐   
          แผนงานสังคมสงเคราะห์   ๘,๐๘๙,๙๑๐   
          แผนงานเคหะและชุมชน   ๒๒๖,๔๙๕,๗๖๐   
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๓,๒๔๗,๐๒๐   
          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๒๗,๗๒๗,๒๒๐   
 ด้านการเศรษฐกิจ    
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ๒๑,๓๑๖,๖๑๐   
          แผนงานการเกษตร    ๒๐,๑๗๒,๙๙๐   
          แผนงานการพาณิชย์    ๓,๒๖๑,๗๖๐   
 ด้านการด าเนินงานอื่น    
          แผนงานงบกลาง               ๔๗,๒๗๗,๑๐๐   
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   ๙๖๕,๓๒๐,๐๐๐   
 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนคร                  
สุราษฎร์ธานี    
 ประมาณการรายรับ ๖๗,๐๑๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ประมาณการรายจ่าย ๔๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

เหตุผล 
         เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้
ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ต ล อ ด ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .๒ ๕ ๕ ๙                                  
จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติฯ และการจ่ายเงิน
อุดหนุนต่อไป  
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 
ทางฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงแล้วนะครับ ทั้งปี เก้าร้อยหกสิบห้าล้านสาม

แสนสองหมื่น บาท ทั้งปี รายละเอียดเดี่ยวเพ่ือนสมาชิกจะได้มาชี้แจงกันครับ 
ขอพักรับประทานอาหารเที่ยงครับ 

 - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน - 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

เปิดประชุมต่อนะครับ เปิดประชุมพิจารณางบประมาณ ๒๕๕๙  
  
  

นำยสุริยะ  แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ในการประชุมพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๘ วาระที่ ๑ เราแยก ๒ ประเด็น 
นะครับ ๑.ข้อกฎหมาย ของการพิจารณาร่างระเบียบการเงิน นะครับ เราต้อง
พิจารณาแยกวาระ รวดเดี่ยว ๓ วาระไม่ได้ เราต้องพิจารณาแยกวาระไปครับ  
ร่างระเบียบการเงิน เราไม่สามารถพิจารณา รวมกันไม่ได้ตามระเบียบต้องมีการ
เลือกเสนอรายชื่อ แต่ในประเด็นช่วงนี้นะครับ ประเด็นในเรื่องของการรับร่าง 
ข้อที่ ๔๕  วรรค ๓ ร่างข้อบัญญัติให้เสนอร่างข้อบัญญัติ ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง  
ประธำนสภำเทศบำล 

เราพิจารณ าร่วมกัน  เรา เพ่ื อนสมาชิกเราจะพิจารณ าอย่ างไร                      
จะพิจารณาเรียงหน้า หรือพิจารณารายแผ่น  

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

ขอเสนอพิจาณาเป็นรายหน้าครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่ านผู้ อ่ืนมีความคิด เห็ นอย่ างไรบ้ างครับ  ก็ทางคุณ นั ฐพงษ์                    
ว่าให้พิจารณากันเป็นรายหน้าไป นะครับ ท่านผู้อ่ืนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ขอ
เสนอได้ครับ หรือจะให้พิจารณาทีเดียวทั้งเล่ม ยกเล่มแล้วก็ค่อยเสนอมติกัน 
แล้วแต่เพ่ือนสมาชิกครับ ถ้าเพ่ือนสมาชิกเสนอเป็นรายหน้า คนอ่ืนไม่ได้มีข้อ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนะครับ ขอเชิญครับ อาจารย์พรเลิศ ครับ  

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล  

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ก่อนที่จะถึงตรงนั้น ผมมีเรื่องที่จะติด
ใจอยู่นิดหนึ่ง นิดเดียวครับ ในหน้าแรกครับ ค าแถลง ๑/๕ ที่แก้ไขใหม่ หมวด
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ที่ ๐.๐๐ ครับ หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ อันนี้เทศบาลเราได้มาจากสถานธนานุบาล         
เมื่อได้มาจากสถานธนานุบาล มันน่าจะมีตัวเลขเมื่อถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เพราะว่า ในหน้าที่ ๕/๕ มีตัวเลขของปี ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน 
มันมีรายได้ก าไรจากทรัพย์หลุดจ าน า มันมีรายได้จากดอกเบี้ย มีรายได้จาก
ดอกเบี้ยรับจ าน า ตัวเลขตรงนี้ เมื่อถึงวันที่ ๒๘ ก็น่าจะมีตัวเลขมาปรากฏ 
รวมทั้งในหน้าที่  ๒ ในเรื่องของก าไรของสถานธนานุบาล จนถึงวันที่  ๓๐ 
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เมษายน ๒๕๕๘ ตัวเลขก าไร ก าไรจากสถานธนานุบาลมี ๓ ก าไร ก าไรหนึ่ง 
ก าไรจากทรัพย์หลุดจ าน า ก าไรที่สองก าไรดอกเบี้ยของธนาคาร และก าไรที่สาม 
เป็นก าไรดอกเบี้ยของโรงรับจ าน า แล้วปรากฏในหน้า ๕/๕ แต่ในหน้าที่ ๒ ก็ไม่
ปรากฏว่ามีก าไรสะสมเท่าไร ยอดเป็นศูนย์ๆ เหมือนกัน ตรงนี้ก็อยากจะทราบ
ว่ายอดตรงนี้ ส ามารถที่ จะคิ ด ได้ ห รือ ไม่  เมื่ อถึ งวันที่  ๒๘  กรกฎาคม                    
ในหน้าแรก ครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯก็ได้สอบถามแล้วครับ ว่าการคิดรายได้หรือ
รายจ่ายอย่างไร ขอเชิญครับ ฝ่ายผู้บริหารจะให้ใครเป็นผู้ตอบ กองคลังครับ       
ขอเชิญครับฝ่ายผู้บริหารว่าให้ผอ.กองคลังเป็นผู้ช่วย ก็ขอเชิญเลยครับ 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับการรายงานสถานะการคลังครับ           
ที่ระบุ ที่พิมพ์ออกมาเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นะครับ รายได้หมวด
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์มีจ านวน ๐.๐๐ บาทนั้น โดยปกติแล้วทุก
ปีงบประมาณนะครับ การจัดสรรช่วยเหลือท้องถิ่นของโรงรับจ าน าครับ จะวาง
ฎีกา จะจ่ายเงินมาให้เทศบาลประมาณปลายเดือนกันยายนนะครับ ของทุกปี 
เพราะฉะนั้น ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ก็จะไม่มีตัวเลขเหล่านี้ปรากฏอยู่
ครับ เพราะว่าในการลงรับในระบบนั้น เราจะบันทึกข้อมูลผ่านระบบ E-lass ลง
รับประเภทนั้นๆ เมื่อเรามีรายได้เข้ามานะครับ ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญอาจารย์พรเลิศ ครับ  

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 โดยปกติครับ ที่ท่านช่วยกรุณาตอบเมื่อกี้นี้ ก็คือเดือนกันยายน แต่ผม
เปิดมาหน้า ๕/๕ ปี ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน นะครับ มันปรากฏตัวเลข ที่
เป็นรายได้ก าไรทรัพย์หลุดจ าน า สองล้านกว่าบาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
๒๔๑.๖๑ บาท ดอกเบี้ยโรงรับจ าน า ๑๗ ล้านกว่าบาท ณ ปรากฏของวันที่ ๓๐ 
เมษายน ก็มียอดตัวเลข ไม่ต้องรอถึงกันยายน วันนี้ ค าแถลงประกอบ
งบประมาณหน้าแรก เราได้จากทรัพย์สิน ได้มาจากโรงรับจ าน าอย่างเดียว ไม่มี
รายได้อย่างอ่ืนเลยที่จะมาเพ่ิม ปี ๒๕๕๗ รายได้มา ๗,๘๐๐,๐๐๐ ประมาณการ
ของ ๒๕๕๘ ได้มา ๘,๐๐๐,๐๐๐ กว่า เป็นประมาณการ ซึ่งจะยุติก็ต่อเมื่อเดือน
กันยายน อย่างที่ท่านว่า แต่ผมถามว่า ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มันก็น่า
ที่จะค านวณออกมาได้ว่าเป็นรายได้สักประมาณเท่าไร เพราะ ๓๐ เมษายน 
ตัวเลขออกมาแล้วนะครับ ว่าได้อะไรมาเท่าไร หรือว่าในเรื่องของงบประมาณ
เขาไม่ใส่ตัวเลขผมก็ไม่ทราบนะครับ ในการท างบประมาณ แต่ผมสงสัยตัวเลข
ตรงนี้ว่าท าไมมันเป็นศูนย์ๆ ทั้งๆที่มันมีรายได้เข้ามาน่าจะเป็นเรื่องของผลก าไร 
เพราะโรงรับจ าน าไม่มีขาดทุนครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ทุกท่านก็ขอเชิญครับ เพราะว่าเพ่ือนสมาชิกก็ยังท้วงติงอยู่ครับ ว่าเมื่อ
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ นี่ครับ จะต้องมีตัวเลขครับ ขอเชิญครับ  

 
นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

  
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับตัวเลขตัวนี้ครับ เมื่อสักครู่ก็ได้ชี้แจง
ไปแล้วว่าเป็นตัวเลขที่ปรากฏ ณ วันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ครับ ทีนี้
ส าหรับระบบบัญชีของโรงรับจ าน านั้นไม่แน่ใจว่า ในระเบียบเขานั้น เขาในการ
จัดสรรเงินตัวนี้นะครับ จะต้องด าเนินการเมื่อปิดบัญชีตอนสิ้นปีงบประมาณ
หรือไม่อย่างไรครับ เพราะว่าโดยปกติแล้วทุกๆ ปีนั้น จะมีมาปลายเดือน
กันยายนครับ นี่คือ อาจจะเป็นคล้ายๆว่าระบบ ระเบียบการปิดบัญชีของโรงรับ
จ าน านั้น เขาก าหนดไว้อย่างไร ตรงนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ครับ 
ขอบคุณครับ       

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายผอ.กองคลังตอบแล้วครับ ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูล          
ได้ครับ ขอเชิญอาจารย์พรเลิศครับ  

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมขอทราบ คนที่ท าบัญชีค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๕๙ ของโรงรับจ าน า ว่าที่ท ามาเมื่อวันที่  ๓๐ เดือนสี่  เดือน
เมษายน ปี ๒๕๕๘ ปรากฏว่ามีรายได้เท่านี้ สามารถที่จะค านวณหาก าไรได้
หรือไม่ แล้วถ้าวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สามารถที่จะค านวณก าไรได้หรือไม่   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายเพ่ือนสมาชิกนะครับ ก็ยังอยากที่จะทราบว่า คนที่ท าบัญชี
งบประมาณรายจ่าย งบดุลของโรงรับจ าน านั้นครับ สามารถที่จะมาชี้แจงส่วนนี้
ได้หรือไม่  ก็ขอเชิญครับ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารครับ ขอเชิญครับอาจารย์พรเลิศ
ครับ จะซักถามเอาประเด็นอะไร ก็ขอเชิญครับ     

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 คือท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมเอง ผมไม่แน่ใจนะครับ ผมถึง
ได้ถามว่า ไม่ทราบว่าเป็นลักษณะของการท างบประมาณตรงนี้หรือไม่ ใน
รูปแบบของงบประมาณที่ออกมาเป็นศูนย์ๆ เพราะว่าโรงรับจ าน า อย่างที่ได้รับ
ค าตอบเมื่อกี้นี้ว่าตัดยอดบัญชีกันจริงๆ ก็คือเดือนกันยายน แต่พอมาเมษายน
ตรงนี้มันมีรายได้ปรากฏขึ้น ในหน้า๕/๕  ผมก็เลยสงสัยนะครับ แต่ถ้าเป็นเรื่อง
การจัดท างบประมาณเป็นรูปแบบแบบนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับท่านประธานครับ 
เพราะอย่างไรก็ต้องรอกันยายนอยู่แล้วครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ถ้าเมื่ออาจารย์พรเลิศเขาไม่ได้ติดใจอะไรที่ตรงส่วนนี้ครับ  ผอ.ส านัก
การคลังได้ตอบชัดเจนแล้วว่าแกไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลนี้ได้นะครับ เราก็จะ
พิจารณากัน  ต่อเลยครับ  แต่ตรงส่วนที่หนึ่งนี้ก็ ทางอาจารย์พรเลิศซักถาม            



๓๐ 
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มีท่านผู้อ่ืนที่สอบถามส่วนไหน ข้อไหนบ้าง ขอเชิญ คุณนัฐพงษ์ ครับ  

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนัฐพงษ์                
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หน้า ๑/๕ ครับ บรรทัด
ล่างถัดจากอาจารย์พรเลิศ เลยครับ งบลงทุนนะครับ จ านวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ 
ในปีงบประมาณรายจ่ายปี ๕๙ นี้ตั้งไว้ ๒๓,๓๕๙,๒๓๖ บาท แต่ปีที่แล้ว ปี ๕๘ 
ตั้งไว้จ านวน ๓๖,๒๐๐,๐๐๐ กว่า ผมอยากจะถามว่าท าไมปี งบประมาณปีนี้ 
ท าไมงบลงทุนมันถึงต่างกันตั้งสิบสามล้านครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นี่คือถ้าอย่างนี้ก็ถามหน้า ๕/๕ ใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับคุณนัฐพงษ์ ครับ             
คุณนัฐพงษ์ หน้า ๕/๕ ใช่ไหมครับ  

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 หน้า ๑/๕ ครับ ข้อสามครับ หมวดรายจ่ายจริงครับ งบลงทุนครับ ซึ่ง
ต่างกับงบประมาณรายจ่ายจริงปี ๕๘ สิบกว่าล้าน สิบแปดล้าน อยากจะทราบ
เหตุผล รายละเอียดนะครับ ว่าท าไมงบประมาณงบลงทุนรายจ่ายจริงท าไม
ต่างกันเป็นตัวเลขที่สูงครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่า การตั้ ง
งบประมาณใช้จ่ายปี ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙ นี้ครับ ผลต่างท าไมมันมากเกินไป
อย่างนี้ครับ ก็ขอเชิญครับ  ฝ่ายผู้บริหารครับ งบที่ใช้ปี ๕๘ แล้วทีนี้งบ ๕๙ 
เพ่ือนเขาถามว่างบ ๕๘  กับปี ๕๙ นี้ งบประมาณตั้ง ท าไมแตกต่างกันเกินไป 
ใช่ไหมครับคุณ   

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 หน้า ๑/๕ หมดเลยครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ              
หน้า ๑/๕ ข้อ๓  รายจ่ายจริง ในตัวงบลงทุนครับ ปีงบประมาณปี ๕๙ ต้ังไว้ 
๒๓ ,๓๕๙ ,๒๓๖ บาท แต่ ในปี งบประมาณปี  ๕๘ งบลงทุน เหมือนกัน               
ตั้งไว้ ๓๖,๒๓๕,๐๐๐ อยากจะทราบว่าท าไมมียอดต่างกันตั้งสิบสามล้านครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯครับ ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯถามงบลงทุน ๒๓,๓๕๙,๒๓๖.๘๔ 
นั่นของปี ๕๘ ครับ ของปี ๕๘ ครับ ตรงนี้เป็นของปี ๕๘ ครับ ก็ขอกราบเรียน
ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ สับสนนิดหน่อยครับ ซึ่งงบประมาณของ 
๒๓,๓๕๙,๒๓๖ ซึ่งของปี ๕๘ ยังใช้ไม่หมดครับ อยู่ใน ๒๘ กรกฎาคม ครับ   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณนัฐพงษ์ ครับ เขาชี้แจงแล้วครับ บอกว่ายอดเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ 
กว่านี้เป็นงบประมาณปี ๕๘ ที่ยังใช้จ่ายไม่หมดครับ ก็พอที่เข้าใจนะครับ คงจะ
เข้าใจกันแล้ว คุณนัฐพงษ์ ครับ ต่อไปก็จะขอมติครับ ว่าเราจะพิจารณารายหน้า
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หรือพิจารณากันรายเล่มหรือเป็นอย่างไรนะครับ ผมจะถามเป็นรายหน้าก่อน
ครับ ใครเห็นว่าจะให้พิจารณากันรายหน้านี้ก็ขอมติก่อนนะครับ ให้ยกมือครับ 
นะครับ ถ้าใครจะขอให้พิจารณากันเป็นรายหน้าเลยนะครับ ก็ให้เพ่ือนยกมือ
ครับ ใครเห็นส่วนนี้ จะพิจารณารายหน้าครับ เป็นสิบสองเสียงเป็นเอกฉันท์ก็ไม่
ต้องขอแล้วนะครับ ก็เป็นพิจารณากันรายหน้าครับ ต่อไปนี้ก็เริ่มนะครับ จากไป
เริ่มพิจารณากันส่วนที่ ๒ ครับ ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นะครับ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ            
เปิดส่วนที่ ๒ ข้อที่ ๖ หน้าที่ ๑/๙ นะครับ ก็มีบันทึกหลักการและเหตุผลครับ 
และประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ ของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี นะครับ หน้าที่ ๑/๙ มีท่านผู้ใดที่จะท้วงติง งบประมาณค่าใช้จ่าย
นี้อย่างไรบ้าง ก็ขอเชิญนะครับ หน้า ๑/๙ ครับ ส่วนที่ ๒ ผ่านครับ ถ้าหากผ่าน 
ผมก็ได้ไป ตามใบขวางนี้นะครับ หน้าที่ ๒/๙ นี้ครับ ไม่มีใครท้วงติงครับ ขอผ่าน
ครับ ต่อไปหน้าที่  ๓ ครับ หน้าที่๓/๙ ครับก็ ต่อไปก็หน้าที่  ๔/๙ ครับ 
รายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ก็คิดว่าชัดเจน ผ่านนะครับ แล้วหน้าที่ ๔ ครับ แล้ว
ต่อไปหน้าที่ ๕ นะครับ ดูกันก่อนนะครับ หน้าที่ ๕ หน้าที่ ๕/๙ เอาหน้าไหน ก็
คุณก็นั่ง แล้วฟังให้ชัดเจน แล้วก็ คุณจะถาม ก็ถาม ผมก็ให้เวลาคุณถามแล้ว 
คุณจะถามเรื่องอะไรก็ขอเชิญครับ คุณนัฐพงษ์ ครับ        

นำยนัฐพงษ์ เตียมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนัฐพงษ์            
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หน้า ๓/ ๓/๔ ผมจะถาม
หน้า ๓/๔ ครับ      

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 หน้าที่ ๓/๔ อยู่ตรงไหนครับ ผมก็ไม่เห็นครับ เราพิจารณาส่วนที่             
๒ ครับ แล้วก็เราไปรายหน้าครับ ผมถามไปเป็นรายหน้าแล้วครับ  

นำยนัฐพงษ์ เตียมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ที่ผมนี่ เป็นหมวดรายรับครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณจะถามหมวดอะไรก็ได้ นะครับ ไม่ได้ว่าห้ามให้ถาม แต่ว่าตอนนี้เรา
ก าลังพิจารณากันเป็นรายหน้านะครับ ไปเป็นรายหน้า ทีนี้เรามาถึงหน้าที่ ๕/๙ 
แล้ว เมื่อสักครู่ครับ ไปถึงหน้าที่ ๕/๙ ถ้าคุณจะถามส่วนไหน ผมก็ให้ถาม แล้วนี่
ก็นี่แบบส่วนที่คุณจะถาม บางทีอาจจะยังไม่ถึงอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับ นะ
ครับเอา เข้าใจกัน นั่นครับ ผมก็ไม่ใช่ห้ามไม่ให้ถาม แต่ผมก็บอกแล้วว่าให้
พิจารณากัน ขอมติแล้วจากที่ประชุมให้พิจารณารายหน้า ผมก็ไปรายหน้าแล้ว 
ต่อนะครับ ครับนี่ก็ไปหน้าที่ ๕/๙ ครับ ก็เพ่ือนสมาชิกจะท้วงติงอย่างไรกันบ้าง 
ขอเชิญนะครับ นะครับ หน้า๕/๙ นะครับ มีไหมครับ ที่จะสอบถามหรือท้วงติง
อย่างไรครับ ไม่มีนะครับ ไม่มี ผมก็ไปหน้าที่ ๖ ครับ หน้าที่ ๖/๙ ครับ คง มี
ไหมครับถ้าไม่มีครับ ก็ไปหน้าที่  ๗ ครับ หน้าที่ ๗/๙ ก็ดูครับ เขาส่งให้ไปตั้ง
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หลายวันแล้วคุณจะพิจารณาตรงส่วนไหนครับ มีไหมครับ มีไหมครับหน้าที่ ๗/
๙ ไม่มีครับ คุณทิวา มีไหมครับหน้าที่ ๗/๙ ถ้าไม่มีผมผ่านครับ ผ่านครับ           
ขอเชิญครับอาจารย์พรเลิศ ครับ     

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านจะพิจารณาเป็นรายหน้าครับ รายหน้าที่เป็นตาราง เป็นแผนงาน 
แล้วก็จะไปซ้ ากับแผนงานที่จะพิจารณาในหน้าที่ ๑ ตั้งแต่หน้า ๑/๑๓๗ ซึ่งมี
รายละเอียดทุกอย่างอยู่ข้างใน เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตท่านประธานครับ เรา
เริ่มตั้งแต่หน้า ๑/๑๓๗ ครับ เพราะในตารางตรงนั้นมันจะไปซ้ ากับตรงนี้ครับ 
แต่ว่าในตารางมันไม่มีรายละเอียด แต่ตรงนี้จะมีรายละเอียดครับ ท่านประธานครับ 
ขอบพระคุณครับ    

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ผมบอกผมเตรียมไว้แล้ว มีจะพิจารณา นี่นะครับ แต่ว่าผมต้องถาม
ก่อนว่าเอาอย่างไร เอารายหน้า บางทีเขาดูรายละเอียดแล้วก็เอารายละเอียด
ด้านในนี้กับแผ่นหน้านี้ไม่ตรงกัน แล้วเพ่ือนเขาจะมาทักท้วง แล้วก็แก้ไขที่ตรง
ส่วนนี้ ครับ แต่ว่าตรงส่วนนี้ ใน เมื่อ เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯเห็นว่า
รายละเอียดนั่นอยู่ด้านในนะครับก็พิจารณาเป็นรายหน้า เป็นรายหน้าไปจาก
หน้าครับเป็นรายหน้า เริ่มจากหน้าที่ ๑ ครับ  หน้าที่ ๑/๑๓๗ ครับ หน้าที่ ๑/
๑๓๗ ครับ เราจะตาม รายงาน รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ รายจ่ายทั่วไปนะครับ ปี ๒๕๕๙ เริ่มจากหน้านี้ครับ เริ่มจากหน้าที่ 
๑ ครับ หน้าที่ ๑/๑๓๗ครับ ด้านหน้านี้บางที เมื่อสักครู่ได้สอบถามก็พิจารณา
รายหน้า ส่วนที่ ๒ บางทีเพ่ือนก็ข้องใจอยู่ครับ ตอนนี้รายหน้าผมก็เป็นรายหน้า
ไปเลยครับ เริ่มจากหน้าที่ ๑ ครับ /๑๓๗ ครับ รายหน้าที่ ๑/๑๓๗ ก็มีอยู่หลาย
โครงการ เพ่ือนจะสอบถามส่วนไหน ขอเชิญได้ครับ มีไหมครับที่จะสอบถาม
ราย หน้าที่ ๑   นี้ไม่มีครับ ผมก็จะผ่านไปเป็นหน้าที่ ๒/๑๓๗ ครับ มีไหมครับ 
ไม่มีผมจะผ่านไป  เป็นหน้าที่ ๓/๑๓๗ นะครับ หน้าที่ ๓/๑๓๗ ถ้าใครจะ
ซักถามส่วนไหนก็ขอเชิญได้ครับ  มีไหมครับ ไม่มีที่จะสอบถามครับ ผมก็ขอผ่าน
ไปหน้าที่ ๔/๑๓๗ ครับ มีไหมครับหน้าที่ ๔ ไม่มีครับ เอาถ้ามีขอเชิญเลยครับ 
อาจารย์พรเลิศ ขอเชิญเลยครับ      

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมพรเลิศ 
สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมถามเกี่ยวกับในเรื่องค่าใช้สอย รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการนะครับ ปีที่แล้วงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาปี
นี้ ๓,๓๐๐,๐๐๐ เศษๆครับ รายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นมา จากในเรื่องของการท าความ
สะอาด ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยครับ เดิมใช้จ่ายไป สองล้านเก้า 
เก้าพันสองร้อยครับ มาปีนี้เพ่ิมมาเป็น ๓,๒๗๘,๓๐๐ บาท ผมอยากทราบใน
ส่วนที่เพ่ิมข้ึนมาครับ ว่าเพ่ิมข้ึนมาเป็นค่าอะไรครับ    
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้สอบถาม ขอเชิญครับ ฝ่าย
ผู้ บ ริ ห ารว่ า เงิน เพ่ิ ม ขึ้ น ม านี้  เ พ่ิ ม จ ากส่ วน ไห น ม าเป็ น อย่ า งไรค รั บ                   
ขอเชิญเลยครับ   

นำงอัจฉรำ รัตนำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่านคะ รายจ่ายเพ่ือได้มาซึ่งบริการนะคะ ค่าใช้สอยอันนี้ ค่าจ้างท าความ
สะอาดและค่าจ้างยาม ไม่ได้เพ่ิมคะ ตั้งเท่าเดิม ส่วนที่เพ่ิมคือเป็นรายจ่ายอ่ืนๆ 
ซึ่งมาเพ่ิมในตัวของเบี้ยประกันรถยนต์ ซึ่งเราเพ่ิม เบี้ยประกันรถยนต์ แล้วก็จะ
มีค่ารักษาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของงานทะเบียน ซึ่งปีที่แล้ว เราซื้อเมื่อปีที่
แล้วยังอยู่ในระยะที่เขาดูแลอยู่ทั้งปี แล้วพอหมดระยะเวลานั้นซึ่งเราจะต้องจ้าง
บริษัทดูแลระบบตรงนี้ต่างหากคะ ที่เพ่ิมข้ึนมา เพ่ิมในส่วนนี้คะ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางอาจารย์พรเลิศ ครับ ฝ่ายส านักปลัด เขาก็ชี้แจงแล้วเรื่องเงินที่เพ่ิม
ครับ  เพ่ิมในส่วนไหนบ้าง ถ้ายังข้องใจก็ขอเชิญสอบถามต่อได้ครับ ต่อไปก็เรา 
เริ่มไปที่หน้าที่ ๖ ครับ /๑๓๗ ครับ ใครจะสอบถามขอเชิญได้ครับ มีไหมครับ 
หน้าที่ ๖ ครับ ทั้งหน้าที่ ๖ หรือหน้าที่ ๕ ตรงนี้ ครับ ใครจะสอบถามอย่างไรก็
เชิญได้ครับ อยู่ตรงข้ามกัน   มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอผ่านครับ ผมก็ขอผ่าน
เป็นหน้าที่ ๖ เป็นหน้าที่ ๗/๑๓๗ครับ กับหน้าที่ ๘/๑๓๗ สองหน้าอยู่ตรงข้าม
กันใครจะถามส่วนไหนขอเชิญเลยครับ หน้าที่ ๗/๑๓๗ ครับ มีคนจะสอบถาม
ไหมครับ ดูกันก่อนครับ มีไหมมีครับ ถ้าว่าไม่มีครับ ผมก็ขอเลื่อนนะครับ ไป
เป็นหน้าที่ ๘/๑๓๗ นะครับ หน้าที่ ๘/๑๓๗ ถ้าว่าใครจะสอบถามก็ขอเชิญนะ
ครับ ผมไม่ได้รีบนะครับ เดียวหาว่าผมรีบไป ถ้าท่านไม่สงสัย ไม่ซักถาม ผมก็
ต้ อ ง เป ลี่ ย น เป็ นห น้ า อ่ื นน ะครับ  ไม่ มี น ะครั บ  เอ าถ้ ามี ขอ เชิญ ครั บ               
คุณทิวา ครับ         

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครับ กระผมนายทิวา            
กุฎอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครับ ผมขอถามเกี่ยวกับวัสดุ
งานบ้าน  งานครัว ครับ ปีนี้ตั้งไว้ ๑๔๑,๐๐๐ บาท แต่ขอเดิม ๙๖,๐๐๐ ของปี 
๕๘ นี่ ๙๖,๐๐๐ ไม่ทราบว่าท าไมปีนี้เพ่ิมมากจังครับ ขอบคุณมากครับ    

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามครับ เรื่องวัสดุเกี่ยวกับงานบ้านงาน              
ครัวนี้ครับ ว่าเมื่อปีที่แล้ว ๙๖,๐๐๐ แต่ปีนี้ท าไมตั้งสูงเกินไปนะครับ ก็ขอเชิญ
ครับ ขอเชิญครับ ใครจะตอบได้ครับ ไม่ว่าหน่วยงานไหนครับ ผู้ที่รับผิดชอบ
ตอบได้เลยครับ ไม่ต้องเกรงใจผมลุกข้ึนแล้วตอบได้เลย 

นำงอัจฉรำ รัตนำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติคะ  
เมื่อปีที่แล้วตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท นะคะ แล้วก็มาโอนเพ่ิมอีก ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ าดื่มและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในเรื่องของการ
บริการประชาชนทั้งในส่วนของผู้บริหารทั้งหมดนะคะ แล้วก็ในส่วนของ



๓๔ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

ทะเบียน ของอะไรนี่จะรวมอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดคะ ค่าซื้อแก้วบริการน้ าดื่ม ค่าน้ า
ดื่มที่ใช้บริการประชาชนทั้งหมดก็จะอยู่ในวัสดุส่วนนี้ทั้งหมดเลยคะ ปีที่แล้วเรา
โอนเพิ่มมาอีก ๕๐,๐๐๐ บาท คะ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณทิวาครับ ก็เม่ือปีที่แล้วเขาตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท นะครับ แต่ว่าเขา
ใช้ไม่พอ เขาต้องโอนมาเพ่ิมนะครับ ทีนี้ก็ขอเพ่ิมสูงกว่าปีที่แล้วนิดหนึ่ง นะครับ  
 
คุณจะว่าอย่างไรก็ขอเชิญครับ ก็ผ่านครับ คุณทิวานะครับ หรือจะท้วงติงเรื่อง
อะไรก็ขอเชิญ 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลครับ โอนมาจากตรงไหนครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลครับ  

นำงอัจฉรำ รัตนำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯคะ คือโอนมาจากงบเลือกตั้งนะคะ                     
ที่เราไม่ได้ใช้นะคะ   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณทิวาครับ เขาก็ตอบว่า เขาโอนจากงบเลือกตั้งมาเพราะเขาไม่ได้ใช้             
เลือกตั้งทีครับ ก็คงจะเข้าใจครับ ขอเถอะครับ คุณทิวา ครับ เขาก็ตอบมาชี้แจง
มาชัดเจนแล้ว ก็ไม่ใช่เยอะเท่าไรนะครับ มีคนอ่ืนที่จะสอบถามอีกไหมครับ                      
หน้าที่ ๘/๑๓๗ ครับ ถ้ามีขอเชิญนายหัสชัย  เรืองนุ้ยครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ผมข้อ สงสัยแล้วก็
อยากจะถาม สอบถามรายละเอียดของเกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิงแล้วก็ วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นครับ ตรงนี้งบประมาณเมื่อปีที่แล้วก็ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปีนี้
ก็ต้องไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาทครับ   ผมอยากทราบรายละเอียดว่า ทางส านักนะ
ครับ ได้ใช้จ านวนดีเซลไปเท่าไร แล้วก็เบนซินเท่าไร นะครับ ผมอยากสอบถาม
เพ่ือประกอบรายละเอียดนะครับ พิจารณานะครับ ขอบคุณมากครับ    

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ค่าวัสดุหล่อลื่นนะครับ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ครับ เพ่ือนสมาชิก                    
สภาเทศบาลฯก็อยากที่จะซักถามเรื่องละเอียดการใช้จ่ายนี้ ผมคิดว่าน่าที่จะ 
ผอ.กองไม่ทราบสามารถจะตอบได้ไหมครับ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ อยู่ของส านัก
ปลัดเทศบาลครับ  เชิญเลยครับ  

นำงอัจฉรำ รัตนำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนะคะ ในส่วนของส านักปลัดตรงนี้คะ 
ใน เรื่องของ วัสดุเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลื่นนะคะ ที่เบิกเป็นน้ ามันเบนซินคะ              
ในส่วนของส านักปลัด จะเบิกมีรถตู้นะคะ ของ สป. แล้ว ๒ คัน นะคะ เอ่อ ๑ 
คันนะคะ แล้วก็รถตู้ของท่านนายก ๑ คัน แล้วก็รถตู้ของสภาอีก ๑ คัน แล้วก็มี
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รถจักรยานยนต์ ๑ คันคะ ตรงนี้ก็เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่นแล้วก็น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันหล่อลื่นทุกชนิดคะ  จะเบิกอยู่ในส่วนนี้คะ       

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 เมื่อสักครู่เขาชี้แจงมาแล้ว ค่าใช้จ่าย จะสอบถามต่อ ขอเชิญนะครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 ไม่ทราบว่าในงบประมาณของปี ๕๘ นะครับ ไม่ทราบว่าทางส านักนี่                 
จากจ านวนเงินที่ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นี่ขณะนี้ท่านใช้ประมาณเท่าไรครับ              
ได้มีการโอนเพิ่มหรือว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท นี่ต่อปีพอไหมครับ  

นำงอัจฉรำ รัตนำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

 เรียนท่านสมาชิกนะคะ ตอนนี้ ณ ปัจจุบันนะคะ ใช้ไปประมาณเกือบ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลืออยู่ ยังไม่โอนมาคะ คิดว่าสองเดือน อีกสองเดือนก็คง
ประมาณนั้นละคะ ก็คงไม่ต้องโอนนะคะ ถึงได้ตั้งเท่าเดิม  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 ยอดของ ๕๘ ทั้งปี ใช้เงิน ๕๐๐,๐๐๐ ยังไม่หมดใช่ไหมครับ อันนี้ผมก็
ใช้ในการประกอบพิจารณานะครับ เพราะว่าตอนนี้นะครับ ค่าน้ าแต่ก่อนนี้เรา
ราคามันจะแพง สมมุติว่าดีเซลใช่ไหมครับ ๓๐ บาท ตอนนี้เหลือประมาณ ๒๐ 
กว่าบาทครับ ก็งบประมาณในส่วนของค่าน้ ามัน ผมคิดว่านะครับ ก็จะได้
พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งครับ ก็อยากจะทราบรายละเอียดตรงนี้ครับว่า ท่านใน
ส่วนของส านักใช้ดีเซลไปเท่าไร เบนซินเท่าไรครับ มาประกอบการพิจารณาใน
การใช้ครับ ขอบคุณครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 หน้า ๘/๑๓๗ มีท่านผู้อ่ืนไหมครับ เอาด้านหน้าก่อนครับ ที่ผมดูเห็น
ชัดเจนครับ ด้านหน้านี่คุณทิวา ขอเชิญเลยครับ  

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล  
 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ผมจะถามเกี่ยวกับวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่งครับ ปีที่แล้วตั้งไว้ แสนกับห้าพัน ครับ แต่ปีนี้ขึ้นเป็นหนึ่ง
เท่าตัวเลย เป็น ๒๑๐,๐๐๐ บาท ครับ ไม่ทราบว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไร มันเพ่ิม
เท่าตัวครับ  ขอบคุณมากครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญ ครับ  ฝ่ ายผู้ บ ริห ารครับ  เพ่ื อนสอบถามขอ เชิญ ครับ                 
ฝ่ายส านักปลัดครับ ค่าพาหนะและขนส่งครับ ขอเชิญครับ     

นำงอัจฉรำ รัตนำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

 ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่งนะคะ ปีนี้ไม่พอคะ โอนเพ่ิมมาอีก ๕๐,๐๐๐ 
บาท ในส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของเปลี่ยนยางรถของส านัก ยางใน ยาง
นอกแล้วก็ค่าวัสดุของเรื่องอุปกรณ์รถทั้งหมดคะ ของรถที่อยู่ในส านักปลัด           
ทั้ งหมดคะ ขณ ะนี้ ไม่ พ อนะคะ ยั งติ ดลบอยู่  แล้ วก็ โอน เพ่ิ มมาแล้ ว               
๕๐,๐๐๐ บาท คะ         
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นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ปี  ๕๘ ตั้งงบไว้ แสนกับห้าพัน               
แล้วโอนเพ่ิมมาอีก ๕๐,๐๐๐ บาท ก็เป็น ๑๕๕,๐๐๐ บาท แล้วนี้มันจะสิ้น
ปีงบประมาณแล้วครับ  แล้วท าไมตั้ง ๒๑๐,๐๐๐ บาท ครับ แล้วโอนมาจาก
ไหนครับ   

นำงอัจฉรำ รัตนำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

 ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมตรงนี้นะคะ อันนี้คือโอนมาแล้ว ๕๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งขณะนี้ รถที่ เราซ่อมไป ที่ยังไม่ได้จ่าย ที่ก าลังจะขอโอนเพ่ิมนะคะอีก 
๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งท าเรื่องเสนอไปแล้วคะ แต่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้โอน แต่ว่าท าเรื่อง
โอนไปแล้วอีก ๕๐,๐๐๐ บาท คะ ที่ท าเรื่องซ่อมไปนะคะ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณทิวา มีอะไรก็ขอเชิญครับ เขาชี้แจงมาแล้ว ขอเชิญเลยครับ   

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนอย่างนี้ครับ แล้วท าไมไม่ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดนะครับ แต่นี้เป็น            
เท่าตัวครับ คือจาก ๑๐๕,๐๐๐ บาท มาเป็น ๒๑๐,๐๐๐ บาท แล้วมาเพ่ิมตรงนี้
ครับ เพ่ิมอีกนี่เข็มขัดนิรภัยใช้กับรถยนต์เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เข็มขัดนิรภัย
นี่เปลี่ยนทุกปีหรือครับ เข็มขัดนิรภัยนะครับ มันไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ใช้มา ผม
ถามว่าถ้าผมมีรถนี่  ผมว่าน่าจะสิบคันได้แล้ว เข็มขัดนิรภัยไม่เคยเปลี่ยนเลย
ครับ ไม่เคยขาดเลย นี่มาเพ่ิมเป็น ๑๘๐,๐๐๐ บาท แล้วปีต่อไปต้องเปลี่ยนอีก
หรือครับเข็มขัดนิรภัย ดูแล้ว มากครับ ผมเข้าใจครับเข็มขัดนิรภัยเพ่ือความ
ปลอดภัย แต่ต่อไปนะ ผมว่าปีต่อไป ผมว่าเพ่ิมถุงนิรภัยด้วยแต่ละคันรถ เพราะ
ขี่กันเร็วเหลือเกิน  รถบิ๊กอัพที่ใช้ครับ แล้วนี่ เพ่ิมเข็มขัดนิรภัยอีกแล้ว เพ่ิม
ตรงไหนครับ คนที่นั่งข้างด้วยใช่ไหมครับ ด้านหลังหรือว่าอย่างไร เพราะว่ารถที่
ออก รถที่มาจากบริษัทที่เราซื้อขายกัน มันมีเข็มขัดนิรภัยมาพร้อมหมดครับ แต่
ถ้าเขียนว่าเปลี่ ยนยาง ผมก็น่ าจะเห็ นว่าเป็ นไปได้  แต่นี้ เข็มขัดนิ รภั ย              
ฟิล์มกรองแสง มันสิ่ งที่ ไม่มีความจ าเป็นเลยครับ แล้วโอนครับ โอนมา                 
จากไหนครับ      

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็ที่โอน ก็ชี้แจงแล้วว่าโอนมาจากเรื่องการเลือกตั้ง ใช่ไหมครับที่ตรง
ส่วนนี้  แต่ว่าการตั้งงบประมาณนี้คือเขาต้องตั้งครอบคลุมไว้นะครับ ตั้ ง
ครอบคลุมไว้ถ้าสิ่งไหนไม่จ าเป็น ผมก็ เขาคงไม่ซื้อครับ แต่ถ้าเขาไม่เขียนไว้
ทั้งหมดนี้นั้นเราจะเอาไปใช้จ่ายทุกสิ่งในรถยนต์นั้นไม่ได้ครับ เขาก็ต้องเขียน
ครอบคลุมไว้ครับ ขอเชิญครับคุณทิวา ครับ    

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ที่ผมถามนี่ครับ ผมได้ถามเพ่ือ
อะไรครับ ถามเพ่ือจะไม่ต้องแปรญัตติครับ ผมอยากจะรู้รายละเอียดวันนี้ แล้ว
วาระที่ ๒ ๓ ไม่ต้องแปรครับ แล้วมันก็จะชัดเจน ไม่เป็นไรหรอกครับ ถาม ผม
ถาม ตอบ ถามแล้วไม่ตอบก็ไม่เป็นไร แต่ผมอยากจะเข้าใจเท่านั้นเองครับ 
ขอบคุณมากครับ   
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นำงอัจฉรำ รัตนำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

  
 เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯคะ เรียนชี้แจงเพ่ิมเติมนิดหนี่งคะ                   
ในงบตัวนี้นะคะ จะมีสองกองนะคะ ก็จะมีของกองวิชาการเพ่ิมมาอีก ด้วยหนึ่ง
กองนะ ในกองวิชาการนี่มีรถเพ่ิมมาอีกหนึ่งคัน แล้วในของส านักปลัดนะคะ ก็
จะมีของทะเบียนราษฎร์นะคะ จะอยู่ในงบตรงนี้ทั้งหมดคะ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณรักพงษ์ครับ  

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมรักพงษ์ แซ่ตั้ง                   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในหมวดของวัสดุส านักงานครับ ท่านประธานสภา
เทศบาลฯ คือเมื่อปี ๕๘ ครับ ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๑,๘๓๒,๙๐๐ บาท ผมเข้าใจ
ครับว่า ตั้งอยู่สองกอง แต่ก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรก็อยากจะเรียนถามว่า ทั้ง
สองกองนะครับก็เพ่ิมงบประมาณเท่าๆกันเลย ครับ ส านักปลัดเทศบาลครับ 
เพ่ิม ๓๐๑,๖๐๐ บาท กองวิชาการและแผนก็เพ่ิมมา ๓๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งจริงๆ
แล้วเดิม ๕๘ ครับ ในหมวดของกองวิชาการและแผน ได้ตั้งไว้ ๑,๒๓๔,๕๐๐ 
ครับ มาปี ๕๙ ครับ ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท ครับ ในส่วนตรงนี้นี่ ผมเองก็ค่อนข้าง
จะติดใจนิดหนึ่งว่า ในส่วนของงบประมาณนี่ที่ได้ตั้งให้เพิ่มขึ้นนี่ครับ ผมไม่ทราบ
ว่านะครับว่าบางที ทางคณะผู้บริหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ครับ ตอนนี้ที่ท าให้มันได้
กับงบที่จะตั้งรับไว้นะครับ งบรายจ่ายให้มันสมดุล ท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ผมคิดว่าอย่างนั้นครับ เพราะว่าคือจริงๆแล้วนี่ ในรายละเอียดต่างๆ นี่ ผมมอง
แล้วในเรื่องของการซื้อเก้าอ้ี กระดาษ ปากกา คือจริงๆ แล้วนี่  ในหนึ่ ง
ปีงบประมาณในส่วนตรงนี้ มีความจ าเป็นใช้อยู่ครับ แต่ว่าผมว่าบางทีคงจะไม่
มากมายครับ ในส่วนตรงนี้ แต่ว่าอยากจะรู้นิดหนึ่งว่าในส่วนของกองวิชาการ 
เหมือนกันนะครับ ตอนนี้นี่ ที่เพ่ิมมา ๓๑๕,๐๐๐ บาท ตอนนี้นี่ไม่ทราบว่าจะ
เอาไปท าวารสารหรือเปล่าในส่วนตรงนี้ ก็เป็นห่วงนะครับ ในเรื่องวารสาร
เทศบาล ท่านประธาน เป็นห่วงมากๆ เพราะว่า ที่ผ่านมาแล้วก็ถามว่า
ประเมินผลแล้วนี่ เป็นอย่างไรบ้างก็ยังคิดว่ายังไม่ผ่านครับ ท่านประธานในส่วน
ตรงนี้นี่งบประมาณที่ขอมานี่ผมเองก็เป็นห่วงว่า อย่างไรก็แล้วแต่ครับ ขอให้ใช้
ด้วยความประหยัดสักนิดหนึ่งครับ ไม่เอา ตัวที่จ าเป็นยังมีอีกมากมายครับ   
ท่านประธาน ยังมีอีกเยอะแยะ ที่เดียวก็ต้องเพ่ิมเติมเดียวก็ต้องของบสภาใหม่ 
ครับ แต่ว่าปีนี้นี่ ในส่วนงบประมาณปีนี้ ๕๙ นี่ ก็คิดว่าอาจจะตั้งงบประมาณ
ด้วยความเป็นห่วงว่า จะไม่เท่ากับงบประมาณรายรับที่จะได้นะครับ เลยอาจจะ
ท ารายจ่ายให้เพิ่มข้ึนมานะครับ ในส่วนตรงนี้ ผมก็เป็นห่วงนะครับท่านประธาน
ว่าการท างบประมาณลักษณะนี้นี่ คือจริงๆแล้วนี่ อยากจะให้มันสมดุลแล้วก็
ประหยัดนะครับ ไม่ใช่ว่าพอปีนี้มีเงินเข้ามา ปีที่แล้วใช้ไป ๘๐๐กว่าล้าน ปีนี้ได้ 
๙๐๐ กว่าล้าน ปีต่อไปก็ตั้งรับไว้ได้สัก ๑,๐๐๐ ล้านนะครับ คือลักษณะนี้นี่บาง
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ทีผมก็ไม่ค่อยสบายใจ ท่านประธานว่าในการท างบประมาณนี่คือจริงๆ แล้วนี่
ถามว่า เพ่ือนสมาชิกทุกคนนี่ผมว่าก็คงจะทราบนะครับว่าทุกกองนะครับ ไม่ว่า
ท่านผู้บริหาร ท่านรองนะครับ ที่ต้องเอ่ยนาม ที่ผ่านมาก็ท่านเคยอภิปรายมา
ตลอดสมัยที่อยู่กับผมนะครับ ในเรื่องของงบประมาณนะครับ ว่าใช้จ่ายก็อย่าง
ประหยัด ทีนี้นี่ในหมวดนี้ท่านประธานที่ผมหยิบยกขึ้นมาก็เพ่ือที่จะบอกว่าใน
ส่วนของการเพ่ิมงบประมาณนี่ คือในรายละเอียด ๕๘ จริงๆแล้วนี่ ตอนนี้ปี ๕๙ 
ตั้งเพ่ิมมาอีก ๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ทั้งสองกองสองส านักนะครับ ทั้งฝ่ายส านัก
ปลัด และกองวิชาการและแผน และยังมีนะครับ ยังมีกองอ่ืนๆ ก็เดียวก็คงจะถึง
นะครับ มีทุกกองนะครับ สบายใจได้ว่า ในส่วนของการท างบประมาณครั้งนี้นี่ 
เราก็พยายามจะท าให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ประหยัดที่สุดนะครับ แล้วส่วนที่น าไปใช้
จ่ายนี่ก็ขอให้ใช้ด้วยความประหยัดครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ       

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 พอที่จะทราบแล้วนะ ว่างบประมาณที่เขาตั้ งนี้ แล้วก็ดูคร่าวๆ กัน           
งานที่เพ่ิมมาครับ ทุกกอง เพ่ิมประมาณสัก ๙-๑๐ กอง แต่ว่าที่ลด มีอยู่ ๕-๖ 
กองเอง ที่ว่าลด ก็นั่งดูกันอยู่ เห็นว่ามันเพ่ิมมากกว่าลด ที่ว่าเพ่ือนต้องซักถาม
กันมากนี้ครับ เมื่อหน้าที่ ๘/๑๓๗ นี้มีใครจะสอบถาม ตรงไหนอีกก็ขอเชิญได้นะ
ครับ นะครับบางทีผมดูไม่เห็น ท่านยกมือแล้วดูไม่เห็น ท่านลุกขึ้นแล้วก็พูดได้
เลย นะครับๆ มีอีกไหมครับ ถ้าว่าไม่มีผม ขอผ่านครับ หน้านี้ นะครับ ต่อไปก็
ไปที่หน้า ๙/๑๓๗ นะครับ ก็ขอเชิญครับ ท่านผู้ใดที่จะซักถามเรื่องใดก็ ขอเชิญ
ได้นะครับ มีไหมครับหน้าที่ ๙ ไม่มีสอบถามครับ ก็ต่อไปก็ หน้าที่ ๑๐ นะครับ 
หน้าที่  ๑๐ มีท่านผู้ ใดที่จะซักถามเรื่องใดก็ขอเชิญ ได้ครับ ขอเชิญครับ                
คุณนัฐพงษ์ ครับ  

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนัฐพงษ์               
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หน้าที่ ๑๐ ครับ โครงการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาล จ านวน ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ตามรายละเอียดที่ในร่างที่ส่งมาให้ 
แล้วก็เพ่ิงมีเอกสารมาเมื่อเช้านี้  ที่ก าหนดจุดออกมา ขอทราบรายละเอียด
หน่อยครับว่า ท่ านรู้สึ กอย่างไรครับ ว่าท าไมต้องติดกล้องวงจรปิดถึง 
๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบลงทุนของเทศบาล มีอยู่ร้อยกว่าล้าน ถ้าจะใส่งบนี้
โครงการเดียว ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท อย่างอ่ืนแทบไม่ต้องท าแล้ว ผมเข้าใจนะ
ครับว่าที่ท่านใส่มานี่  ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือความปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน ครับอยากจะทราบหน่อยนะครับว่า ท่าน
ผู้บริหารคิดอย่างไรครับ โครงการนี้ใส่มาถึงขนาดนี้ครับ    

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 หน้าที่ ๑๐ ครับ /๑๓๗ อันนี้ครับ ผมว่าต้องยาว ขอเวลาหยุดพักกันสัก 
๕ นาทีก่อน ได้พักผ่อนร่างกายก่อนครับ แล้วเดียวก็ค่อยเข้ามาว่า ผมเห็นแล้ว
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น่าจะยาว ถ้ายาว ขอพักผ่อนก่อนนะครับ  

 - พัก ๕ นำที - 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯที่อยู่ด้านนอกครับ ก็ขอเชิญเข้าห้อง             
ประชุม ครับ เพ่ือนสมาชิกที่อยู่ด้านนอกครับ ก็ขอเชิญเข้าห้องประชุมนะครับ 
ได้เปิดประชุมต่อนะครับ นะครับ เดียวก็รอท่านนายกสักเดียวนะครับ เดียวแกก็
มานะครับ เอานะครับเมื่อท่านนายก มาแล้วก็ ผมขอเปิดประชุมต่อเลยนะครับ 
ก็เราก าลังพิจารณากันมาถึงหน้าที่ ๑๐/๑๓๗ นะครับ นะครับท่านผู้ใดมีความ
สงสัยหรืออย่างไรก็ขอเชิญซักถามได้นะครับ หน้าที่ ๑๐ มีไหมครับ /๑๓๗ ครับ 
ต่อไปครับ ผมก็ขอผ่านครับ  ขอเชิญครับท่านนายกฯ ครับ   

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ครับ จากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ถามเรื่องโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดของ  เขตเทศบาล ที่ใช้งบถึง ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทนะครับ เพ่ือใช้จ่าย
ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบต่างๆ รายละเอียดที่มา แต่ด้วยความจริง 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผู้ทรงเกียรติที่ เคารพทุกท่านครับ ที่ ผมได้
บริหารงานด้วยหน้าที่ของผมก็คือดูแลความปลอดภัยและชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนครับ ซึ่งกล้องวงจรปิด ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งเวลานี้กล้องวงจร
ปิดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีอยู่แต่แค่ในเขตเมือง มี ๑๐๐ กว่ากล้อง นะ
ครับ ซึ่งสภาพก็ตอนนี้จาก ๑,๐๐๐,๐๐๐ พิกเซล ก็ไม่ค่อยชัด แต่ว่าส าหรับ ปีนี้
ซึ่งมีงบประมาณ ผมก็ได้รับการเรียกร้องจากท่านสมาชิกสภาและอภิปรายใน
สภาว่าความต้องการของกล้อง CCTV นะครับก็ผนวกกับชุมชนต่างๆ บวกทั้ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคือต ารวจ ได้มาพูดคุยว่าความจ าเป็นที่จะต้องใช้
เพราะอนาคตนะครับ ว่าเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับ โจรหรือว่าลักเล็กขโมยน้อย 
หรือปล้นกันหรืออย่างไรแบบไหน พูดได้ง่ายๆว่า มันคงจะมีมากขึ้นจากที่สถิติ 
และก็ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจว่าจากสถิติที่จับผู้ร้ายได้ ก็จะมาจากกล้อง 
ส่วนมากจะเป็นกล้องวงจรปิด เสีย ๘๐ -๙๐ เปอร์เซ็นต์ จากเซเว่นบ้าง             
จากตู้เอทีเอ็มบ้าง นะครับ ดังนั้นเมื่อเราทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มี
งบประมาณที่พอที่จะใช้จ่ายในส่วนนี้ผมก็ได้น าเสนอโครงการขึ้นมาเพ่ือให้
ประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งเสียภาษี ได้ผมก็ได้ใช้งบประมาณตรงนี้เพ่ือป้องกัน
นะครับ อ านวยความสุขให้กับ เขาเรื่องในชีวิตและทรัพย์สินต่อไปครับ                  
ซึ่งเราได้ปรึกษาหารือ ไม่ใช่เฉพาะผม เราได้ปรึกษาหารือหลายๆฝ่ายแล้วครับ 
ผมผนวกหลายๆ ไม่ใช่เฉพาะความคิดเห็นผมคนเดียวนะครับ แต่ว่าได้ผนวกกัน
หลายๆฝ่ายครับ ว่าทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทั้งชุมชน และท่าน เอาจากท่านสมาชิก
สภาในที่นี้ได้อภิปราย ในสภาอยู่ครั้งหนึ่งว่าความต้องการเป็นอย่างไรเลยเอามา
ผนวก เมื่อผนวกเสร็จท าแล้ว แต่คิดว่าท าไมจึงต้องแพงถึงขนาดนี้ ถ้าเราจ้างแต่
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ละที แต่ละเครื่องมือแต่ละเครื่องมือ ถ้าเรายังสร้างอยู่ย้อน ถ้าว่าไม่ทันสมัยหรือ
ว่าสร้างแล้วเอาแบบราคา ที่ใช้แล้วไม่ได้ประโยชน์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่มี
ประโยชน์ เพราะฉะนั้นเรื่อง ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท นี้ผมว่า ผมก็ใช้ความ
รอบคอบครับ ก็ทั้งหมดใช้ถึง ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทครับ ก็ถือว่าถ้าดูงบประมาณ
ก็มากพอ แต่ถ้าว่าตาม ตามวัสดุหรือว่าสิ่งต่างๆ ไม่ว่ากล้อง CCTV หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ก็ส่วนรวมของทั้งนั้นละครับ มันจะใช้งบมาก ตัวกล้องเอง
ไม่แพงเท่าไร แต่ว่าสายกับระบบทั้งหมดมันแพงนะครับ ก็ขอชี้แจงไว้แค่นี้ครับ 
ขอบคุณมากครับ          

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 มีท่านผู้อ่ืนที่จะสอบถามอีกไหมครับ ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ ครับ  

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ผมได้อ่านเรื่อง
กล้อง CCTV ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็ทราบถึงความจ าเป็นในการต้องมีกล้อง
วงจรปิด แต่ผมก็อยากถามท าไมท่านถึงไม่ทยอยท าครับ ทยอยท าเป็นแต่ละ สัก
สิบล้าน ยี่สิบล้าน นี่งบลงทุนมีประมาณร้อยกว่าล้านของเทศบาล ท่านเอาไปใส่
โครงการนี้โครงการเดียว ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว โครงการอ่ืนแทบจะไม่ได้
ท าเลย แทบจะไม่มีเลย สิ่งต่างๆที่ชาวบ้านรออยู่ ผมรู้ความสนิท เหตุผลความ
จ าเป็นมันต้องมี ในกล้องวงจรปิดนี่  ถึงอยากจะถามท่านประธานหน่อยครับ 
เมื่อเช้าครับก่อนมานั่งครับ มีเอกสารมาเพ่ิมเติมครับ เกี่ยวกับโครงการกล้อง
วงจรปิดนี่ครับ เอกสารนี้ที่ผมได้รับมาคือจุดติดตั้งกล้อง CCTV ที่เสนอโดย
ชุมชนที่คัดเลือกโดย สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ๗๒ จุด ซึ่งถ้าในร่างเทศบัญญัติมี
ตัวโครงการตั้งไว้ ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมถามว่าท าไมเอกสารชุดนี้เพ่ิงส่งให้
สมาชิก ถึงเอกสารนี้ ชอบด้วยระเบียบต่างๆว่า สามารถมาเพ่ิมเติม ส่งเพ่ิมเติม
ได้ไหมครับท่านประธานครับ ว่าเอกสารชุดนี้สามารถเอามาเข้าในร่างพิจารณา
รายจ่ายงบประมาณปี ๕๙ ได้ หรือเปล่าครับ เพราะไม่ได้อยู่ในเล่มครับ แล้ว
พิมพ์เพ่ิมเติมขึ้นมาครับ ฝากถามท่านประธานหน่อยครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ถามผมว่าเรื่องการบรรจุข้อความนี้ มาในวาระการประชุมครั้งนี้ได้
หรือไม่ครับ คือมันตรงนี้มันก็เขียนที่ข้างหัวครับว่า จุดติดตั้งกล้อง CCTV              
ที่เสนอโดยชุมชนที่คัดเลือกโดย สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ านวน ๗๒ จุด ครับ 
ทีนี้แผนงาน อันนี้นะครับ ก็ถ้าเป็นผมวินิจฉัยแล้วว่าเป็นรายละเอียดที่ชุมชนกับ 
สภ.อ.เมือง เขาเสนอมานะครับ แต่ว่าถ้าเขาเสนอมาอย่างนี้ ก็รายละเอียดนี้
จะต้องบรรจุอยู่ที่ในแผนพัฒนาสามปีด้วย ผมคิดว่าน่าที่จะเป็นอย่างนั้น นะ
ครับ แต่นี้ที่ในแผนพัฒนาสามปี ผมก็ไม่ทราบว่ามีหรือไม่ เพราะว่าผมก็เขาเพ่ิง
เอามาให้เมื่อตอนเช้า ตั้งอยู่อย่างนี้ครับ แต่ถ้าว่ามัน ถ้ามันไม่มีอยู่ที่ในแผน แล้ว
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คณะกรรมการแผนเขาจะว่าอย่างไร อันนี้ครับ เพราะว่าจะเอาอันนี้เข้ามามัน
จะต้องประชุมผ่านคณะกรรมการแผนแล้วถึงจะเอาเข้ามาบรรจุอยู่ในแผนสามปี
ได้ เมื่อบรรจุอยู่ในแผนสามปีได้แล้วจึงยกแผนสามปีมาท าเป็นงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายครับ ความคิดเห็นของผมว่ามันเป็นอย่างนั้น ท่านผู้อ่ืนไม่ทราบว่ามี
ความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็ ขอเชิญครับ ถ้าเพ่ือนมีเวลาครับ ก็ขอเปิดดูว่าที่ใน
แผนงบประมาณเขามีไหม  ขอเชิญครับ อาจารย์พรเลิศ ครับ  

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล  

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมพรเลิศ 
สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับเมื่อท่านประธานพูดถึง
แผนพัฒนาสามปีครับ ในเรื่องของกล้องวงจรปิด ผมไม่ได้น าแผนมา แต่ผมได้
อ่านแผน ปรากฏว่าในแผนมีแต่เฉพาะการติดตั้งกล้องวงจรปิดจ านวน ๗๒ จุด
เท่านั้น ไม่มีรายละเอียดว่าในเรื่องของกล้องวงจรปิดจ านวนกี่กล้อง ติดที่ไหน
บ้าง นะครับ ตรงนี้ที่ผมจะชี้ให้ท่านเห็นถึงข้อบกพร่อง นะครับ ก็คือในแผนไม่มี 
มีแต่เฉพาะในส่วนที่ติดตั้งแค่ ๗๒ จุดเท่านั้นครับ และก็ไม่ได้มีการระบุว่า จะใช้
แบบคงที่จ านวนกี่กล้อง จะใช้แบบจ านวนปรับมุมมองจ านวนกี่กล้อง แบบคงที่
กี่กล้อง แบบปรับมุมมองจ านวนกี่กล้อง มาอยู่ในรายละเอียดที่เล่มงบประมาณ
รายจ่าย เมื่อพูดถึงตรงนี้ผมขอพูดต่อเนื่องเลยครับท่านประธานครับ ในเรื่อง
ของกล้องวงจรปิดโดยปกตินั้น มันจะประกอบด้วยสามส่วนหลักในระบบของ
กล้องวงจร ส่วนที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าส่วนก าเนิดภาพได้แก่ กล้องวงจรปิด ส่วนที่
สองเรียกว่าส่วนบันทึกข้อมูล นะครับ มันจะมีซีพียูกับฮาร์ดดิสก์ และส่วนที่สาม
มันจะแสดง ส่วนแสดงผลที่เรียกว่าจอทีวี ที่เราจะได้ดูว่ามันฉายอะไรออกมา
บ้าง ในสามส่วนนี้มันมีปัญหาครับ ในเรื่องของวงจรปิดในประเทศไทย เพราะ
มันติดกันเยอะแล้วก็มีปัญหาจนกระทั่ง กระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ฉบับ ว ๔๕๖ ในฉบับ ว ๔๕๖ นั้น ได้พูดถึงแนวทางหรือ
วิธีการในการจัดท าราคากลางเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ได้พูดถึงประสิทธิภาพของ
กล้องวงจรปิด และได้พูดถึงการบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกันของกล้องวงจร
ปิด และได้แนะน าเป็นข้อหนึ่ง สอง สาม สี่ มาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าจะต้องท าอย่างไร เวลาจัดซื้อจัดจ้างจะต้องท าอย่างไร การตรวจรับจะต้องท า
อย่างไร นะครับ อันนี้คือรายละเอียดในหนังสือที่ ว ๔๕๖ ออกมา และใน
หนังสือ ว ๔๕๖ นี้ได้มีกระจายออกไปทุกจังหวัด แจ้งผู้ว่าการจังหวัดให้ทราบ
ทุกจังหวัด เพราะฉะนั้นในการซื้อวงจรปิด นะครับไม่ว่าของหน่วยงานเทศบาล
ไหนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนก็ตาม ก็จะมีในข้อสุดท้ายก็คือให้ผู้ว่า
การจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามข้อหนึ่งถึงข้อสี่ และให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ประกาศค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ท่านประธานครับ ผมจะชี้จุดบกพร่องให้ท่านประธานได้
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เห็นอีกว่าในลักษณะของกล้องวงจรปิดที่ก าหนดมาในรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายฉบับนี้ กล้องวงจรปิดกล้องแรกที่ก าหนดมาก็คือกล้องวงจรปิด ไอพี
แบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร ท่านก าหนดรายละเอียดมาแค่ ๙ รายละเอียดเท่านั้นเอง 
รายละเอียดเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด อันนี้ท ามาแค่ ๙ รายการ ครับท่านประธาน 
ถ้าเรามาพลิกดูการขอกล้องวงจรปิดของส านักงานเทศบาลของเรานั้น ใน
งบประมาณปีที่แล้วปรากฏว่างบประมาณปีที่แล้วที่ก าหนดในเรื่องของกล้อง
วงจรปิดมานะครับ ก าหนดรายละเอียดต่างๆครับ ตามเอกสารฉบับนี้ ทั้งหมด
ถึง ๓๘ รายการ เพ่ือความรอบคอบนะครับ แต่อันนี้ก าหนดมา ๙ รายการ ท่าน
ประธานครับ ๙ รายการนี้ ผมจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไร ใน ๙ รายการนี้ครับ 
ตามก าหนดกล้องวงจรปิดมันจะต้องอิงกระทรวงไอซีที หรือกระทรวงเทคโนโลยี 
ครับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่างเกี่ยวกับในเรื่องของการก าหนดกล้อง
วงจรปิดนะครับ ในลักษณะพ้ืนฐานเท่านั้นเองนะครับ ใน ๙ รายการที่ก าหนด
มา ผมขออนุญาตท่านประธานอ่านนะครับ รายการแรกก็เป็นกล้องวงจรปิด 
ส าหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ นะครับ Fixed Network Camera รายการที่
สองมีความละเอียดและภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่
น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ กว่าpixel ตรงนี้ นะครับ รายการที่สามครับ สามารถ
มองภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ รายการต่อไปครับสามารถ
แสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก ก็คือWide Dynamic 
Rangeได้ ประการต่อไปครับได้รับมาตรฐาน ONVIF ครับ ประการต่อไปครับ 
สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H๒.๒๕๔ เป็นอย่างน้อย ประการ
ต่อไปครับมีช่องเชื่อมระหว่างระบบเครือข่ายแบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งช่อง และสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ 
af หรือ IEEE ๘๐๒.๓ at นะครับ ในช่องเดียวกันได้ ประการสุดท้ายก็คือตัว
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถป้องกันฝนและน้ า ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือ
ดีกว่า ท่านทราบไหมครับท่านประธานครับ ผ่านไปท่านนายก ว่ากล้องวงจรปิด
ที่ท่านก าหนดมาตรฐานมาแค่ ๙ รายการ ตรงนี้ ราคาของกล้องวงจรปิด 
พ้ืนฐานของกระทรวงไอซีที มีทั้งกล้องในราคา ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๖,๐๐๐ บาท 
และกล้องในราคา ๕๐,๐๐๐ บาท นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราก าหนด
มาตรฐานมาแค่ ๙ รายการตรงนี้ เวลาจัดซื้อจัดจ้างท่านก็จะได้กล้องวงจรปิดใน
ราคาแค่ ๓๖,๐๐๐ บาทเท่านั้นเอง เพราะในรายการ ๙ รายการตรงนี้ เข้าทั้งใน
เรื่องของกล้องวงจรปิดในราคา ๓๖,๐๐๐ บาท กับ ๕๐,๐๐๐ บาท มีทั้งสอง
รายการ มันจะต่างกันอยู่ตรงที่ว่า ในมาตรฐานตรงนี้ที่ท่านไม่มีก็คือมี frame 
rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาทีนะครับ มีความไวต่อแสง ไม่น้อยกว่า ๐.๘ 
lux ส าหรับแสดงภาพสี และไม่มากกว่า ๐.๓ lux ส าหรับแสดงภาพขาวด า นะ
ครับ สามารถสแกนภาพ Progressive Scan ได้มีขนาดตัวรับภาพนะครับ ไม่
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น้ อยกว่ า ๑ /๓นิ้ ว  มี ความยาวโฟกัสสู งสุ ด ไม่ ต่ ากว่ า ๓ .๕  มิ ลลิ เมตร 
ความสามารถตรวจรับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติได้ สามารถส่งสัญญาณไปแสดง
ได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๖ ได้ นะครับ มีช่อง
เชื่อม SD-Card Reader จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ได้รับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารที่มีคุณภาพ อันนี้
คือคุณลักษณะพ้ืนฐานของไอซีทีนะครับ ถ้า ๙ รายการนี้ ท่านได้กล้องแค่ 
๓๖,๐๐๐ บาท แน่นอน ท่านจะไม่ได้กล้อง ๕๐,๐๐๐ บาท กล้อง ๕๐,๐๐๐ 
บาท ก็มีรายการอย่างที่ผมอ่านเมื่อกี้นี้ เพ่ิมเติมขึ้นมา ต่างกันอยู่ตรงที่ว่าความ
ไวของแสงครับ ๓๖,๐๐๐ บาท  ความไวของแสง ๐.๘ และไม่มากกว่า ๐.๓ นะ
ครับ ส่วนความไวของแสง ๕๐,๐๐๐ บาท กล้องที่ ๕๐,๐๐๐ บาท ในราคา 
๕๐,๐๐๐ บาท นั้นคือ ๐.๒ ครับ และไม่มากกว่า ๐.๔ ครับ ข้อแตกต่างอีก
ประการหนึ่ง ก็คือความยาวโฟกัส นะครับ แล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับ ผม
มองไม่เห็น เอาสองประการนี้ก็ได้นะครับในข้อแตกต่าง ระหว่าง ๓๖,๐๐๐ บาท 
กับ ๕๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเอาแค่รายการ ๙ รายการตรงนี้
เวลาไปจัดซื้อจัดจ้าง ท่านได้ของถูกมาแน่นอน นะครับ ประการที่สองกล้อง
วงจรปิด ชนิดไอพี แบบปรับมุมมองส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร Outdoor 
Fixed Network Camera ก็เช่นเดียวกัน ท่านก าหนดมาแค่ ๘ รายการเท่า
นั้นเองครับ ใน ๘ รายการนี้ ยังไม่ได้เข้าพ้ืนฐานของกระทรวงไอซีทีเลยครับ 
พ้ืนฐานของกระทรวงไอซีทีนั้นยังมีรายละเอียดอีกเยอะ กล้องตัวนี้ในราคา
พ้ืนฐานประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท นะครับ อีกประการหนึ่ งก็คืออุปกรณ์
บันทึกภาพเครือข่ายนะครับ ก็ไม่ ก็อยู่ในหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของไอซีที ที่มีมากกว่านี้นะครับ และที่ส าคัญที่สุดครับท่านประธาน การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นจะต้องได้รับ เขาเรียกว่า SDK นะครับ เพื่อที่จะเชื่อมต่อ
ระบบกล้องวงจรปิดการที่จะพัฒนาในอนาคตได้ของกระทรวงไอซีที นะครับ 
ตรงนี้ ที่ผมพูดถึง fdxfdk หมายถึง Software Development Kit ท่านไม่มี 
และอีกประการหนึ่งก็คือการที่จะต้องบูรณาการของกล้องวงจรปิดในอนาคต
ต่อไปด้วยท่านจะต้องมองถึงตรงนี้ นะครับ เพราะฉะนั้น ถ้าท่านมีรายการแค่นี้ 
ท่านซื้อได้ของถูกแน่นอนครับแต่ในราคาที่สูงมาก นะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอให้
ท่านได้โปรดพิจารณาสักนิดหนึ่งในเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับ โดยเฉพาะ
ไฟท์บังคับคือท่านจะต้องได้รับ Software Development Kit ของกระทรวง
ไอซีทีด้วย เพราะถ้าไม่มีตัวนี้ท่านท าไม่ได้หรอกครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็
จะต้องส่งเรื่องนี้ไปให้ทางผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาด้วย นะครับมันไม่ใช่
เรื่องง่ายนะครับ ผมเป็นห่วงท่านนายกผมก็เลยบอกรายละเอียดอันนี้ให้ครับ 
ขอขอบคุณครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ ที่ว่าอาจารย์พรเลิศ ถามมาฝ่าย
บริหารจะแสดงความคิดเห็นอย่างไร ก็ขอเชิญได้นะครับ นะครับ ตามที่อาจารย์
พรเลิศได้ท้วงติงมาครับ จะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ขอเชิญได้นะครับ ว่าเรื่อง
รายละเอียดของกล้องนั้น ตั้งงบประมาณไว้ราคาแพง แล้วพอที่จะซื้อจริงจะได้
ของที่ไม่ดีมาอะไรอย่างนี้ ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ที่ในเทศบัญญัติแห่งนี้นะ
ครับ นะครับถ้าจะชี้แจงอะไรก็ท าความเข้าใน กันนะครับ ขอเชิญครับ          
ส.ท.ส าเริงครับ ขอเชิญครับ   

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานครับ ผมย้อนกลับมาที่
ท่านประธานนิดหนึ่งครับ เมื่อกี้นะครับ ย้อนกลับมาว่า มาถามว่าในแผนสามปี
รายละเอียดมีครบตามเทศบัญญัติหรือเปล่าครับ ขอเรียนถามท่านประธานตรง
นี้ก่อนครับ ขอบคุณมากครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้ซักถามมานะครับ ว่ารายละเอียดที่ในแผนสามปี
นี้นะครับ  มีครบตามที่ว่าอยู่ในเทศบัญญัตินี้หรือไม่นะครับ แต่ที่ในแผนสามปี
ที่ว่าเปิดดูนี้นะครับ รายละเอียดไม่มีนะครับ มีแต่เพียงติดตั้งจ านวนกล้อง ๗๒ 
จุด ตามที่อาจารย์พรเลิศ ได้แจ้งไว้ตอนแรกแล้วนะครับ แต่ถ้ารายละเอียดไม่มี
ที่ในแผนงานนี้ เราจะด าเนินการได้หรือไม่ เดียวเราค่อยพิจารณาแล้วปรึกษากัน
ดูนะครับ ก็ขอพักสัก ๑๐ นาที เพราะเรื่องนี้ยาว ผมเห็นแล้วก็เห็นใจกันนะครับ   

 - พัก ๑๐ นำที - 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมก็ขอเปิดประชุมกันต่อครับ เปิดประชุมต่อ เมื่อกี้เราก็มาถึงหน้าที่ 
๑๐/๑๓๗ นะครับ ก็หน้านี้ครับ มีปัญหาอยู่กับว่าเอกสารอะไรก็หากันยังไม่
พร้อมครับ ยังไม่ได้ ทีนี้ผมก็อยากจะหารือกับที่ประชุมแห่งนี้ ครับ กับเพ่ือน
สมาชิกสภาเทศบาลฯว่าในเมื่อเรายังหาเอกสารอะไรไม่ได้ เราก็ไม่สามารถที่จะ
พิจารณาอะไรกันได้ ถ้าผมว่าจะขอเป็นการพักการประชุมไว้ก่อนวันนี้ แล้วเรา
ค่อยเริ่มประชุมกันต่อพรุ่งนี้ ๑๐โมง ตอนเช้าเพ่ือนสมาชิกจะว่าอย่างไรบ้าง          
ขอเชิญครับ    

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ในเมื่อเรายังหารายละเอียดอะไรกันไม่เรียบร้อยครับ ท่านประธานสภา       
เทศบาลฯ ผมว่าเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ เพราะว่าเย็นนี้เราได้ไปค้นรายละเอียดไป
หารายละเอียดที่เอาถูกต้องกันนะครับ เอาอย่างนี้ตามท่านประธานว่าก็ได้ครับ               
ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คือว่าตอนนี้ คุณนัฐพงษ์ เดียวให้หารายละเอียดก่อนแล้วพรุ่งนี้ ใครจะ
ถามอะไรก็ค่อยถามกันนะครับ นะครับ ครับก็ถามพรุ่งนี้เลยนะครับ เพราะว่า 
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เราขอพักการประชุมไว้ก่อนถึงแค่นี้นะครับ พรุ่งนี้ ๑๐ โมงเช้า นะครับ ๑๐โมง
เช้าพรุ่งนี้ เราก็ขอให้เพ่ือนสมาชิกมาพร้อมกันนะครับ  

 -  พักกำรประชุม  - 

 
 
วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
เริ่มเวลำ ๑๐.๐๐ น. 

 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในเมื่อเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้มากันครบองค์ประชุม ผมก็ขอเปิด
ประชุมต่อนะครับ เพราะว่าเรา เมื่อวานเราประชุม พักการประชุมไว้นครับ 
วันนี้ผมก็เริ่มการประชุมครับ เมื่อวานเราก็ได้พิจารณากันถึงหน้าที่ ๑๐/๑๓๗ 
ครับ เรื่องการซื้อกล้อง CCTV นะครับ จ านวน ๗๒ จุด นะครับ เพ่ือนมีความ
ประสงค์ที่จะซักถามประเด็นไหนบ้างก็ขอเชิญซักถามได้นะครับ ขอเชิญนะครับ 
คุณนัฐพงษ์ ขอเชิญครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนัฐพงษ์ เตียมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อยากเรียนถามท่านประธานครับ 
เอกสารที่มีการส่งมาให้เมื่อวานฉบับนี้ครับ ถูกต้องตามระเบียบไหมครับ ที่เข้า
มา เอามาตั้งไว้บนโต๊ะเมื่อวานครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามเอกสารเมื่อวานที่เขาวางไว้ ก็ผมก็ทราบแล้วนะครับ เมื่อวาน หรือ
ว่าการจัดตั้งกล้อง CCTV ที่เสนอโดยชุมชนที่คัดเลือกโดย สภ.อ.เมืองสุราษฎร์
ธานี จ านวน ๗๒ จุด ใช่ไหมครับ เอกสารชุดนี้ใช่ไหมครับ  

นำยนัฐพงษ์ เตียมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ เอกสารนี้  เขียนไว้บนหัวครับ          
จุดติดตั้งกล้อง CCTV เสนอโดยชุมชนที่คัดเลือกโดย สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  
๗๒ จุด มันไม่ได้เขียนว่าเพ่ิมเติมในร่างเลยครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ครับเข้าใจแล้ว คือเอกสารนี้ตรงกันนะครับ คือเอกสารอันนี้ครับ เขาก็
ได้แสดงมาชัดเจนนะครับ ว่าการติดตั้งนะครับกล้อง CCTV นี่ จ านวน ๗๒ จุด 
ครับ เพ่ือจะได้มาประกอบในการพิจารณาในวันนี้นะครับ ที่ว่าจะเอาเอกสารนี้
ว่าถูกต้องหรือไม่ นั่นนะครับ ก็เป็นรายละเอียดก็ยืนยันว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
นะครับ แต่เอกสารชิ้นนี้เขาเอามาเพียงประกอบรายละเอียดในการที่เราจะ
พิจารณากันเพียงเท่านั้นครับ เพียงเท่านั้น ทีนี้ถ้าเราก าลังพิจารณาอยู่เมื่อวาน
เรื่องกล้อง CCTV นี้ครับ เราก าลังพิจารณาอยู่ว่ารายละเอียดของกล้อง CCTV 
นี้ ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนนะครับ อันนี้จ านวน ๗๒ จุด ที่ในแผนงานนี้มี นะครับ 
๗๒ จุด คุณดูที่ในแผนงานก็ได้ครับ มี อยู่ ๗๒ จุด  แต่ที่เราพิจารณากันอยู่ว่า
จ านวนกล้อง ๔๖๕ จุด ที่ในแผนนั่นมันไม่มี นะครับ มันมีอยู่แต่เท่าแต่ในเทศ
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บัญญัติ ทีนี้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯจะว่าอย่างไร จะพิจารณากันอยู่ตรงส่วน
นี้นะครับ อันนี้ไม่สามารถที่เอามาบรรจุได้ ซึ่งในแผนงานนะครับ เดียวผม ให้ผม
อธิบายให้เข้าใจก่อนครับ ไม่ใช่บรรจุที่ในแผนงานได้ เพราะสภาแห่งนี้ครับไม่มี
อ านาจที่จะบรรจุไว้ในแผนงานได้ นะครับ ก็จะบรรจุที่ในแผนงานได้มันจะต้อง
เป็นคณะกรรมการแผนซึ่งเทศบาลเขาด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการแผน   
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยไว้แล้ว แต่นี้เขาเอามาประกอบให้เพ่ือน
สมาชิกได้พิจารณากันตามรายละเอียดนะครับ ก็คงจะเข้าใจมีอะไรก็คงจะ
ซักถาม ต่อได้ครับ   

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมเข้าใจที่ประธานอธิบายครับ 
แต่ท่านบอกว่าเอกสารนี้เอามาเพียงแค่ประกอบ เฉยๆ ตามจุดต่างๆ ๗๒ จุด    
ซึ่ง เพราะผมมาดูในร่างเทศบัญญัติ โครงการเขียนไว้แค่ ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และก็รายละเอียดกล้องแต่รายละเอียดติดตั้งไม่มีครับ แผนมี ๗๒ จุด กล้อง
ติดตั้งกี่ตัวครับ ในนี้ไม่บอก ติด ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ รายละเอียดไม่มีว่าติดกล้องกี่
ตัว ไหนครับที่ท่านประธานบอก ๔๐๐ กว่าจุด ๔๐๐ กว่าตัว อยู่ตรงไหนครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ไม่ใช่ว่าราคาประกาศครับ จ านวนกล้องครับ ๔๐๐ กว่าตัว ๔๖๕ ตัว 
ครับ อยู่ในเทศบัญญัติที่อยู่ที่เพ่ือนสมาชิกแล้วนะครับ จ านวนกล้องนะครับ 
แล้วก็จ านวนจุด ๗๒ จุด ก็อยู่ในเทศบัญญัติที่อยู่ที่เพ่ือนสมาชิกถืออยู่แล้วในเล่ม
สีชมพูนั่นครับ มีอยู่ในเล่มสีชมพูนะครับ หน้า๑๐/๑๓๗ นะครับ แต่ว่าในแผน
สามปี เขาไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ นะครับ ของกล้อง CCTV จ านวน ๔๖๕ ตัว 
ทีนี้เราจะพิจารณากันอย่างไรว่าจะถูกตามเทศบัญญัติหรือไม่ กับแผนงานกับ
เทศบัญญัตินี้ จะสามารถด าเนินการเอาไปจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่ เราจะต้อง
พิจารณากันอยู่ที่ตรงส่วนนี้นะครับ ก็มีอะไร ก็ขอเชิญสอบถามต่อครับ ถ้าว่า
เข้าใจแล้วก็ได้   

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ
อธิบายมาผมเข้าใจครับ คือในร่างเทศบัญญัติกับในแผนนี่ รายละเอียดในแผน
ไม่มี ในกล้อง ๔๐๐ กว่าจุด ๔๐๐ กว่าตัว ที่จะติดตั้ง ว่าจะท ากันได้ไหม ในตัวนี้ 
แต่ที่ผมถามนี่ ท าได้ ไม่ได้ ผมคิด ผมไม่สามารถอธิบายได้หรอกว่ามันเข้า
ระเบียบไหม หรือถูกต้องไหม แต่ผมพูดตามเอกสารที่ผมได้รับ ผมไม่ได้พูดตาม 
ผมพูดตามเอกสารที่ว่าผม ในร่างเทศบัญญัติผมมีอยู่เท่านี้ แล้วผมก็ได้เอกสาร
เพ่ิมมาเท่านี้ แล้วอยู่ๆ ผมไม่สามารถไปพิจารณาได้หรอกเงินตั้ง ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ 
ก็ท่านดูสิครับ ใครดูออกบ้างครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คืออย่างนี้ครับ นี่คุณเข้าใจนั้นมันไม่ใช้ที่ตามประเด็น เอกสารที่คุณนั่น
มีอยู่แล้วครบทั้งสองอย่าง ทั้งสามอย่าง นั้นมีอยู่แล้ว แต่ประเด็นที่คุณจะหามา
พูดว่าผิดหรือถูก ผิดตรงไหน นั่นคุณถึงจะเอามาคุยกันได้รู้เรื่องนะครับ เอกสาร
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นี่อยู่ในมือคุณนั่นมีอยู่แล้วครบ ทั้งสาม สองสามอย่าง ทั้งในแผน ทั้งเทศบัญญัติ 
มีอยู่ และเอกสารที่ประกอบเพ่ิมเติมนี้ ก็มีอยู่ที่คุณ คุณรู้แล้วว่า ๗๒ จุด ๔๖๕ 
กล้อง ติดตามรายละเอียดที่ชุมชนได้เสนอมากับสภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  อยู่ที่
คุณหมดแล้ว แต่คุณหาประเด็นที่ว่ามันผิดกับถูกนี่ คุณจะหาประเด็นอันไหนผิด         
อันไหนถูก คุณต้องเอาตรงนี้มาว่ากัน ไม่ใช่ว่าคุณมาพูดเรื่องเอาแต่เอกสารอย่าง
เดียวนะครับ ขอเชิญครับ  

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  เรียนท่านประธานครับ ผมไม่มีอ านาจที่จะตัดสินผิดหรือถูกนะท่าน
ประธาน นี่ผมเรียนกับท่านประธานเลย แต่ผมพิจารณาตามเอกสารและผมก็
พูด ก าลังจะพูดตามเอกสารที่ผมได้รับ  

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 เอาก็เชิญว่ามันผิดอย่างไรคือต้องหาประเด็นว่ามันผิดตรงไหนไม่ใช่ว่า
คุณพูดแต่เรื่องเอกสารนี้วันก็ไม่จบคุณต้องหาประเด็นว่าผิดหรือถูกหรือพูดวันนี้
แล้วยังไม่เข้าใจกันคุณต้องยกไว้เอาไปแปรญัตติกันทีเดียวนะครับ คนที่ถามจับ
ประเด็นที่ผิดคุณจับประเด็นไม่เป็นนี้ผมบอกตรงๆ นะครับคุณต้องจับประเด็น
ให้ถูกให้เป็นว่าการที่จะอภิปรายนี้ไม่ใช่ว่าคุณท้วงติงแต่เรื่องเอกสารนะครับ
เพราะมันมีอยู่แล้วคุ้มกันอยู่แล้วทั้งหมดแต่คุณหาข้อที่ผิดพลาดไม่ได้ครับ ก็คง
จะเข้าใจกันนะครับ ท่านอ่ืนที่จะซักถามต่อมีเรื่องอะไรอีกไหมครับขอเชิญครับ  

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมเข้าใจที่ท่านประธานพูดว่าจุด
ตามแผน ๓ ปี มี ๗๒ จุด แต่ไม่ระบุแต่ไม่ระบุกล้องว่าท าได้หรือเปล่าผมไม่
สามารถชี้แจงได้หรอกครับว่าผิดหรือถูกเพราะทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะ
ชี้แจงเองว่าท าได้หรือไม่ได้ในส่วนแผนตรงนี้แต่ผมอภิปรายตรงส่วนที่ผมได้รับ
เอกสารมาคือเอกสารที่เขียนแยกจุดมาอย่างนี้เป็นเอกสารที่พิจารณาประกอบ
ร่างด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นเอกสารที่ พิจารณาประกอบร่างด้วยแล้วผมก็ได้
สอบถามในข้อสงสัยของผมมีการแยกจุดแบบไหนต่อไปอย่างไรครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เอกสารผมบอกแต่ขั้นแรกแล้วรายละเอียดประกอบการพิจารณา            
คุณสามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่ผมพูดครั้งแรกแล้วแต่คุณไม่ใช้นะครับถ้าคุณจะใช้
เอกสารชิ้นนี้ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วขอเชิญเลยคุณจะซักถามเรื่องอะไร
ตรงไหนก็ขอเชิญซักถามผู้บริหารฯต่อเลยครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมถามต่อครับ เอกสารตัวนี้ ๗๒ จุดนี้ท่านใช้วิธีส ารวจแบบไหนตามที่
ท่านว่าชุมชนเสนอแล้วก็ให้โรงพัก สภ.เมืองฯ เป็นคนพิจารณาอยากจะทราบว่า
เอกสารที่อยากจะดูหน่อยว่าวิธีการคัดสรรค์ที่จะติดตั้งกล้อง ๔๖๕ จุดนี้ ใช้
กระบวนการคัดเลือกจุดไหน ต่างๆ ใช้วิธีไหนเลือกครับที่จะเอามาก าหนดว่า
ติดตั้งกล้องเป็น ๗๒ จุด แต่ละเขตนี้ ท่านแบ่งมา ๔ เขต เขตพัฒนา ๑,๒,๓,๔ นี้  
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มีความจ าเป็นอันดับที่ ๑ ใช้ตรงไหนครับผมอยากทราบรายละเอียดว่ากล้อง
ตรงไหนมีความจ าเป็นที่จะต้องติดตั้งบ้างครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นำยธีระกจิ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ         
ผู้ทรงเกียรติครับ หลักการพิจารณานะครับ ก็การบริหารงานของผมนะครับ
ไม่ใช่พิจารณาโดยกระผมเองจริงๆ ก็ทราบอยู่แล้วว่ากล้อง CCTV ท่านสมาชิกฯ 
ผู้ทรงเกียรติที่อภิปรายอยู่ตอนนี้ ท่านสมาชิกฯ ก็เป็นคนอภิปรายในสภาฯ เอง
ว่าทางบึงขุนทะเลหรือจุดต่างๆ ต้องการกล้อง CCTV ผมเองก็ได้ด าเนินการตาม
สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติที่ต้องการก็ด าเนินการโดยสุดท้ายก็คือว่าต้องการคนที่
ต้องการและเข้าใจที่สุดก็คือมาจากประชาชนและชุมชนผมก็ให้ชุมชนเป็นคน
เขียนความต้องการของว่าเขาลงไปส ารวจของชุมชนในชุมชนนั้นๆ แต่ละชุมชน 
๗๐ ชุมชน ต้องการกล้อง CCTV ตรงไหนบ้างว่าต้องการเสร็จก็มาเรียงล าดับ
ความส าคัญโดยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้พิจารณาโดยที่ผมไม่ได้พิจารณาเลย 
ผมบอกจริงๆเลย พอพิจารณาเสร็จเรียบร้อยรวมมาถึงตรงนี้ละครับว่าเราได้ถึง 
๗๒ จุด ตรงนี้แต่ด้วยความจริงชุมชนพิจารณามามากกว่านี้แต่ว่าต ารวจ
พิจารณาด้วยเหตุและผลของเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งดูแลรักษาความสงบด้วยความ
เรียบร้อยของชีวิตและทรัพย์สินก็ขอกราบเรียนว่าการพิจารณาก็ให้ชุมชน
พิจารณาร่วมกับต ารวจครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีต่อก็ขอเชิญครับ คุณนัฐพงษ์ฯ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ที่ผมดูในจุดว่าให้ชุมชนกับ
ต ารวจพิจารณาแต่งบประมาณ  ๘๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท วิธีการพิจารณาท่านก็ไม่
เชิญที่จริงท่านสามารถ เชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมในการพิจารณาได้ด้วย ตรงนี้ท่าน
ไม่ให้เกียรติสภาฯ เลยทั้งๆที่สภาฯ เป็นผู้อนุมัติทั้งๆที่เป็นโครงการส าคัญงบตั้ง
มากมายถึง ๘๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท และท่านมาอ้างว่าชุมชนเสนอขึ้นมาผมก็
ทราบชุมชนเสนอแต่ท่านบทสรุปให้โรงพักผมถามหน่อยว่าความจ าเป็นต่างๆ 
ผมเข้าใจหมดจุดต่างๆ กระบวนการคัดสรรค์ ในวิธีการแยกจุดนี้ผมอยากทราบ
ว่าที่ท่านบอกต ารวจพิจารณา ต ารวจพิจารณาอย่างไรผมอยากดูเอกสารหน่อย
ว่าว่าวิธีคิดเขาคัดเลือกจุดต่างๆ การพิจารณาวันนั้นท่านเสนอไปมันต้องมี
รายละเอียดครับว่าโรงพักนี้ผมได้ไปคุยกับผู้กับฯ มาสอบถามผู้การฯ แล้ว
สอบถามผู้หลักผู้ใหญ่แล้วต ารวจว่าจะติดกล้อง CCTV   บางท่านก็ไม่ทราบ
รายละเอียดต่างๆ ผมอยากจะถามหน่อยที่ท่านสภ.เมือง สุราษฎร์ธานีท่าน
สอบถามใครไปประชุมที่ไหนแบบไหนอย่างไรครับ 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ                
ผู้ทรงเกียรติ ทุกสิ่งทุกอย่างเราให้เกียรติซึ่งกันและกันผมก่อนที่จะเข้าสภาฯ 
ตรงนี้ผมก็ได้สอบถามสมาชิกฯ ว่าต้องการไหมทุกคนก็บอกว่าต้องการ
กระบวนการรายละเอียดการพิจารณาแม้กระทั้งเข้ามาพรีเซนต์ผมก็เชิญสมาชิก
ฯ เข้าประชุมเข้าดูเขามาพรีเซนต์ส าหรับท่านผมขอโทษด้วยที่ไม่ได้เชิญท่าน
โดยเฉพาะแต่ผมคิดว่าสมาชิกฯ ท่านอ่ืนคงเข้าใจพอสมควรจากซื้อกล้อง CCTV 
ตรงนี้ ความส าคัญที่สุดถามว่าส าคัญไหมท่านก็บอกว่าส าคัญท่านก็เป็นคน
เรียกร้องนะครับแต่เวลาท าท่านก็ไม่เสนอแต่เข้ามาถึงไม่ให้เกียรติท่านเป็นท่าน
สมาชิกฯ ตัวแทนของประชาชนท่านเสนออะไรบ้างซิครับท่านต้องการอะไรบอก
ผม ผมท าให้ทุกเรื่องทุกราว แต่พอท าให้ถามท่านไม่รู้ ไม่รู้ แต่ในสภาฯไม่ให้
เกียรติผมเป็นนายกฯ ที่ให้เกียรติ สมาชิกฯ ทุกท่าน แต่ท่านให้เกียรติผมไหมผม
เป็นผู้บริหารฯ นะครับ ให้ผมบริหารอย่าบริหารแทนผมแต่สภาฯ เป็นหน้าที่
ของท่านผมไม่ว่าผมให้เกียรติตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างผมได้ถามท่าน ถามจริงๆ
ก่อนมาประชุมสภา ขอเอ่ยชื่อนะครับ คุณนัฐพงษ์ฯ ผมถามท่านกี่ครั้งแล้วครับ
แล้วมาวันนี้มาซักอย่างนี้มันคืออะไรนะครับขอร้องเถอะครับถ้าว่าเรื่องกล้อง 
CCTV ก็มาแปรญัตติซิครับแบบอาจารย์พรเลิศฯ ครับ ตรงนี้ยังไม่ถูกเดี๋ยวมา
แปรร่วมกัน งบประมาณเรายังมาแปรร่วมกันอีก ตรงไหนไม่ถูกมาแปรเพ่ิมมา
แปรลดท่านไม่ต้องการในบึงขุนทะเลท่านมาบอกผมตรงนี้ไม่ต้องการจุดนี้ๆ ก็มา
แปรลดซิครับ ต้องการตรงไหนเพ่ิมผมก็เพ่ิมยังมีสิทธิอยู่ครับ ท่านบอกท่าน
ต้องการตรงไหนบอกผมจุดไหนไม่ต้องการก็มาแปรลดกันครับยังมีอีกท่านหนึ่ง
นะครับวันนี้ขอร้องนะครับเรื่องต ารวจเราก็ให้เกียรติเขามาประชุมที่ห้องผมกี่
หนแล้วนะครับแต่ท่านว่าท่านไปหาผู้ก ากับฯ ผมก็ไม่อยากเอ่ยว่าผู้ก ากับคนไหน
เอาผู้การคนไหนขอโทษนะครับผมคุยมาหมดแล้วผู้การแฮปปี้หมดเพราะการ
โจรกรรมทั้งหมดที่จับได้ส่วนมากในประเทศไทยทั้งหมดเป็นกล้อง CCTV ทั้งนั้น 
นะครับแต่ด้วยงบประมาณของต ารวจไม่มีแต่บังเอิญของเรามีงบประมาณท่านดู
ถึง ๘๗ ล้าน ถ้าเราไม่ท าครบกระบวนการเอาแค่ ๑๐ ล้านท่านบอกค่อยๆ ท า
มันท าได้มั๊ย เดี๋ยวท่านแปรซิครับในบึงขุนทะเล เขต ๔ ไม่เอาตัดออกแปรลดผม
ก็ไม่ว่าผมท าตามท่านครับ ผมยินดีรับใช้ท่านครับ  ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คงจะเข้าใจแล้วครับ คุณนัฐพงษ์ฯ ครับ ทางฝ่ายท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจง
รายละเอียดอย่างชัด เจนแล้วผมก็ ไม่อยากที่ จะให้ฝ่ ายผู้ บริหารฯ กับ                
ท่านสมาชิกฯ ไม่ค่อยมีความชอบกันซักเท่าไหร่ครับ ก็ต้องอยู่ด้วยความรักกัน
ความเคารพกันครับ  ผมอุตส่าห์ตัดตอนไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับที่ถามเรื่อง
เอกสารอะไรต่างๆ ผมก็ตัดช่วงแล้วพอคุณถามก็ถามไม่ค่อยเข้าประเด็นก็พอจะ
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เข้าใจกันครับ  คุณนัฐพงษ์ฯ ครับ แล้วอย่าอ้างอิงคนที่อยู่ภายนอกที่คุณไปหา
มาครับ  แล้ ว เอามาอ้างในห้ องป ระชุ มแห่ งนี้ น ะครับหรือ ไปพาดพิ ง
บุคคลภายนอกไม่ได้นะครับก็บันทึกการประชุมถ้าอ้างอิงถึงบุคคลภายนอกหรือ
ตรงส่วนไหนก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตัดออกกันนะครับเพราะว่ามันผิดตามระเบียบ
ครับ ผมก็จะทักท้วงแล้วแต่เห็นก าลังพูดอยู่ก็เลยปล่อยให้พูดไปคุณนัฐพงษ์ฯ ก็
คงจะเข้าใจแค่นี้ก่อนนะครับยกไว้ค่อยแปรญัตตินะครับ ผมนั่งฟังจุดประสงค์
ของท่านนายกฯ ก็มีความประสงค์ที่ดีท าก็จะท าครั้งเดียวท าทุกเขตท าทุกชุมชน
ใช่ว่ารังเกียจอีกชุมชนท าให้หรืออีกชุมชนไม่ท า เพื่อความเสมอภาคทุกชุมชนเรา
จะต้องยอมรับว่าท่านก็มีความสนใจในความเดือดร้อนของชุมชนอยู่ตลอดเวลา
ตรงส่วนนี้ครับ  ถ้ามีท่านผู้อ่ืนประสงค์ซักถามอีกหรือว่าค่อยยกไว้แปรญัตติกัน 
คุณณรงค์ฯ พอแล้วครับอย่าให้มีการทะเลาะกันครับ ขอเชิญคุณรักพงษ์ฯ ครับ 

นำยรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพกระผมนายรักพงษ์    
แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมเองส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวมัน
จะถึงขั้นตอนของการแปรญัตติ จริงๆแล้วอยากจะให้มีการอภิปรายบ้างไม่อยาก
ให้พาดพิงถึงกันเพราะว่าหลังจากที่เราได้มีการประชุมสภาแล้วถึงขั้นตอนการ
ยื่นผมคิดว่ากรรมการแปรญัตติก็คงจะได้รับรู้รายละเอียดที่ในสภาฯ ท้วงติงหรือ
ว่าผู้บริหารฯแนะน าชี้แจงในส่วนที่เป็นไปได้ว่าโครงการนี้มีความส าคัญอย่างไร 
ผมว่าบางครั้งยังไงก็อภิปรายกันให้เป็นมิตรสักนิดนะครับ ก็อยากจะฝากว่า
คณะกรรมการจะได้พิจารณาดูว่าความจ าเป็นไม่ว่าสมาชิกฯ ท้วงติงมาอย่างไร
หรือมีเหตุผลอย่างไรที่มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพ่ือเอาไปประกอบในเรื่องการ
แปรญัตติในครั้งหน้าครับยังไงท่านประธานเปิดโอกาสให้ซักนิดหนึ่งเพ่ือที่จะได้
ท าความเข้าใจว่าในส่วนที่เราจะอภิปรายกันในวันนี้ดูว่ามันมีเหตุผลอะไรที่มัน
ค่อนข้างที่จะไปกันได้ในส่วนของงบประมาณแต่ละโครงการผมของฝากท่าน
ประธานฯด้วยว่ายังไงก็เปิดโอกาสให้อภิปรายก็ขอให้เป็นมิตรที่ดีกันครับท่าน
ประธานฯ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมเข้าใจนะครับ ไม่ใช่ห้ามไม่ให้อภิปรายไม่ให้ซักถามผมก็ถามแล้วว่า
ใครจะสอบถามต่อก็ขอเชิญ นะครับแต่ ก็ ไม่มี ใครยกมื อ  ขอเชิญ ครับ                  
คุณส าเริงฯ ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง 
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานครับเมื่อวานที่
ผมถามค้างไว้ก็ยังไม่ได้ตอบผมว่าในแผนงานเขียนไว้แค่นี้แต่พอในเทศบัญญัติ
เพ่ิมเติมมาอย่างนี้มันจะถูกต้องหรือเปล่าแต่ค าตอบตรงนี้ไม่เป็นไรครับถึงไม่
ตอบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมค่อยหาระเบียบเองแต่ผมมีค าถามอยู่อีกข้อหนึ่งใน
เชิงหารือครับท่านประธานฯ ครับไม่ใช่ค าถามเพ่ือตอบผมมาดูหนังสือสั่งการ
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ของ มท๐๘๐๘.๒/ว๔๕๖  ครับ มีขั้นตอนอยู่หลายขั้นตอนในการท ากล้องวงจร
ปิดหนังสือสั่งการจากกรมแต่มันมีข้อสุดท้ายอยู่ข้อที่ผมสงสัยนะครับข้อสุดท้าย
ถ้าเราผ่านงบประมาณตัวนี้ไปให้แล้ว แล้วเราด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอน
นั้นนะครับเขียนไว้ว่าอย่างนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล
การด าเนินการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติ ข้อ๑-๔ คือในหนังสือสั่งการตัวนี้มีข้อ ๑-๔ ข้อ ๕ ให้ผู้ว่า
กับฯ นายอ าเภอฯ จัดการดูแลผมอยากจะเรียนถามในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า
ถ้าเกิดเราผ่านสภาฯ ไปแล้วพอถึงขั้นด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นทางผู้ว่าฯ 
หรือนายอ าเภอฯ เป็นผู้มาจัดการตรงนี้หรือเปล่าแต่งบประมาณของเทศบาล 
๘๗ ล้าน ตรงนี้ผมสงสัยอยู่ครับคือขั้นตอนนี้สมมุติว่าผ่านไปแล้วเลยหารือใน
ขั้นตอนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นอ านาจที่มาดูแลในส่วนนี้ที่จัดหากล้อง
ตามที่เขาเขียนมานี้ความหมายเข้าใจตรงกันหรือเปล่าว่าผู้ว่าหรือนายอ าเภอฯ 
ถ้าเป็น อบต นะครับ แต่ของเราผู้ว่าจะด าเนินการจัดการเองหรือเปล่าเงินของ
เรา เราประมูล แต่ผู้ว่าเป็นคนก าหนดคุณสมบัติต่างๆ อย่างนั้นหรือเปล่าในส่วน
นี้นะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้เราเจ็บนะครับ เราผ่านสภาฯ ให้แล้วเป็นเงินของเราแต่
เวลาไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอ านาจของผู้ว่าฯ หรือเปล่าครับในส่วนนี้
ครับ ขอความกระจ่างหน่อยครับถ้าใครทราบครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรง
เกียติครับหลักการหารือก็ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตอนนี้นะครับก็ต้องโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดฯ เป็นผู้ก ากับเราและก็การจัดการสั่งซื้อเราเป็นคนก าหนดและ
จะน าเสนอต่อผู้ว่าฯ และก็มาตรฐานต่างๆ ต้องผ่าน ICT  ที่ผ่านมามาตรฐาน
ต้องผ่าน ICT อีกรอบหนึ่ง ต่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง คือพูดง่ายๆ ว่าราคากลางต้อง
ผ่าน ICT  เป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทางกระบวนการจากที่เราเคยซื้อมาพอจะ
ซื้อก็ต้องน าเสนอผู้ว่าฯ ผู้ว่าส่งต่อให้ ICT เป็นผู้ก าหนดราคาตามที่เราน าเสนอ
ไปครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ฟังตามที่เพ่ือนสมาชิกฯ ซักถามก็ตามที่นายกฯ ตอบนะครับก็คงจะคิด
ได้ว่าผู้ว่าฯ กับเทศบาลฯ ก็คงจะมาร่วมกันก็คงน่าจะเป็นเช่นนั้น ขอเชิญครับ
คุณส าเริงฯที่จะสอบถามต่อก็ขอเชิญได้เลยครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ ครับ ตามที่ท่านายกฯ ตอบมาเมื่อ
สักครู่นะครับมันคนละส่วนกับของการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานก่อสร้างทั่วไปนะ
ครับ เพราะว่างานก่อสร้างทั่วไปเราแค่ส่งไปให้คณะกรรมการราคากลางของ
จังหวัดพิจารณานะครับ แต่ในหนังสือสั่งการตัวนี้ เขาบอกว่าก ากับดูแล
ด าเนินการจัดหากล้องท่านลองดูหนังสือฉบับนี้มันจะไม่เหมือนราคากลางที่เรา
ส่งไปให้จังหวัดพิจารณาโดยเขาตั้งคณะกรรมการราคาขึ้นมาแต่ถ้าเป็นอย่างนี้
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อย่างที่นายกฯ ตอบเมื่อสักครู่ต้องก าหนดราคากลางมาให้สภาฯพิจารณาก่อน
ถ้าเป็นอย่างที่นายกฯ ตอบมาพอสภาฯ พิจารณาราคากลางตัวนี้เสร็จแล้วถึงจะ
ส่งเรื่องไปทางจังหวัดพิจารณาอีกครั้งก็เหมือนราคากลางทั่วไปของการก่อสร้าง  
มีBOQ มาให้ทางสภาฯ พิจารณา พอสภาฯ พิจารณาเสร็จแล้วพอไปเปิดเรื่อง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่งเรื่องให้จังหวัดท าราคากลางอีกครั้งหนึ่ง คือส่วนนี้
ซักซ้อมความเข้าใจครับผมอยากทราบรายละเอียดส่วนนี้ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกฯ ขอพักก่อน ๑๐ นาที เพื่อจะท าความเข้าใจกันนะครับ 

  - พัก ๑๐ นำที - 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่อยู่ด้านนอกก็ขอเชิญเข้าห้องประชุมกัน
ต่อครับ ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่านครับ ก็ประชุมกันต่ออยู่หน้าเดิมครับ อยู่
หน้า ๑๐/๑๓๗  ก็มาตกอยู่ที่ ส.ท.ส าเริงฯ ครับได้ถามนายกฯ ว่าการจัดซื้อ
จัดจ้างกล้องวงจรปิดนี้ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นอ านาจของผู้ว่าฯ หรือเป็นอ านาจของ
นายกฯ ตอนนี้ทาง นายกฯ ก็ได้ชี้แจงแล้วว่าท างานร่วมกันระหว่างผู้ว่าฯ กับ
ทางเทศบาลครับ อันนี้ถ้ายังสงสัยอยู่ก็ขอเชิญสอบถามต่อได้ครับ คุณส าเริงฯ 
ไม่ทราบอยู่หรือไม่ครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯ นายกฯ ก็ตอบชัดเจนแล้วครับผมก็ไม่มีข้อสงสัยตรง
ส่วนนี้แล้วนะครับขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่านผู้อ่ืนที่จะสอบถามต่อมีอีกไหมครับถ้าไม่มีก็คงจะผ่านหน้านี้ครับ             
ผ่านครับแล้วใครจะแปรญัตติกันใครจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับ               
ขอเชิญครับคุณทิวาฯ ครับ 

นำยทิวำ  กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพครับกระผมนายทิวา             
กุฎอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับผมจะถมเกี่ยวกับค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างครับโครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือขยายพ้ืนที่บริเวณส านักงาน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ  เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ 
ตารางวา  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ยังไม่ถึงก่อนนะครับ พอหยุดจากหน้าที่ ๑๐/๑๓๗ นะครับ แล้วเราจะ
เริ่มขึ้นหน้าใหม่กันนะครับ หน้า ๑๐ กับ๑๑อยู่ในลักษณะเดียวกันนะครับ 
ต่อไปหน้าที่ ๑๒/๑๓๗ ท่านประสงค์ท่ีจะท าอย่างไรก็ขอเชิญนะครับ              
ขอเชิญครับคุณทิวาฯ ครับ 

นำยทิวำ  กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น เพ่ื อ ข ย าย พ้ื น ที่ บ ริ เวณ ส านั ก งาน เท ศบ าล น ค ร                   
สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางวา  เป็นเงิน ๕ ล้านบาทครับ ผมจะ
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ถามเกี่ยวกับที่ดินที่เราจะซื้อกันนะครับเราจะต้องซื้อตามราคาประเมินใช่ไหม
ครับ แล้วราคาประเมินตรงนี้ราคาตารางวาละเท่าไหร่ครับ ประการที่ ๒ ครับ ที่
เป็นที่ตาบอดหรือไม่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับผมกลัวว่าที่เวลาเราซื้อแล้ว
คนขายเขาจะไม่ได้ขายตามราคาประเมินครับอาจจะถูกกว่าหรือมากกว่าเรายัง
ไม่รู้เลยประมาณราคา  มา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ แล้ว
ราคาประเมินราคาตารางวาละเท่าไหร่ครับ  ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทางฝ่ายท่านนายกฯ ครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกฯ ครับ              
ซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างคือข้างหลังอยู่ที่กองอนามัยฯ นี้ครับแต่ว่าราคาที่เราตั้ง
มานี้ก็ได้ให้ส านักปลัดฯ ไปเช็คราคาประเมินราคาซื้อขายก็ราคาประเมินของ
ธนาคารซึ่งตอนที่ประมูลราคาก็ ๔ ล้านกว่าที่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ก็เพ่ือมี
ค่าโอนค่าอะไรต่างๆ ด้วยขั้นสุดท้ายจะซื้อสมมุติทางสภาฯ อนุมัติให้ซื้อก็คงจะ
ให้ที่ดินประเมินเราก็ต้องซื้อราคาประเมินและข้างเคียงเขามีกฎเกณฑ์อยู่ในการ
ค านวณผมไม่ซื้อนอกเหนือครับ ผมกลัวครับซื้อที่ดินของเทศบาลครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณทิวาฯ ครับ 

นำยทิวำ  กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับแล้วในแผนของปี ๕๙-๖๑ ครับ 
ตั้งราคาไว้ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ครับ ถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่ตรงกันนะครับมันจะมีปัญหา
หรือไม่ครับขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในแผนกับงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างนี้ได้ครับ เป็นอ านาจหน้าที่ของ
นายกฯที่จะเพ่ิมหรือลดได้ในส่วนนี้ในตัวเลขนะครับครับ ไม่ใช่เพ่ิมตัวอักษรหรือ
เพ่ิมอะไรนะครับก็เป็นอ านาจของนายกฯ ที่จะท าได้ที่จะท าแผนนี้เพ่ิมมาให้มี
อะไรอีกไมครับขอเชิญคุณประจักษ์ฯ ครับ 

นำยประจักษ์  หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่านก็อยาก
พาดพิงถึง ส.ท.ทิวาฯ ครับที่ท่านบอกว่าการจัดซื้อที่ดินของส านักงานเทศบาลฯ 
เรานั้นก็อดีตเคยมีปัญหาอยู่แล้วเช่น ส.ท.ณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ 
 ยังไม่จบทีผมอยู่ร่วมสมัยนั้นอยู่ด้วยวันเดียวซื้อเลย ผมอยากจะให้ตระหนักให้
มากฝ่ายเพ่ือนสมาชิกสภาฯ แห่งนี้ครับอย่าให้พลาดเหมือนคราวที่แล้วอีกครับ
ราคาซื้ออยู่ที่ราคาประเมินก็จริงอยู่แต่ถามว่าจะหลอกราคาประเมินหรือไม่อย่า
ให้แต่งนะครับเดี๋ยวมีปัญหา 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ของคุณทิวาฯ นายกฯ ก็ตอบไม่หมดทีเดี๋ยวนะครับคุณจรวยฯ ครับ             
คุณประจักษ์ฯ ยืนแล้วเปิดไฟผมก็อนุญาตให้พูดก่อนก็คุณทิวาฯ ถามเรื่องที่ตา
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ปิดอะไรอย่างนี้นายกฯ ขอเชิญนะครับ ว่าตาปิดหรือไม่มีทางเข้าอะไร               
อย่างนี้ครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ที่ตรงนี้นะครับถ้าทาง
สภาฯ ผ่านงบให้ไปผมคงจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดซื้อจัดจ้างนะครับผมคง
ไม่ก าหนดอะไรได้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผมมีหน้าที่น าเสนอ
ต่อสภาฯ แห่งนี้ผมไม่กล้าไปยุ่งหรอกครับถึงที่ตาบอดหรือไม่ตาบอดก็จะมีราคา
ประเมินอีกราคาหนึ่งสุดท้ายก็ต้องอยู่ผมว่าคณะกรรมการก็ต้องอิงราคาประเมิน
ของที่ดินและก็ของธนาคารและของการซื้อขายข้างเคียงครั้งสุดท้ายตรงนั้นครับ 
๓ ระบบที่ผมทราบผมไม่ทราบว่าราคาถูกหรือแพง ราคาที่ตรงนี้ตาบอดหรือไม่
อย่างไรแล้วต้องเป็นคณะกรรมการไปศึกษาจากที่ดินอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่า
คณะกรรมการคงจะรอบคอบนะครับขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณทิวาฯ ท่านนายกฯ ก็ได้ตอบให้แล้ว ๒ อย่าง ที่คุณทิวาฯ ถามมาจะ
มีข้อสงสัยตรงส่วนไหนอีกขอเชิญได้อีกนะครับขอเชิญครับ 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับเกินกว่า ๒๐๐  ตารางวา หรือ 
๑๐๐ กว่าตารางวากันแน่ครับ ผมไม่แน่ใจครับ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ นะครับ อย่าง
ต่ าก็ต้อง ๒๐๐ อาจจะเป็น ๒๐๑ ก็เป็นได้แต่ผมกลัวว่าจะไม่ถึงนะครับได้ดู
หลักฐานหรือยังครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าใจกันนะครับคุณทิวาฯ ครับ มีท่านผู้อ่ืนที่จะสอบถามตรงส่วนนี้อีก
ไห ม ค รั บ ถ้ า เ พ่ื อ น เข้ า ใ จ กั น แ ล้ ว ไ ม่ มี ใ ค ร ซั ก ถ า ม ผ ม ก็ จ ะ พ้ น                               
ขอเชิญส.ท.นัฐพงษ์ฯ ครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่ านประธานสภ าฯ  ที่ เคารพครับ  กระผมนายนั ฐพงษ์                    
เตี่ ยมั งกรพั นธุ์  สมาชิ กสภ าเทศบาลนครสุ รา ษ ฎ ร์ธานี  จ ากจะถาม                    
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ เหตุผลที่ซื้อที่แปลงนี้นะครับว่าซื้อไปเพ่ืออะไรท า
อะไรขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 พูดตามจริงๆแล้วนะครับที่ดินก็อยู่กับที่ดินของเทศบาลเราอยู่แล้วไม่
น่าที่จะสอบถามเพราะซื้อแล้วก็ท าประโยชน์ของเทศบาลนี้ครับ จุดประสงค์ที่
จะให้นายกฯชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะท าอะไรบ้าง ซื้อที่ดินก็เอามาท าประโยชน์ใช้
กับเทศบาลอยู่แล้วผมขอชี้แจงเองนะครับไม่ต้องให้นายกฯ ชี้แจงครับ               
คุณนัฐพงษ์ฯ ครับ เกี่ยวกับสร้างอาคารท าอะไรได้ทุกอย่างครับว่ามีอยู่ที่จะให้
ซื้อหรือไม่ให้ซื้อการจะสร้างหรือจะใช้ผลประโยชน์อะไรก็อยู่ที่สมาชิกฯ ทุกท่าน
จะต้องมาลงความเห็นกันว่าเราจะท าตรงนี้เหมาะสมไหมจะสร้างอะไรกันไหม
อันนี้มันก็อยู่กับเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่านไม่ใช่ว่านายกฯ จะใช้อ านาจเพียงคน
เดียวครับ ผมก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้นะครับมีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามมีเรื่องอะไรอีก
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ไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอผ่านนะครับขอเชิญครับส.ท.ส าเริงฯ ครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับขอเรียนถามเรื่องการทาสี
อาคารของเทศบาลหลังนี้นะครับว่าทาเฉพาะภายนอกภายในไม่ทา ไม่มีภายใน
มีแต่ภายนอกขอทราบเหตุผลตรงนี้หน่อยครับ ๒๖๓,๐๐๐  บาท ในเมื่อเรา
ปรับปรุงแล้วในห้องก็ให้สวยงามด้วยไม่ใช่คนมาดูภายนอกสวยแต่ภายใน
เหมือนเดิมขอทราบรายละเอียดตรงนี้ด้วยครับว่าท าไมทาแต่ภายนอกครับ
ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯก็สอบถามเรื่องการทาสีของอาคาร
ส านั ก งาน เท ศ บ าลนี้ น ะค รั บ ว่ าท า ไม ท าแต่ ภ ายน อกภ าย ใน ไม่ ท า                     
ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกฯ ทราบขอเชิญครับ 

นำงพิพิศน์  วัฒนำวีรชัย 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพและท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติค่ะเนื่องจากว่าเป็นการของบประมาณไปเพ่ือการทาสีให้
สภาพของอาคารยังสวยงามอยู่และที่ส าคัญก็คือเห็นก่อนแล้วภายในยังสวยงาม
และสะอาดอยู่ก็ไม่อยากใช้เงินหลวงในทางที่สิ้นเปลืองก็พยายามใช้ในสิ่งที่
พอเหมาะพอควรและพอเพียงขอบคุณค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ส.ท.ส าเริงฯ ครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับตรงกับค าตอบที่
ตอบไว้ ในใจเลยครับขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อื่นที่จะสอบถามอีกไหมครับก็คงน่าที่จะไม่มีแล้วครับ เพราะว่า
ท่านรองฯ ก็ชี้แจงไปแล้วว่าเพ่ือประหยัดงบประมาณทาเท่าแต่ภายนอกนะครับ
ก็ผ่านครับ ไปหน้าที่ ๑๓/๑๓๗ นะครับ มีข้อสงสัยก็ขอเชิญได้ครับ ขอเชิญครับ
คุณประจักษ์ฯ ครับ 

นำยประจักษ์  หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครับ ผมนายประจักษ์             
หนูแกล้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมขอถามเรื่องหมวดค่าใช้สอย
ของงานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเหมาบริการจะเหมาอะไรอีกครับกล้องก็ซื้อแล้ว จะจ้างเหมาอะไรอีก
ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญฝ่ายผู้ที่รับผิดชอบสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ยังสงสัยการที่ใช้ใน
การเหมาบริการนี้ เหมาท าอะไรบ้ างครับก็ขอให้ชี้แจงให้ เพ่ือ นสมาชิก               
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สภาเทศบาลฯ ทราบครับ ขอเชิญครับทาง ผอ.กองวิชาการฯ 

 
นำงพรชนก  ตู้บรรเทิง 
ผอ.กองวิชำกำรฯ 

  
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ
คณะผู้บริหารที่เคารพในส่วนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการของงานวางแผน
สถิติและวิชาการก็จะจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเติมทั้งที่ฉบับที่เป็นร่างเพ่ือนให้
สภาฯ พิจารณาเมืองสภาเทศบาลฯ แห่งนี้ได้พิจารณาแล้วจะต้องจัดท าเป็นเล่ม
เทศบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณประจักษ์ฯ ครับ 

นำยประจักษ์  หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณที่ตอบแต่ยังไม่กระจ่างครับ ค่าเย็บเล่มก็มีแล้วติดใจค่าจ้าง
เหมาบริการตอบไม่ตรงประเด็นครับปีที่แล้วใช้ไปเท่าไหร่อยากทราบตรงนี้ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผอ.กองวิชาการฯ ครับค่าจ้างเหมาบริการกับค่าเย็บเล่มนี้เพื่อน
สมาชิกฯท้วงติงอยู่นิดหนึ่งขอเชิญครับชี้แจงให้ทราบด้วยครับ 

นำงพรชนก  ตู้บรรเทิง 
ผอ.กองวิชำกำรฯ 

 ในส่วนของหมวดค่าใช้สอยซึ่งจะมีประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา                 
ซึ่งบริการจะมีรายละเอียดย่อยของค่าใช้จ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือค่าเข้าปก
หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่
กับในการใช้จ่ายแต่ละครั้งตรงนั้นเข้าค่าใช้จ่ายประเภทไหนค่ะเราก็จะเบิกจ่าย
ในส่วนนั้นจ่ายจากหมวดที่เราตั้งไว้คือรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ถ้าหากว่า
ครั้งใดที่เราจ้างถ่ายเอกสารเราก็จะขออนุมัติทางส านักคลังเป็นค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสารถ้าหากว่าเราให้ท าทั้งเล่มก็จะเป็นค่าจ้างเหมาบริการก็จะขึ้นอยู่กับเรา
ใช้จ่ายแต่ละครั้ง 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณประจักษ์ฯ ครับ 

นำยประจักษ์  หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมติดใจอยู่ครับท่านประธานฯ ผมถามเรื่องนั้นตอบเรื่องนี้ไม่ตรง
ประเด็นผมถามว่าค่าจ้างเหมาปีที่แล้วเท่าไหร่เท่านี้ครับท่านประธานฯ ครับขอ
ตัวเลขหน่อยครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลตามที่เพ่ือนสมาชิกฯ 
ได้ถามไปว่าค่าใช้จ่ายเมื่อปีที่แล้วทั้งหมดได้จ่ายไปเท่าไหร่ถ้าว่ามีตัวเลขก็ช่วย
บอกให้เพ่ือนด้วยถ้าไม่มีก็ขอกันได้ตรงนี้คุณประจักษ์ฯ คงไม่เป็นไรครับ 

นำงพรชนก  ตู้บรรเทิง 
ผอ.กองวิชำกำรฯ 

 ส่วนของปีนี้เรายังไม่ได้เบิกจ่ายแต่เราเปิดเรื่องไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือเทศ
บัญญัติที่เสนอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้นะคะและก็
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อีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้สภาฯ พิจารณาอนุมัติเราก็จะท าอีกเล่มหนึ่งซึ่งเทศบัญญัติ
ราคาเล่มหนึ่งจะขึ้นอยู่กับจ านวนหน้ากระดาษราคาก็จะเป็นไปตามนั้นซึ่งราคา
ที่เราท าก็คือโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณเล่มละ ๑๐๐ กว่าบาทค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ถามว่าปี ๒๕๕๘ ใช้ไปเท่าไหร่แล้วจน
มาถึงวันที่เราประชุมสภาฯ กันวันนี้ถ้าท่านบอกว่าปี ๕๘ ใช้ไปแล้วทั้งปีกี่บาท
เท่านั้นเองที่ผมฟังตามที่เพ่ือนต้องการอยากจะทราบใช้ไปเท่าไหร่ถ้าว่ามียอด
แจ้งให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบว่ายอดตรงนี้เท่าไหร่ไม่ได้รวมหรือยังไง
ก็บอกให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้รับทราบเท่านั้นเองครับขอเชิญครับ 

นำงพรชนก  ตู้บรรเทิง 
ผอ.กองวิชำกำรฯ 

 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ นะคะคือขณะนี้ใน
ส่วนของยอดที่ตั้งไว้ของปี้ที่แล้วยังไม่ได้เบิกจ่ายค่ะเพราะว่าเราตรวจรับเอกสาร
อยู่ในระหว่างการวางฎีกาเบิกจ่ายทางคลังยังไม่ปรากฏยอดเบิกจ่ายค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณประจักษ์ฯครับ เขาชี้แจงมาอย่างนั้นคงจะเข้าใจครับ 

นำยประจักษ์  หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ถ้าอย่างนั้นผมขอสรุปเรื่องนี้ว่าขอเอกสารหน่อยครับได้ไหมอย่างนั้นก็
ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้ขอเอกสารดีกว่าครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกฯ เมื่อชี้แจงไม่เข้าใจการก็ขอเอกสารการใช้จ่าย
งบประมาณถ้าพอที่จะหาได้วันนี้ก็กรุณาหาให้ เพ่ือนสมาชิกฯ ด้วยครับ                      
ขอเชิญคุณหัสชัยฯ ครับ 

นำยหัสชัย  เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับผมหัสชัย  เรืองนุ้ย สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมก็สงสัยอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับหมวดของงบ
ด าเนินงานค่าตอบแทนนะครับค่าเช่าบ้านเพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน 
ของงานแผนสถิติวิชาการ ตั้งไว้ ๑๙๘,๐๐๐  บาท  ตรงนี้ผมอยากทราบ
รายละเอียดว่าที่ตั้ง ๑๙๘,๐๐๐ บาท ใช้สิทธิหรืออย่างไรในการตั้งครับเพราะว่า
งานวางแผนก็จะมีส่วนตรงนี้ไปโผล่ที่ของงานรักษาความสงบภายในด้วยผม
อยากถามว่าค่าเช่าคิดอย่างไรในการตั้งรายละเอียดมีอะไรบ้างถึงได้ ๑๙๘,๐๐๐ 
บาท ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เอาละครับก็เพ่ือนสมาชิกฯ ซักถามเรื่องตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าเช่าบ้านเอาหลักเกณฑ์ไหนมาตั้งก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอเชิญชี้แจงให้
เพ่ือนสมาชิกฯ ได้รับทราบด้วยครับผมรับผิดชอบครับ 

นำงพรชนก  ตู้บรรเทิง 
ผอ.กองวิชำกำรฯ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพในส่วนของ
ค่าเช่าบ้านที่เบิกจ่ายจากงานวางแผนสถิติและวิชาการจะมีด้วยกันพนักงาน
เทศบาล ๕ คน ที่มีสิทธิเบิกในส่วนของอัตราการเบิกก็จะเป็นไปตามระเบียบค่ะ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านจะมีอัตราว่าใครมี
เงินเดือนอยู่ในระดับใด สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเท่าไหร่ค่ะซึ่งก็จะค านวณตั้งจ่าย
เป็นไปตามอัตราที่กระทวงมหาดไทยก าหนดขอบคุณค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงแล้วนะครับว่าการเบิกค่าเช่าบ้านนี้ตั้งจ่าย
ตามจ านวนอัตราของเจ้าหน้าที่นะครับคุณหัสชัยฯ จะว่าอย่างไรก็ขอเชิญ
สอบถามต่อได้ครับ 

นำยหัสชัย  เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ตรงนี้ที่ท่านแจ้งมาก็คือมีพนักงานเทศบาลที่เป็นข้าราชการใช่ไหมครับ             
๕ ท่านนะครับในงานของงานวางแผนฯ นะครับ ตรงนี้หมายความว่าสิทธิในการ
เบิกค่าเช่าบ้านต้องเป็นข้าราชการที่บรรจุในเทศบาลนครใช่ไหมครับ ตรงนี้ขอ
ทราบรายละเอียดได้ไหมครับ หรือว่ามี่ระเบียบหลักเกณฑ์ของเทศบาลตรงที่ใช้
ระเบียบเช่าใช่ไหมของเทศบาลขอทราบหน่อยเดี๋ยวจะมีถามอีกเลยอยากจะตั้ง
ตรงนี้เป็นเกณฑ์เลยว่าสิทธิในการเบิกของพนักงานได้อย่างไรนะครับเพราะว่า
ยังมีค่าเช่าบ้านของบางกองเพ่ิมขึ้นมาประมาณเป็น ๒๐๐๐ เปอร์เซ็นต์ ที่เรา
เปรียบเทียบกันนะครับ ก็เลยอยากจะทราบรายละเอียดตรงนี้ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบก็ช่วยชี้แจงท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกฯ 
เรื่องรายละเอียดขอเชิญเลยครับ ขอเชิญ ส.ท.รักพงษ์ฯ ครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ ในงานวางแผนสถิติและ
วิชาการคือจริงๆ แล้วในส่วนตรงนี้ผมก็เป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยในเรื่องของ
งานแผนงานอะไรต่างๆ ผมก็ติดใจอยู่นิดหนึ่งคือจริงๆ แล้ว ในส่วนของโครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตั้งงบไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท ของปีนี้นะครับ ปี 
๕๙ ปี ๕๘ เป็นโครงการเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบคือโครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเหมือนกันปีที่แล้วตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือว่าคงจะใช้
ไม่หมดเลยปีนี้ก็ตั้งไว้ต่ ากว่าเดิมสัดนิดหนึ่งก็ดีนะครับว่าส่วนตรงไหนไม่จ าเป็นที่
จะต้องใช้ก็ปรับลดลงมาบ้างโดยอัตโนมัติก็มองถึงความประหยัดแต่ว่าก็เป็นห่วง
นะครับก็ยังอีกหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนเพ่ิมทั้งหมดเดิม
ปีที่แล้วใช้งบประมาณอยู่ ๒,๕๙๐,๕๒๐ บาท มาปีนี้ งบประมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 
๒,๙๕๕,๖๖๐ บาท ซึ่งทั้งหมดที่ตั้งเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆ 
รายการที่ดูแล้วก็คือเพ่ิมทั้งหมดแต่ที่แปลกใจอยู่นิดหนึ่งว่าท าไมโครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปีที่แล้วโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีนี้
เป็นโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ เดียวครับ          
ปีที่แล้วตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้เป็นข้อที่ติดใจนิดหนึ่งว่าเป็นห่วงเดี๋ยวจะใช้
ไม่พอครับท่านประธานฯ ขอบคุณมากครับ 

   



๕๙ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ยังเป็นห่วงอยู่ด้วยแต่ว่าของคุณหัสชัยฯ 
เรื่องขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านเมื่อสักครู่ก็ยังไม่ทันได้
ชี้แจงให้ทราบรายละเอียดทีนะครับก็คุณรักพงษ์ฯ ยกมือคิดว่าประท้วง             
เรื่องอะไรก็ให้ข้ึนมาพูดนะครับ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงได้ต่อเลยนะครับ 

นำงพรชนก  ตู้บรรเทิง 
ผอ.กองวิชำกำรฯ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพในส่วนของ
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านทางเจ้าหน้าที่ได้น าระเบียนให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลได้พิจารณาแล้วค่ะ ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายที่รายการส่วนใหญ่
จะเพ่ิมขึ้นนะคะก็ในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้นก็จะเป็นยอดเงินเดือนค่ะคือก็จะมีการ
เพ่ิมขั้นเงินเดือนตามระเบียบฯเมื่อเงินเดือนเพ่ิมค่าเช่าบ้านของบางท่านก็จะ
เพ่ิมตามไปด้วยค่ะในส่วนที่โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้ง
งบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท ตรงนี้จะเป็นโครงการที่ต่างไปจากที่ตั้งไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๕๘  คือในงบประมาณปี ๒๕๕๘ จะเป็นโครงการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะต้องเป็นกระบวนการที่มีการท า
ประชาคมการเชิญวิทยากรผู้ทีมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์มาช่ วยด าเนิ นการในการจัดท าแผนงบประมาณ จึ งตั้ งไว้             
๒๐๐,๐๐๐ บาท แผนยุทธศาสตร์ของเราได้ก าหนดการใช้ไว้เป็นเวลา ๕ ปี ใน
ส่วนเวลา ๕ ปี ตรงนี้จะต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งงบประมาณไม่
จ าเป็นต้องใช้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็คงตั้งไว้เพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือมีการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
ต่อไปค่ะ 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 เจ้าหน้าที่ชี้แจงก็คงจะชัดเจนนะครับคุณรักพงษ์ฯ ครับมีอะไรอีกถ้าไม่
มีก็มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามมั๊ยครับ เอาขอเชิญนะครับให้คุณทิวาฯ ก่อนครับ         
คุณประจักษ์ฯ ขอเชิญครับ 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานครับ ผมจะถามโครงการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี และ
เพ่ิมเติมปีนี้ ตั้งไว้  ๒๒๐,๐๐๐ ครับ ปีนี้ ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐ ครับ จะถามว่าปีที่
แล้วใช้จ่ายไปเท่าไหร่ครับขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็อยากจะถามว่าการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปีและ
เพ่ิมเติม ปีนี้ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐ แต่ปีที่แล้วตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐  ปีที่แล้วท่านใช้จ่าย
ไปเท่าไหร่เพื่อนเขาขอทราบรายละเอียดตรงส่วนนี้ ก็ขอเชิญได้ชี้แจงด้วยครับ 

นำงพรชนก  ตู้บรรเทิง 
ผอ.กองวิชำกำรฯ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โครงการ
จัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี  และแผนเพ่ิมเติม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้ งไว้ 
๑๔๐,๐๐๐  บาท  แต่การเบิกจ่ายไม่เพียงพอเนื่องจากว่ามีการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาหลายครั้งจึงมีการโอนเพ่ิมมาอีก ๔๐,๐๐๐ รวมแล้วก็ เป็น 
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๑๘๐,๐๐๐  บาท แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ตั้งงบประมาณรายจ่าย 
๒๒๐,๐๐๐  บาท เนื่องจากว่าในการจัดท าแผนจะต้องมีการประชุมประชาคมก็
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่มาร่วมประชุมประชาคมจึงเห็นว่า
ควรจะใช้สถานที่ที่มีความสะดวกทั้งด้านเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง
จ านวนแผนพัฒนาที่ผ่านมาที่ท าไว้ไม่เพียงพอมีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
 
นักศึกษาที่มีความสนใจหรือประชาชนมาขอรับแผนพัฒนาเพ่ิมขึ้นถ้าหากเราไม่
มีเราก็จะไปจ้างถ่ายเอกสารให้ค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณทิวาฯ ครับ 

 
นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ โครงการจัดท าแผนที่รับรองห้อง
รับรองส่วนมากเราใช้ที่ไหนครับรู้สึกว่าผมก็เป็นคณะกรรมการแผนก็มาประชุม
กันที่ห้องประชุมที่นี้ครับแล้วเราไปท าประชาคมกันที่ไหนครับขอรายละเอียด            
หน่อยครับ 

 
นำงพรชนก  ตู้บรรเทิง 
ผอ.กองวิชำกำรฯ 

  
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล           
ในการท าประชาคมจัดท าแผนได้ใช้สถานที่โรงเรียนหอประชุมโรงเรียนเทศบาล 
๔ เป็นสถานที่ในการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปีค่ะ  

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ โรงเรียนเทศบาล ๔ ซึ่งมันมีเครื่อง
เสียงเรียบร้อยและเป็นสถานที่ของเทศบาลเราต้องเช่าด้วยหรือครับ ขอบคุณ
มากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับเพ่ือนเขาสงสัยว่าไปประชุมที่เทศบาล ๔ ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการไปประชุมที่โรงเรียนเทศบาล ๔ หรือไม่ไม่ใช่เป็นค่าเช่านะครับ  

นำงพรชนก  ตู้บรรเทิง 
ผอ.กองวิชำกำรฯ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ใน
ส่วนของการท าประชาคมเพ่ือท าแผนพัฒนาปีที่ผ่านมาซึ่งได้ใช้หอประชุมของ
โรงเรียนเทศบาล ๔ ไม่ ได้มีการเสียค่าเช่าค่ะ แต่ ในค าประกอบชี้ แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ มีระบุในเรื่องค่าเช่าก็เนื่องจากว่าตามที่ได้
เรียนให้ท่านสมาชิกฯ ทราบในเบื้องต้นเห็นสมควรว่าถ้ามีการเปลี่ยนใช้สถานที่
เป็นของเอกชนตรงนี้ถึงจะมีค่าเช่าก็เลยใส่ไว้ในค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายค่ะขอบคุณค่ะ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอนะครับ คุณทิวาฯ ครับในตรงส่วนนี้ชี้แจงมาพอสมควรแล้ว ขอใช้
เงินแค่ ๒๒๐,๐๐๐ ผมขอนะครับ เอาต่อไปคุณประจักษ์ฯ ครับสงสัยส่วนไหน
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ขอเชิญครับ 

นำยประจักษ์  หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานฯ ครับ หน้าที่ ๒ ครับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของฝ่ายแผนไปที่ไหนบ้างครับ เห็นมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการมีในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
เดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการจอดรถท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ไปที่ไหนบุคลากรฝ่ายแผนมีกี่คน
และไปไหนกันดูแผนบ้านเพื่อนด้วยหรือครับท่านประธานครับ 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 เพ่ือนเขาถามว่างบประมาณตั้งไว้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ทั้งหมดมีเจ้าหน้าที่อยู่กี่คนงบประมาณใช้จ่ายไปเท่าไหร่ครับปีที่แล้วใช้ไป 
 
เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ปีนี้ขอเพ่ิมเท่าไหร่ขอชี้แจงทีเดียวตลอดเลยจะได้เสร็จสิ้น
กันครับ 

นำงพรชนก  ตู้บรรเทิง 
ผอ.กองวิชำกำรฯ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของงานวางแผนสถิติ และวิชาการ                  
มีเจ้าหน้าที่ ที่เบิกจ่ายด้วยกัน ๕ ท่าน ในส่วนของการเดินทางไปราชการตรงนี้ก็
เป็นไปตามที่ทางเทศบาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ  
ยกตัวอย่างในปีที่ผ่านมาก็ไปเข้าอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
จัดท าเทศบัญญัติตรงนี้เป็นต้น ซึ่งในเดนทางไปราชการหลักสูตรฝึกอบรมก็จะมี
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนด้วยมีค่าพาหนะเดินทางค่าเช่าที่พักโดยเบิกจ่ายตาม
อัตราที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดซึ่งก็ตั้งงบประมาณไว้ใกล้เคียงกับปี่ที่ผ่านมา
ค่ะขอบคุณค่ะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คงจะเข้าใจนะครับคุณประจักษ์ฯ ครับก็ใช้จ่ายแต่ในประเทศไทยเท่า
นั้นเองราชอาณาจักร เพราะข้างนอกก็ไปไม่ได้แล้ว คสช.  เขาห้ามครับไม่ให้ไป
ราชการนอกราชอาณาจักรนะครับเชิญครับ 

นำยประจักษ์  หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมเห็นค่าใช้จ่ายปีนี้มากเกินนะครับ เดินทางกองแผนนี้ไม่ค่อยได้
เดินทางไปไหนครับใส่ค่าใช้จ่ายมาผมเห็นแล้วไม่สมเหตุสมผลนะครับค่าอ่ืนก็ได้
ผมไม่ว่าแต่ค่านี้ผมว่าดูแล้วมันหนักครับ เป็นค่าใช้จ่ายที่มาโยกได้หรือเปล่าครับ
ตัวนี้จะโอนไปโน้นไปนี้ค่าใช้จ่ายตั้งหมกเม็ดไว้เยอะนะครับผมเห็นรายละเอียด
ปลีกย่อยเดี๋ยวโยกไปโน้นไปนี้ผมเห็นการโยกเงินนะครับท่านประธานฯ ครับ 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 อย่าเป็นห่วงนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็มีเพียงแค่ ๕ คน เขาจะเดินทางไป
ก็ไปตามระเบียบของราชการอยู่แล้วนะครับ ทางส่วนที่เหลือนี้ไม่ว่าส่วนไหน
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ค่าใช้จ่ายใช้สอยนี้นายกฯ ก็มีอ านาจที่จะโอนไปใช้จ่ายได้แต่โอนให้ถูกต้องครับ
มันก็เป็นอ านาจของท่านนายกฯ อันนี้ก็ให้อาจารย์พรเลิศฯ ช่วยชี้แจงการโอน
เงินนี้อาจารย์พรเลิศฯ ช านาญกว่าผมก็จะบอกว่านายกฯ ก็โอนไปได้หรือ            
นายกฯ โอนไม่ได้ผมไม่ยืนยันได้ตรงส่วนนี้นะครับเพ่ือนซักถามต้องไปปรึกษา
อาจารย์พรเลิศฯ นะครับไม่ต้องเอาขอเชิญครับ 

 
นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล  

  
 ขอบคุณท่ านประธานฯ ครับ  เอาสั้นๆ นะครับนายกโอนได้ก็               
เป็นไปตามข้อ ๒๖ ถ้าหากสภาฯก็ข้อ ๒๗ นะครับ ถ้าจะติดใจส่วนตัว                          
ผมก็จะพูดให้ได้ที่บ้านครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คงเข้าใจนะคุณประจักษ์ฯ ครับ หน้านี้ก็คงไม่มีใครซักถามแล้ว มีอีก
ไหมครับหน้า ๑๓ คงจะหมดแล้วครับ อไปหน้า ๑๔/๑๓๗ นะครับ มีท่านผู้ใด
จะสอบถาม ขอเชิญได้ครับ ถ้าไม่มีผมก็อนุญาตเพ่ือนสมาชิกฯ ก็ท้วงติงมาแล้ว
ถึงเวลาเที่ยงครับก็ขอหยุดกินข้าวเที่ยงกันก่อนแล้วค่อยมาประชุมกันประมาณ
บ่ายโมงครึ่งครับเอาอย่างนั้นกันครับ 

 - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน- 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ต่อเริ่มกันหน้าที่ ๑๖/๑๓๗ ถ้าเพ่ือนสมาชิกเทศบาลฯ ท่านไหนที่จะ
สอบถามก็ขอเชิญได้ครับ ขอเชิญคุณนัฐพงษ์ฯ ครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อยากถามโครงการปรับปรุงและส ารวจข้อมูลกา
จัดเก็บแผนที่ภาษี จ านวน ๖๐๐,๐๐๐  บาท ครับอยากถามว่าปีที่แล้วได้ใช้
งบประมาณไปกี่บาทครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกฯ ก็ซักถามก็ขอเชิญครับ ฝ่ายผู้ที่รับผิดชอบชี้แจงให้เพ่ือน
สมาชิกฯ ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับโครงการปรับปรุงและส ารวจแผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สินส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นะครับ ที่จ่ายไปแล้วตอนนี้นะ
ครับ ๑๕๒,๔๐๐ บาท ครับและโครงการที่ได้รับอนุมัติด าเนินการ ที่จะเริ่ม
โครงการระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๕  กันยายน ส่วนนี้ยังไม่ได้
เบิกจ่ายยังไมไ่ด้เริ่มโครงการตรงนี้นะครับ 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญคุณนัฐพงษ์ฯ ครับ ผอ.กองคลังก็ตอบให้แล้วครับค่าใช้จ่ายไป 
เท่าไหร่ครับ  ส่วนที่ยังเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายก็มีขอเชิญเลยครับ 



๖๓ 
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นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯ ครับอยากจะถามที่ใช้จ่ายไป ๑๕๒,๔๐๐  บาท ใช้จ่าย
อะไรบ้างและโครงการที่รอเบิกจ่ายมีอะไรบ้างครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เอาขอเชิญเลยครับ 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพและสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ส าหรับรายจ่ายที่เบิกจ่ายไปแล้วจ านวนเงิน ๑๕๒,๔๐๐ บาท  เป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรม LTAX 
๓๐๐๐ และก็ LTAX GS ซึ่งถูกบันทึกข้อมูลจากการส ารวจภาคสนามให้มีความ
สอดคล้องตรงกันในตัวโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ และก็ ผท๔ นะครับ เพราะว่า
ข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน LTAX ๓๐๐๐ ที่บันทึกใน ผท๔ ครับและก็ที่บันทึกอยู่ใน 
MANUAL ๒ ข้อมูลตัวนี้ครับจะต้องมีความตรงกันนะครับเพราะว่าข้อมูล
เกี่ยวกับป้ายกับโรงเรือนและที่ดินจะน าไปสู่การด าเนินการประเมินภาษีของ
ฝ่ายจัดเก็บรายได้นะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลในเครื่องและข้อมูลตัวที่บันทึกไว้ใน 
MANUAL ไม่ตรงกันจะมีความคลาดเคลื่อนจะมีผลท าให้การประเมินภาษีไม่
ถูกต้องก่อให้เกิดไม่มีความเชื่อถือในความถูกต้องของข้อมูลนะครับเพราะว่าใน
ปีงบประมาณหน้านั้นการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายจัดเก็บและฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้สามารถน าเอาระบบเทคโนโลยีที่บันทึกข้อมูลไว้ใน LTAX 
๓๐๐๐  สามารถน าไปใช้จากโปรแกรมได้เลยครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณนัฐพงษ์ฯ ครับทางผอ.กองคลังก็ได้ชี้แจงรอบที่๒ แล้วครับ ท่านจะ
สอบถามเรื่องอะไรอีกก็ขอเชิญครับ 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 ส าหรับที่ เราจ่ายที่ เริ่มโครงการในวันที่  ๑๗ สิงหาคม ไปถึง ๒๕ 
กันยายน ครับ ส่วนมากจะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างเช่น  กระดาษหรืออุปกรณ์ต่างที่ใช้ในการเดินภาคสนาม 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณนัฐพงษ์ฯ ครับมีอะไรที่จะซักถามต่อหรือว่าเข้าใจแล้วครับ ถ้า
เข้าใจแล้วก็ได้ไปรายการอ่ืนอีกนะครับ หน้าที่ ๑๘/๑๓๗ หน้านี้ ใครจะ
สอบถามอีก ขอเชิญครับ เอาขอเชิญคุณประจักษ์ฯ ก่อนขอเชิญครับ 

นำยประจักษ์  หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพเรามาดูงานบริหารงานคลังครับ  
เรามาดูค่าวัสดุครับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นครับ ๑๙ ล้านครับ ผมถามว่ารถ
ในเทศบาลนี้มีกี่กันครับรถเล็ก เครื่องจักรกล และรถ ๖ ล้อ ๔ ล้อ มอเตอร์ไซด์ 
มีทั้งหมดกี่คันครับ มีทะเบียนประวัติมั๊ยครับขอทะเบียนหน่อยครับ 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 

  
 ขอเชิญท่านผอ.ส านักการคลังครับ 



๖๔ 
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ประธำนสภำเทศบำล 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกฯ ส าหรับค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นปีนี้ตั้งไว้ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท นะครับ ซึ่งต่ ากว่า
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ๕๐,๐๐๐ บาท นะครับ ส าหรับจ านวนของรถที่ใช้น้ ามัน
ดีเซลนะครับ ท าความเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าวงเงิน ๑๙ ล้านบาทนี้ เราตั้ง
ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าน้ ามันเชื่อเพลิงที่เป็นดีเซลและก็ที่เป็นเบนซินส่วนหนึ่งครับ 
ส่วนที่เป็นเบนซินนั้น เป็นการเบิกจ่ายให้กับจักรยานยนต์ที่สังกัดส านักการคลัง
ซึ่งมี ๑๒ คัน ค่าเฉลี่ยของการใช้นะครับแต่ละคันการบริหารเราก าหนดให้ใช้
เป็นโควต้านะครับ คันหนึ่งต่อวันให้ ๒ ลิตร นะครับ เพราะฉะนั้น ๑๒ คัน 
เดือนหนึ่งนะครับ ๔๐ ลิตร นะครับ ๑๒ คันก็ ๔๘๐ ลิตร ปีหนึ่งก็เป็น ๕๗๖๐ 
ลิตร นะครับคือสถิติการใช้น้ ามันของน้ ามันเบนซินนะครับ ๑ปี ๕๗๖๐ ลิตรนะ
ครับ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้เป็นน้ ามันดีเซลนะครับมีรถที่จะใช้น้ ามันดีเซลทุก
ส านักทุกกอง ๑๘๗ คัน ส านักปลัด ๒๑ คัน กองวิชาการและแผนงาน ๔ คัน 
ส านักการคลัง ๖ คัน ส านักการช่าง ๗๒ คัน  ส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ๖๕ คัน ส านักการศึกษา ๑๕ คัน กองสวัสดิการและสังคม ๔ คัน 
รวมทั้งสิ้น ๑๘๗ คัน ส าหรับสถิติการใช้น้ ามันในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ตุลาคม 
๒๕๕๗ มาถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๕๗ ส าหรับลิตรที่ใช้ไปนะครับ ๕๗๔,๒๗๗ ลิตร 
นั้นคือ ๑๐ เดือนนะครับเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเราใช้น้ ามันดีเซลไป ๕๗,๔๒๗ ลิตร 
เราเอาค่าเฉลี่ยนี้นะครับว่าเดือนหนึ่งเราใช้  ๕๗,๔๒๗ ลิตร ถ้า ๑๒ เดือน ก็เป็น
จ านวนลิตรทั้งสิ้น ๖๘๙,๑๒๔ ลิตร นะครับ เมื่อเรารวมปริมาณการใช้น้ ามัน
เบนซินซึ่งมีจ านวน ๕,๗๖๐ ลิตร รวมกับปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล  ๖๘๙,๑๒๔ 
ลิตร ก็ตกอยู่ที่ประมาณ ๖๙๔,๘๘๔ ลิตร นี้คือตลอดทั้งปีนะครับ ราคาต่อ
หน่วยราคาต่อลิตรที่น ามาค านวนครับ อันนี้ทั้งน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินนะ
ครับใช้ราคาเดียวคือ ๒๗.๓๔ x๖๙๔๘๘๔ ลิตร ได้ ๑๙ ล้านนะครับ เหตุที่ใช้ 
๒๗ บาทเพราะว่าราคาน้ ามันตรงนี้มันลดลงและน้ ามันเบนซินอยู่ในระดับนี้นะ
ครับเราเผื่อว่าในอนาคตอาจจะขึ้นไปอีกนะครับนี้ก็คือราคาน้ ามันที่ใช้ในการ
ค านวน ๒๗.๓๔ บาท ต่อลิตร ใช้งบประมาณก็ ๑๙ ล้านนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางผอ.ส านั กการคลั งฯ  ก็ชี้ แจงคุณประจักจะว่าอย่างไรครับ                
ขอเชิญครับ 

นำยประจักษ์  หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับ แต่ไม่ชัดเจนเรื่องรถครับ รถทั้งเทศบาลมี ๑๐๐ กว่า
คันครับ เป็นไปไม่ได้นะครับ ผมว่าขอทะเบียนมาดูดีกว่าครับแต่ละกองต่อคัน
ขอเอกสารมาดูดีกว่าน้ ามันปีนี้ดีเซลตกอยู่ที่ ๒๒ กว่านะครับ ตั้งไว้สูงกว่า ๕ 
หมื่นผมว่ามันยังไงอยู่ครับ รถมีทุกกองมีหลายร้อยครับเห็นซื้อทุกปี ท่าน
ประธานฯ ช่วยขอเอกสารให้ผมดูหน่อยครับขอบคุณมากครับ 



๖๕ 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขาขอเอกสารว่าแต่ละกองมีก่ีคันก็ขอ
ทางเจ้าหน้าที่ช่วยจัดการให้กับเพ่ือนสมาชิกฯ ด้วยนะครับก็งบประมาณ ๑๙ 
ล้านนี้ครับ ค่าน้ ามันก็ตั้งเท่ากับปีที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าน้ ามันราคาก็ลดลงนิด
หน่อย ผอ.กองคลังฯ ก็ชี้แจงตัวนี้ก็คงไม่น่าจะเป็นปัญหามากเกินไปนะครับขอ
เอกสารให้เพ่ือนสมาชิกฯ ด้วยครับ ให้คนอ่ืนซักถามรายการอ่ืนถ้าได้เอกสาร
เดี๋ยวค่อยเอามาให้ครับคุณประจักษ์ฯ ครับ ขอเชิญคุณจรวยฯ ครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม นายจรวย  คงท่าเรือ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครับส่วนมากผมก็ยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง
ของน้ ามันครับ ตอนนี้มีรถประมาณ  ๑๔๗ คัน แต่ว่ารถดับเพลิงนี้นานๆ จะ
ออกสักครั้งหนึ่งบางทีเดือนหนึ่งก็ไม่ได้ออกเลย น้อยมากแต่ถ้าเราคิดเฉลี่ยแล้ว
วัน ๗ หมื่นกว่าบาทแล้วครับ ค่าน้ ามันและอุปกรณ์ต่างๆ ครับ ก็ยังสงสัยอยู่
ครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทางฝ่ายเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท้วงติงมาว่ารถดับเพลิ ง
นานๆ จะออกครั้งหนึ่งนะครับก็ค่าน้ ามันวันหนึ่งใช้จ่าย ก็ประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
ครับ  ทีนี้จะสมดุลกันหรือเปล่าขอเชิญให้ชี้แจงนะครับถ้าต้องการให้รถดับเพลิง
ออกมากก็ให้ไฟติดก่อนถึงจะออกได้นะครับ ท่านด าเนินการอย่างไรให้ไฟติดก็
ให้ไปด าเนินการเอง ขอเชิญผอ.กองคลังฯเพ่ือนว่าค่าใช้จ่ายวันหนึ่งประมาณ  
๗๐,๐๐๐ บาท ค่าน้ ามันครับขอเชิญเลยครับ 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ           
ผมไม่ทราบค าถามท่ีชัดเจนขอทวนอีกครั้งครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณจรวยฯ ครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานฯ ครับ รถดับเพลิงฯ นานๆจะออกครั้งหนึ่งผม
อยากทราบว่าวันประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ถ้าผมค านวณนะครับต่อวันครับ 
ประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท และอุปกรณ์ที่เราคิดในค่าวัสดุตรงนี้นะครับถ้าตก
เฉลี่ยเป็นวันนะครับประมาณ๗๓,๙๒๙ บาทครับต่อวันนะครับแล้วอีกอย่างผม
อยากทราบด้วยว่าให้กฎเกณฑ์แบบไหนที่รถออกไปเติมน้ ามันวันกี่ลิตรเพราะผม
เห็นแล้วบางคันก็จอดแต่ว่าน้ ามันใช้เยอะครับท่านผมเห็นกับตัวเองว่าบางที
พนักงานของท่านายกฯ มีแกลลอนทุกคัน ผมเชื่อได้เลยว่าแกกลอนนี้ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณจรวยฯ ครับค าว่าพนักงานของนายกฯ มีแกลลอนอยู่ทุกคันในรถ
นั้นขอให้ถอนครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ครับขอถอนครับเราให้กฎเกณฑ์แบบไหนครับว่าการเติมน้ ามันแต่ละ
ครั้งว่าเติมแล้ววิ่งก่ีกิโลจดเลขไมล์หรือเปล่าครับถ้าต้องจดเลขไมล์ว่าวันนี้วิ่งก่ี
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กิโลและวันนี้ใช้น้ ามันเท่าไหร่ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังข้องใจอยู่ว่าค านวณแล้วค่าใช้จ่ายวันหนึ่งประมาณ 
๗ หมื่นกว่าบาทครับ วันเสาร์วันอาทิตย์ท่านคิดรวมด้วยไหมครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ไม่ได้คิดครับเพราะส่วนมากวันเสาร์วันอาทิตย์จะไม่ค่อยได้ท างานเป็น
หน่วยงานที่จะท าครับแต่ส่วนมากจะน้อยมากขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 วันเสาร์วันอาทิตย์วันนักขัตฤกษ์ท่านไม่ได้คิดนะครับเฉลี่ยแล้ววัน
ประมาณ ๗ หมื่นกว่าบาทนะครับและก็ทางเทศบาลที่ให้เติมน้ ามันวันละกี่ลิตร
นั้นมีการเช็คเลขไมล์หรือเปล่านะครับถ้ามีการเช็คเลขไมล์ไว้บันทึกไว้ก็ขอให้
ชี้แจงเพ่ือนสมาชิกฯ ทราบนะครับขอเชิญเลยนะครับแต่ถ้ารถบดก็คงไม่มีเลข
ไมล์นะครับ 

 
นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

  
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับส าหรับการใช้รถปฏิบัติตามภารกิจของแต่ละส านักฯ แต่ละ
กองครับ  ผู้ที่มีหน้าที่ในการสั่งจ่ายน้ ามันก็คือผู้อ านวยการส านักผู้อ านวยการ
กองของรถที่อยู่ในความรับผิดชอบครับ ในการดูแลรักษารถครับปกติแล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และการรักษารถนะครับประจ าปี ๒๕๔๘ ครับ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่แต่
ละวันนั้นก็จะมีการระบุครับ ว่าบันทึกว่าปฏิบัติงานที่ไหนบ้างส่วนที่รถมีเข็มไมล์
บอกระยะทางมีเข็มไมล์รถที่ใช้ชั่วโมงการท างานเป็นการบอกระยะทางก็มี
หน้าปัดบอกชั่วโมงการท างานครับ   อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าทางส านักหรือทางกองนั้น
จะจ่ายน้ ามันตามปริมาณงานที่ปฏิบัติแต่ละวันครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  

 ส านักการคลังก็ได้ชี้แจงแล้วครับ ว่างบประมาณนี้อยู่ที่ส านักการคลัง 
และไม่ได้ใช้แค่ส านักการคลังส านักเดียว กอง/ส านักอ่ืนใช้ด้วย ส่วนการสั่งจ่าย
น้ ามันนั้น ผู้ที่รับผิดชอบ คือ ผอ.กอง เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งจ่ายน้ ามัน และ
เพ่ือนสมาชิกฯ ติงว่าวันละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาค่าน้ ามันที่สูงจนเกินไป แต่
ทาง ผอ.ส านักการคลังก็ได้ชี้แจงแล้วครับ หากเพ่ือนสมาชิกฯ เข้าใจก็ยุติครับ 
หากไม่เข้าใจก็ซักถามต่อได้ เชิญคุณนัฐพงษ์ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ กระผมนายนัฐ
พงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตั้งไม่ต่างอะไรกับปีที่แล้ว ต่างกันไม่กี่หมื่นบาท 
ซึ่งค่าน้ ามันก็เหมือนที่เพ่ือนสมาชิกฯ อภิปรายมาว่า มันมีส่วนต่างกันเยอะมาก 
และค่าใช้จ่ายก็ยังเท่าเดิมอยู่ ผมจึงอยากทราบวิธีการตรวจสอบการใช้เชื้อเพลิง 
ใช้น้ ามัน ว่ามีวิธีอย่างไรบ้าง แบบตรวจเข็มไมค์ แต่ยุคนี้ครับ ผมสังเกตเห็นท่าน
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นายกฯ ชอบระบบ LED บ้าง เรื่องอิเล็คทรอนิคส์บ้าง และน่าจะเปลี่ยนระบบ
การเติมน้ ามัน สมัยนี้มีแบบบัตรการ์ดครับท่านรองฯ เอกพจน์น่าจะทราบ ว่า
เรียกว่าอะไรแล้วนะครับ แบบการ์ดผมก็จ าไม่ได้แล้ว โดยที่ให้การ์ดแต่ละใบไป
ประจ ารถแต่ละคัน แล้วเอาไปรูดที่หัวจ่าย แล้วจะสามารถรู้ได้ คือจะป้องกัน
การขนถ่ายน้ ามันได้ จะได้ช่วยกันดูแลในส่วนนี้ ผมอยากจะให้ปรับปรุงเอา
ระบบนี้เข้ามา เพ่ือดูแลการใช้จ่ายน้ ามันให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณประจักษ์  

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมสงสัยราคาน้ ามัน ผมก็เห็นใจนะครับ อย่างกองอนามัยก็ ๒๔ ชั่วโมง 
ก็ต้องตั้งงบประมาณไว้สูง แต่ตอนนี้รัฐบาลก็ได้ปรับลดราคาลง ผมอยากทราบ
ว่าอาทิตย์เราเติมก่ีหมื่นลิตร  

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ทางเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ยังเป็นห่วงอยู่ว่าราคาน้ ามันขนาดนี้             
ลดลงครับ และทางเทศบาลฯ นี้ได้สั่งซื้อครั้งสุดท้าย วันนี้ก็ได้ แต่ละอย่างนี้ลิตร
ละเท่าไหร่ ดี เซลเท่าไหร่ เบนซิลเท่าไหร่ เอาเอกสารให้ เพ่ือนสมาชิกฯ                   
ดูด้วยครับ มีท่านผู้อ่ืนที่จะสอบถามไหมครับ ขอเชิญครับ อาจารย์พรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพครับ  กระผม                 
นายพรเลิศ  สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานฯ 
ครับ ผมได้ยิน ผอ. ส านักการคลัง ตอบค าถาม เรื่องน้ ามันเบนซิลกับน้ ามันดีเซล 
ในการคิดค านวณเกี่ยวกับงบประมาณคิดในราคาเดียวกัน เพราะอะไรถึงคิดใน
ราคาเดียวกัน ทั้งที่ราคาน้ ามัน ๒ ชนิดนี้ ราคาไม่เท่ากัน หลังจากที่ ผอ.ฝ่าย
ต่างๆ ได้มีการสั่งจ่ายน้ ามันไปแล้ว ผอ.ส านักการคลัง มีวิธีควบคุมการเบิกจ่าย
น้ ามันอย่างไร   

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ ส าหรับประเด็นแรกที่ใช้ ราคาน้ ามันอยู่ที่ ๒๗ บาทกว่า ใช้เป็นเกณฑ์
จ านวนส าหรับน้ ามัน ใช้ส าหรับตั้งงบประมาณ ๒๗ บาทกว่านั้น เป็นราคาของ
น้ ามันเบนซิลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่ใช้ราคานี้ของน้ ามันดีเซลเพราะว่าใน
อนาคตอีก ๑๒ เดือน ไม่แน่ใจว่าราคาจะอยู่ในสภาพนี้หรือไม่ อีกประการหนึ่ง
คือรถที่จะมีเพ่ิมข้ึน ที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ท า
ให้จ าเป็นที่จะต้องใช้ค่าน้ ามัน ๒๗ บาทกว่า นั้นคือประเด็นแรก ประเด็นที่สอง 
มาตรการที่ใช้ในการควบคุม ส าหรับพนักงานที่จ่าย ในแต่ละวันจะมีการบันทึก
ปริมาณน้ ามันที่จ่ายให้แก่รถแต่ละคัน เพราะว่าอย่างที่กล่าวไปแล้ว ผอ.ส านัก/
กอง หรือผู้มีอ านาจในการสั่งจ่ายน้ ามันนั้น จะเซ็นบิลน้ ามัน โดยระบุจ านวน
ลิตรให้แก่รถแต่ละคัน และก็น าไปยื่นต่อพนักงานที่ควบคุมหัวจ่าย พนักงานที่
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ควบคุมหัวจ่ายก็รับเอาบิลนั้น บันทึกลงในสมุดว่ารถทะเบียนนี้จ่ายไปกี่ลิตร 
และรวบรวมของแต่ละวัน และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ผมและ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุก็ตรวจสอบทุกวันนะครับ แต่ละเดือนจะมีการตรวจสอบกัน 
ปริมาณลิตรที่จ่ายไป ปริมาณลิตรที่เราสั่งซื้อจะต้องมียอดที่เท่ากัน 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 การคิดราคาค านวณตรงนี้ ราคาค านวณเฉลี่ยเฉพาะน้ ามันดีเซล กลัว
ว่าน้ ามันดีเซลจะขึ้นราคา แล้วท าไมไม่คิดว่าน้ ามันเบนซิลจะขึ้นราคาเกินกว่า 
๒๗ บาท เพราะฉะนั้นหากเบนซิลเกินกว่า ๒๗ บาท เพราะมันเคยขึ้นไปถึง ๓๔ 
บาท เงินจ านวนนี้มันก็ไม่พอ แล้วอีกประการหนึ่งในลักษณะของการควบคุม
การสั่งจ่ายน้ ามัน ผมอยากจะทราบว่าวิธีการ หรือคนที่จะควบคุมการจ่ายน้ ามัน
ของหัวหน้า หรือ ผอ.ของแต่ละฝ่าย ผอ.แต่ละฝ่ายจ่ายมาแล้ว ใครเป็นคน
ควบคุมว่าที่ จ่ ายมาตรงนั้น  มันถูกต้ องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร ใครเป็น                     
ผู้ตรวจสอบครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญ  ผอ.ส านั กการคลั ง ท าความเข้าใจกับ เพ่ือนสมาชิกฯ                  
ที่สอบถามครับ  เขาซักถามมาว่าราคาน้ ามันท าไมไปคิด ๒๗ บาทกว่า ดีเซล
เท่ากับเบนซิล ใครเป็น ผู้ตรวจสอบ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ขอเชิญเลยครับ 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกฯ           
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับประเด็นแรกครับ ท าไมไม่กลัวว่าน้ ามันเบนซิล
ต่อลิตรจะขยับขึ้นราคาหรือไม่ ส าหรับประเด็นนี้เนื่องจากว่า จ านวนรถที่ใช้
น้ ามันเบนซิลมีแค่ ๑๒ คัน ซึ่งถ้าเกิดว่าน้ ามันเบนซิลเพ่ิมสูงขึ้น คิดว่าไม่น่าจะ
กระทบถึงปริมาณการใช้เพราะจ านวนรถท่ีใช้มีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับรถท่ีใช้
น้ ามันดี เซลซึ่ งมีจ านวนถึง ๑๘๗ คัน ตรงนี้ เป็นข้อมูลที่น ามาใช้ในการ
ประกอบการพิจารณา ส าหรับประเด็นที่สองเรื่องการควบคุมจ านวนลิตรที่แต่
ละส านัก แต่ละกองจ่ายไปนั้น เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงหรือไม่ อย่างนี้นะครับ 
สมมุติ ว่ าผู้ ที่ มีอ านาจในการสั่ งจ่ายน้ ามันนั้ น  สั่ งจ่ายไปแล้ว ถ้ ามีการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนลิตรก็จะต้องมีลายมือชื่อของ ผอ.ส านัก/กอง ก ากับอยู่ด้วย 
แต่ประเด็นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น เพราะผู้มีอ านาจในการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น ผอ.
ส านัก ผอ.กอง ท่านจะไม่ขีดและเซ็นชื่อก ากับ เพราะมันเสี่ยงต่อการปลอม
ลายเซ็น จากการตรวจสอบที่แล้วมาไม่มีประเด็นนี้เกิดขึ้น นี้เป็นข้อสังเกตว่าเรา
สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าจ านวนลิตรที่เราสั่งจ่ายไปนั้นเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ณ วันนี้อยากจะทราบว่า ในการที่จ่ายน้ ามันไปแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ 
และในเรื่องของผู้ตรวจสอบก็ยังไม่ชัดเจน ว่าคนที่จะตรวจสอบ ผอ.กอง/ส านัก 
ว่าจ่ายน้ ามันไปถูกต้องหรือไม่ ใครเป็นผู้ตรวจสอบ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ว่าเงินที่ได้ใช้จ่ายค่าน้ ามันจ่ายไปเท่าไหร่แล้ว มี
เงินเหลือเท่าไหร่ และใครเป็นผู้ตรวจสอบ ขอให้ชี้แจงแนวทางให้เพื่อนสมาชิกฯ 



๖๙ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

ได้รับทราบ ด้วยครับ  

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 ก ร าบ เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ฯ  ที่ เค า รพ  แ ล ะ ท่ า น ส ม า ชิ ก ฯ                               
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในงบประมานปี ๒๕๕๘ 
ข้อมูลนี้ได้ถูกบันทึกวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายไปแล้ว งบประมานเรา
ตั้งไว้ ๑๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๕,๖๘๖,๗๙๘ บาท ส าหรับ
ประเด็นที่สอง ผู้ใดที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบผู้มีอ านาจในการสั่งจ่ายน้ ามัน 
ผมคิดว่าจากค าสั่งที่ผู้บริหารออกว่าผู้มีหน้าที่ในการสั่งจ่ายน้ ามันของแต่ละ
ส านัก/กองนั้น เป็นสิ่งที่มอบความไว้วางใจไว้ให้กับบุคคลผู้มีอ านาจในการสั่ง
จ่ายน้ ามัน ไม่ว่าจะเป็นผู้อ านวยการส านัก/กอง เพราะเชื่อเหลือเกินว่าบุคคล
เหล่านั้นกว่าจะขึ้นมาด ารงต าแหน่งถึงจุดนั้นได้ จะต้องรับผิดชอบในตัวของ
ตัวเองมากนะครับ เพราะการท าในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนั้น ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับ
บุคคลเหล่านี้ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผู้ตรวจสอบการสั่งจ่ายน้ ามันนั้น ที่ทาง ผอ.ส านักการคลังมาตอบนั้น 
ผมคิดว่าน่าจะหาไม่ได้ อ.พรเลิศจะว่าอย่างไร ขอเชิญครับ ถ้าไม่อย่างนั้น            
ขอเชิญคุณทิวาครับ 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ กระผมนายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมไม่อยากจะถาม แต่นั่ง
ฟังมานาน ยังจบกันไม่ลง ผมจะถามง่ายๆครับ ว่าการเบิกจ่ายน้ ามันของแต่ละ
วัน ของรถแต่ละคัน เอาอะไรมาเป็นตัววัด ผอ.กอง/ผอ.คลัง เซ็นไปเรียบร้อย
แล้วว่าคันนี้ ๔๐ ลิตร คันนี้ ๕๐ ลิตร คันนี้ ๗๐ ลิตร เอาอะไรมาเป็นตัววัด ตรง
นี้แหละครับ ที่เป็นปัญหา ทุกวันรถวิ่งจากตรงไหนก็แล้วแต่ วันละ ๔๐ ลิตรทุก
วัน ทุกวันวิ่งเท่ากันไม่หมด ตรงนี้แหละครับ น่าจะเอามาวิเคราะห์ว่าเอาอะไร
มาเป็นตัววัดการเบิกจ่ายน้ ามัน ซึ่ง ผอ. เซ็นเรียบร้อย แต่ไม่มีหลักฐานยืนยัน
เลยว่าอะไร เป็นตัววัดค่าน้ ามันที่ใช้วันละ ๔๐ ลิตร ๓๐ ลิตร วันเสาร์ วัน
อาทิตย์ วิ่งไป ว.ค. วัดได้ไหมครับ วิ่งพุนพินเอาอะไรมาเป็นตัววัด จอดห้าง
เซ็นทรัล ตรงนี้แหละครับ วันก่อนเราเคยท้วงติงไปครั้งหนึ่งแล้วว่ารถที่เลิกงาน
แล้วก็ให้มาจอดที่เทศบาล ก็มีอยู่ไม่กี่วัน ตอนนี้ก็จอดอยู่บ้านหมด ทุกคนครับ 
ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกฯ หรือใครก็แล้วแต่ต้องหาวิธีการว่าเราจะท าอย่างไรในการ
ช่วยกันประหยัด ผมมีวิธีการเยอะครับ แต่ผมจะถามท่าน ผอ.ว่าเอาอะไรเป็นตัว
วัดก่อนครับ  ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผอ.ส านักการคลัง ชี้แจงรายละเอียดให้เพื่อนสมาชิกฯ ครับ 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 ก ร าบ เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ฯ  ที่ เค า รพ  แ ล ะ ท่ า น ส ม า ชิ ก ฯ                               
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ดังที่ได้เรียนชี้แจงในเบื้องต้นแล้วว่า ในการปฏิบัติ
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หน้าที่ตามภารกิจของรถแต่ละคัน อย่างเช่น รถที่มีไมค์เป็นตัวบอกระยะทางก็
จะมีไมค์เป็นตัวบอกว่าวิ่งจากไหนไปไหน ประเด็นที่สองรถที่ท างานโดยมีเข็ม
ไมค์ที่บอกเป็นชั่วโมงก็มีมาตรที่เข็มเป็นตัวชี้วัด ประเด็นต่อไปก็คือปริมาณงานที่
บุคคลผู้นั้นได้ไปปฏิบัติ ซึ่งอาจจะได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจ ซึ่งตรงนี้ ก็ใช้
รายงานการปฏิบัติงานมาประกอบว่าเข็มไมค์ที่ปรากฎขึ้น หรือชั่วโมงการ
ท างานที่ปรากฏขึ้นมีความเหมาะสมหรือไม่  

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ประเด็นเรื่องน้ ามัน ซักถามมาอย่างไร ก็ไม่เข้ากับประเด็นที่เพ่ือน
สมาชิกฯ ซักถามมา แต่ว่าเราจะหาวิธีการอย่างไรที่จะมาควบคุมหรือท าให้การ
ใช้จ่ายน้ ามันนี้ลดลง น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าจะครับ ที่เพ่ือนสมาชิกซักถาม
มาอย่างนี้ ผมก็เห็นใจคนที่ตอบค าถาม ยากที่จะตอบแทนค าอ่ืนเพราะน้ ามันคน
อ่ืนเป็นคนใช้ ผมว่าอย่าถามเลยครับ เชิญครับคุณทิวา 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ก่อนที่ผมจะมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมก็เป็นพนักงานขับรถมา
เหมือนกัน ผมค่อนข้างจะรู้ดีว่าการเบิกจ่ายน้ ามันของรถแต่ละคัน รถเขาจะระบุ
ว่าวิ่ง ๒.๕ กิโลเมตรต่อลิตร ตรวจเลขไมค์ทุกวันครับ ว่าสตาทเท่าไหร่ จบ
เท่าไหร่ วิ่งไปกี่กิโลเมตร แต่ของเทศบาลไม่ได้ท าอย่างนั้นครับ เครื่องจักร รถ
เกรด ชั่วโมงละ ๑๗ ลิตร มันมีสเป็คออกมาครับ แต่ของเราไม่ได้ท าครับ ปล่อย
ปะละเลยกันมากเกินไป เรามาหาวิธีการแก้ไข ท่านไปดูของการไฟฟ้าครับ 
ตอนนี้ไม่ได้มีลูกจ้างของการไฟฟ้าเลย เป็นบริษัทมารับเหมา เป็นคนขับรถ มี
แผ่นกราฟ เลขไมค์ขึ้นหมด วิ่งเท่าไหร่ขึ้นหมด ใครที่ขับรถเร็ว สามารถเรียกมา
ตักเตือนได้เลย เราน่าจะท าแบบนี้นะครับ ดีกว่าไปซื้อGPS มาติดรถอีก ไปซื้อ
ตัวไมค์เลย ตัวละไม่เท่าไหร่ แล้วใช้แผ่นกราฟใส่ไปทุกวันใครวิ่งวันละเท่าไหร่ก็
จะขึ้นหมด ก็ส่งมาเลย วันนี้เบิกน้ ามันกี่ลิตร ค านวณออกมา หากใช้น้ ามันไป 
๑๕ ลิตร แต่เติมไป ๔๐ ลิตร พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเติมแล้ว แต่ถามว่าวิ่งไกลหรือเปล่า 
ก็วิ่งอยู่ในเทศบาล วันหนึ่งถ้าเป็นรถสิบล้อ เติมไป ๔๐ ลิตร วิ่งได้เป็น ๑๐๐ 
กิโลเมตร แต่วิ่งเที่ยวเดียว ไปส่งขยะที่กิโล ๑๘ แล้วกลับมานอน เติมน้ ามันไป 
๔๐ ลิตรเท่ากับคนอ่ืน พรุ่งนี้ก็มาเบิกอีก ๔๐ ลิตร เราควรมาหาวิธีแก้ไข ผมเป็น
สมาชิกฯ ผมไม่ได้จะอะไรกับพนักงานขับใครก็แล้วแต่ ผมแค่ต้องการความ
โปร่งใส หากท างานถูกต้อง ก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับ นี้ผมถามตรงๆเลยครับ หาก
ผมถามเรื่องรถไม่มีใครกล้าตอบ มันก็เสียความรู้สึก แต่ที่เราถามเพียงแค่อยาก
หาวิธีแก้ไขที่ดี ไม่มีผอ.คนไหนหรอกครับ ที่ไปดูหน้ารถว่าวิ่งไปแค่ไหน มีแต่
แผ่นกระดาษมาหนึ่งใบ แล้วเปิดดูว่าสตาทเท่าไหร่  เลิกเท่าไหร่ ๓๐ กิโลเมตร 
เบิกไป ๔๐ ลิตรเท่าคนอ่ืน พรุ่งนี้เบิกอีก ผมถามจริงๆ ใครได้เช็คกิโลบ้างครับ 
ไม่มี ผอ.คนไหนว่างไปดูหรอกครับ ใช่ไหมครับ ขอบคุณมากครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านอื่นที่จะสอบถามอีกไหมครับ เชิญครับคุณประจักษ์ 

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมอยากจะทบทวนเรื่องจ านวนรถ เพราะตอนที่เราไปงานพบมวลชน             
และงานอ่ืนอีก หากหมดหน้าที่ ตรงนี้  คงจะหาบิล ห าเอกสารให้ผมได้                    
ขอบคุณมากครับ  

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 เอกสารเขาคงจะหาให้ครับ คุณประจักษ์ มีท่านผู้ อ่ืนอีกไหมครับ                  
หน้า ๑๖/๑๓๗ ถ้าไม่มีผมไปหน้า ๑๗ ครับ มีท่านผู้ใดที่จะประสงค์สอบถาม                 
เชิญเลยครับ ขอเชิยคุณประจักษ์ครับ 

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ เรามาดูค่าครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ผมว่ามัน
แพงไป กล้องมือถือยังดีกว่า ใช้ได้เยอะกว่า เอามาใช้สิ้นเปลืองเงิน ประหยัด
งบประมาณดีกว่าครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เป็นหน้าที่ของท่าน หากท่านดูแล้วว่ากล้องอันนี้ไม่ดี ท่านอยากจะให้
ซื้อกล้องที่ดีกว่านี้ ก็เป็นอ านาจของท่าน สามารถที่จะปรับลดหรือเพ่ิมได้ ท่าน
เพ่ิมไม่ได้ แต่นายกฯ เพ่ิมได้ ก็พูดคุยกัน ถ้าท่านเห็นว่ากล้องอันนี้ไม่ดี ก็ขอให้
ท่านนายกฯ ซื้อกล้องรุ่นใหม่ที่ดีกว่านี้ มีท่านผู้อ่ืนที่จะสอบถามอีกไหมครับ          
ขอเชิญครับอาจารย์พรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพครับ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีโครงการใหม่เกิดขึ้น ค่าสื่อสารและ
โทรคมนาคม เป็นค่าใช้จ่ายค่าโทรสาร ค่าโทรคมนาคม และค่าเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต ผมอยากจะทราบว่าตรงนี้เป็นค่าอะไรบ้างครับ  

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบตอบค าถามเพ่ื อนสมาชิกฯครับ                        
เชิญผอ.ส านักการคลังครับ 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกฯ                               
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งเอาไว้ 
๓๘๐,๐๐๐ บาทนั้น เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตครับ เพราะ
ปัจจุบันนี้ การบริหารการคลังนั้น และทุกๆกอง ทุกๆส านัก เราบริหารโดยผ่าน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมฯ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัด
จ้าง เรื่องของระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เรื่ องของการจัดเก็บ
รายได้ เรื่องการวางฎีกา การเบิกจ่าย การเขียนเช็ค ทุกๆงานตอนนี้เราต้องใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
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ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาติดตั้ง งานการเงิน การบัญชี งานแผนที่
ภาษี และงานพัฒนารายได้ ระบบที่เราใช้บริการอยู่ตอนนี้ เราใช้ระบบ TOT 
ระบบของ CAT และระบบของ ๓BB ซึ่งการใช้สิ่งเหล่านี้ท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
เชื่อมโยงกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และก่อให้เกิดความรวดเร็ว 
เพราะฉะนั้นจึงเป็นโครงการจ าเป็นที่จะต้องติดตั้ง เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการของระบบ TOT ระบบของ CAT และระบบของ ๓BB ครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 โดยปกติอินเตอร์เน็ตของเทศบาลมีใช่ไหมครับ แล้วแยกกันอยู่ ท าไม
ไม่ใช่อินเตอร์เน็ตส่วนกลางครับ อันนี้มาใช้ถึง ๓ บริษัท ๓BBCAT และ TOT 
แล้วของเทศบาลใช้อะไรครับ แล้วที่เทศบาลใช้เน็ตอยู่ใช้ประโยชน์อะไร ท าไม
ไม่ใช้เน็ตส่วนกลางด้วย  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ที่เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้สอบถามว่าเทศบาลนี้
มีเน็ตไหม ของเทศบาลมีแล้วท าไมไม่ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนกลาง ขอเชิญเลยครับ 

นำยดิษฐำกร ส่งแสง 
ผอ.ส ำนักกำรคลัง 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิก                   
สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับเหตุผลที่ใช้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของ ๓BB ใช้ส าหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากว่าปัจจุบัน
นี้ระบบข้อมูลบันทึกเข้าสู่โปรแกรม L-TAX ๓๐๐๐ และ L-TAXGLH ข้อมูลของ
เรามีจ านวนมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือน ที่ดิน และก็ป้าย ส าหรับโรงเรือน
ขณะนี้เรามีอยู่ ๕๙,๒๔๖ โรงเรือน จ านวนแปลงที่ดินมีถึง ๗๔,๐๓๕ แปลง และ
ป้ายมีถึง ๙,๕๓๔ ป้าย นี้คือข้อมูลในปัจจุบันนี้นะครับ ในการบริหารข้อมูล
เหล่านี้ เรามีทั้งภาคสนามที่ออกส ารวจ ที่ออกภาคสนามทุกวัน เราต้องใช้
เครื่องมือที่ทันสมัย คือแท็บเล็ต ใช้ในการบันทึกข้อมูลจากภาคสนาม เข้าสู่
ส านักงานนะครับ นั้นคือประเด็นแรกที่จ าเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับ ประเด็นต่อมา
ในส านักงานก็ต้องบันทึกข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม L-TAX ๓๐๐๐ และ L-TAXGLH 
จ าเป็นต้องใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง จึงต้องใช้ของ ๓BBข้อต่อไปก็
คือ ระบบของ CAT และระบบของ TOT ใช้ส าหรับการบริหารบนระบบของ
การเบิกจ่าย การจัดเก็บรายได้ ในเรื่องของการจัดเก็บรายได้  และการเบิกจ่าย
นั้น เราใช้ระบบที่ เชื่อมโยงกับกรมฯ อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเราใช้
ปฏิบัติงานหน้าที่บนระบบ E-LASS เหตุที่เราเลือกใช้ ๒ ตัว เพราะเพ่ือป้องกัน
ความล้มเหลวของระบบในแต่ละระบบ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของข้อมูล
เหล่านี้จะต้องมีความต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บรายได้บันทึกข้อมูล
เชื่อมโยงเข้าสู่กรมฯ หากเราใช้ระบบเดียว แล้วเกิดล่มขึ้นมา ท าให้ชาวบ้านต้อง
รอคอย และการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมฯ ก็ท าไม่ได้ ส่วนเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายก็เช่นกัน หากเราใช้ระบบเดียว แล้วระบบเกิดล่มขึ้นมา ท าให้การ
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บันทึกข้อมูลในส่วนนั้นไม่สามารถด าเนินการไปได้ แต่หากเราใช้ระบบใดระบบ
หนึ่งได้ สามารถวิ่งไปบันทึกข้อมูลในห้องอ่ืนได้ เพ่ือให้การจัดท าบริการ
สาธารณะเดินหน้าไปได้ ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 อาจารย์พรเลิศ พอที่จะสรุปได้ครับ เข้าใจกันครับ มีท่านผู้อ่ืนที่จะ
สอบถามอีกไหมครับ ถ้ามีลุกขึ้นยืนพูดเลยนะครับ ผมดูไม่ค่อยชัด ไม่มีนะครับ 
ก็ขอผ่านเลยนะครับ ต่อไปหน้า ๑๘/๑๓๗ เพ่ือนสมาชิกจะซักถามหน้าไหน 
ส่วนไหนก็เชิญเลยนะครับ มีไหมครับ ไม่มีเพ่ือนสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยนะครับ 
ต่อไปหน้า ๑๙ ขอเชิญครับ ส.ท.ส าเริง 

 
นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง 
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานฯ ครับ หน้าที่ ๑๙/
๑๓๗ เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทของอาคารต่างๆ ผมมาดูการกั้นห้อง
แม่ข่าย และมีต่อมาอีก ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ 
มันดูแปลกๆ อยู่ครับ ๒ รายการนี้ ท่านประธานฯ ครับ ที่แปลกอันแรกก็คือค่า
กั้นห้องแม่ข่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการประเภทการก่อสร้างที่ผมดู
แล้ว จะไม่มีราคา ไม่มี BOQ ออกมา ซึ่งเป็นเงินนิดเดียวครับ ๓๒,๐๐๐ บาท 
นะครับนี้คือตัวที่หนึ่ง แล้วตัวที่สองของค่าค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่อเติมอาคาร
เก็บพัสดุ มีประมาณราคามาเรียบร้อยครับ แต่ผมก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้
ในส่วนนี้ มีราคามา มี BOQ มา แต่แบบแปลนไม่มีมาให้ผมครับ ผมไม่ทราบว่า
ราคาต่อหน่วย ราคาปริมาณงานแต่ละอย่างมาได้อย่างไร ไม่ทราบว่าเอาอะไร
พิจารณาครับ ฝากท่านประธานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหาร ที่เพ่ือนสมาชิกฯ ได้ซักถาม ก็ขอเชิญนะครับ 
ใครขอเชิญชี้แจงเพ่ือนสมาชิกฯ ได้ทราบ ผมขอพัก ๑๐ นาที ให้ได้ปรึกษา
พูดคุยกัน  

 - พัก ๑๐ นำที- 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มาถึงหน้า ๑๙/๑๓๗ ต่อครับ ขอเชิญครับ ท่านนายกฯ ครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรง
เกียรติครับ ถามถึงเรื่องรายละเอียด ผมขอตอบท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
เป็นเรื่องการต่อเติมอาคาร ดังนั้นรายละเอียดผมขอชี้แจงในตอนแปรญัตติครับ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ทาง ผอ.ส าเริง ที่ได้ถามในเรื่องแบบแปลนเมื่อสักครู่ ทางฝ่ายนายกฯ 
ได้บอกว่ารายละเอียดจะมอบให้ ในวันแปรญัตติ  ส .ท.ส าเริงว่าอย่างไร                
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ขอเชิญครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง 
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามที่ท่านนายกฯ ได้ตอบมา  
เมื่อสักครู่  ผมขออะลุ่มอล่วยให้ในส่วนนี้นะครับ เฉพาะ ๒ โครงการนี้ครับท่าน
ประธานสภาเทศบาล   ที่ผมอะลุ่มอล่วยให้หน้า ๑๙ นี้อย่างเดียวนะครับ ท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯครับที่ผมได้อธิบายในส่วนนี้ครับ เพราะ BOQ เป็น
ส่วนประกอบของการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดซื้อจัด
จ้าง พอไม่มีแบบ ไม่มี BOQ ท าให้การพิจารณาในสภาฯ ค่อนข้างที่จะยากนะ
ครับ คือเราไม่ได้จับผิด แต่เราต้องการความถูกต้อง เมื่อผ่านสภาไปแล้วได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ แล้วในส่วนนี้ผมขอพูดในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ถ้าเรา
ผ่านสภาเห็นชอบไปแล้วในของญัตตินี้ ในของโครงการนี้ให้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามแบบแปลน และ BOQ ที่สภาผ่านให้นะครับ ถ้าท่านนายกฯ รับปากว่า
เป็นอย่างนี้ได้ เพราะตามระเบียบมันเป็นอย่างนี้ เราก็เข้าใจตกลงกันตามที่
นายกฯ ว่าครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่านนายกฯ ได้พูดชัดเจนแล้วครับ ว่าท่านจะด าเนินการตามระเบียบ           
มีท่านผู้อ่ืนจะซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญครับคุณจรวย 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กระผมจรวย คงท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พอดี
ค่ าจ้ างลู กจ้ างประจ า เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าจ้ างลู กจ้ างประจ า งาน เทศกิ จ        
จ านวน ๑ อัตรา  ส านักปลัดเทศบาล ๒๒๓,๔๙๐ บาท หมายความว่าจ้างคน
ใหม่มาใช่หรือไม่ครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เรื่องนี้ผมตอบให้ก็ได้ครับ เรื่องลูกจ้างประจ าของส านักปลัด จ านวน ๑ 
อัตรา นี้ จ้างคนใหม่หรือว่าคนเก่า ตอนนี้คนใหม่เขาไม่ให้จ้างแล้วนะครับ คนที่
เป็นลูกจ้างประจ า คือคุณต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาก่อน ถึงจะมาเป็น
ลูกจ้างประจ าได้ ตามระเบียบของกรมการปกครองท้องถิ่น อันนี้ก็คงจะเป็น
ลูกจ้างประจ าคนเก่าเข้าใจกันครับ ท่านจรวยเชิญครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 หมายความว่าจ้างคนเก่า ไม่ทราบว่างานของเทศกิจนี้เยอะไหมครับ 
เพราะเราจ้างเพ่ิมขึ้นมา เงินเดือนก็ตกเดือนละ ๑๘,๖๒๔ บาทต่อคนครับ แล้ว
ถ้าเราไม่จ้างจะมีอะไรหรือไม่ อย่างไรครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 จ้างคนเก่าครับ เขาลูกจ้างประจ าเป็นพนักงานของเทศบาล ถ้าหากเขา
ยังท างานเก่าอยู่ก็ต้องรับให้เขาท าจนกว่าเกษียณ ตามระเบียบ แต่ถ้าเขา
ต้องการที่จะไปท างานอ่ืน หรือว่าลาออก อัตราส่วนนี้ก็ต้องลดไป แต่นี้เขาจ้าง
คนเดิมไม่สามารถท่ีจะไปปรับลดของเขาไม่ได้  
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นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เข้าใจครับ ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามไหมครับ ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ งานบุคลากร งานเทศกิจครับ              
ฝากถามท่านประธานครับ ตอนนี้พนักงานเทศกิจมีทั้งหมดก่ีท่านครับ  

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญ เจ้ าหน้ าที่ ครับ  ว่ า เจ้ าหน้ าที่ เทศกิจของเทศบาลนคร                      
สุราษฎร์ธานีตอนนี้มีก่ีท่าน เชิญเลยครับ 

 
นำงอัจฉรำ  รัตนำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

  
 เรียนท่านประธานฯ ที่ เคารพและสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติคะ จะมี
พนักงานจ้าง ๒๑ อัตรา ตามเทศบัญญัติเลยคะ ขอบคุณคะ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯ ครับ พนักงาน ๒๑ อัตรานี้ ปกติแล้วการท างาน
ของเทศกิจนี้  เวลาชาวบ้านเข้ามาร้องเรียน หรือเขียนค าร้องให้ เทศกิจ
ปฏิบัติงาน ระเบียบการเอาตรงไหนครับ เหมือนเขาขายของริมฟุตบาท เขียนค า
ร้องไปและมีการเข้าไปดู บอกว่ารอผู้บริหารอย่างนี้ครับ ผมอยากจะทราบว่า
ระเบียบที่เทศกิจปฏิบัติเอาตรงไหนครับ เวลาเขียนค าร้องแล้วเทศกิจไม่ไป
ด าเนินการ จะดูระเบียบตรงไหนไปว่าครับ 

นำงอัจฉรำ  รัตนำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

 เรียนท่านสมาชิกฯ คะ เมื่อมีการเขียนค าร้องมายื่นที่งานเทศกิจ ทาง
เทศกิจก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบื้องต้น แล้วก็เสนอค าร้องของผู้ร้อง 
ขึ้นมาตามข้ันตอนของกระบวนการตรงนี้ แต่ในเบื้องต้นก็คือจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดู
และด าเนินการเบื้องต้น ตามอ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายก าหนดคะ  

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เพราะว่าการร้องให้เทศกิจเข้า
ไปดูแลเรื่องการจราจร การขายของบนฟุตบาท บนทางเท้า ชาวบ้านเขา
ร้องเรียนมา เขาก็เขียนค าร้อง ค าร้องมีครับ ผมถ่ายไว้ไม่มีใครไปดูครับ ไม่มี
เทศกิจไปดู ผมมาถามไปยังผู้บริหารว่าท่านสั่งหรือด าเนินการอย่างไร เวลา
ชาวบ้านมาร้องเรียน ผมยกตัวอย่าง ตลาดอยู่ในซอยบึงขุนทะเล อยู่ข้างโรงงาน 
ขายของกันตอนเย็นรถวิ่งไม่ได้ นี้ผมแจ้งตรงนี้เลยครับ ทั้งหัวหน้าส านักปลัดฯ 
นายกฯ ว่าเขาขายอยู่ไปดูได้เลยครับ ตอนเย็นนี้ไม่ได้ขายบนทางเท้านะครับ 
ขายบนถนนเลย ด าเนินการครับ เพราะนี้คือการร้องเรียน ช่วยด าเนินการด้วย
ครับ มีพนักงานอยู่ ๒๑ ท่าน แต่เวลาถามหัวหน้างานเทศกิจ ขอพาดพิงเลย
ครับ เขาพูดว่าน้องต้องเข้าใจพี่ ถ้าพ่ีด าเนินการเดี่ยวนายดุพ่ี ไม่ทราบว่านายคือ
ใคร นี้ผมเรียนเลยครับว่าด าเนินการด้วยครับ ท่านหัวหน้าส านักปลัดสั่งการด้วย
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ว่าผมร้องเรียนแทนชาวบ้าน ประชาชน ไม่เห็นเทศกิจหน่วยงานนี้ เข้าไป
ด าเนินการ ขายของทั้งบนฟุตบาททางเท้า บนผิวจราจรทั้ง ๒ ฝั่งถนน อยู่
ระหว่างซอยพ่อขุนทะเล ๑๘ กับซอยพ่อขุนทะเล ๒๐ ผมมาร้องเรียนเรื่องนี้
หลายเดือนแล้ว หวังว่าทุกท่านจะช่วยด าเนินการ ขอบคุณมากน 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกฯ ได้มาร้องเรียนผ่านสภาฯแห่งนี้  ผมก็คิดว่า
เจ้าหน้าที่และทางผู้บริหารคงรับไป และช่วยกันด าเนินการนะครับ มีท่านผู้อื่นที่
จะซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญครับ อาจารย์พรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯ ครับ ผมขอหารือว่าตั้งแต่เช้ามาเราเพ่ิงจะได้ไม่กี่หน้า 
อยากจะหารือเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่านด้วยนะครับ เรามาถึงแผนงานการรักษา
ความสงบภายในครับ ถ้าหากเราพิจารณากันเป็นแผนงานมันก็น่าที่จะเร็วขึ้นนะ
ครับ อันนี้ก็แล้วแต่ท่านสมาชิกฯ นะครับ เพราะในแต่ละแผนงานก็มีอยู่หลาย
หน้าเหมือนกัน บางท่านอาจจะเปิดไม่ค่อยทัน ถ้าเราจะพิจารณากันเป็น
แผนงานมันจะดีหรือไม่ครับ  เชิญท่ านประธานฯ ช่วยหารือสมาชิกฯ                  
ด้วยนะครับ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 เพ่ือนสมาชิกฯ ก็เป็นห่วงนะครับ เราพิจารณากันมานานแล้วก็ได้ไม่กี่
หน้า อยากพิจารณาเป็นโครงการเพ่ือนสมาชิกฯ จะว่าอย่างไร เพ่ือนสมาชิกฯ 
จะว่าอย่างไร ขอเชิญครับ  

นำยสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธำนสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมสันติ นุ้ยเมือง สมาชิกฯ นะครับ 
เราก็ใช้เวลามาถึง ๒ วันแล้วเกี่ยวกับเรื่องการแถลงงบประมาณรายจ่าย ปี ๕๙ 
ผมก็ใครจะเสนอความคิดเห็นและหารือกับเพ่ือนสมาชิกฯ เหมือนกับที่ท่ าน
อาจารย์พรเลิศและท่านประธานได้กล่าวนะครับ คือจริงๆผมก็คิดอย่างเดียวกับ
อาจารย์พรเลิศคือวันจันทร์ก็ได้ แต่ผมคิดว่าเหมือนท่านประธานได้กล่าวคือ
เพ่ือนสมาชิกฯ ท่านใด ข้องใจเกี่ยวกับแผนงานใดก็ขอให้น าเสนอเป็นท่านๆไป
เลย นี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เพ่ือความรัดกุมในการแถลงงบประมาณ
ต่างๆ ก็ขอค าหารือจากเพ่ือนสมาชิกฯ นะครับ แล้วแต่เพ่ือนสมาชิกฯ นะครับ
ว่าจะลงความเห็นอย่างไร ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณประจักษ์ครับ  

นำยประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ไหนๆมาถึงขั้นตอนนี้ เกือบจบแล้วครับ ท่านประธานฯ ครับ ผมว่าเอา
อย่างเดิม เป็นหน้าๆดีกว่า งบประมาณมันรายละเอียดเยอะครับ พลิกไปทีละ
แผนงานผมว่ายุ่ ง ท าไม่ทัน กลับไปกลับมาก็ปวดหัวอีก เอาอย่างนี้ครับ 
แบบเดิม ไปครั้งละหน้า ไม่ช้าครับ วันจันทร์ต่อก็ได้ มีเวลาเยอะแยะครับ 
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ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญ คุณสันติครับ 

นำยสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธำนสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ผมสันติ นุ้ยเมือง สมาชิกฯ 
นะครับ ในสภาฯเราก็มีความเห็นที่แตกต่าง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ อย่างนั้น
ผมขอให้ท่านประธานได้โหวตได้ไหมครับ เพ่ือความยุติธรรม และความสบายใจ
ทั้ง ๒ ฝ่าย และเราก็จะยอมรับในเสียงข้างมากนะครับ จะได้ไม่ติดใจอะไรกัน               
ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อ่ืนคิดเห็นอย่างไร เชิญเลยครับ  

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯ ครับ ผมว่าความคิดเริ่ม ๒ ทาง พัก ๕ นาที คุยกัน ไม่
ต้องโหวตหรอกครับ พัก ๕ นาที คุยกันให้รู้เรื่อง 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เราไม่ต้องโหวตกันนะครับ แต่เพ่ือนฯ ขอเวลาพัก ๕ นาที ผมก็ให้นะ
ครับ เพ่ือจะคุยกัน แต่ขอร้องอย่างเดียวนะครับ ไปคุยปรึกษากันได้ แต่อย่าให้
ทะเลาะกันนะครับ ขอเชิญนะครับ  

 - พัก ๕ นำที - 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เราก็จ าเป็นที่จะต้องเข้าประชุมต่อนะครับ เพราะเพ่ือนสมาชิกฯ บาง
ท่านอยากให้พิจารณาเป็นรายหน้า แต่บางท่านบอกให้พิจารณาเป็นแผนงานไป 
ผมคิดว่าถ้ามี ๒ ประเด็นอย่างนี้ เคลียกันไม่ลงตัว ผมก็ต้องขอมตินะครับ              
ถ้าหากว่าใครอยากจะให้พิจารณาเป็นรายหน้าเหมือนเดิม ก็ขอให้ท่านยกมือนะ
ครับ มีกี่คนให้เลขาฯ นับ ต่อไปใครอยากจะให้พิจารณาเป็นรายแผนงาน ขอให้
ยกมือครับ มติคือจะให้พิจารณาเป็นรายแผนงานไปครับ ใครจะพิจารณา
แผนงานไหนก็ขอเชิญนะครับ ใครมีความจ าเป็นที่จะอภิปรายส่วนไหน ก็ขอ
เชิญเพ่ือนสมาชิกนะครับ 

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ก็ไล่ทีละแผนเลยครับ เปิดทีละแผนงานเลยครับท่าน เอาเท่าที่           
เหลือครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มาถึงหน้าที่ ๑๙/๑๓๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานนี้
ใครมีความประสงค์ที่จะซักถามตรงส่วนไหน ขอเชิญนะครับ มีไหมครับ ถ้ามีขอ
เชิญนะครับ ถ้าไม่มีก็ต้องไปแผนงานต่อไปนะครับ ต่อไปหน้า ๒๗ นะครับ 
แผนงานการศึกษา ขอเชิญครับ  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย  กราบเรียนท่านประธานฯ ครับ ผมหัสชัย เรืองนุ้ย หน้าที่ ๒๕ นะครับ 
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สมำชิกสภำเทศบำล มีข้อสงสัยอยู่ ก็คือเรื่องของโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเพ่ิมขึ้นนะครับ เพ่ิมขึ้นจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายตรงนี้ เพ่ิมขึ้นได้อย่างไรครับ ขอทราบรายละเอียดนะครับ และ
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนนะครับ การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยนี้เป็นโครงการใหม่ ๗๕๐,๐๐๐ บาท สอบถามคู่กันเลยนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ ผู้ที่รับผิดชอบของส านักปลัด เรียน
ชี้แจงเลยนะครับ 

นำยโสภณ อนันตทรัพย์ 
หน.ฝ่ำยป้องกัน 

 กราบเรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ                
ทุกท่านครับ โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ตั้งงบประมาณ
ไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ลักษณะรายละเอียดของโครงการก็คือด าเนินการฝึกอบรม
สมาชิกใหม่และทบทวนสมาชิกเก่า เป้าหมายฝึกอบรม ๕ วัน ครบตามหลักสูตร 
เป้าหมายคือสมาชิก ๕๐ ท่าน ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ดังนี้นะครับ เป็น
ค่าอาหาร ๓๗,๕๐๐ บาท เป็นค่าวิทยากร ๒,๔๐๐ บาท ค่าวัสดุเครื่องแต่งการก็
คือเครื่องแบบ อพปร. ซึ่งจะมีบวกรองเท้า เข็มขัด ๕๐ คน ก็ ๕๐ ชุด ประมาณ
ชุดละ ๒,๒๕๐ บาท ค่าวุฒิบัตร และค่าเครื่องเขียนเครื่องใช้ก็ประมาณ 
๒๖,๐๐๐ บาทนะครับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาทครับ    

 
นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 ท่านประธานสภาเทศบาลครับฯ รายละเอียดมีค่าอาหาร มีค่าวิทยากร 
มีค่าชุดนะครับ ค่าชุดมีความจ าเป็นไหมครับที่จะต้องซื้อให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม 
เพราะที่ อ่ืน อพปร. เองก็จะมีชุดการแต่งกายอยู่แล้ว ก็ขอให้ท่านได้พูดถึง
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนนะครับ  

นำยโสภณ อนันตทรัพย์ 
หน.ฝ่ำยป้องกัน 

 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ด้านของการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ลักษณะของโครงการก็คือเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้ประชาชน
ในชุมชนในด้านของการการป้องกันและระงับอัคคีภัยนะครับ การใช้เครื่อง
ดับเพลิงขั้นต้น ซึ่งจะอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้กับประชาชนในชุมชนทั้ง ๔ 
เขตชุมชนนะครับ ลักษณะอีกส่วนหนึ่งก็คือจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงให้กับชุมชนทุก
ชุมชนทั้ง ๔ เขต ราคาประมาณถังละ ๑,๔๐๐ บาท เขตละประมาณ ๑๒๐ ถัง 
ทั้งหมด ๔๘๐ ถัง ก็ตกเป็นเงินประมาณ ๖๗๒,๐๐๐ บาท ส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการอบรมนั้น ทั้ง ๔ ครั้ง ๔ เขตก็ประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท ส่วนค่า
วิทยากรไม่ต้องใช้ เพราะเราใช้วิทยากรในส่วนของเทศบาลเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายทุก
รายการนั้นสามารถเฉลี่ยกันได้ นี้เป็นประมาณการครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ด้านหลังยกมือ คุณรักพงษ์เชิญเลยครับ   



๗๙ 
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นำยรักพงษ์  แช่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านประธานฯ ครับ หน้า ๒๒/๑๓๗ ครับ ในหมวดของวัสดุ
ส านักงาน ซึ่งจ่ายเป็นค่าเอกสารอะไรต่างๆ มันมีอยู่ส่วนหนึ่งของงานวิชาการ
และแผนฯ เป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ น้ าดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าจ้าง
พิมพ์ ค่ารับวารสาร ลักษณะนี้มันจะไปตรงกับหน้า ๘/๑๓๗ ของกองวิชาการ
และแผนฯ ซึ่งตอนนี้ตั้งงบไว้ ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตรงนี้ก็ถามเพราะความไม่รู้
นะครับ ท่านประธานฯ ว่าในรายละเอียดตรงนี้ มันเป็นค่าจ้าง ค่าวารสาร ค่า
อะไรต่างๆ ซึ่งผมบอกแล้วว่าตัวโน้นตั้งไว้ ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาทนะครับ พอหน้า 
๒๒ ก็มีตั้งมาอีก ๗๐,๐๐๐ บาท ของกองวิชาการและแผนฯ ขอบคุณครับ  

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ก็ขอเชิญครับ เจ้าหน้าที่ ได้ชี้ แจงให้ เพ่ือนสมาชิกฯ ได้รับทราบ                
ขอเชิญครับ  

นำงพรชนก ตู้บันเทิง 
ผอ.กองวิชำกำรและแผนงำน 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ที่ เคารพนะคะ             
ในส่วนของหน้า ๒๒/๑๓๗ ใช้ในงานนิติการคะ ในส่วนของหน้าก่อนหน้าที่ใช้ใน
งานบริหาร งานประชาสัมพันธ์คะ เพราะค่าใช้จ่ายในส่วนของงานนิติการ           
ส่วนใหญ่จะเป็นค่าหมึกพิมพ์คะ ซึ่งงานนิติการจะมีงานพิมพ์เอกสารเป็นจ านวน
มากคะ ขอบพระคณุคะ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่าย ผอ. ก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับ พอจะเข้าใจนะครับ ค่าใช้จ่ายอยู่
คนละส่วนกัน ถ้าจะซักถามต่อก็ขอเชิญเลยครับ   

นำยรักพงษ์  แช่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ด้วยความสงสัยในการตั้ง
งบประมาณที่ผ่านมา ผมไม่เข้าใจว่างานนิติการก็อยู่ในกองวิชาการฯ แล้วท าไม
ต้องตั้งแยกออกมา จริงๆผมคิดว่าในส่วนนี้น่าจะไปอยู่ในหมวดเดียวกัน เพราะ
กองที่รับผิดชอบก็กองวิชาการฯ เหมือนกัน ก็น่าจะอยู่ในที่เดียวกันมากกว่าครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนก็ยังสงสัยอยู่นะครับ ว่าท าไมงบประมาณนี้ต้องตั้งแยกออกมา
เป็น ๒ ส่วน เพราะสาเหตุอะไร ช่วยชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกทราบด้วยนะครับ  

 
นำงพรชนก ตู้บันเทิง 
ผอ.กองวิชำกำรและแผนงำน 

  
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกฯ ที่เคารพคะ 
ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายคะ คือหน่วยงานต่างๆจะต้องตั้งรับ และตั้งจ่าย
ตามบัญชีการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จะเป็นผู้ออกหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติตามนั้นคะ อย่างกองวิชาการฯ ก็
จะต้องตั้งไว้ ๒ แผนงานคะคือ งานบริหารงานทั่วไป และงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยในส่วนนี้คะ ขอบคุณคะ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็คงจะเข้าใจนะครับคุณรักพงษ์ มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ  
ขอเชิญครับคุณส าเริง 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพครับ กระผมไปที่หน้า ๒๗/๑๓๗ 
เลยนะครับ เป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างของงานป้องกันสาธารณภัยครับ เป็นงาน
ปรับปรุงห้องน้ านะครับ มีแต่ใบประมาณราคามาให้ แต่แบบไม่มี ไม่ทราบว่า
ปรับปรุงห้องไหน ตรงไหน มีวัสดุอะไรบ้าง ลงมาให้เรียบร้อย และต าแหน่งที่ตั้ง
อะไรไม่มีเลยนะครับ เวลาผมผ่านสภาฯ แห่งนี้ไปแล้ว ท่านจะไปด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างยังไงครับ ผมยกตัวอย่างให้ฟังครับ ถ้ามาดูรายละเอียดของ BOQ 
งานโครงสร้างพ้ืนและผนัง ผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับ อย่างการปูกระเบื้อง 
ผนัง บอกตารางเมตรมาเรียบร้อย แต่ความสูงกับความกว้างไม่มีนะครับ ท่าน
ประธานฯครับ เวลาไปท างานแล้วไม่ทะเลาะกันเหรอครับ คนคุมงานก็ต้องไป
ยืนคุม ไปไหนไม่ได้ เพราะต้องคอยบอกช่างผู้รับเหมาที่มาท าว่าต้องความสูง  
แค่นี้ เมื่อสักครู่นายกฯ ก็ขอผมไป ๒ รายการแล้ว ผมก็ให้ไป ๒ รายการแล้ว 
รายการนี้ท่านจะขอผมอีกไหมครับ หากท่านไม่ขอ ผมก็ขอให้คนที่เกี่ยวข้องมา
ตอบผมด้วยครับ  

 
นำยประเสริฐ ทบัทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 เพ่ือนสมาชิกฯ ยังเป็นห่วงอยู่นะครับ เพราะห้องน้ าที่มีในรายละเอียด
มีแต่ความกว้างกับความยาว ส่วนสูงไม่มี แล้วจะคิดพ้ืนที่ออกมาอย่างไรและ
แบบแปลนก็ไม่มี แล้วจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างไรก็ขอเชิญนะครับ ผู้ที่
รับผิดชอบมาชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกฯ ได้เข้าใจนะครับ  

นำงอัจฉรำ รัตนำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรง
เกียรติ ในเรื่องของแบบแปลนซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ าของดับเพลิงมีนะคะ 
เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะเอาเอกสารไปให้ท่านสมาชิกดูนะคะ ขอบคุณคะ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ส.ท. ส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ท่านประธานสภา
เทศบาลฯครับ เราเคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วครับ ในการประชุมสภาฯครับ ผม
ก็ไม่ได้เป็นด๊อกเตอร์หรือระดับอาจารย์ครับ พอแบบมาปุ๊บให้ผมพิจารณาปั๊บ
มันไม่ใช่ง่ายครับ พอผมว่าไม่มีแบบก็เอาแบบมาส่ง นี่ครับ ท าไมตอนส่งเอกสาร
ท่านไม่แนบไปครับ สมาชิกฯจะได้พิจารณาได้ ไม่ใช่ความลับ ไม่ได้น่าหวง            
ถ้าเป็นสร้อย เป็นทอง เป็นเพชรมันน่าหวงครับ ไม่น่าส่งไปให้กลัวจะหาย แต่นี่
เป็นกระดาษ ๓ – ๔ แผ่น ส่งให้ไม่ได้ เอาไปไว้ข้างหลัง ส่งให้เมื่อสักครู่ ผมไม่
สามารถพิจารณาได้ครับตัวนี้ ตัวแบบตัวนี้ขอเรียนท่านประธานฯอย่างนี้ครับ  
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ถ้าท่านประธานพิจารณาได้ก็แล้วแต่ท่านประธานฯ แต่ผมเองผมพิจารณาไม่ได้
ครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เรามีข้อตกลงกันตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับ การก่อสร้างโครงการ 
รายละเอียดหรือ B.O.Q. นี้จะต้องส่งให้ก่อนวันที่เราประชุมกันตามที่เราตกลง
กันแล้ว แต่ถ้าเราเปิดประชุมแล้วท่านน ามาส่งให้ขณะที่เราจะประชุมอย่างนี้ ก็
ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ทัน ถ้าอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยต้องยกไว้ แล้วเอาไปว่า
กันตอนแปรญัตติฯ หรือท่านนายกฯจะหารือกับเพ่ือนสมาชิกฯอย่างไรก็                
ขอเชิญนะครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานฯและท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมก็จ า
ได้ครับจากที่ผมเคยรับปากไว้ที่สภาฯนี้ ว่าทุกอย่างถ้าต้องมีแบบประกอบ 
B.O.Q. แต่ผมว่าการที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เอาแบบมา เพราะคิดว่าเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซม ผมขออนุญาตได้ไหมครับ ทุกแบบเลยเหมารวม ถ้าตัวไหนไม่มี ขอ
อนุญาตนะครับทุกโครงการผมขอยื่นทีหลังแล้วมาแปรญัตติ ขออนุญาตจาก
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯด้วยครับ    เรายังมีเวลาแปรญัตติและพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่งครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ท่านนายกฯขอในส่วนนี้
อีก  แต่ผมก็ขอท่านนายกฯสักส่วนหนึ่งครับ หลังจากเรารับหลักการตรงนี้เสร็จ
แล้วอย่างช้าวันจันทร์ให้ถึงผม แล้วผมจะน ามาพิจารณาในการแปรญัตติ ถึง
สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านครับ ไม่ใช่ถึงผมคนเดียว เอาเป็นสมาชิกฯทุกท่าน
นะครับท่านนายกฯ วันจันทร์ครับ จะได้เอามาพิจารณาและแปรญัตติกันได้ครับ 
ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 แบบทุกแบบที่อยู่ในเทศบัญญัติปี ๒๕๕๙ นี้ ที่ยังไม่ได้ถึงมือของเพ่ือน
สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ ท่านนายกฯรับปากว่าจะส่งให้ถึงมือเพ่ือนสมาชิก
สภาเทศบาลฯภายในวันจันทร์ครับ เอาเป็นอย่างนั้นกันนะครับ แล้วค่อยมา
พิจารณาแปรญัตติกันครับ ยังมีใครที่จะสอบถามต่ออีกไหมครับ ขอเชิญครับคุณ
หัสชัยครับ  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ ผมนายหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น จ านวน ๓๐๐,๐๐๐บาท ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณหัสชัยครับ คุณพิจารณาหน้าไหนบอกหน้าด้วยครับ 
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นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 หน้ า ๒๕/๑๓๗ ครับ  ตรงนี้ เป็ นน้ ามันดี เซลหรือว่าอะไรครับ                 
ขอรายละเอียดหน่อยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ผู้ที่ รับผิดชอบชี้แจงครับ รายละเอียดเป็นอย่างไร              
ขอเชิญครับ  

นำยโสภณ อนันตทรัพย์ 
หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันฯ 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ                  
ทุกท่านครับ วัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ เบิกจ่ายตามงบประมาณตาม              
เทศบัญญัติครับ จะเป็นน้ ามันเบนซินในส่วนของแผนงานนี้ครับ ยังใช้อยู่ก็มี
เครื่องสูบน้ า รถดับเพลิง เกี่ยวกับน้ ามันหล่อลื่น ซึ่งต้องใช้ซื้อจากภายนอกครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณหัสชัยครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมขอทราบใช้จริงของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ไหมครับ ว่าใช้จริงไป
เท่าไรของที่ตั้งไว้  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีรายละเอียดไหมครับ เพ่ือนฯอยากทราบของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
จ่ายไปเท่าไรครับ จากงบประมาณที่ตั้งไว้ครับ ถ้ามีรายละเอียดก็แจ้งให้เพ่ือน
สมาชิกสภาเทศบาลฯทราบครับ ถ้าไม่มีรายละเอียดก็ขอเอกสารมายื่นให้วัน
หลังก็ได้ครับ  ขอเชิญครับ 

นำยโสภณ อนันตทรัพย์ 
หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันฯ 

 ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ครับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในปี ๒๕๕๘ 
ใช้ไปแล้ว ๑๕๐,๐๐๐ บาท ที่เบิกจ่ายแล้วนะครับ ยังเหลืออีกประมาณ ๒ เดือน 
ก็เพียงพอต่อการที่จะใช้นะครับ ซึ่งในการใช้นั้นแล้วแต่ภาระงานนะครับ ถ้างาน
เยอะก็ใช้เยอะ ถ้างานน้อยก็ใช้น้อย ตรงนี้ที่ใช้ไม่หมดเพราะพยายามใช้อย่าง
ประหยัดนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีอีกไหมครับคุณหัสชัยครับ ขอเชิญครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมถามต่อครับ วัสดุเครื่องดับเพลิงนะครับ ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท                  
หน้าที่ ๒๖/๑๓๗ นะครับ ใช้เพ่ือดับเพลิงต่าง ๆ นะครับ ตรงนี้จ าเป็นต้องซื้อ                      
ทุกปีไหมครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ เจ้าหน้าที่ขอเชิญตอบเลยครับ 

นำยโสภณ อนันตทรัพย์ 
หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันฯ 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ               
ทุกท่านครับ วัสดุเครื่องดับเพลิง เป็นวัสดุเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นส่วนใหญ่               
รวมถึงเครื่องดับเพลิงด้วย ก็คือดับเพลิงเคมี ปัจจุบันจะต้องซื้อในวัสดุเครื่อง
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ดับเพลิงครับ ถามว่าจัดซื้อทุกปีไหม ถ้าวัสดุช ารุดไม่เพียงพอต่อการใช้ในการ
ช่วยเหลือ ก็จะต้องซื้อ   ถ้าวัสดุคงทนอยู่ ก็ซื้อทดแทนเฉพาะส่วนที่ช ารุด หรือ
ถ้าไม่เพียงพอก็ซ้ือเพ่ิมเติมครับผม  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณหัสชัยครับ 

 
นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 คือเท่าที่ผมดูจากปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ นะครับ ของปี ๒๕๕๗ ยอด
เป็นศูนย์เลยครับ มาปี ๒๕๕๘ ไม่ทราบว่างานป้องกันฯใช้เงินไปแล้วเท่าไรครับ 

นำยโสภณ อนันตทรัพย์ 
หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันฯ 

 ตอนนี้วัสดุเครื่องดับเพลิงของปี ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างด าเนินการ               
จั ด ซื้ อ ค รั บ  ซึ่ ง ค ณ ะก รรม ก ารที่ ก า ห น ด ร าค าก ล า ง ใน ก าร จั ด ซื้ อ                                 
ได้ก าหนดไว้ประมาณสี่แสนห้าหมื่นบาท  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ที่จะจัดซื้อสี่แสนห้าหมื่นบาทมีอะไรบ้างครับ 

นำยโสภณ อนันตทรัพย์ 
หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันฯ 

 มีสายส่งน้ าดับเพลิง มีถังดับเพลิงเคมี มีขวานดับเพลิง มีตะขอเกี่ยว 
จ านวนที่เป็นสายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน ๑๕ เส้น เป็นถังดับเพลิงเคมี ๒๐๐ ถัง
ครับ ถามว่าท าไมถังดับเพลิงเคมีซื้อมาก ก็จะแจกจ่ายให้กับชุมชนทั้ง ๗๐ 
ชุมชนครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้เข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามต่อได้ครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าซื้อถังเคมีอีก ๒๐๐ ถังนครับ โครงการเมื่อสักครู่
ความปลอดภัยในชุมชนนะครับ ซื้อไปแล้ว ๔๘๐ ถัง และท่านซื้ออีก ๒๐๐ ถัง
ครับ นี้คืองบประมาณของปี ๒๕๕๘ นะครับ ถ้าปี ๒๕๕๘ ท่านสั่งซื้อแล้ว 
งบประมาณปี ๒๕๕๙ ท่านจ าเป็นต้องใช้อีกไหมครับ  

นำยโสภณ อนันตทรัพย์ 
หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันฯ 

 ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ครับ ในปี ๒๕๕๘ ที่เราจัดซื้อประมาณ               
๒๐๐ ถัง ในภาพรวมในหน่วยงานต้องการที่จะส ารองไว้ช่วยเหลือประชาชนนะ
ครับ ประมาณ ๕๐ หรือ ๖๐ ถังนะครับ ที่เหลือแจกจ่ายให้กับชุมชน ถ้าเฉลี่ยก็
ประมาณชุมชนละ ๒ ถัง ซึ่งถ้าชุมชนไม่เพียงพอ ส่วนนี้คือปี ๒๕๕๘ นะครับ 
ส่วนในปี ๒๕๕๙ ยังไม่ได้จัดซื้อครับ ปี ๒๕๕๙ ก็จะจัดซื้อเพ่ิมเติมให้กับชุมชน
เพ่ิมอีกครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ครับขอบคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ  



๘๔ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คงจะเข้าใจกันครับ มีผู้ อ่ืนขอเชิญเลยครับ ขอเชิญครับ คุณส าเริง
ด้านหลัง ขอเชิญครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ผมมาของกองช่างเลย 
ข้ามได้ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ หน้าที่ ๘๙/๑๓๗  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ให้ข้ามเลยครับ ได้จบเร็ว ๆ  

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ถ้าไม่เอาอย่างนี้ก็ต้องย้อนกันไปย้อนกันมานะครับ เป็นค่าที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง แล้วมาดูท่ีหน้า ๙๐ หน้า ๙๐ เป็นโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทั้งหมดมี ๒๕ โครงการ ที่ท ามานะครับ ผมดูตาม
รายละเอียดของการประมาณราคานะครับ ที่มีหินคลุกด้วย ทั้งหมดปรับปรุงผิว
นี้นะครับ มี ๑๘ โครงการ ผมอยากทราบครับท่านประธานฯครับ อย่างถนนชน
เกษม ๔๗ เขียนว่าไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๘๔๕ 
เมตร พ้ืนที่ ๕,๐๗๐ ตารางเมตร หินคลุก ๑,๕๒๑ คิวนี้นะครับ ผมอยากทราบ
ว่าหินคลุกมาได้อย่างไร ทุกรายการเลยนะครับ ไม่ใช่เอารายการเดียวของ
ปรับปรุงผิวจราจรนะครับ ของ ๑๘ โครงการที่มีหินคลุกอยู่ จะได้ไม่เสียเวลาใน
การถามครับ ว่าปริมาณหินคลุกท่านหามาได้อย่างไร เพราะผมไม่ทราบความ
หนาของหินคลุกที่ลงนะครับ ไม่ทราบว่าท่านใช้มาตรฐานของกรมทางหลวง
หรือว่าใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์ ขอทราบรายละเอียดตรงนี้นะครับ ว่าหินคลุกตรงนี้
มาได้อย่างไรเอาอะไรมาค านวณ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรงส่วนนี้นะครับ ในการซ่อมแซม
ถนนนะครับ เพ่ือนยังข้องใจสงสัยอยู่นะครับว่าหินคลุกนี้มาอย่างไร เชิญชี้แจง
ให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้รับทราบนะครับ 

นำยจำรึก วงศ์วำนิช 
ผอ. ส ำนักกำรช่ำง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติ ท่านสมาชิกฯทุกท่าน 
ส าหรับหินคลุกที่ใช้ในการซ่อมถนน เราจะเห็นได้ว่าอย่างเส้นซอยชนเกษม ๔๗ 
เส้นนี้เป็นเส้นที่เป็นสภาพเดิม ๆ ของการจราจรของชุมชน ซึ่งระดับยั งเป็น
ระดับที่ยังไม่ได้ท าการปรับให้เป็นมาตรฐาน ฉะนั้นในลักษณะของถนนก็ยังมี
เป็นลุ่ม ๆ สูง ๆ นะครับ ตลอดถึงบริเวณดังกล่าวมีพ้ืนที่ที่จะขยายข้างทาง
ออกไปได้ เพ่ือที่จะให้ได้กว้างขึ้นนะครับ ดังนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการเสริมไหล่ 
เพ่ือให้ได้ขนาดตามที่ได้ขอพ้ืนที่ของชาวบ้าน ท าให้มีมาตรฐานความกว้างใน
คราวเดียวกัน เพราะฉะนั้นหินคลุกในการปรับระดับนี้ ก็จะต้องมากกว่าปกติ
ของถนนธรรมดาทั่วไป เลยเห็นว่ามีหินคลุกในการใช้ปรับปรุงผิวถนนมาก
พอสมควร ขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญ ส.ท.ส าเริงครับ เขาชี้แจงแล้วขอเชิญเลยครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ จริง ๆ ผมก็ไม่อยากถาม
อะไรมากกับ ผอ. จารึกเพราะรุ่นเดียวกัน ค าตอบก็อยู่ตรงนั้น ค าถามก็อยู่ตรง
นั้นครับ  แต่เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการค านวณราคาครับ ท่านประธาน             
สภาเทศบาลฯ ผมอยากถามว่าหินคลุกที่ท่านได้มา ในจ านวน ๑๘ สายที่กล่าว
อ้างไปเมื่อสักครู่นะครับ ว่าความหนาของหินคลุกว่าหนาเท่าไร ถ้าหนา ๑๕ 
เซนติเมตร ก็ไม่ได้ตามที่ท่านประมาณราคาไว้ ถ้าหนา ๒๐ เซนติเมตร                  
ก็ไม่ได้ครับ แล้วต้องหนาเท่าไรถึงจะได้ตามที่ท่านประมาณราคาไว้ รวมทั้ง
หมดแล้ว ๑๘ โครงการ ๗ พันกว่าคิวครับ ซึ่ง ๗ พันกว่าคิวท่านไม่ได้บอกผมมา 
ท่านคิดแต่ปริมาณมา ราคาท่านต้องใส่ให้เห็นด้วยว่าคิวเท่าไร แล้วยางไพรม
โคทลิตรละเท่าไรแอสฟัลติก คอนกรีตตีไว้เท่าไร ท่านไม่ได้บอกผมเลยครับ ท่าน
ท าเทศบัญญัติงบประมาณตัวนี้มา มีแต่ยอดรวมของวัสดุมา พอยอดรวมของ
วัสดุมาแล้วไม่มีราคา ท่านจะเอาเงินไปซื้อของได้อย่างไรครับท่านประธานฯ ถ้า
เราผ่านสภาฯไปแล้วก็ซื้อกันไม่ได้ เพราะมีแต่จ านวนวัสดุไม่มียอดเงิน ท่าน
ประธานลองดูสิครับ พอเป็นยอดเงินเป็นยอดเงินรวม เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็น
เท่าไร แต่ทุกปีที่ท่านท ามา หินคลุก ๑๐ คิว คิวละเท่านี้บาท เพราะเราท าเองไม่
มีค่าแรง ยางรองพ้ืนไพรมโคท ๒๐ ลิตร ลิตรละเท่านี้บาท ไม่มีค่าแรงเพราะท า
เอง แอสฟัลติกคอนกรีต คิวเท่านี้ เป็นเงินเท่านี้ นี้เป็นโครงการของ ๑ เส้น เป็น
งบประมาณเท่านี้บาท แต่นี้มาเฉพาะปริมาณงานเท่านั้นเลยครับ ดูแล้วมึนครับ
ท่านประธานฯ ถ้าท่านเป็นผู้รับเหมาท่านท าถูกเหรอครับอย่างนี้ ผมขอค าตอบ
ว่าหินคลุกหนากี่เซนติเมตรกันแน่ครับ ที่ลงบนถนนซ่อมแซมผิวการจราจรตรงนี้
ครับ แล้วไม่ได้ใช้ทั้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์นะครับท่านประธานฯ หินคลุกนี้ผมไปดู
มาแล้วนะครับ ทุกเส้น น้อยมากที่ไปลงหินคลุกที่เป็นลูกรังแทบจะไม่มีเลย 
เพียงแต่รถเกรดไปบดอัดใหม่แล้วเสริมเป็นบางส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ แต่นี้คิด
มา ๑๕๐ เปอร์เซ็นต์เลยครับ ถ้าผมประมาณการไม่ผิด ชี้แจงผมหน่อยครับตรง
นี้ครับ คนที่ท าไม่ชี้แจงผมเลย ผมยินดีให้ชี้แจงในส่วนนี้ เลยครับ เพราะ             
ผอ. ส านักการช่างบางทีผมไม่กล้าถามแกมากเพราะเพ่ือนกัน ถามนิดหน่อยพอ 
ให้คนที่รับผิดชอบในส่วนนี้มาตอบผมก็ได้ครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ใครที่ว่าพอที่จะตอบได้ฝ่ายส านักการช่างก็ขอเชิญครับ เพราะว่าคนที่
ส ารวจเขารู้ครับ ว่าภูมิประเทศของเราอยู่อย่างไรนะครับ ขอเชิญตอบได้เลย
ครับ เพราะเพ่ือนสมาชิกฯบอกว่าหินที่ใช้หนากี่เซนติเมตร หินคลุกที่ซื้อมานี้จะ
ใช้หมดถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์หรือไม่ที่เกินมา ขอเชิญเลยนะครับ 
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นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ให้เขาตอบทีเดียวไม่ต้องเสียเวลาครับ ให้เขาดูที่ เล่มประมาณการ             
ค่าใช้จ่ายครับ หน้า ๓๐ ครับท่านประธานฯ ให้ เริ่มตั้ งแต่ข้อที่  ๖ ครับ             
ถนนเสม็ดเรียง ซอย ๑๐ แยกซ้ายนะครับ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร             
หินคลุก ๒๕๐ คิวนี้ท่านได้มาอย่างไร เริ่มไล่มาอย่างนี้เลยครับ ท่านตอบข้อ
เดียวถูก ผมว่าข้อต่อไปสิบกว่ารายการผมคงไม่ถามครับ ขอบคุณมากครับ  

นำยจำรุพันธ์ ปำลคเชนทร์ 
หัวหน้ำฝ่ำยศูนย์เครื่องจักรกล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้
ทรง เกียรติครับ ส าหรับการคิดหินคลุกนะครับ เราคิดเอาพ้ืนที่ผิวจราจร คูณ
ด้วยความหนา ๒๐ เซนติเมตรครับ และคูณด้วย ๑.๕ จากหินคลุกแน่นเป็น
หลวมนะครับ เพราะเวลาซื้อ เราซื้อเป็นคิวหลวมครับ ตัวอย่างเช่นถนนชน
เกษม ๔๗ ครับ พ้ืนที่ผิว ๕,๐๗๐   ตารางเมตร คูณด้วย ๐.๒๐ นะครับ คูณด้วย 
๑.๕ ได้ประมาณหินคลุก ๑,๕๒๑ คิวครับ ความแน่นเป็นหลวมของหินคลุกครับ 
ตามมาตรฐานการก าหนดราคากลางครับ คูณด้วย ๑.๕ นะครับ หลักเกณฑ์การ
คิดเหมือนกันทุกโครงการครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 หิน ดิน ทราย จริง ๆ แล้วต้องก าหนดให้ชัดเจนครับ เหมือนหินคลุก 
เผื่อยุบกี่เปอร์เซ็นต์ งานอย่างนี้เขาคิดให้เผื่อ ๑๕ – ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เขาก าหนด
ไว้อย่างนี้ก็คงไม่ต้องสอบถามกันมาก พอเห็นก็เข้าใจทันที ค่ายุบกี่เปอร์เซ็นต์     
ที่ เอาไปหามาตรฐานจากกรมทางหลวงครับ เอามาใช้แล้วไม่ต้องเถียงกัน            
ขอเชิญคุณส าเริงต่อเลยครับ 

 
นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 ที่ท่านหัวหน้างานได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นะครับ ว่าหินคลุกความหนา                      
๒๐ เซนติเมตร เผื่อบดอัดแน่นไว้อีก ๑๕ เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ผมไม่เอากว้างคูณ
ยาวแล้วครับ พ้ืนที่ออกมาแล้ว เหมือนรายการที่ ๖ ข้อที่ ๖ ครับ ซอยเสม็ดเรียง 
๑๐ พ้ืนที่  ๒๕๐ ตารางเมตรนี้ ก็เท่ากับกว้างคูณยาว เพราะพ้ืนที่เท่ากับความ
กว้างคูณความยาว พอกว้างคูณยาวคูณด้วยความหนาได้ปริมาตรออกมาเป็นคิว 
๒๐ เซนติเมตรความหนาครับ ท่านบอกเผื่อไว้อีก ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ถ้าท่านเอา 
๑.๕ มาคูณแล้วไม่หารด้วย ๑๐๐ จะออกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับ ถ้าไม่หาร
ด้วยร้อยท่านต้องตั้งไปเลยว่าคูณด้วย .๑๕ ถึงจะออกเป็นความหนาของหินคลุก 
ในตัวนี้ที่เผื่อบดอัดแน่นไว้แล้ว แต่ท่านไม่ได้ท าอย่างนั้น ท่านคูณด้วย ๑.๕ แล้ว
ไม่หารด้วย ๑๐๐ เลยเกินมาเท่าตัวครับ ตอนนี้ท่านเผื่อไว้ ๕๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว
ครบัท่านประธานฯครับ ท่านลองคิดตัวเลขดูครับ เพราะผมเพ่ือนอาจารย์จารึก 
ผมไม่ต้องเอาเครื่องคิดเลขมาจิ้มนะครับ ผมไม่ทราบในการค านวณนะครับ ผิด
หมดเลยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมดูมาแล้วนะครับ ว่าคิดกันมาผิดอยู่ชัดเจน เผื่อแน่นกับหลวม เผื่อ 
๑.๕ อย่างนี้ไม่ใช่ คุณต้องคิดไปเลยว่าระยะเท่าไร ยาวเท่าไร ใช้หินอัดเพ่ิม



๘๗ 
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เท่าไร แล้วคุณเอามาคิดเปรียบเทียบไปอีก ๑๕ เปอร์เซ็นต์หรือ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 
เพ่ิมตรงนี้ก็พอดี ถ้าผิดต้องว่าผิด แล้วก็หามาตรการที่มาใช้ให้เหมาะสมให้
ถูกต้องนะครับ เพ่ือนฯอภิปรายซักถามค่อยปรับลดกันวันที่แปรญัตติจะได้ไหม
ครับ ขอเชิญครับ 

นำยจำรุพันธ์ ปำลคเชนทร์ 
หัวหน้ำฝ่ำยศูนย์เครื่องจักรกล 

 คิดไม่ผิดครับ ซอยเสม็ดเรียง ๑๐ แยกซ้ายสองใช่ไหมครับ  

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ถ้าพูดถามแล้วพูดตอบก็ตกลงกันเอง ขอเชิญครับคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมขอต่อนิดหนึ่งครับ เพ่ือไม่ให้เรื่อง
ยืดยาวนะครับ ผมลองให้เจ้าหน้าที่ที่ท าตัวนี้มาดูครับ ที่ยกตัวอย่างครับ เอา ๕ 
เมตรตั้งครับ แล้วคูณด้วย ๕๐ ครับ จะออกมาเท่ากับ ๒๕๐ แล้วคูณด้วยความ
หนา ๒๐ เซนติเมตร เท่ากับ .๒๐ คูณเข้าไปเลยครับ พอ .๒๐ ออกมาเท่าไรนะ
ครับ คูณด้วย .๑๕ แล้วจะออกมาเป็นตัวเลขครับ ง่าย ๆ ครับ ลองคิดดูนะครับ 
จะออกมาประมาณ ๕๐ คิวครับ แต่นี่ท่านเผื่อไว้ครึ่งหนึ่ง ๕๐ เปอร์เซ็นต ์

 
นำยจำรุพันธ์ ปำลคเชนทร์ 
หัวหน้ำฝ่ำยศูนย์เครื่องจักรกล 

  
 คูณด้วย ๑.๕ ครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 แล้วหารด้วย ๑๐๐ หรือยังครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ถือว่าความเข้าใจตรงกันนะครับ แต่กว้างคูณยาวคูณหนาออกเป็น
ลูกบาศก์เมตร เหมือนกัน แต่ว่ามาคูณกับ ๑.๕ ออกมาเปอร์เซ็นต์เพ่ิมขึ้นจาก
อัดแน่นนะครับ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ต้องหารด้วย ๑๐๐ ถึงจะเอามาใช้ตรงนี้ได้ ตาม
มาตรฐานเป็นอย่างนั้น แต่ว่าต่างคนต่างว่าถูก ต่างคนต่างว่าผิด ผมก็จ าไม่ได้
แล้วว่ากี่โครงการนะครับ แต่ถ้าเรายกยอดกันเลยว่าผิดกันหมด ค่อยค านวณ
ปริมาณราคาแล้วก็ค่อยมาปรับลดกันในวันแปรญัตติอย่างนั้นจะได้ไหมครับ ขอ
เชิญครับคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 อย่างนี้ครับท่านประธานฯครับ ผมให้ว่าฝั่งนู้นก็ว่าถูก ฝั่งนี้ก็ว่าผิด        
มีกรรมการอยู่หนึ่งคนครับ คือ ผอ. ส านักการช่างครับ เพราะท่านจบวิศวะมา
โดยตรง ท่านบอกตรงนี้ท่านไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข ค านวณในใจก็ออกมาแล้ว 
ให้ ผอ. ส านักการช่างตอบหน่อยครับ ว่าถูกหรือผิดที่คิดออกมาในประมาณการ
ตัวนั้นนะครับ ได้จบแล้วไปตรงอื่นอีกครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญเลยครับท่าน ผอ. ส านักการช่างครับ 

นำยจำรึก วงศ์วำนิช 
ผอ. ส ำนักกำรช่ำง 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติ
ครับ ตรงนี้ขอว่าไม่ต้องถูกไม่ต้องผิดก่อนครับ ผมขอพูดถึงในลักษณะของเชิง
วิชาการ ส าหรับเชิงวิชาการนั้นก็คือ ในส่วนลักษณะของคุณสมบัติของวัสดุนะ
ครับ ไม่ว่าดิน หินคลุก หรือลูกรัง ค่าเหล่านี้ เป็นลักษณะของความแน่นที่
แตกต่างกัน ฉะนั้นการที่จะได้หามาในความแน่นของแต่ละประเภทวัสดุนั้น 
เหมือนที่ ส.ท. ส าเริง ไพฑูรย์ได้อภิปรายเมื่อรอบก่อนนู้นครับ ว่ามาจากไหน
จากอย่างไร ก็คือต้องมาจากการทดสอบทดลองออกมา แต่ถึงอย่างนั้นทุกอย่าง
อาจคลาดเคลื่อนได้ ระหว่างดินที่ภาคเหนือ ดินที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก  ภาค
กลาง ก็ต่างกันไป แต่ถึงต่างก็ไม่มาก เพราะฉะนั้นมีค่าเป็นกลาง ก็ที่ใช้กัน
โดยทั่วไป ค่ากลางคือไปหาทดสอบในห้องทดสอบ เพ่ือที่จะหาค่ากลางออกมา 
ก็เอามาใช้กันทั้งประเทศนะครับ ส าหรับการที่จะได้มาซึ่งค่าความแน่นนะครับ 
คือกว้างคูณยาวคูณสูง และคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเผื่อนะครับ ส าหรับหิน
คลุกนี้ เผื่อ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ก็คือ จะต้องเอากว้างคูณยาวคูณสูง แล้วคูณด้วย ๑๕ 
แล้วหารด้วย ๑๐๐ ตรงนี้เราไม่ต้องมาบอกว่าเอาจุดหรือเอาอะไรมาคูณ เอา
บัญญัติไตรยางศ์ที่ใช้กัน ก็จะเห็นว่า กว้างคูณยาวคูณสูงแล้วคูณด้วยเปอร์เซ็นต์
คือ ๑๕ แล้วหารด้วย ๑๐๐ ก็จะออกมาเป็นลัพธ์ เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องทบทวน
และน าเสนอกับท่านสมาชิกฯนะครับ เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่จัดการให้ครับ 
ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ถ้าว่าให้ยาวไปถึงกรรมการแปรญัตติ
เดี๋ยวปวดหัวอีก กรรมการแปรญัตติ เพราะบัญญัติไตรยางศ์ไม่ค่อยถนัด ผมว่า
ตรงนี้ให้ ผอ. ตั้งตัวเลขแล้วค านวณเลยสักโครงการ เอาเป็นตัวอย่าง ถ้าจบก็คือ
จบ ถูกก็คือจบ ไม่ถูกก็คือจบ เอาเป็นสักตัวอย่างหนึ่ง ตั้งตัวเลขมาเลยครับ ผอ.
ส านักฯเอาโครงการไหนก็ได้ครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ ผมก็ขอครับ คุณส าเริงครับ ผมให้เวลาพักสัก ๕ 
นาที แล้วไปปรึกษากัน ผมก็ไม่ใช่ว่าติติงหาความผิดกัน แต่อาจจะท าไม่ถูกต้อง
เท่านั้นเอง ขอเชิญครับ  

 - พัก ๕ นำที - 

นำยประเสริฐ ทบัทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ท่านนายกฯครับ 
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นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 
จากที่สมาชิกสภาเทศบาลฯได้ถามเรื่องหินคลุกและเปอร์เซ็นต์ อย่างนี้ได้ไหม
ครับ  ผมขออนุญาตจากท่านประธานฯและเพ่ือนสมาชิกฯว่า ให้ไปปรับลดตอน
ที่แปรญัตติครับ ขออนุญาตครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณส าเริงครับ ฝ่ายผู้บริหารได้หารือครับว่าการคิดค านวณหินคลุก
อาจจะคลาดเคลื่อนได้บ้างนะครับ แต่ท่านนายกฯขอว่าหากมีความผิดพลาด
เกิดขึ้นก็ไปคิดค านวณและไปปรับลดกันตอนที่แปรญัตติครับ ท่านนายกฯขอว่า
เป็นอย่างนั้น ถ้าคุณส าเริงจะว่าอย่างไรก็ขอเชิญครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ถ้าท่านนายกฯขอก็ให้ครับ เดี๋ยวแกเดินมาท าฤทธิ์เอกสารผมหล่นจาก 
โต๊ะอีกครับ ผมมาหน้าต่อไปเลยนะครับหน้า ๘๖ ครับ ย้อนกลับมาอีกใบหนึ่ง
ครับ เป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ผมถามว่าที่ซื้อรถบด ๙ ล้อนี้ ล้อ
ยางครับ ท่านประธานฯครับ จ านวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาทนะครับ ผมถามว่า
เทศบาลเรามีความจ าเป็นมากไหมครับ เพราะเราแค่ซ่อมผิวจราจร ถ้าไม่มี
ความจ าเป็นในส่วนนี้ ผมว่าไม่ควรจะซื้อในส่วนนี้นะครับ แต่ถ้ามีความจ าเป็น
ขอทราบความจ าเป็นหน่อยครับ เพราะเราซ่อม ของเก่าเราก็มีอยู่แล้ว ล้อยาง 
ล้อไดนาแพคเราก็มีอยู่แล้ว เวลาเราบดตอนราดยาง เราก็อย่าไปสั่นสะเทือนมัน
สิครับ ใช้บดได้ตัวนี้นะครับ เพราะปีหนึ่งเราท างานไม่กี่ครั้งนะครับ ที่ซ่อมมีกี่
รายการที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่ ๒๖ รายการ แล้วไปซื้อรถอีก ๓,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท แล้วต้องมีคนขับมาอีกคน เผื่อน้ ามันอีก ยิ่ง ผอ.คลังตอบไม่ชัดเจนเมื่อเช้า 
มันก็เป็นเรื่องกันอีก เพ่ิมค่าน้ ามันมาอีก เพ่ิมค่าประกันอีก ผมขอทราบความ
จ าเป็นในส่วนนี้ก่อนครับท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับท่านนายกฯครับ เพ่ือนขอทราบความจ าเป็นนะครับ ที่เรา
จะต้องซื้อรถนะครับ ขอเชิญครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอกราบเรียนท่านประธานฯและเพ่ือนสมาชิกฯครับ เนื่องจากรถบด ๙ 
ล้อนะครับ ซึ่งเรามีรถอยู่แล้วก็จริง แต่รถคันเก่าสภาพช ารุดนะครับ ผมแรก ๆ 
ก็จะตัดเหมือนท่านสมาชิกฯนะครับ รถคันนี้ประมาณ ๒๐ ปีแล้ว ท่านรอง
เอกพจน์บอกผมว่าประมาณ ๒๐ ปี เพราะสภาพใช้ไม่ได้เลยครับตอนนี้ อย่าง
อ่ืนขอมา ๕ – ๖ อย่าง ผมตัดไปหมด เหลือตรงนี้คือความจ าเป็น ถ้าสภาแห่งนี้
ผ่านให้ก็รถเก่าคันนั้นคงจะทิ้งไปนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ฝ่ายผู้บริหารได้ยืนยันนะครับว่ารถคันเก่านี้ช ารุดนะครับ ยังใช้               
การไม่ได้ครับ ถ้าสภานี้ผ่านให้ก็จะซื้อคันใหม่และโละคันนั้นทิ้งไป จะสอบถาม
ต่อก็เชิญเลยครับคุณส าเริงครับ 
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นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯครับ ถ้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ถ้าเก่าแล้วเรา
ซ่อมไม่ได้นะครับ ผมว่าอู่ต่าง ๆ ปิดตัวกันหมดแล้ว ที่ซ่อมรถเก่าทั้งนั้น รถใหม่
ไม่มีใครซ่อมนะครับ ถ้าลงทุนซ่อม ๕ แสนบาท ก็เหลือ ๓ ล้านบาทครับท่าน
ประธานฯครับ ไปท าอ่ืนได้อีกเยอะ เราไม่ได้ปูทุกวัน เราไม่ใช่บริษัทรับเหมา 
โมงครึ่งออก ห้าโมงครึ่งกลับ ของเราปีหนึ่งท าสักกี่ครั้งครับที่ลาดยาง ท่าน
ประธานฯลองคิดดูตรงนี้หน่อยครับ ผมก็ฝากท่านประธานฯไปด้วยนะครับ และ
เรียนไปถึงท่านผู้บริหารด้วยครับ ถ้าจ าเป็นจริง ๆ ก็เอา ถ้ากล้อมแกล้มไปได้ไม่
จ าเป็น ซ่อมได้ก็ซ่อมคันเก่าเถอะครับ สัก ๔- ๕ แสน ได้เอาเงินไปใช้ในส่วนอ่ืน
อีกครับท่านประธานฯครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ฝ่ายเพ่ือนสมาชิกฯก็หวังดีนะครับว่ารถคันเก่าซ่อมได้ไหม ถ้าซ่อมได้ก็
ซ่อมรถคันเก่าดีกว่า ถ้าราคาไม่เกิน ๕ แสนบาท ซ่อมคันเก่าแล้วเอาไปใช้งานได้ 
แต่ว่าจะทนทานขนาดไหน ของเก่านั้นผมก็ไม่กล้ายืนยัน ของเก่าจะซ่อมก็ได้แต่
จะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าตามที่นายกฯว่าก็เป็นการพิจารณาอีกอย่างหนึ่งนะครับ 
หรือถ้าเพ่ือนสมาชิกฯยังข้องใจก็ไปดูกันนะครับ ว่ารถคันนี้สามารถที่จะซ่อมได้
ไหม ซ่อมกันไม่ได้ก็ซื้อใหม่ ว่ากันไปนะครับ ผมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร มีที่จะ
ซักถามอย่างอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญเลยครับคุณจรวยครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมจรวย คงท่าเรือครับ หน้า ๘๖ 
เหมือนกันครับ ซื้อรถกระเช้า ๖ ล้อนะครับ เกือบ ๓ ล้านบาทครับ ไม่ทราบว่า
ตอนนี้รถกระเช้ามีก่ีคันครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ก็ชี้แจงว่ารถกระเช้าของเทศบาลฯ ขณะนี้มีกี่คันครับ             
ที่ขอซื้อเพ่ิมอีก ๑ คันครับ เพื่อนสมาชิกฯก็ซักถามมาครับ ไม่ทราบว่าหน่วยงาน
ไหนรับผิดชอบเรื่องรถกระเช้านี้ก็ขอเชิญชี้แจงได้ เลยครับ ขอเชิญครับ              
ท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ รถกระเช้ามีทั้งหมด ๔ คัน แต่คันนี้
มาซื้อทดแทนคัน ๓๐ ปีแล้วครับ มีคัน ๓๐ ปีซึ่งสภาพใช้ไม่ได้ ซ่อมแซมก็ไม่
คุ้มค่าแล้ว เลยขออนุญาตจากสภาแห่งนี้เพ่ือซื้อใหม่ พอซื้อใหม่แล้วก็จ าหน่าย                 
คันเก่าครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณจรวยครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมเข้าใจว่ามีอยู่ ๔ คันนะครับ 
แต่ว่าเราตั้งสเป็คต่ าเกินไปครับ อย่างน้อย ๆ ราคาเกือบสามล้านบาทต้องใช้ 
๒๔๐  แรงม้ าครับ  เพราะนี้ ตั้ ง เพี ยง ๑๕๐  แรงม้ า  พอซื้ อ เดี๋ ยวได้ รถ                



๙๑ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

คุณภาพต่ าครับ ต้องตั้งคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า มันจะสมดุลกันครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ถ้าดูตามสภาพแล้ว คืองบประมาณตั้งลงมาในเทศบัญญัติแล้ว เพียงแต่
พิจารณาว่าถูกหรือแพง จะปรับลดหรือว่าจะอย่างไรนะครับ ที่ว่าจะให้ซื้อใหญ่
กว่านี้ผมคิดว่าคงจะแก้ไขไม่ได้แล้ว เพราะว่าอยู่ในเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ถ้า
จะให้ซื้อใหญ่กว่านี้ต้องรอบหลัง ผมก็คิดว่าเพ่ือนไม่ขัดข้อง แต่ว่าคงจะอยากให้
เทศบาลได้รถใหญ่นะครับ ก็มีท่านอ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ หน้าไหนที่จ าเป็น
ที่เพ่ือนจะซักถามก็ขอเชิญนะครับ เชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ หน้า ๑๑๑/๑๓๗ ครับ 
หมวดงบเงินอุดหนุนครับท่านประธานฯครับ เจอหรือยังครับท่านประธานฯครับ 
ผมต่อเลยนะครับท่านประธานฯครับ เป็นโครงการอุดหนุนให้เอกชนครับ          
มีอยู่ทั้งหมด ๖๘ โครงการ ในการพิจารณาเงินอุดหนุนให้ชุมชนนี้นครับ             
เราเห็นแต่ส่วนยอดเงิน ในส่วนหัวข้อโครงการอุดหนุนชุมชน 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอหารือตรงส่วนนี้ก่อนนะครับว่า ให้ด าเนินโครงการอุดหนุนเอกชน 
หน้านี้ที่เป็นของผมก็อุดหนุนเอกชน ตรงนี้ถ้าผิดเราน่าจะแก้ไขก่อนที่เราจะเปิด
ประชุมกันนะครับ ตอนนี้เราประชุมกันมาเกือบจะเสร็จสิ้นแล้ว ถึงมาพบว่าการ
อุดหนุนเอกชนกับชุมชนนี้ สภาแห่งนี้ของเราจะว่าอย่างไรนะครับ จะให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนได้เลยหรือไม่ ให้แก้เป็นชุมชนนะครับ เพราะว่าเป็นการ
ผิ ดพลาดสะเพ ร่ ากั น เล็ กน้ อย  ค งไม่ เป็ น ไรนะครับ  ขอ เชิญ ต่ อครับ                  
คุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่ านประธานสภาเทศบาลฯครับ  ในหั วข้อส่ ว นนี้ ถูกแล้ วครับ                
ตามระเบียบเงินอุดหนุนครับ ในระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนครับ อุดหนุนให้
เอกชนถูกครับ ผมต่อเลยนะครับท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ เขาเขียนชื่อ
โครงการไว้อย่างนี้นะครับ โครงการอุดหนุนชุมชน ตามโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน งบประมาณทั้งหมด 
๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๖๘ โครงการ ที่อุดหนุนชุมชนครับ ชุมชนเรามี ๗๐ 
ชุมชน ผมก็ไม่ทราบว่าอีก ๒ ชุมชนหายไปไหน คิดว่าที่เขาไม่เอาคงเข้มแข็งแล้ว
นะครับ มันเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานฯครับ ถ้าเรามาดูในหมวดเงินอุดหนุน
นะครับ ผมสงสัยอยู่ว่า อย่างข้อที่ ๑๐ นี้ โครงการอุดหนุนการจัดตลาดนัดขยะ
รีไซเคิล ชุมชนวัดโพธาวาสครับ มันได้หรือไม่ครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ เขา
ส่งเฉพาะโครงการมา แต่ผมไม่เห็นลักษณะของโครงการว่าเข้าข่ายที่จะเข้าเงิน
อุดหนุนชุมชนได้หรือเปล่า ต้องมีโครงการแนบมาให้เราพิจารณาด้วยครับ ไม่ใช่
มีแค่ชื่อโครงการ แต่ต้องบอกว่าท าอะไรบ้าง แล้วหลาย ๆ ท่านก็ไปอบรมกัน
มาแล้ว ท่านเองที่นั่งข้างหน้า ท่านประธานฯก็ไปอบรมมาแล้ว ได้สอบถาม
ส่วนกลางมาแล้ว ค าตอบคือว่าต้องมีโครงการมาด้วย แล้วท่านก็นั่งเฉย ท าไม่รู้
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ไม่ชี้ หาโครงการมาแนบสิครับ ผมจะได้พิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเงินอุดหนุนหรือ
เปล่าครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 อยู่ที่กองหรือส านักไหน ขอชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกฯได้รับทราบว่ามีแต่
โครงการ แต่รายละเอียดไม่มีมาให้ว่าจะท าอะไรบ้าง จะแก้ไขกันอย่างไรตรงนี้
ขอเชิญเลยครับ 

ว่ำที่ร้อยตรชีัยณรงค์ สุทธิสว่ำง 
ผอ. กองสวัสดิกำรสังคม 

 เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกฯผู้ ท รงเกียรติ                           
ทุกท่านครับ ในส่วนเงินอุดหนุนชุมชน ในโครงการทั้งหมด ๖๘ ชุมชน อีก ๒ 
ชุมชนที่ไม่ส่งมาถือว่าชุมชนได้ชี้แจงและได้เสนอแนะไปแล้ว แต่เขาไม่ส่งมาใน
ส่วนนี้ก็ด าเนินการท าได้แค่ ๖๘ ชุมชน ในส่วนนี้โครงการทั้ง ๖๘ ชุมชน จะ
น ามาเสนอให้ท่านทราบหลังจากประชุมนี้ได้ไหมครับ จะได้พิจารณาหลังจาก
การแปรญัตติ ซึ่งโครงการนี้มีครบทั้ง ๖๘ โครงการแล้วครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทาง ผอ. กองสวัสดิการสังคมได้ชี้แจงแล้วนะครับ จะขอกันว่าโครงการ
มีอยู่ แล้วแต่ ไม่ ได้แนบมา มีแต่ชื่อ โครงการกับงบประมาณมาให้  ส่วน
รายละเอียดจะเอามาให้เพ่ือนสมาชิกฯก่อนที่จะท าการแปรญัตตินะครับ ก่อน
จะแปรญัตติจะน ามาให้วันไหนต้องบอกให้ชัดเจนนะครับ ว่าจะเป็นวันจันทร์
หรือวันไหนเหมือนที่นัดยื่นแบบฯนะครับ ขอเชิญเลยครับ 

ว่ำที่ร้อยตรีชัยณรงค์ สุทธิสว่ำง 
ผอ. กองสวัสดิกำรสังคม 

 ต้องให้ ๒๔ ชุดเลยไหมครับ ขอเป็นวันจันทร์ครับ จะได้ถ่ายเอกสาร         
ให้ครับ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ก็ เอ าเป็ น อย่ างนี้ ค รับ  เอกสารนี้ ให้ ม า เขตละชุ ดก็ ได้ ค รั บ  ๔              
เขตก็ให้มา ๔ ชุด แค่นี้ก็พอแล้ว เราก็พอที่จะดูได้นะครับ เอามา ๔ ชุดก็พอ 
หรือเขตละ ๒ ชุด เพื่อนสมาชิกฯจะว่าอย่างไร ขอเชิญครับคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 คือท่านประธานฯครับ ผมไม่ได้พูดว่าจะเอาเขตละก่ีชุดนะครับ เอกสาร
ตัวนั้นว่าจะเอาตอนไหนหรือจะไม่เอานะครับ แต่ระเบียบวิธีการจ่ายเงินอุดหนุน
นะครับ ระเบียบเขียนไว้ว่าอย่างนี้ครับ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควร
ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน เพ่ืออุดหนุนโครงการใด ให้น าโครงการนั้นมา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม เพราะฉะนั้นโครงการต้องแนบมากับแผนฯที่ท่านตั้งมาแล้ว 
ไม่ใช่มาให้ผมพรุ่งนี้หรือวันจันทร์ ระเบียบก็เขียนไว้ชัดเจน และทุกท่านก็ไป
อบรมเพ่ือเข้ามาท างบประมาณในส่วนนี้ เขาเปิดกันหลายที่เหลือกเกิน วิธีการ
งบประมาณปี ๕๙ เปิดกันมากหลายที่ น่าจะทราบในส่วนนี้ เขียนมาไว้ชัดเจน
หมดทุกอย่าง แล้วกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ ๒.๑ จะต้องเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มในชุมชน โดยมีลักษณะของการแก้ไขปัญหาความ
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เดือดร้อน และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และน าไปสู่การพัฒนา
องค์กรประชาชนในโอกาสต่อไปด้วยชุมชนเอง โดยมิให้สนับสนุนโครงการที่มี
ลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน เช่น การอุดหนุนเพ่ือน าไปท าทุนกู้ยืม หรือเงิน
สมทบกองทุนต่าง ๆ หรือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือให้เป็นรางวัล เป็นต้น แต่
ในโครงการนี้ ในระเบียบเขียนไว้ชัดเจน ยังมีเข้ามาอีกครับท่านประธานฯครับ 
ผมก็อยากให้ชุมชนทุกชุมชนได้อุดหนุนไปในส่วนนี้ แต่เวลาที่ท่านน าเข้าไปท า
แผนฯที่โรงแรมวังใต้วันนั้นกี่วันนะครับ ท่านก็น่าจะบอกเขาว่าจะเขียนโครงการ
มาอย่างนี้ไม่ผ่าน มันหมิ่นเหม่ หรือโครงการอย่างนี้ผ่าน ผมยกตัวอย่างให้ท่าน
ฟังนะครับ อย่างโครงการที่ ๑๓ ในหน้า ๑๑๑ นี้นะครับ โครงการอุดหนุน
ส่งเสริมร้านค้าสวัสดิการชุมชน ชุมชนหลังอาชีวะ ๖๐,๐๐๐ บาท มันเข้า
ลักษณะของเงินอุดหนุนไหมครับ ที่ผมอ่านให้ฟังนะครับ ท าให้เกิดรายได้ไม่ได้ 
แล้วพอมาดูอีกโครงการหนึ่ง โครงการที่ ๔๓ หน้า ๑๑๒ โครงการอุดหนุน
ร้านค้าชุมชน ชุมชนวังเพชร ๘๐,๐๐๐ บาท เข้าลักษณะหมวดเงินอุดหนุนไหม
ครับ ที่ก่อให้เกิดรายได้ ผมกลัวว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ให้ไปแล้ว ท่านก็ด าเนินการ
เบิกจ่ายให้ชุมชนไปด าเนินการ พอชุมชนไปด าเนินการเสร็จ สตง. เข้ามาตรวจ 
ปรากฏว่าไม่เข้าลักษณะการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้กับชุมชน พอเรียกเงินคืนผม
ถามว่าเขาไล่เบี้ยกับชุมชนหรือไล่เบี้ยกับกองสวัสดิการครับ ถ้าไล่เบี้ยไปถึง
ชุมชนผมไม่ว่า เพราะชุมชนเอาไปใช้หมดแล้วไม่มีเงินแล้ว กลัวความผิดตรงนี้ 
ไม่ใช่จะไม่ให้หรืออะไรทั้งนั้น ถ้าว่าท่านว่าได้ หารือไปแล้ว ผมขอเอกสารที่เขา
ตอบมาว่าได้ในโครงการอย่างนี้หน่อยครับ จะได้เป็นหลักฐาน เพราะระเบียบ
เขียนไว้ชัดเจนครับ ผมอ่านไม่ผิด ผมนั่งดูเมื่อคืนนี้ ไม่น่าจะผิดเพราะเขียนไว้
ชัดเจนหมด ห้ามน าไปกู้ยืม ถ้าท่านเอาไปหลาย ๆ โครงการที่เขาเขียนมาผม
เห็นด้วยถูกต้อง เอาไปผูกผ้า ไปซื้อวัสดุมา ไปจ้างวิทยากรมา อบรมกี่วัน แต่
โครงการตัวนั้นท่านไม่ให้ผมเห็นเลยครับ ในโครงการที่ผมขอดูตัวนี้เพื่อพิจารณา
ตรงนี้นะครับ ท่านไม่แนบมา แล้วท่านเก็บไว้ท าไมครับ ไม่ใช่เรื่องความลับ ท่าน
ประธานฯช่วยพิจารณาหน่อยครับที่ผมพูดท้ังหมดนี้ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกฯก็ยังเป็นห่วงนะครับ ท้วงติงในความเป็นห่วงที่ว่า
โครงการนี้ถ้าออกมาแล้วใช้เงินอุดหนุน จะเข้าในข่ายที่ใช้งบเงินอุดหนุนได้
หรือไม่ที่ตรงส่วนนี้ ทีนี้ถ้าว่าเพ่ือนฯเอาระเบียบมาอ่านให้ฟังในที่ประชุมแห่งนี้
แล้ว ถ้ายังไม่เข้าข่าย ผมคิดว่าความผิดจะเกิดขึ้นในภายหลัง ที่เพ่ือนฯเป็นห่วง
ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้นะครับ เจ้าของโครงการที่รับผิดชอบตรงนี้ ช่วยชี้แจงนิดหนึ่ง
นะครับว่าโครงการนี้จะเข้าข่ายที่จะใช้เงินอุดหนุนได้หรือไม่ ขอเชิญครับท่าน
นายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ                          
ผู้ทรงเกียรติครับ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯที่อุตส่าห์นอนไม่
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หลับเพื่อค้นข้อมูลเป็นที่กระจ่างชัดเจนให้กับผม ที่ฐานะผู้บริหาร ด้วยความเป็น
ห่วง ผมเองก็ได้ย้ าไปแล้ว ซึ่งเป็นนโยบายของผมที่ว่าให้แต่ละชุมชน ซึ่งเป็น
นโยบายของรัฐบาลที่ให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยตัวของเขาเอง เพราะเราก็ได้เสียเงิน
เสียทองให้ประธานหรือรองประธานหรือเลขา ไปอบรมการเขียนโครงการ เพ่ือ
น าไปเขียนโครงการให้เทศบาลฯสนับสนุน ผมเองก็ได้ย้ าไปหลายเดือนแล้ว แต่
ว่าสืบเนื่องจากท่ี ๖๘ โครงการท ามานี้ ด้วยความท่ีไม่ได้แนบโครงการต่าง ๆ แต่
โครงการนั้นมี เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตท่านสมาชิกฯว่า หลังจากวันนี้ผมจะ
เอาโครงการมาให้พิจารณารายละเอียด ผมก็ดูเหมือนท่านครับ ๑๑ ๑๓ และ
โครงการที่ ๑๐ มันหมิ่นเหม่ เราก็พิจารณา แต่ถ้าพิจารณากันเสร็จ ผมก็ไม่
ทราบรายละเอียดตรงนั้น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พอดีขออนุญาตจากท่านสมาชิกฯ  
 
ท่านประธานฯ ว่าผมจะขอส่งรายละเอียดมาให้พิจารณาอีกครั้ง แล้วค่อยมา
แปรญัตติกัน ขออนุญาตครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ คือที่ท่านนายกฯ
ตอบมาเมื่อสักครู่นะครับ เป็นโครงการของท่าน ก็คิดถูกท าถูกครับ เพ่ือให้
ชุมชนเข้มแข็งในส่วนนี้ครับ แต่ว่าพอเป็นวิธีการปฏิบัติ มันหมิ่นเหม่ เพราะเรา
ไม่เห็นโครงการ อย่างซื้อจักรยาน ผมไม่แน่ใจว่าก่อให้เกิดรายได้ คือที่พูด
ทั้งหมด ไม่ใช่จะไม่ให้ชุมชนน าไปพัฒนาส่งเสริมอาชีพของเขา คือต้องการให้เขา
ไปแต่ให้ด้วยความถูกต้อง ไม่ใช่ให้เขาไปแล้ว อย่างที่ผมว่าเมื่อสักครู่ ไม่ถูกต้องก็
เรียกเงินคืน พอเรียกเงินคืนแล้วเขาเอาที่ไหนให้ท่านครับ เพราะท าไปหมดแล้ว 
ผมฝากดูแลตรงนี้กันจริง ๆ จัง ๆ หน่อยครับ เป็นเรื่องต้องคืนเงินครับ ฝากตรง
นี้ด้วยครับท่านประธานฯครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมก็ดูแล้วรอบหนึ่งก็คิดไม่ออกเหมือนกันครับ โครงการอุดหนุน
ส่งเสริมการฝึกอาชีพการปลูกมะนาวและแปรรูปของชุมชนนาเนียน ถ้าปลูก
มะนาวแล้วผลผลิตที่ได้มาถ้าแปรรูปแล้วขาย รายได้ตกให้กับชุมชนหรือเป็น
รายได้ของเทศบาลฯ คิดแล้วเทศบาลฯเป็นคนลงทุน ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นไงกัน 
ค่อยมาปรึกษาอีกครั้งนะครับ เพราะตรงนี้เราก็อยากให้ชุมชนมีรายได้และ
เข้มแข็งขึ้น มีท่านผู้ อ่ืนที่จะซักถามตรงส่วนไหนก็ขอเชิญครับ ขอเชิญครับ             
คุณรักพงษ์ครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่ านประธานฯสภาเทศบาลที่ เคารพ ผมรักพงษ์  แซ่ตั้ ง                          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ หน้า ๘๔/๑๓๗ ครับท่านประธานฯ ด้วยข้อสงสัยครับว่า
ด้วยการตั้งงบประมาณนี้  ผมก็เข้าใจครับว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ แต่ทีนี้ 
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รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการนะครับ ตัวนี้น่ากลัวครับท่านประธานฯ เพราะที่
ผ่านมาแล้ว รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการนี้ก็มีการโอนกันเยอะแยะ สาเหตุที่
ผมต้องถาม เพราะในหมวดนี้ พวกงานไฟฟ้า ผมดูแล้วค่อนข้างจะเป็นไฟใหม่
เกือบทั้งหมด แล้วในงบประมาณปีนี้ซื้อใหม่อีกเกือบทั้งหมด แล้วติดตั้งใหม่
เกือบทั้งหมด ซึ่งการตั้งงบประมาณเพ่ือที่จะซ่อมแซมหรืออะไรก็แล้วแต่ ใน
รายละเอียดที่ผมดูแล้ว ตามงานที่ต้องการเอาไปใช้ ผมว่าในส่วนตรงนี้เยอะมาก 
ดูแล้วเยอะมากครับ ผมไม่ได้ดูว่าผิดหรือถูกนะครับ ว่าการตั้งงบประมาณใน
ลักษณะนี้ คือจริง ๆ ต้องดูความจ าเป็นที่เราต้องใช้ ตอนนี้เป็นไฟใหม่เกือบทั้ง
หมดแล้ว ตอนนี้ยังตั้งซื้ออีกเยอะแยะ ผมขอฝากท่านประธานฯถึงผู้บริหารฯว่า
บางทีหมวดค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้สอยตรงนี้ค่อนข้างเยอะมาก อีก
เรื่องหนึ่งเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะครับ ที่ถามก็ไม่ทราบในรายละเอียด เพ่ือหา
ข้อมูลว่าเพ่ือใช้เป็นค่าไม้ต่าง ๆ สีต่าง ๆ ตะปูอะไรต่าง ๆ อิฐ หิน ดิน ทราย
อะไรก็แล้วแต่นะครับ ตั้งไว้ ๑๒,๒๗๖,๗๒๐ บาท ถ้าซ่อมทั้งเขตเทศบาลฯคงจะ
ไม่พอ แต่มีหลาย ๆ โครงการที่ตอนนี้เป็นโครงการใหม่ ที่ท่านส าเริงได้ซักถาม
ไปหลาย ๆ โครงการก็เยอะมาก ก็อยากให้นะครับ แต่รายการที่ตั้งงบประมาณ
ที่ค่อนข้างเยอะเกินนะครับ บางทีตั้งเผื่อไว้ ผมเข้าใจนะครับ มีเผื่อทุกปี ปีนี้ ๙ 
ร้อยกว่าล้าน ก็ต้องเผื่อขึ้นไปเยอะ ฝากท่านประธานฯด้วยนะครับว่าในส่วนการ
ตั้งงบประมาณ ผมเข้าใจผู้บริหารว่าไม่ได้ดูหรอกตัวเลข ทางกองต่าง ๆ ก็ส่งเข้า
มา ต้องการที่จะตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกัน แต่ในส่วนงบประมาณตรงนี้พอ
มองแล้วหมวดค่าใช้สอยหลาย ๆ กอง สามารถใช้มาได้ทั้งหมด เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ ก็ย้ายกันไป โอนกันมา ในส่วนตรงนี้ขอฝากท่านประธานฯว่าในการตั้ง
งบประมาณอย่าให้เยอะเกิน ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามที่เพ่ือนสมาชิกฯได้เรียนมานะครับ ทางฝ่ายผู้บริหารรับทราบและ
จะด าเนินการให้นะครับ มีส่วนอ่ืนที่จะซักถามก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีใคร
ซักถามเล่มนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ขอเชิญครับถามหน้าไหนครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯครับ แผนการศึกษานะครับ หน้า ๓๐/๑๓๗ นะครับ 
เรื่องครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุนะครับ มีความสงสัยว่าซื้อเครื่องขยายเสียงนะครับ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงจ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมี
คุณลักษณะมา ไม่ทราบว่าทางส านักการศึกษาใช้ที่ไหนครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ส านักการศึกษาครับ เพ่ือนสมาชิกฯข้องใจนะครับว่าตั้ง
งบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพ่ือซื้อเครื่องขยายเสียง ใช้ที่ส านักฯ ใช้ที่
เทศบาลฯหรือใช้ที่ไหนครับ ก็ขอตอบชี้แจงเพ่ือนสมาชิกฯให้ทราบด้วยนะครับ 
หรือเอาไว้เป็นส่วนกลาง ขอเชิญเลยครับ  
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นำงเบญญำภำ มณีโชต ิ
รองผอ. ส ำนักกำรศึกษำ  

 เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯทุกท่าน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง ๑ แสนบาท ใช้ส าหรับห้องประชุม                
 
ส านักการศึกษา เพราะเครื่องเสียงที่ใช้อยู่ปัจจุบันค่อนข้างช ารุดมากแล้วนะคะ 
ขอบคุณมากค่ะ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เขาชี้แจงแล้วนะครับว่าใช้ในห้องประชุมของส านักการศึกษา บางทีเรา
ก็ไปยืมใช้บ้าง ถ้าเขาไม่ไล่ออกซะก่อน ถ้าเราไล่ออกหมดก็ไม่ได้ใช้ คุณหัสชัยมี
อะไรอีกไหมครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

หน้า ๓๔ นะครับ ค่าเช่าบ้านเพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานครู ระเบียบ
ค่าเช่านะครับ ตั้งไว้ ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาทนะครับ โดยปี ๒๕๘ ตั้งไว้ ๘๔,๐๐๐ 
บาทนะครับ อยากสอบถามเป็นความรู้นะครับ ว่าท าไมปีนี้เพ่ิมขึ้นมาเกือบ 
๒,๐๐๐ เปอร์เซ็นต์นะครับ ต้องสอบถามรายละเอียด หรือมีระเบียบการขึ้นมา
ได้อย่างไรนะครับ ขอทราบรายละเอียดจากทางส านักฯนะครับ 

นำงเบญญำภำ มณีโชติ 
รอง ผอ. ส ำนักกำรศึกษำ  

 เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯทุกท่าน ในการตั้งค่าเช่าบ้าน 
เป็นของพนักงานครูเทศบาลฯทั้งหมดนะคะ คือค่าเช่าบ้านนี้ก็จะได้รับเงินจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัดสรรมาให้ การเบิกค่าเช่าบ้านก็จะเบิกตาม
ระดับของอัตราเงินเดือน คือระดับ ๔ หรือตอนนี้เป็นวิทยฐานะ คือแต่ละระดับ
จะได้รับค่าเช่าบ้านไม่เท่ากันค่ะ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 แล้วท าไมปี ๒๕๕๘ เราตั้งไว้แค่ ๘๔,๐๐๐ บาทครับ แล้วท าไมปีนี้
เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้วเป็น ๑ ล้าน ๗ แสนบาท ท าไมปีที่แล้วไม่มียอดนี้ครับ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญครับท่านรอง ผอ. ครับ 

นำงเบญญำภำ มณีโชติ 
รองผอ. ส ำนักกำรศึกษำ  

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกฯทุกท่าน เนื่องจากว่าค่า
เช่าบ้านเมื่อปีที่แล้ว ค่าเช่าบ้านจ่ายมาเป็นเงินอุดหนุน ซึ่งเราไม่ได้เอามารวมกับ
ของส านักการศึกษา แต่ปีนี้เนื่องจากว่าทางส่วนกลางมีหนังสือสั่งการมา ให้เอา
เงินตรงนี้เข้ามารวม ดังนั้นเราก็เลยต้องเข้ามารวม ปกติค่าเช่าบ้านเป็นเงิน
อุดหนุนที่มาโดยตรงค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ถ้าในปีที่แล้วอุดหนุนมา จะต้องแสดงในงบประมาณรายจ่ายของปี 
๒๕๕๘  สิครับ แต่ไปหาแล้วไม่มีครับ  

นำยสมชำย ชิดเชื้อ 
ผอ. ส ำนักกำรศึกษำ 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน ขอ
เพ่ิมเติมในส่วนของค่าเช่าบ้านที่เพ่ิมยอดขึ้นมาในปีนี้นะครับ เนื่องจากว่าในปี 
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๒๕๕๘ และในปี ๒๕๕๗ หนังสือสั่งการเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานครู มาใน
ยอดของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไม่ต้องมาตั้งเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ แต่ในปี
นี้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เพราะฉะนั้นจะมีหนังสือสั่งการให้มาตั้งอยู่ในเทศ
บัญญัติงบประมาณ เงินทั้งหมดเป็นเงินอุดหนุน ที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานครู 
เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่จะต้องตั้งยอดเอาไว้ แต่ตัวเงินจริง ๆ 
เขาจะโอนมาให้ ซึ่งเป็นเงินอุดหนุน 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนายหัสชัย  เรืองนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

นำยหัสชัย  เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  โครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนตรงนี้ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๓๕ ครับ  
 
อยู่ในแผนงานการศึกษา ไม่ทราบว่าปีที่แล้วเราจัดฝึกอบรมเยาวชนกี่โครงการ 
ใช้งบประมาณเท่าไรครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญรองพิพิศน์ได้ตอบค าถามครับ 

นำงพิพิศน์ วัฒนำวีรชัย 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภา
เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติครับ เนื่องจากโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนนโยบายของ
คณะผู้บริหาร เราต้องการให้เด็กมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  สามารถช่วยตัวเอง
ได้ในอนาคต โครงการก็ประกอบด้วย  โครงการว่ายน้ าต้องการให้เด็กที่ว่ายน้ า
ไม่เป็น ว่ายน้ าเป็น และโครงการที่ให้เด็กเล่นดนตรี  วาดรูป ร้องเพลง มีการ
เต้น และโยคะเด็ก ทั้งหมด ๖ โครงการส าหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน ซึ่ง
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดโครงการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอบอกเลยว่างบประมาณ
ที่จัดแล้วยังไม่เพียงพอ งบประมาณที่จัดโครงการว่ายน้ าใช้งบประมาณค่อนข้าง
สูง ในบางปีเราสามารถผลิตเด็กท่ีว่ายน้ าไม่เป็นว่ายน้ าให้เป็น ๘๐-๙๐ คน ต่อปี 
แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ จ านวนของเด็กท่ีว่ายน้ าเป็นและ
เก่งขึ้นได้เพราะเรามีงบประมาณจ ากัดคะ ขอบคุณคะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณหัสชัยครับ 

นำยหัสชัย  เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรื่ องโครงการประชาสัม พันธ์จัดการศึกษาของเทศบาลนคร                        
สุราษฎร์ธานี การประชาสัมพันธ์ปีนี้ตั้งไว้ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ปีที่แล้วตั้งไว้ 
๑ ,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บ าท  ส่ วน ที่ เ พ่ิ มท่ าน จะ เอา ไป ด า เนิ น ก ารส่ วน ไห น                      
อีก ๔๐,๐๐๐๐๐ บาท และงบประมาณของปีที่แล้ว ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป    
เท่าไรครับ 



๙๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ของเชิญรองนายกเทศมนตรีครับ  

นำงพิพิศน์  วัฒนำวีรชัย 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง             
เกียรติคะฯ เนื่องจากโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  คือโครงการที่ เราจะแสดงผลงานระดับภาค 
ระดับประเทศเทศ เนื่องจากผลงานที่เราจะส่งเข้าระดับประเทศแล้วเด็กของเรา
มีพัฒนาการดีมากขึ้น  ท าให้จ านวนเด็กของเรามีจ านวนมากขึ้น และมีประเภท
ของของการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เนื่องจากการที่เราได้รับการคัดเลือกไป
แข่งในระดับประเทศ ดังนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทาง ในแต่ละกลุ่มหน่วย
สาระจึงท าให้งบค่าใช้จ่ายตรงนี้สูงขึ้น อันนี้เป็นงบใช้เป็นค่าประมาณการคะ เรา 
 
ต้องดูว่าที่เราแข่งระดับภาคแล้ว จะชนะเท่าไรในระดับประเทศ จ านวนเงิน
จะแจ้งอีกครั้งสักครู่คะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้อ านวยการส านักการศึกษาครับ 

นำยสมชำย ชิดเชื้อ 
ผอ.ส ำนักกำรศึกษำ 

 เอกสารยังไม่ได้เอามาครับ แต่ได้คุยเบื้องต้นกับงานนิเทศมีการโอนเพิ่ม
เมื่อปีที่แล้ว กับที่ท่านรองนายกฯได้น าเรียนว่า เนื่องจากปีที่แล้วกิจกรรมใน
ระดับภาค ชนะและเข้าไปสูไปในระดับประเทศเยอะ เช่นโครงการแข่งขันกีฬา
ของโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับภาค และไปในระดับประเทศ 
ขึ้นอยู่กับจ านวนของนักเรียน แต่ที่ผมได้น าเรียนหัวหน่วยนิเทศ  แต่ในขณะนี้
ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ไม่ได้เตรียมข้อมูลมาให้ แต่ได้มีการโอนเพ่ิมปีที่แล้ว  และ
จะน าเรียนมาให้ทราบตอนแปรญัตติ ขอน าเรียนเบื้องต้นครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณหัสชัยครับ ผู้อ านวยการส านักการศึกษาได้ตอบมาว่าปีที่แล้วมีการ
โอนเงินเพิ่ม ขอเชิญคุณหัสชัยครับ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมขอเอกสารจากท่านผู้อ านวยการส านักการศึกษา หลังจากนี้ก็ได้ครับ 
เพราะในส่วนตรงนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าเป็นการใช้จ่ายจริง เราก็ไม่ต้องขอแปรญัตติ 
เพ่ือลดขั้นตอนครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอให้ส่งเอกสารให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯก่อนมีการแปรญัตติครับ 
มีท่านใดสอบถาม ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

 
นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 ผมมีข้อสงสัยในหน้า ๔๑ เป็นงบลงทุนครับ เป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
ผมสงสัยว่าโรงเรียนเทศบาลมีตั้งหลายโรงเรียน มีโรงเรียนเทศบาล ๑ โรงเรียน
เทศบาล ๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ โรงเรียนเทศบาล ๕  โรงเรียนกีฬาเทศบาล แต่



๙๙ 
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ท าไมงบลงทุนมาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล ๑ หมดเลย  
โครงการที่ ๑ คือติดม่านส าหรับห้องเรียน อาคารเรียน ๑ และอาคาร ๒  
โครงการที่ ๒ โครงการติดตั้งม่านปรับแสงส าหรับห้องพิเศษ 
โครงการที่ ๓ โครงการติดตั้งม่านปรับแสงอีกแล้วครับ ของอาคาร ๒ 
โครงการที่ ๔โครงการโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับครู จ านวน ๓๐ ชุด ราคาชุดละ 
๕,๕๐๐ บาท  เป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท  และเก้าอ้ีไม้โครงเหล็ก มีพนักพิง 
ขนาด ๘๐ คูณ ๑๒๐ คูณ ๗๐ ซม. ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ราคาท้องถิ่น 
เนื่องจากก าหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยค านึงถึงความคุ้มค่า
และประหยัด)  ส าหรับเก้าอ้ีตรงนี้รวมกับรายการข้างบนหรือไม่ครับ ราคาจะตัว
หรือเป็นชุดครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านรองพิพิศน์ครับ 

นำงพิพิศน์ วัฒนำวีรชัย 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรง
เกียรติคะ เนื่องจากโครงการโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับครู ราคาเป็นชุดซึ่งประกอบด้วย
โต๊ะไม้โครงเหล็ก ๓ ลิ้นชัก ๑  และเก้าอ้ีไม้โครงเหล็ก ๑ และโครงการติด
ผ้าม่านเนื่องจากเราได้ไปส ารวจที่โรงเรียนแล้วในช่วงเวลาเรียนจะมีแสงเข้ามา
ในทิศทางที่เด็กนั่งเรียน ท าให้เด็กโดนแสงมากจนมีผลเสียกับสายตาของเด็ก จึง
ของบประมาณกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯคะ ที่จะป้องกันโรคที่เกิดแสงที่เป็น
อันตรายกับสายตาที่จะเกิดกับเด็ก 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

 
นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

   
 หน้า ๔๒ ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ในส่วนตรงนี้  โรงเรียน
เทศบาล ๕ ปรกติมีอยู่แล้ว  ที่ตั้งงบประมาณมา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากับซื้อ
ใหม่ทั้งชุดหรือไม่ครับ ว่ามีความจ าเป็นขนาดไหน 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านรองพิพิศน์ชี้แจงครับ 

นำงพิพิศน์ วัฒนำวีรชัย 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติทุกท่านคะ เนื่องจากโครงการดนตรีและนาฏศิลป์วงดุริยางค์ของโรงเรียน
เทศบาล ๕ ซึ่งเป็นความต้องการของโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ได้ร้องขอมา
เนื่องจากเครื่องดนตรีได้ซื้อมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  และหลังจากนั้นก็
ไม่ได้มีการซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์เลย มีเฉพาะบางชิ้นที่ส ารวจมาแล้ว แต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่มีการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์เลย  
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และเนื่องจากเครื่องดนตรีดังกล่าวได้ช ารุดไปเป็นจ านวนมากนี่คือเหตุผลข้อที่ ๑ 
และเหตุผลข้อที่ ๒ เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล ๕ มีชมรมวงดุริยางค์ และตอนนี้
มีสมาชิกที่เล่นวงดุริยางค์ที่เล่นดนตรี จ านวน ๕๐ ท่าน และมีเด็กใหม่ต้องเขา
ต้องการจะเล่นด้วยพร้อมกัน คือจะมีการฝึกหัด แต่เนื่องจากเครื่องดนตรีมีไม่
เพียงพอและไม่สามารถที่จะไปแข่งขันได้ เพราะบางครั้งเครื่องดนตรีเก่า พอ
ซ่อมไปแล้วก็เสียงก็จะเพ้ียน  ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๔ เราก็ได้ตั้ ง
งบประมาณให้ เด็กสามารถที่จะแข่งขันและได้รับชัยชนะมา โรงเรียนเทศบาล 
๕ ต้องการที่จะฝึกเด็กให้เด็กเพ่ือใช้เวลาในการท ากิจกรรมในการอบรมในการ
เล่นเครื่องดนตรีให้ห่างไกลจากยาเสพติด และต้องการส่งเสริมให้เด็กเล่นดนตรี
ให้มากขึ้น ดังนั้นก็เชื่อว่าสภาแห่งนี้ก็คงพิจารณาในเรื่องของดนตรีเหล่านี้ให้กับ
เด็กเพ่ือให้มีระดับมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน เพราะเนื่องจากเรามีเด็กแล้ว และ
เราก็ได้ไปส ารวจเด็กในชมรมนี้ด้วยว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่ง เด็กใหม่ก็ยัง
เล่นเครื่องดนตรีเก่า แต่เด็กที่เก่งแล้วเขาต้องการเครื่องดนตรีที่มีความพร้อม
เพ่ือจะได้ไปแข่งขันได ้ต้องขอความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้คะ ขอบคุณคะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริง ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ วันนี้ท่านรองนายกฯได้ตอบค าถามข้อ
สงสัย และพาดพิงถึงโรงเรียนเทศบาล ๔ ซึ่งผมไม่ได้พูดถึงเลย แต่ได้บอกว่าได้
ตั้งงบประมาณไว้ให้โรงเรียนเทศบาล ๔ แต่ในเล่มนี้ไม่มีเลยครับ ผมถามว่ามี
ความจ าเป็นหรือไม่ ท่านบอกว่าเครื่องดนตรีเสีย เสียหมดเลยหรือไม่ หรือเสีย
พร้อมกันหมดเลย ก็ต้องซื้อใหม่ทั้งหมด และโรงเรียนเทศบาล ๔ ที่ได้รับรางวัล
มา ไม่เห็นซื้ออะไรให้เขาเลย แต่อย่างไรเราค่อยไปว่ากันตอนแปรญัตติในหน้าที่ 
๔๒ กลับมาที่โรงเรียนเทศบาล๑ เรื่องครุภัณฑ์โฆษณาแต่เผยแพร่ ผมสงสัยว่า
เล่มนี้ทั้งเล่มงบการศึกษา เป็นของโรงเรียนเทศบาล ๑ และโรงเรียนเทศบาล ๕ 
ทั้ งหมด ตรงนี้ ก็ ได้ พูด โรงเรียน เทศบาล ๑ อีกแล้ว โครงการก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร ของ
โรงเรียนเทศบาล ๑ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท และโครงการครุภัณฑ์กีฬาเป็นของ
โรงเรียนเทศบาล ๑ อีกแล้วท่านประธานสภาเทศบาลครับ โรงเรียนเทศบาลอื่น
ไม่ได้เลย ผมคิดว่าควรจัดสรรงบลงทุนให้เท่าๆกันครับ ผมขอฝากให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯพิจารณาด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ 
  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาลไหนจะมีการจัดซื้อครับ ผมคิดว่าผู้บริหาร
ไม่มีอ านาจที่จะจัดสรรงบประมาณให้เอง แต่ทางโรงเรียนต้องเสนอขึ้นมาว่ามี
ความจ าเป็นอะไร มีความจ าเป็นขนาดไหน เหมาะสมหรือไม่ ในเมื่อผู้บริหาร
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พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม สมควรที่จะสนับสนุนให้ก็เลยเข้ามาเป็นงบประมาณ
ครับ  ไม่ใช่ทางผู้บริหารเป็นผู้จัดสรรเอง ผมเองก็เคยท างานร่วมกับท่านรอง
เอกพจน์เรื่องการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ของโรงเรียนเทศบาล ๕ และขอ
งบประมาณไม่ได้ ท่านรองเอกพจน์ต้องจ่ายเงินเองไปก่อนเพ่ือที่จะซื้อเครื่อง
ดนตรีที่ใช้กันจนถึงทุกวันนี้ ผมทราบดีครับ  มีสมาชิกเทศบาลฯท่านอ่ืนที่จะ
สอบ ขอเชิญได้ครับ ขอเชิญคุณรักพงษ์ครับ 

นำยรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติครับ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขออภิปรายใน
หน้า ๔๕/๑๓๗ โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา เรื่องนี้ถามเพ่ือ
เป็นความรู้ ไม่ได้มีอะไรมากครับ ในส่วนรายละเอียดของเวิดดิ้งทั้งหมด คือตัว
เดียวกันกับปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณไว้ ๒,๐๕๒,๐๐๐ บาท และปีนี้ท าไมตั้งไว้
แค่ ๖๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๐๕๒,๐๐๐ บาท ไม่รู้จะเหลือ
เท่าไร และเอาไปไหน ปีนี้ตั้งน้อยเกิน ผมเป็นห่วงว่าจะไม่พอบางทีก็ต้องดูว่า
ไม่ใช่ตั้งงบประมาณไว้เกิน และตั้งขาดก็ต้องดู ผมตกใจว่าท าไมงบประมาณถึง
ลดจนมากเกินไป  สมมุติบางอย่าง ๘๐ ,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ล้านกว่า อันนี้ 
๒,๐๕๒,๐๐๐ บาท มาตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ผมอยากทราบว่าท าไมถึงเป็น
แบบนี้ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในปีนี้ที่ตั้งงบประมาณลดน้อยลงจากงบประมาณปี ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่
คงพิจารณาแล้วว่าเขาพอใช้จ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลคง
เป็นห่วง ถ้าหากใช้จ่ายไม่พอ ท่านนายกฯคงจะให้โอนตรงส่วนอื่นได้ ในส่วนตรง
นี้ไม่น่าจะเป็นห่วง สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามขอเชิญครับ ขอเชิญ
ท่านผู้อ านวยการส านักการศึกษาครับ 

 
นำยสมชำย ชิดเชื้อ 
ผอ.ส ำนักกำรศึกษำ 
  

  
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 
ส าหรับโครงการนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เรามีคุณครูที่สอนหลักสูตรพิเศษด้านการ
กีฬาเราตั้งไว้ในโครงการประมาณ ๒๕ ราย เนื่องจากว่าเราได้ตัดพนักงานส่วนนี้
มาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และให้พนักจ้างตามภารกิจ ในขณะนี้ มีครูจ้าง
หลักสูตรพิเศษที่ เหลืออยู่ในโครงการ เหลือ ๓ คน เพราะฉะนั้นจึงขอตั้ง
งบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามจ านวนที่เหลืออยู่ในโครงการนี้ลดมาตาม
จ านวนผู้สอน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เรามีครูสอนกีฬา ระหว่างปี ๒๕๕๘ เรามีการ
ปรับพนักงานจ้างโครงการนี้มาเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจที่เราว่างอยู ่ท าให้ยอดในปี ๒๕๕๘ กับปี ๒๕๕๙ ลดลง 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณทิวาครับ 



๑๐๒ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรง
เกียรติครับ กระผมนายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผมขอถาม
เกี่ยวกับสุราษฎร์ธานีวิชาการครับ 
 ในหน้าที่ ๓๙/๑๓๗ ครับ ตั้งงบประมาณไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าปีที่
แล้วใช้จ่ายไปเท่าไรครับ  
ในหน้าที่ ๔๐/๑๓๗ ค่าวัสดุกีฬา จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
ในหน้าที่ ๕๐/๑๓๗ ค่าวัสดุกีฬา  จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท ผมขอดูรายละเอียด 
ผมไม่เข้าว่าในส านักการเดียวกันซื้อวัสดุกีฬาจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท และ 
จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านรองนายกฯตอบค าถามเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
นำงพิพิศน์ วัฒนำวีรชัย 
รองนำยกเทศมนตรี 

  
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯคะ 
โครงการสุราษฎร์ธานีวิชาการ เนื่องจากว่ามีการท้วงติงจากท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯหลายๆท่านให้ข้อคิดและก็ให้ค าชี้แนะมา เนื่องจากก่อนปีที่แล้วเรา
จัดเป็นปีแรก เราจัดด้วยตัวเอง เราจัดด้วยงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรา
จะแบ่งการแข่งขันเป็นในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา และมีกิจกรรมต่างๆ แต่พอมาปีที่  ๒ เราได้รับการเชิญอบจ.            
และ วชิรวิชาการเราก็มารวมกัน แต่ด้วยงบประมาณมารวมกันก็เลย ส่วนเดียว
คือส่วนมัธยมศึกษา เราได้รับประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เราได้ใช่ไปประมาณ 
๖๘๐,๐๐๐ กว่า ๆ บาท ใช้ในการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาของปี่ที่แล้ว ใน
ทุกครั้งที่มีการแข่งขัน เราต้องมีการประเมินผลให้ท่านนายกฯและเรียน
ผู้บริหารได้รับทราบ และมีการได้รับค าแนะน าจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้
ทรงเกียรติในหลายๆท่านว่าข้อดีและข้อเสียของการจัดร่วมกันนะคะ ท าให้ปีนี้
เราจึงตั้งงบประมาณในการจัดสุราษฎร์ธานีวิชาการ โดยเราจะท าของเราเอง
เพ่ือการแข่งขันเราจะจัดได้จริง ในระดับที่เราต้องการระดับอนุบาล  ระดับ
ปฐมวัย ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งก็จะสอดคลองกับความต้องการของทุกลูกๆของ
นักเรียน เราได้น าเทคโนโลยีที่เราได้ไปเรียนรู้ในปีที่แล้วมาปรับปรุงในการใช้ 
เช่นการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต หลายๆเรื่องได้มีฐานข้อมูลมาจัด จากส่วนที่เรา
ไปร่วมกับหลายๆภาคส่วน ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรง
เกียรติทุกๆท่านที่ได้ให้ค าแนะน า แต่ในงบประมาณที่เราตั้งไว้มาใหม่ก็คือ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยที่เราไม่ได้เพ่ิมจากงบจากปีก่อนๆ ขอบคุณคะ 
 

  



๑๐๓ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญรองเบญญาภาครับ ว่าท าไมต้องการจัดซื้อวัสดุกีฬาเป็น ๒ ส่วน
ครับ ขอเชิญครับ 

นำงเบญญำภำ มณีโชติ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
กำรศึกษำ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพและท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ส าหรับวัสดุกีฬา ในหน้าที่ ๕๐/๑๓๗ ตั้งไว้
ส าหรับการจัดสรรวัสดุไว้ใช้ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง ๕ 
โรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนละ ๑๔,๐๐๐ บาท ในส่วนของหน้า          
๔๐ /๑๓๗ เป็นของงานกีฬาส านักการศึกษาคะ 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญนายทิวาครับ 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ   
ผู้ทรงเกียรติ โครงการสุราษฎร์ธานีวิชาการครับ ซึ่งเดิมทีได้ตั้งงบประมาณไว้ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเราก็ได้ด าเนินการเองและผลตอบรับออกมาดีมาก แต่
พอปีที่ ๒เปลี่ยนโครงการสุราษฎร์ธานีวิชาการที่รวมกับอบจ. แล้วเราก็ตั้ง
งบประมาณไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เราใช้ไป ๖๘๐,๐๐๐ บาท แต่ปีนี้ ผมยังสงสัย
อยู่ ไม่ทราบเราจะจัดเองหรือเราไปร่วมกับอบจ.อีกครับ นี้คือปัญหา ผมขอถาม
ความชัดเจนว่าจัดเองหรือไม่ ถ้าเราจัดเองผมก็ดีใจด้วย แต่หากไปรวมกับอบจ.
หรือ เทศบาลพุนพิน ผมไม่เห็นด้วย โดยภาพรวม ซึ่งเราจัดมา ครั้งแรกที่เราจัด
มาทุกคนครับ พ่อแม่เด็ก ญาติพ่ีน้องของลูกหลาน ยอดตอบรับออกมาดี พอมา
ปีที่ ๒ ผลตอบรับเป็นอย่างไรคนเยอะมาก แต่ไม่มีประสิทธิภาพ เราจัดเองคนไม่
เยอะ แต่มีประสิทธิภาพ หากเราจัดเองส าหรับเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มาก
หรอกครับ ส าหรับความให้รู้แก่เด็กวัสดุกีฬาอยู่ในส านัก/กองเดียวกัน หากเอา
มารวมกันโครงการที่ ๑ และโครงการที่ ๒ ที่ท่านรองตอบมาแยกส าหรับระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แต่ตรงนี้ไม่ได้เขียนว่าแยกว่าให้งบประมาณใน
ระดับประถมศึกษา ๕๐,๐๐ บาท หรือให้งบประมาณในระดับมัธยมศึกษา 
๗๐,๐๐๐ บาท หรือว่าให้ไปที่โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐ กว่าบาท ผมขอ
สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าวครับ 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญรองพิพิศน์ครับ 

นำงพิพิศน์ วัฒนำวีรชัย 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพและสมาชิกสภา
เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติคะ ส าหรับงานสุราษฎร์ธานีวิชาการ ต้องขอขอบคุณค า
ชี้แนะจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านในรอบปีที่ผ่านมาขอยืนยันว่าคณะ
ผู้บริหารจะจัดโครงการสุราษฎร์ธานีวิชาการเป็นของเราเองด้วยงบประมาณ



๑๐๔ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

ของเราเอง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และส่วนเรื่องโครงการกีฬาขอให้รองเบญญาภา
เป็นผู้ตอบคะ 

นำงเบญญำภำ มณีโชติ 
รองผอ.กำรส ำนักกำรศึกษำ 

  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติคะ ในส่วนของวัสดุกีฬาในหน้าที่ ๕๐/๑๓๗  เราตั้งงบประมาณไว้
ส าหรับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ๕ โรงเรียน  โรงเรียนละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
ในหน้าที่  ๔๐/๑๓๗ เป็นแผนงานของการศึกษาก่อนวัยเรียน ของส านัก
การศึกษา ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท คนละแผนงานกันคะ เราจะเอามา
รวมไม่ได้ เพราะเบิกจ่ายไม่ได้คะ เป็นการตั้งงบประมาณคะ 

 
นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 มีท่านใดจะสอบถามอีกบ้างครับ ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายส าเริง 
ไพฑูรย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ ผมสงสัยเรื่องไฟเกาะกลางถนนครับ มี ๒ 
เส้น ๒ โครงการ ในเล่มการประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการหน้า ๓-๔ ครับ  
การประมาณราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟชนิดLEDขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัต 
โครงการถนนศรีวิชัย และในหน้าที่ ๔ เป็นการประมาณราคาการจัดซื้อพร้อม
ติดตั้งโคมไฟถนนชนิดLED ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๕๐ วัต ติดตั้งบริเวณถนนบ้าน
ดอน ถนนตลาดล่าง ถนนอ าเภอ ถนนโฉลกรัฐ ถนนภักดีอนุสรณ์ ถนนการรุณ
ราษฎร์ จ านวน ๔๐๐ ชุด ผมสงสัยว่าโคมไฟถนนชนิดLED ขนาดไม่น้อยกว่า  
๑๕๐ วัต ราคาชุดละ๑๙,๐๐๐ บาท   ติดตั้งบริเวณถนนบ้านดอน ถนนตลาด
ล่าง ถนนอ าเภอ ถนนโฉลกรัฐ ถนนภักดีอนุสรณ์ ถนนการรุณราษฎร์ แต่พอมา
ดูโครงการถนนศรีวิชัยราคาอยู่ที่ชุดละ ๒๐,๐๐๐ บาท ท าไมถนนศรีวิชัยถึง
ราคาสูงกว่าถนนเส้นอ่ืนต่อชุด และอีกส่วนที่ถนนศรีวิชัยเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟ 
พวกอย่างอ่ืนเหมือนเดิมหมด พอมาโครงการโคมไฟถนนชนิดLED ขนาดไม่น้อย
กว่า  ๑๕๐ วัต ติดตั้งบริเวณถนนบ้านดอน ถนนตลาดล่าง ถนนอ าเภอ ถนน
โฉลกรัฐ ถนนภักดีอนุสรณ์ ถนนการรุณราษฎร์ราคาชุดละ๑๙,๐๐๐ บาท แต่
ถนนศรีวิชัยชุดละ  ๒๐,๐๐๐ บาท สเป็คเดียวกันหรือไม่ แต่ของศรีวิชัยเปลี่ยน
เฉพาะหลอด LED แต่ถนนบ้านดอน ถนนตลาดล่าง ถนนอ าเภอ ถนนโฉลกรัฐ 
ถนนภักดีอนุสรณ์ ถนนการรุณราษฎร์ติดตั้งระบบใหม่ทั้งระบบ งานติดตั้งระบบ
กราว ก็ต้องรื้อฐานออก เพราะกราวอยู่ใต้ฐานเสา สงสัยว่าของเก่าพวกสายไฟ 
เสาใช่ไม่ได้หรือครับ ที่เราต้องมาเปลี่ยนใหม่หมดตรงนี้  ถนนศรีวิชัยเปลี่ยนใหม่ 
เฉพาะหลอด  ฐานกราวยังใช่ได้ เสายังใช่ได้ แต่ราคาหลอดแพงกว่าที่ อ่ืน 
๑,๐๐๐ บาท ราคาน่าจะเท่ากัน ผมขอเรียนถามในส่วนนี้หน่อยครับ  

   



๑๐๕ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจงครับ ท าไมราคาไม่เท่ากันครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพและสมาชิกสภา
เทศบาลผู้เกียรติ จากที่ท่าสมาชิกสภาเทศบาลฯได้สอบถาม โครงการโคมไฟ
ถนนชนิดLED ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๕๐ วัต คือผู้ที่ เข้าใจเกี่ยวกับการตั้ ง
งบประมาณตรงนี้คือผู้ประมาณการ ผู้ที่ตรวจสอบก็คือคุณพูลผล ผมขออนุญาต
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขออนุญาตมาชี้แจงก่อนแปรญัตติครับ ผมก็
ยอมรับจริงๆว่าไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟ หากท่านดูแล้วให้แปรให้เท่ากัน 
หรือให้มาอธิบายท าความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ครับ ผมอนุญาตครับ ขอบคุณ
มากครับ   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงครับ  

นำยส ำเริง  ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ หากท่านนายกฯขอมาอย่างนี้ครับ ผม
ขอฝากท่านไว้ด้วย เพราะหลอดไฟ LED มีหลายราคา ในเมื่อจ าท าให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ ขอให้เลือกของที่มีคุณภาพหน่อยครับ  คุณภาพและ
ราคาให้เหมาะสมกันครับ ชุด ๒๐,๐๐๐ บาท ผมก็ไม่ทราบว่ามีคุณภาพขนาด
ไหน ไม่มีบอกไว้ หากไม่มีการแปรญัตติก็ออกมาอย่างนี้ คงไว้โครงร่างเดิม ผม
ขอไว้ฝากไว้ด้วยขอให้ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่ าน อ่ืนสอบถามอีกบ้ างครับ  ขอเชิญ                
คุณจรวยครับ 

 
นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  กระผมนายจรวย             
คงท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หน้าที่ ๑๑๐/๑๓๗  โครงการ
สนับสนุนการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนและเยาวชนในชุมชนมุสลิม ชุมชน
นี้เป็นชุมชนตลาดเกษตร แยกออกไปแล้ว แต่ในเทศบัญญัติยังเขียนว่าอยู่ใน
ชุมชนเทศบาล มัสยิดเป็นชุมชนตลาดเกษตร เพราะแยกออกจากชุมชนเทศบาล 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้มีการยืนยันว่ามาการเปลี่ยนแปลง
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม          
ท่านนายกฯ ก็รับทราบแล้วครับ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯจะสอบถามในส่วน
ไหนบ้างครับ ขอเชิญนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ ครับ 

นำยพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรง
เกียรติครับ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
หน้าที่ ๑๐๒ /๑๓๗ เกี่ยวกับโครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท โครงการเมืองสีเขียว ๒๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการลดโลก



๑๐๖ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

ร้อนนครสุราษฎร์ธานี ๓๐๐,๐๐๐ บาท ท่านประธานครับ ทั้ง ๓ โครงการเขียน 
เหมือนกันหมด ผมขอดูทั้ง ๓ โครงการว่าเหมือนกันและต่างกันอย่างไร 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 หน้าที่ ๑๐๒ /๑๓๗ ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ท้วงติงว่าโครงการ ๓ 
โครงนี้ มีลักษณะที่เหมือนกัน จะขอดูโครงการว่าท าอะไรบ้าง หากมีโครงการ
อยู่ ขอเรียนเอาโครงการเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ท าความเข้าใจ 

นำงสุวรรณี ศรีวุฒินพคุณ 
ผอ.ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ 
  

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง 
เกียรติคะ ดิฉันนางสุวรรณี ศรีวุฒินพคุณ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขฯ 
กิจกรรมในโครงการสีเขียว เป็นเรื่องของกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ไม้ใหญ่ใน
เมืองคะ  โดยการท าการส ารวจพันธุ์ไม้ใหญ่ที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ขึ้นทะเบียน
ต้นไม้ปีละ ๓๐๐ ต้น เทศบาลได้ด าเนินการไปบ้างแล้วคะ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน 
หรือวัด หรือโรงเรียน ตอนนี้เราใช้เพ่ือด าเนินการในเรื่องของโครงการเทศบาล
ไทยมุ่งสู่คาร์บอนต่ า เทศบาลเราเป็นเทศบาลน าร่องที่ด าเนินการในเรื่องของ
คาร์บอนต่ า เพราะเฉพาะนั้น โครงการเมืองสีเขียว เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้
มีการติดป้ายเพ่ือขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ รายละเอียดของงบประมาณคล้ายกับ
ลักษณะของป้ายที่ต้องติดต้นไม้ การสนับสนุนพันธ์ไม้ในการปลูก เป็นการจ้าง
ท าป้ายชื่อที่ติดกับพันธุ์ไม้ เช่น ยางนา ไปติดเพ่ือไม่ให้มีการท าลายตรงนั้น ใน
ส่วนของเมืองสีเขียว โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมืองเป็นกิจกรรมของเรื่อง
การตรวจสอบคุณภาพน้ าในเขตเทศบาลฯทุก ๓ เดือน ก็จะมีการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ า คุณภาพเสียง ซึ่งจะด าเนินการในเรื่องของมีการจัดท าอบรมแกนน า
ชุมชนด้านการเฝ้าระวัง ทิศทางน้ า เสียง และอากาศ มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้า
ระวังสิ่งแวดล้อมเมืองจ านวน ๑ เครือข่าย  และโครงการลดโลกร้อนกับนครสุ
ราษฎร์ธานีที่ท าคือเรื่องของการส่งเสริม การใช้สิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในสถานประกอบการ ชุมชน  และกิจกรรมประกวดโรงเรียนประกอบการ
คาร์บอนต่ า และส่งเสริมให้ส านักงานเทศบาลฯและหน่วยงานในสังกัดเทศบาล
มีการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมดับเครื่องยนต์
ขณะจอดรถ นี่เป็นสิ่งที่ด าเนินการแต่ละโครงการคะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ ครับ 

นำยพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ทั้ง ๓ โครงการนี้ ผมสงสัยว่าที่เขียน
กันมาเหมือนกันหมดเลย แล้วพอแตกแยกออกมาเป็นโครงการรักษาอนุรักษ์
พันธุ์ไม ้ ซึ่งดูในเวิดดิ่งซิครับ โครงการสีเขียวมีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้บ้างไหม  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนางสุวรรณี ศรีวุฒินพคุณ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขครับ 



๑๐๗ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำงสุวรรณี ศรีวุฒินพคุณ 
ผอ.ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ 

 เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ แต่ว่ากิจกรรมของโครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ มีกิจกรรมต่างๆแยกออกมา แต่การเบิกจ่ายที่เขียนในงบประมาณ
เป็นการเบิกจ่ายของโครงการ ไม่ได้เขียนรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะท า
โครงการหรืองบประมาณ จะมีการเขียนโครงการขึ้นมา หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ แต่เป้าหมายที่จะด าเนินการ ของแต่ละโครงการ  แต่อันเป็น
รายละเอียดของการเบิกจ่ายที่ต้องใช้จ่ายในโครงการ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ ครับ 

 
นำยพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ  ดูรายละเอียดของการร่าง โครงการ
ยังไม่มีเพียงแต่ว่ามีรายละเอียดของกิจกรรมที่ และก็ค่าใช้จ่าย แต่ว่าลักษณะ
ของค่าใช้จ่ายที่ออกมา ที่เขียนในค่าใช้จ่ายตรงนี้ ที่เหมือนกันทั้ง ๓ โครงการ 
จะออกมาต่างกันทั้ ง ๓ โครงการ และพันธุ์ ไม้ผมก็ ไม่ เข้าใจว่าเป็นวัสดุ
การเกษตรหรือไม่ ผมเข้าใจว่าวัสดุเป็นสิ่งไม่มีชีวิต พันธุ์ไม้ที่ว่าพันธุ์ไม้ที่เขาปลูก
ไว้แล้ว และติดป้ายไว้เฉยๆ ว่าเป็นต้นยาง ผมดูแล้วว่าโครงการไม่ค่อยมีคุณค่า
เท่าไร ใช้งบประมาณทั้งหมด ๗๐๐,๐๐๐ บาท  
 หน้า ๑๐๑ /๑๓๗ ค่าใช้สอยรายการได้มาซึ่งการใช้บริการ เกี่ยวกับ
เรื่องของขยะ ขยะในปีที่แล้ว เราใช้ไป ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของส านักการช่าง
ปีนี้ของเพ่ิมมาเป็น ๒๘,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท ของส านักการสาธารณะสุขฯ ปีที่
แล้วเราใช้ไป ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีนี้ขอมา ๘,๗๐๐,๐๐๐๐ บาท ปีที่แล้วรวม
แล้วเราใช้ไป ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ปีนี้เราใช้ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท นโยบาย
ของท่านนายกฯ ท่านได้บอกว่าขยะลดลง แต่การขนขยะเพ่ิมขึ้น หรือขยะมาก
ขึ้น นโยบายนายกฯไม่ได้ผล นายกฯต้องการลดขยะให้เหลือ ๖๐ เปอร์เซ็นต์เท่า
นั้นเอง นี้ก็เพ่ิมข้ึนกันทุกปีในการขนขยะไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้อ านวยการส านักการช่าง  

นำยจำรึก วงศ์วำนิช 
ผอ.ส ำนักกำรช่ำง 

 กราบ เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครับ  ส าหรับ
งบประมาณที่ตั้งเกินในปีนี้จากปีที่แล้ว ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะว่าส่วนหนึ่ง
ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น  ส าหรับปีที่แล้วที่ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้น ตัวเลข
นี้ ไม่เพียงพอที่จะใช้จ่าย ซึ่งมีการเพ่ิม ในปัจจุบันนี้ก็ท างบประมาณในปี            
๒๕๕๙ นี้ เราก็จะให้ใช้เป็นของปริมาณข้อเท็จจริงที่ต้องใช้ซึ่งจะได้ค านวณไว้ให้
เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายตรงตามเป็นจริงครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ ครับ 



๑๐๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นำยพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ในปีที่แล้วโอนมาเท่าไร ของส านักการสาธารณสุขยังไม่ได้ตอบค าถาม
เลยครับ 

นำงสุวรรณี ศรีวุฒินพคุณ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ 

 ในส่วนของส านักการสาธารณสุขที่เพ่ิมขึ้นก็จะเป็นในส่วนของการจ้าง
แรงงานคนกวาด ปีที่แล้วเราจ้างไป ๕๐ คน ปีนี้เราจ้างเพ่ิมอีก ๒๐ คน ทั้งหมด
เป็น ๗๐ คน เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ ครับ 

 
นำยพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 ผมขอฝากท่านนายกฯ นโยบายของท่านขยะลดลง แต่งบประมาณ
เพ่ิมขึ้น ในการเก็บขยะ นโยบายของท่านยังไม่ได้ผล ต้องเพ่ิมขึ้นทุกปี ทั้งจะจ้าง
คนเพ่ิมและรถขยะหลายคันแล้วก็ยังต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายตรงนี้ เราทั้งในเรื่องของ
คนที่ จะไปกวาดขยะที่ จะเพ่ิมขึ้น  ซึ่ งสวนกับนโยบายของท่านนายกฯ 
เพราะฉะนั้นขอฝากกับท่านนายกฯด้วยครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คงจะเข้าใจกันแล้ว และฝากถึงท่านนายกฯด้วยครับไว้พิจารณาดูครับ 
มีท่านใดสอบถามอีกบ้างครับ  ขอเชิญคุณรักพงษ์ครับ 

นำยรักพงษ์  แซ๋ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครับ  นายรักพงษ์             
แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ หน้า ๑๐๒/๑๓๗ สงสัยอยู่ว่าค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมยอดงบประมาณไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับ เราตั้งงบประมาณไม่ได้
คิดเลยว่า งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ในปี ๒๕๕๘ ในหมวดของการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซม ยอดเดิมของส านักการสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นมา ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ส านักการช่างขึ้นมา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็เข้าใจว่าลดบ้างที่เสียต้อง
ซ่อมแซม ในส่วนของส านักการสาธารณสุขอย่างไงตั้งฝากถึงท่านนายกฯด้วยว่า
ในปี ๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าใช้หมดหรือไม่ มาปี่นี้ก็ตั้ง
งบประมาณไว้ ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท เหมือนเดิม ตัวเลขไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมจริงๆแล้วในส่วนตรงนี้ต้องมีขึ้นมีลง เราต้องตั้ง
งบประมาณตั้งรับไว้ในยอดที่เท่ากันตลอดผมก็ไม่มั่นใจว่าการซ่อมแซม หากเสีย
ก็ต้องซ่อม หากไม่ เสียก็ เงินก็ เหลือโอน ผมขอฝากไว้ด้วยครับ การตั้ ง
งบประมาณในลักษณะนี้ หากไม่พอก็เห็นใจ  แต่ว่าในลักษณะนี้เพื่อจะไปใช้ใน 
 
รายการอ่ืน ก็มีอยากจะให้ท าในลักษณะนี้ ของฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ด้วยครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามที่สมาชิกเทศบาลฯได้สอบถามการตั้งงบประมาณของส านักการ
สาธารณสุขราคาคงที่ในปีที่แล้วใช้จ่ายไปกองละเท่าไร ขอเชิญชี้แจงส าหรับผู้ที่



๑๐๙ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

รับผิดชอบ ขอเชิญผู้อ านวยการสาธารณสุขฯครับ 

นำงสุวรรณี ศรีวุฒินพคุณ 
ผอ.ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ 

 ในส่วนของส านักการสาธารณสุขค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมของงานรักษา
ความสะอาดตอนนี้ ใช้ ไป  ๒ ,๒๖๕ ,๕๗๘บาท  ณ  เดือนกรกฎาคมคะ               
ขอเชิญชี้แจงคะ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนายทิวาครับ 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ผมขอถามเก่ียวกับ
โครงการการจัดการขยะในชุมชนครับ หน้า ๑๐๑/๑๓๗  ปีที่แล้วตั้ งไว้ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ปีนี้ตั้งไว้๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าได้ผลขนาดไหนครับ 
และท่ีชุมชนไหนครับ   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้อ านวยการสาธารณสุขฯครับ 

 
นำงสุวรรณี ศรีวุฒินพคุณ 
ผอ.ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ 

  
 ในส่วนของการจัดการขยะของชุมชนตามที่เราด าเนินการกันอยู่ในเรื่อง
ของการพยามที่จะลดปริมาณขยะโดยให้ชุมชนด าเนินการร่วมกับเทศบาลไม่ว่า
ชุมชนไหนจะมีศักยภาพจะด าเนินการในเรื่องใดจะไปให้ความรู้ให้สร้างจิตส านึก
ในการลดปริมาณขยะในปีที่แล้วเราได้รางวัลของชุนเป็นการ    ด าเนินการขยะ
เป็น ๐ และชุมชนอ่ืนๆก็ด าเนินการตามศักยภาพของชุมชน ซึ่งการด าเนินการ
ทั้งหลายท าให้ปริมาณขยะของเราลดลงไปประมาณวันละ ๔๓ ตัน ต่อวัน ใน
การด าเนินการนี้โดยมีกิจกรรม ส่วนใหญ่ก็เป็นการส่งเสริมการจัดการขยะใน
ชุมชนโรงเรียนสถานประกอบการ กิจกรรมขยะอันตรายรีไวเคิลแลกของสัญจร 
กิจกรรมถุงพาสติกแลกแต้ม กิจกรรมสะพานบุญรีไซเคิล กิจกรรมการจัดการ
ขยะอันตราย เพ่ือรองรับขยะอันตรายจากชุมชน ศูนย์การเรียนรู้คาร์บอนต่ า
เมืองคนดี จ านวน ๑ ศูนย์ สนับสนุนวัสดุรีไซเคิลที่สาเล็งที่ค้นหาขยะของ
เทศบาล นี่คือกิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนายทิวาครับ 

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมก็ได้ยินค าตอบชัดเจน ตอนนี้ที่โครงการก าจัดขยะในชุมชนวันละ 
๔๓ ตันครับ แต่การบรรทุกขยะเพ่ิมขึ้น หากลดลงการขนขยะต้องลดลงด้วย     
ลดต้องลดวันละ ๔๓ ตันครับ แสดงว่าตอนนี้ในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของ
เรามีขยะไม่ต่ ากว่า ๒๕๐ ตัน เดิมก่อนที่ท่านนายกฯจะด ารงต าแหน่ง ๑๔๐ ตัน          
แต่หากโครงการจ ากัดขยะลดลง ๔๓ ตัน ต่อวัน ก็เหลือ ๑๐๐ ตัน แต่ถ้าบรรทุก
เพ่ิมขึ้น บรรทุกอะไรครับ ถ้าหากโครงการจ ากัดขยะในชุมชนได้ว่าละ ๔๓ ตัน 



๑๑๐ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

เพ่ิมงบประมาณเลยครับ สัก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  นี่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ ๔๓ 
ตัน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑๒๐ ตัน ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นี้ก็ไม่เป็นไร บางทีข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนกันบ้างนะครับ ที่ตรงส่วน
นี้นะครับ ข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนกันบ้าง แต่เราก็เข้าใจนะครับว่า
เขามีเจตนาที่จะด าเนินการอย่างไร ไปในทิศทางไหนเราก็พอแล้วขอแค่นี้นะ
ครับ มีท่านอ่ืนที่จะซักถามก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญครับด้านหลัง ขอเชิญคุณ
ส าเริงครับ 

 
นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 เรียนท่านประทานที่เคารพครับ ท่านประธานฯ ครับผมมีข้อสงสัยอยู่
นิดหนึ่งนะครับ ผมก็เข้าออกในเทศบาลนี้บ่อยนะครับ อาทิตย์หนึ่งสามวันสี่วัน 
เข้ามาบ่อยมากครับ แต่ผมสงสัยในหน้าที่ ๘๑ นะครับ โครงการแรกเลยครับอยู่
โครงการแรกเลยคือโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับ ตั้งงบประมาณไว้ห้าหมื่น
บาท ผมว่าโรงเรียนนี้มันอยู่ตรงไหนละครับ ผมไม่เคยเห็นทีและมีค่าใช้จ่าย
อะไรบ้าง ในเมื่อโรงเรียนผมก็ยังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะครับ แล้วห้าหมื่นบาท
นี้ตั้งมาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอะไรของโรงเรียนผู้สูงอายุครับท่านประธานครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ขอเชิญผู้รับผิดชอบช่วยตอบท่านสมาชิกฯ เพ่ือท าความเข้าใจกับ
เพ่ือนสมาชิกฯ ด้วยนะครับ เพ่ือนถามการจัดสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ไม่ได้ก่อสร้างโรงเรียนนะครับ เท่าแต่โครงการ ส่วนค่าใช้จ่าย
ในโรงที่ตรงส่วนไหนมีโครงการยังไงก็ท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกฯ ได้นะ
ครับ ใครเป็นผู้รับผิดชอบก็ขอเชิญนะครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ที่ผมถามเมื่อกี้ไม่ได้ ผมถามว่า
โรงเรียนโรงเรียนอยู่ตรงไหนนะครับ แล้วก็ตั้งงบประมาณมาห้าหมื่นบาทนี้มี
ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ ๒ หัวข้อครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอขอบคุณครับ โรงเรียนตั้งอยู่ที่ตรงไหนตามที่เพ่ือนสมาชิกฯ สงสัยอยู่
นะครับ แล้วก็เงินห้าหมื่นนี้จะใช้จ่ายอะไรบ้าง เพ่ือนเขากลัวว่าจะใช้ไม่พอถ้าตั้ง
ไว้ในโครงการอะไรผู้สูงอายุอย่างนี้นะครับ ถ้าใครรับผิดชอบก็ขอให้ชี้แจงด้วย
นะครับ ขอเชิญครับ 

 
ว่ำที่ร้อยตรีชัยณรงค์ สุทธิสว่ำง 
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 
 

  
 กราบเรียนประธานสภา และท่านสมาชิกสภาฯ ส าหรับโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ก็สืบเนื่องจากการที่เราได้พาผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานก็ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ก็คือห้าหมื่น ก่อนที่เราจะด าเนินการในส่วนของโรงเรียนทางกองก็ได้
พยายามที่จะด าเนินการในเรื่องของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุทั้ง ๑๙ ชมรม ให้รวมกัน



๑๑๑ 
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เพ่ือจะให้เป็นลักษณะเครือข่ายของชมรมผู้สู งอายุทั้ง ๑๙ ชมรม เพ่ือที่จะ
ด าเนินการในเรื่องของโรงเรียน ส าหรับโรงเรียนของเราเนื่องจากสภาพของเรา
เป็นพ้ืนที่ในสภาพพ้ืนที่ที่เป็นเมือง เราก็พยายามที่จะให้แต่ละชมรมจัดสรรหา
อะไรต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางชมรม ซึ่งได้ด าเนินการมาในส่วนนี้คือเอา
งบประมาณที่ได้ตั้งมาในส่วนนี้เอามาเพ่ือที่จะให้เป็นความรู้และจัดอบรมให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุที่จะได้ด าเนินการในปีงบประมาณหน้า ซึ่งตอนนี้เราได้สอดคล้อง
กับทางโครงการที่เราได้ด าเนินการที่อาคารเอนกประสงค์ ในส่วนของผู้สูงอายุ
ซึ่งจะได้ด าเนินการควบคู่กันไป ส่วนในตัวของโรงเรียนตรงนี้คือลักษณะว่าจะให้
แต่ละชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมเคลื่อนไหวในแต่ละชมรม เราจะพาคนมาทั้ง ๑๙ 
ชมรมคงจะไม่ได้ก็พยายามที่จะให้เคลื่อนไหวในลักษณะการมองเหมือนกับการ
เรียนรู้ในแต่ละชมรมทั้ง ๑๙ ชมรมครับ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ผอ.กองสวัสดิการฯ ก็ได้ชี้แจงให้กับเพ่ือนสมาชิกฯ พอเคร่าๆ แล้วนะ
ครับ แต่ว่าโรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหนยังไม่มีนะครับ อาคารเรียนนะครับ อันนี้เพ่ือน
สมาชิกฯ ก็คงพอจะเข้าใจนะครับ ก็ขอเชิญครับ คุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ ฟังแล้วงงค าตอบครับ เมื่อกี้ที่ถาม
ไปคือผมถามว่า ผมถามว่าโรงเรียนตั้งอยู่ตรงไหนนะครับ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
แล้วงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เอาไปใช้ในส่วนไหนมีอะไรบ้าง ไม่ใช่ไปศึกษา
ดูงานไปดูของคนนู้นคนนี้นะครับ แล้วโครงการยังไม่มีแล้วมาตั้งเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณกันไม่ได้หรอกครับ มันต้องมีโครงการเกิดขึ้นมาก่อนจึงจะมาตั้งเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณครับท่านประธานครับ ตามระเบียบที่ถูกต้องครับ ผมว่า
ไม่ค่อยตรงประเด็นนะครับว่าโรงเรียนอยู่ที่ไหนก็ยังไม่ได้ตอบผมว่าเอาไปใช้จ่าย
อะไรบ้าง ๕หมื่นบาท ในโครงการนี้ ก็ยังไม่ได้ตอบนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ทราบว่ามีโครงการอยู่ด้วยหรือป่าวครับ 
ครับถ้าว่ามีโครงการก็เอาโครงการให้เพ่ือนสมาชิกได้ดูนะครับ หรือว่าชี้แจ้ง
โครงการว่ามีอยู่แล้วท าเป็นอะไรกี่อย่าง ท าแบบไหน รายละเอียดของโครงการ
นะครับ ถ้ามีก็ขอเชิญชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกรับทราบนะครับ ขอเชิญเลยนะครับ
ถ้าว่ามีรายละเอียดนะครับ 

ว่ำที่ร้อยตรีชัยณรงค์ สุทธิสว่ำง 
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม 
 

 ในส่วนของการด าเนินการค่าใช้จ่ายนะครับ เราก็จัดท าในลักษณะเชิง
การให้ความรู้อบรมให้ผู้สูงอายุให้เข้าใจในการที่เราจะด าเนินการในส่วนของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ คือเราให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของแต่ละชมรม อาจจะเป็นการ
อบรมไปในแต่ละชมรมทั้ง ๑๙ ชมรมครับในส่วนของการตรงนี้ เป็นค่าอาจมีค่า
วิทยากร ว่าผู้สูงอายุต้องการในวิชาอะไรไม่ว่าในด้านการออกก าลังกาย หรือ 
กิจกรรมรีลาด หรือ ศูนย์เรียนรู้ด้านเสริมอาชีพท าอะไรต่างๆ ครับ ถ้าส่วนนี้มา



๑๑๒ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

สักหน่อย เป็นโครงการที่จะให้การฝึกอบรมและก็จะให้การเรียนรู้ในผู้สูงอายุ 
น าไปสู่ ที่ จะให้ เกิดโรงเรียนผู้ สู งอายุ ในแต่ละชมรมนะครับ  ในส่วนนี้                   
ชี้แจงแค่นี้ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ถ้ า ท่ า น  ผ อ . ชี้ แ จ งม า อ ย่ า งนี้ น ะ ค รั บ ท่ า น ป ระ ธ า น ส ภ า             
เทศบาลฯครับ ผมว่าโครงการนี้น่าจะเขียนโครงการใหม่ ไม่ใช่โครงการโรงเรียน
ล่ะนะครับ เป็นโครงการอบรมผู้สูงอายุหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช่
โรงเรียนผู้อายุนะครับ มันผิดวัตถุประสงค์ของการเขียนโครงการ เท่าที่ชี้แจงที่
ผมฟังนะครับ แต่ไม่เป็นอะไรครับ  ท่านชี้แจงได้แค่นี้ ผมก็ฟังได้แค่นี้ ไม่เป็นไร 
เดี่ยวค่อยไปว่ากันในการแปรญัตติ แล้วค่อยไปว่ากันอีกทีในหลักการและเหตุผล
ตรงนั้นนะครับ ถ้าฟังได้คงร่างเดิม ถ้าฟังไม่ได้ก็ขอปรับลดกันในส่วนนี้นะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณหัสชัยครับ  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ผม หัสชัย เรืองนุ้ย 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีข้อสงสัยในหน้า ๑๑๗ นะครับ ค่าใช้
สอยนะครับ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการนะครับ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนานะครับ เป็นตัวใหม่นะครับ ซึ่งตัวนี้บอกว่าค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับโครงการกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนานะครับ  ผมไม่ทราบว่าจะส่งเสริม
เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับ แต่โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะงานประเพณีปีใหม่อะไรต่างๆ 
มีค่าใช้จ่ ายของมันอยู่แล้ว แต่ตั วนี้ มาเพ่ิมเป็น เกี่ยวกับอะไร ขอทราบ
รายละเอียดจากผู้บริหารด้วยนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญเลยครับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในตรงนี้ ก็ขอเชิญมาชี้แจงให้
เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบ ขอเชิญเลยครับ เชิญนะครับใครที่ว่ารับผิดชอบที่ชี้แจง
ในส่วนตรงนี้นะครับ ที่เพ่ือนสมาชิกได้ซักถาม ก็ขอเชิญนะครับ 

 
นำงภำวิตำ ฐำนะกำญน์ 
รอง ผอ.สน.กำรศึกษำ 

            
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯที่
เคารพรักทุกท่านนะค่ะ ตอนนี้ดิฉันก าลังจะชี้แจงเรื่องของโครงการส่ง เสริม
กิจกรรมทางศาสนาซึ่งตั้งไว้นะค่ะ เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมทางศาสนา เป็น
การรองรับ ทางโครงการที่ทางจังหวัดได้หมอบหมายมานะค่ะ ทางจังหวัดได้
หมอบหมายมาอย่างเช่นในเรื่องที่งานทางศาสนา อย่างเช่น วันมาฆะบูชา วัน
อาสาฬหบูชา หรือว่าที่เกี่ยวกับทางศาสนาที่ทางเทศบาลไม่ได้ตั้งไว้เป็นทางที่
จังหวัดหมอบหมายมา ก็ไว้เพ่ือการตรงนั้นนะค่ะ เพราะว่าทางจังหวัดจะได้



๑๑๓ 
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หมอบหมายมาทุกๆ กิจกรรมนะค่ะ ที่ว่าเป็นของทางจังหวัดซึ่งเทศบาล               
เราไม่มีค่ะ 

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

           ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ได้ค าชี้แจงจากท่านรองนะครับ 
ก็แต่ที่ผ่านมานะครับ ผมยังไม่เห็นนะครับ ยังไม่เห็นกิจกรรมเกี่ยวกับวัน
อาสาฬหบูชา หรือว่า วันมาฆะบูชานะครับ ตรงนี้ที่เทศบาลเข้าไปท ากิจกรรม
นะครับ ตรงนี้แต่ว่า ในเมื่อทางผู้บริหารได้ตอบว่าเป็นการ ส ารองไว้เพ่ือที่จะมี
กิจกรรมนะครับ ตรงนี้งบประมาณ ๕ หมื่นบาท ก็ต้องรอดูกันนะครับว่า ทาง
ผู้บริหารจะน าไปใช้ในส่วนไหนนะครับ ทางสมาชิกก็จะได้ท าการตรวจสอบอีก
ครั้งนึ่งนะครับ แล้วก็ผมมีข้อสงสัยในเรื่องของงานประเพณีชักพระนะครับ 
ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาวนะครับ จ านวน ๙ ล้านนะครับ ตอนนี้ไม่ทราบว่าทาง
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เองนะครับ ได้รับหมอบหมายในส่วนหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการได้รับงานด้านไหนบ้างนะครับ และก็งานด้านไหนที่ อบจ. รับไป หรือ 
ว่าการท่องเที่ยวรับไปตรงนี้ขอทราบรายละเอียดจากผู้บริหารเพ่ือประกอบใน
การพิจารณานะครับ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 
ขอเชิญ คุณเอกพจน์ครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 
 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ  ท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ต้องขอบคุณที่ท่านสมาชิกได้สอบถามนะครับ ชัก
พระประเพณีของเรานะครับในวันนี้ท่านนายก ย้ าเสมอนะครับ ว่าเป็นงานของ
พ่ีน้องประชาชนทุกคนของคน    สุราษฎร์ธานีนะครับ  เราเองได้ร่วมกับ
หน่วยงานที่ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ   องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมการท่องเที่ยว และก็ ททท. นะครับ เทศบาลนคร         
สุราษฎร์ธานีรวมทั้งหมด ๖ หน่วยงานนะครับ  ในส่วนที่ได้แบ่งภารกิจงานกัน
ครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับภารกิจงานจากค าสั่ง
ท่านผู้ว่านะครับ คือเรือพระทางน้ าและรถพนมพระทางบกนะครับ  ส่วนของ
กรมการท่องเที่ยวอุดหนุนเงินผ่านส านักงานท่องเที่ยวและกีฬานะครับ  โดย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รับทางด้าน  การแสดงแสงสีเสียง 
ประกอบการชักลากพระทางน้ า นะครับ รวมทั้งพ้ืนที่เขตโซน ๔ ส่วนเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีนะครับ เรารับผิดชอบทางด้านพุ่ม นะครับ  รวมทั้งในปีนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้คืนในส่วนของพุ่มพระราชทานที่อยู่บริเวณริม
เขื่อน นะครับ กลับคืนมาให้กับทางเทศบาล เนื่องจากว่าคงจะเห็นว่า ตัวพุ่มเอง
มีพ่ีน้องในเขตเทศบาล  ประเพณีนี้อยู่เฉพาะในส่วนของเทศบาล เป็นหลักนะ
ครับ ก็เลยได้มอบสิทธิ์มาให้กับทางเทศบาลนะครับ แล้วก็ทางการแข่งขันเรือชิง



๑๑๔ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

ถ้วยพระราชทานนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ ได้มีการแบ่งงานกันครับ  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  ขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับ ก็อย่างที่ผมเข้าใจนะครับ ขนาดนี้ครับ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับ ได้รับมอบหมายภารกิจ จากท่านผู้ว่าครับที่
รับนะครับ ก็มีพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับแล้วก็พุ่มพระราชทานนะครับ แล้วก็
เรือชิงถ้วยพระราชทานนะครับ ก็ ๓ งานครับทีใ่ช้เงิน ๙ ล้าน ถูกต้องไหมครับ   

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เดี๋ยวรายละเอียดของเนื้องาน ที่เป็นตัวเงิน ให้ทางส านักการศึกษาช่วย
ชี้แจงให้ซักนิดได้ไหมครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นะครับขอเชิญนะครับ  ฝ่ ายส านั กการศึกษามีหรือเปล่ ายั งไง 
รายละเอียดเรื่องเงินนี่นะครับ เรื่องการจัดงานประเพณีชักพระและทอดพระป่า  
ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้ซักถามว่าเงิน ๙ ล้านนี้เอาไปใช้อะไรกี่อย่างใช้ส่วนไหน
บ้าง ขอเชิญครับ  

นำงภำวิตำ ฐำนะกำญน์ 
รอง ผอ.ส ำนักกำรศึกษำ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพนะคะ ปีที่แล้วนะคะ
ค่ า ใช้ จ่ าย มี ด้ ว ยกั น ทั้ งห มด  ๙  กองค่ ะ  กรมป ระช าสั ม พั น ธ์ นี้ ใช้ ไป               
๖๓๑,๔๐๐ บาท  กองพิธีการใช้ไป ๑,๐๔๑,๐๐๐ บาท  กองศาสนพิธีใช้ไป 
๑,๑๙๑ ,๖๑๐ บาท กองก่อสร้าง ไฟฟ้าและสถานที่ใช้ไป  ๖๘๔ ,๔๐๙ บาท           
กองแข่งเรือใช้ไป ๑,๘๘๘,๑๔๐ บาท กองรักษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยใช้ไป ๒๕๘ ,๔๐๐ บาท กองเลขานุการใช้ไป ๑,๖๑๘,๓๘๐ บาท           
รวมทั้งหมด ๗,๓๑๓,๓๓๙  บาท ก็ยังมีเงินเหลือเพ่ือที่จะเตรียมการในปีต่อไป 
เป็นเงิน ๑,๖๘๖,๖๖๐ บาท เพ่ือก าลังเตรียมงานประเพณีชักพระในปีนี้ค่ะ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณหัสชัยครับ  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบ คุณ นะครับ ท่ านผู้ บ ริห ารครับ  ต รงนี้ น ะครับ ค่ า ใช้ จ่ าย               
ทั้งสิ้น ๗,๓๑๓,๓๓๙ นะครับ กระผมขอรายละเอียดซีร๊อคไว้ ๑ ตัวนะครับแล้ว
ก็นอกนั้นก็คงขอดูในรายละเอียดนะครับ ตรงนี้ก็ขอรายละเอียดไว้ดู ๑ ฉบับ
ขอบคุณครับ  

นำงภำวิตำ ฐำนะกำญน์ 
รอง ผอ.สน.กำรศึกษำ 

 เรียนท่านประธานค่ะ  ได้เตรียมมาแล้วก็รับได้เลยค่ะ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนะครับมอบให้เพ่ือนท่านสมาชิก นะครับ ครับขอเชิญนะครับ 
เอามอบให้เพื่อนสมาชิกได้เลยนะครับ  

นำยหสัชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณท่านประธานและก็ผู้บริหารนะครับ ผมถามต่อเลยได้ไหมครับ 
หน้า ๑๒๑  นะครับ  ๑ / ๑๒๑  นะครับ  โครงการส่ งเสริมกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับ ตั้งงบไว้ ๓ ล้าน



๑๑๕ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

นะครับตรงนี้อยากทราบรายละเอียดจากผู้บริหารครับว่า งบประมาณ ๓ ล้าน
ใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว ท ายังไงบ้างนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญ คุณเอกพจน์ครับ  

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ท่านสมาชิก           
ผู้ทรงเกียรติครับ ผมอยากจะกราบเรียนท่านสมาชิกนะครับ ผู้ที่ได้สอบถามด้วย
ความเคารพนะครับขอบคุณมากนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า  สิ่งที่มี
ความส าคัญก็คือในระบบเศรษฐกิจของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับนอกจาก
ด้านการค้าขาย ที่จะท าให้ดีขึ้นแล้วเรื่องการท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง วันนี้ประเทศไทย ที่เผชิญกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจอยู่ทุกวันนี้ มีประตู
อออยู่ทางเดียวนะครับที่ช่วยช่วยเราอยู่ ที่ช่วยประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่อง
การท่องเที่ยว ดังนั้นผู้บริหารเองที่ได้เรียนนะครับว่า ยุทธศาสตร์ ๗ นครที่ได้
วางไว้ ตั้งแต่สมัยที่ท่านนายกประกาศ อาสาลงมาท างานให้พ่ีน้องประชาชนคือ 
นครแห่งการท่องเที่ยวดังนั้น ก็ได้มี การจัดท าโครงการนะครับ เพ่ือที่จะส่งเสริม
ให้เกิดการท่องเที่ยวในเขตนครสุราษฎร์ธานีนะครับ ดังนั้นในงบประมาณที่ตั้งไว้ 
๓  ล้ าน บ าท ก็ แ บ่ งอ อก เป็ น ทั้ งห ม ด  ทั้ งห ม ด  ๖  โค รงก ารน ะค รั บ                          
โดยโครงการที่ ๑ นะครับ เป็นเทศกาลถนนนักชิมนะครับที่ศาลเจ้า นะครับ ๕ 
แสนบาทนะครับ  โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๕ แสนบาท โครงการวา
เลนไทน์แ อ๊ดถนนคนเดินนะครับ   ๔  แสนบาท  โครงการเย็นทั่ วหล้ า
มหาสงกรานต์นะครับ ๘๐๐,๐๐๐ บาท  แล้วก็จัดท าเป็นคู่มือที่จะแจกให้
นักท่องเที่ยว ๒ ชุดนะครับ ชุดที่ ๑ ก็คือโครงการอร่อยร้อยร้าน  นะครับในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ๔ แสนบาท  และก็จะท าเป็นคู่มือที่พักนะครับ ๑๐๐ 
แห่ง ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอีก ๔ แสนบาท  ทั้งหมดเป็นเงิน ๓ ล้าน
บาทครับ เดี๋ยวผมให้เอกสารกับท่านสมาชิกได้ครับตรงนี้ ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นะขอเชิญคุณหัสชัยครับ  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณครับท่าน ทั้งหมด ๖ โครงการที่ผู้บริหารได้ตอบมานะครับ ก็มี
โครงการที่เราจะเห็นว่าซ้ าซ้อนนะครับก็อย่างเช่นโครงการ สงกรานต์นะครับ 
แล้วก็มี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรงนี้ เราใช้เพ่ือ จะซ้ าซ้อนกันไหมครับ            
ท่านผู้บริหารครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารได้อธิบายครับ  

   



๑๑๖ 
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นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาครับ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ              
ผมกราบเรียนแล้วนะครับว่าวันนี้ เราต้องแยกโครงการออกเป็น ๒ ส่วนครับ
เพ่ือที่จะท าให้ถูกต้องตามระเบียบครับ ก็คือในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมทาง
ศาสนาของส่วนหนึ่ง ส่วนของเรื่องการท่องเที่ยวก็อยู่ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าจริงๆ 
แล้วมันอยู่ในในโครงการเดียวกัน   เป็นโครงการงานเดียวกัน แต่เพ่ือท าให้
ถูกต้องตามระเบียบนะครับเลยแยกออกเป็น ๒ ส่วนตามที่ท่านสมาชิก เข้าใจ
นะครับเพียงแต่ไม่ได้ซ้ าซ้อนนะครับในเนื้องาน  แยกไปในส่วนของพิธีทาง
ศาสนา ประเพณีก็ส่วนหนึ่ ง ส่วนที่น ามาใช้เรื่องของการท่องเที่ยวก็ อีก               
ส่วนหนึ่งครับ ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คือ ๒ งานจัดอย่างเดียวกัน นะครับ เราคงเข้าใจว่าสองงาน แต่เขาจัด 
เหมือนกัน ๒ อย่าง แต่ว่ามันอยู่คนละโครงการครับ คงจะเข้าใจที่ตรงส่วนนี้นะ
ครับ ถ้ามีใครที่จะซักถามก็ตอบก็เชิญได้ครับ คุณหัสชัยครับ ขอเชิญเลยนะครับ  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านผู้บริหารตอบนะครับก็คือในส่วนของพิธีการทางศาสนาครับ จะอยู่
ในงบของอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในทางด้านของส านักการศึกษาได้ท าครับ 
ส่วนนี้ เป็นงบของส านักปลัด ที่ของการท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นเรื่องของ
ทางด้านบันเทิง ทางด้านกิจกรรมบนเวทีการแสดง ค่าตอบแทนตรงนี้นะครับ 
ครับขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่าน อ่ืนที่ จะซักถามที่ตรงส่วนไหนอีกไหมครับ  ขอเชิญ ได้ครับ                
ครับไม่มีที่จะสอบถามครับ เอาก็ขอเชิญนะครับ  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมมีข้อสงสัยโครงการหนึ่งครับ หน้า ๑๓๒ นะครับ ๑๓๒ นะครับ
โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนกาญจนวิถีนะครับ ตั้งตรงโครงการไว้ 
๙,๘๙๐,๐๐๐ บาทนะครับ ตรงนี้ผมอยากจะเห็นถึงความต้องการของผู้บริหาร
นะครับว่า ท่านต้องการปรับภูมิทัศน์บนเกาะกลางถนน กาญจนวิถี อยากจะรู้
ครับว่าท่านมีความคิดยังไงนะครับ แล้วก็ถึงได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาแล้วครับ
ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ขอเชิญครับคุณเอกพจน์ครับ  

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ผมท่านนายกธีระกิจ หวังมุทิตากุล คงมีความตั้งใจ
ที่จะท าให้สุราษฎร์ธานีได้เป็นเมืองคนดีที่น่าอยู่ตามวิสัยทัศน์ที่ได้กล่าวถึงนะ
ครับ ดังนั้นวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าถนนทางเข้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะ
ครับ จริงๆเรามีทั้งหมดอยู่ ๔ ช่องทาในการเข้าสู่ตัวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
นะครับก็คือสายถนนศรีวิชัย นะครับซึ่งวันนี้ก็ สวยงามนะครับ เส้นที่ ๒ นะครับ
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ก็คือเส้นถนนชนเกษมที่มาจากบางใหญ่นะครับแค่นี้ก็มีความสวยงามนะครับ 
เส้นที่ ๓ นะครับคือ มาจากทางสะพานศาลหลักเมือง    นะครับ อันนี้จริงๆ ผม
อยากตั้งชื่อมากเลยครับ สะพานนี้นะครับ แล้วก็เส้นทางที่ ๔ นะครับก็คือมา
จากเส้นทางอ าเภอกาญจนดิษฐ์บาง กุ้งกาญจนวิถี ซึ่งท่านนายกก็คงจะเห็นว่า
เส้นทางเส้นนี้น่าจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสวยงาม  เนื่องจากทาง
เทศบาลเองได้ลงไฟแอลอีดีไปแล้วดังนั้นก็คือตั้งโครงการที่จะท าให้ผู้ที่มาเยือน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับ ไม่ว่าจะเข้ามาทางเส้นทางไหนนะครับก็จะมี
ความสวยงามทั้ง ๓ เส้นทางนะครับ ดังนั้นก็เลยมีการตั้งที่จะพัฒนาถนนกาญ
จนวิถีซึ่งเป็นช่องทางหลักอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะเข้าสู่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดครับขอบคุณครับ  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ ได้ฟังค าพูดของท่านผู้บริหารนะครับ นะ
ครับผมก็ต้องขอบคุณแทนชาวบ้านครับ ที่ท่านผู้บริหารต้องการที่จะปรับภูมิ
ทัศน์นะครับเนื่องจากว่า ปีที่ผ่านมาแล้วครับก็ได้เปรียบในเรื่องของแสงสว่าง 
แล้วก็เสาไฟนะครับเขาก็ชมว่า ค่อนข้างที่จะสว่างและสวยงามครับ แต่อาจจะ
ตัวเสาอาจจะต่ าไปหน่อยครับ ท าให้มีช่องว่างมีจุดอับจุดมือตรงนี้นะครับ ถ้าได้
การปรับปรุงนะครับ แต่ตอนนี้ท่านได้มาที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับโดย
รายละเอียดข้างในนะครับ ก็มีอะไรอยากบอกว่ามีปลูกต้นเงาะนะครับ คือมีต้น
เงาะประมาณ  ๒๐๖ ต้นนะครับ ตรงนี้ นะครับมีต้นเงาะ ๒๐๖ ต้น แล้วก็มี
เฟ่ืองฟ้ามีอะไรต่างๆ เยอะเยอะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็มีความเป็นห่วงนะ
ครับว่าต้นเงาะเป็นไม้พุ่มไม้ใหญ่นะครับ  แล้วก็จะสามารถแตกกิ่งก้านออกมา 
แล้วอีกกระทั่งเมื่อต้นเงาะใหญ่นะครับก็จะมีผลของมันนะครับออกมาซึ่งผมเป็น
ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเป็นห่วงในเรื่องของใบไม้ต่างๆก็ดีนะครับ 
ตรงนี้ไม่ทราบว่าเปลี่ยนไปได้ไหมครับว่าจะเป็นในลักษณะของต้นไม้ประดับ
อย่างอ่ืนนะครับตอนนี้ที่เสนอมานะครับก็มีเฟ่ืองฟ้าก็สวยงามอยู่แล้วนะครับผม
คิดว่า เป็นไปได้ไหมครับว่าในเรื่องของ ผมไม่ทราบว่าผู้บริหารคิดว่าการที่จะเอา
ต้นเงาะมาปลูก เพ่ือประชาสัมพันธ์ว่าสุราษฎร์คือเงาะอร่อยตรงนี้หรือเปล่านะ
ครับแต่ว่า เรามองผลระยะยาวนะครับว่าในเรื่องของกิ่งก้านนั้นก็ดีนะครับหรือ
ว่าตัวผลิตผลจะออกมา ถ้าลูกหลานขึ้นไปเก็บอยากจะได้ขึ้นไปเก็บ รถมาด้วย
ความเร็วการจราจรตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับว่า
ท่านจะมีวิธีการแก้ยังไงนะครับ ในเรื่องของต้นไม้ต้นนี้นะครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารครับ  

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 ครับขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้แสดงความเห็นด้วยความห่วงใยนะ
ครับ ผมคิดว่าท่านนายกเองท่านเดินทางไปดูงานนะครับที่เมืองจีน ที่เมืองกวาง
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โจวที่ผ่านมานี้นะครับ และก็คงจะไปเห็นที่เมืองกวางโจวเองในเกาะกลางถนนนี้ 
ได้ปลูกต้นมะม่วงค่อนข้างเยอะมากนะครับตามแนวถนน  แล้วก็เห็นมะม่วง
ออกลูกด้วยความสวยงามครับ ดังนั้นเมื่อกลับมาท่านเองก็มีความเห็นว่าค าขวัญ
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ก็มีค าว่าเงาะอร่อยอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็เป็นเงาะ
ที่มีชื่อเสียงของประเทศแล้วท่านก็มีความคิดว่าวันนี้ลูกหลานของเราเห็นเห็นแต่
ลูกเงาะอย่างเดียว ต้นเงาะไม่ค่อยมีใครเคยเห็นนะครับแล้วก็ที่เราจะท าให้
นักท่องเที่ยวเวลาลูกเงาะออกผลก็จะได้เห็นลูกเงาะออกมาด้วยนะครับ  น่าจะ
เป็นความสวยงามนะครับ ส่วนที่เป็นไม้พุ่มเองท่านนายกเองก็ได้ เห็นว่าทรงพุ่ม
ของต้นเงาะเนี่ ยก็อาจจะเป็นปัญหาตามที่ท่ านสมาชิกได้ ให้ค าแนะน า              
แต่อย่างไรท่านก็ได้บอกว่าจะให้ทางกองสวนเองนะครับได้ดูแลอย่างดีนะครับ 
ส่วนปัญหาที่ท่านสมาชิกได้แนะน าเนื่องจากว่าอยู่บนถนนเส้นหลัก นะครับแล้ว
ก็ช่วงเงาะออกลูกเป็นร้อยต้นผมก็คิดว่าอาจจะน่าเป็นห่วงนะครับก็ขอบคุณใน
ความเป็นห่วงใยของท่านสมาชิกที่ได้ให้ค าแนะน าไว้นะครับ ก็เดี๋ยวผู้บริหารเอง
ก็คงจะน าเรื่องนี้ไปหาแนวทางเพ่ือที่จะ ระมัดระวังป้องกันในสิ่งที่ท่านให้
ค าแนะน ามาครับ เพียงแต่ว่าเรื่องเงาะนี้ท่านนายกมีความตั้งใจอย่างนั้นจริงๆ 
ครับขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คงจะเข้าใจนะครับถ้าคุณหัสชัยว่ายังไง ก็ขอเชิญซักถามได้ครับ              
ถ้าจะสอบถามต่อก็ขอเชิญนะครับ  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เป็นที่ เข้าใจนะครับแต่ผมยังสงสัยนิดหนึ่งครับ  มีอะไรมาคิดเป็น
กฎเกณฑ์ว่าต้นเงาะต้นนี้ต้นละหมื่น ใช้อะไรมาเป็นตัวติดครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นะครับราคาต้นเงาะต้นละ ๑ หมื่นนะครับก็คงจะเข้าใจว่าเอาราคา
ส่วนไหนมาตั้งเป็นราคากลางของต้นเงาะราคาละ ๑๐,๐๐๐ บาทนะครับ ตรงนี้
ก็มีเรื่องของต้นเงาะ  เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความสูงประมาณ ๒.๕๐ เมตร 
ราคาต้นละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ตรงนี้มันเป็นราคากลาง ทีนี่เพ่ือนก็สงสัยว่าราคา
กลาง ต้นเงาะต้นละ ๑๐,๐๐๐ บาทนี้นะครับหลักวิธีการที่จะหาราคากลางเอา
มาจากไหนนะครับก็ขอเชิญนะครับ ท่านนายกขึ้นมาแล้วครับ เพ่ือนสมาชิกก็มี
อยู่ดูที่หน้า ๒๙ ครับ ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการนะครับ หรือหน้า ๒๙  
ครับถ้าท่านต้องการจะทราบว่าราคากลางของต้นเงี่ยนราคาต้นละหมื่น             
เอาหลักเกณฑ์ไหนมาตั้งเป็นราคากลางนะครับ ก็ขอเชิญนะครับ นะครับอยู่
หน้า ๒๙ นะครับเล่มสีชมพูที่ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทการ
ก่อสร้าง หน้า ๒๙  ถ้าอยากจะทราบว่าราคาต้นเงาะ ต้นละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง
เป็นราคากลางนี้นะครับ เอาหลักเกณฑ์อะไรมาก าหนด นะครับ เอาหลักเกณฑ์
อะไรมาก าหนดราคากลางนะครับเพราะว่าราคากลางนี้ได้มาจากไหน ก็ขอเชิญ
ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบนะครับ  
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นำยจำรึก วงศ์วำนิช 
ผอ.ส ำนักกำรช่ำง 

 ขออนุญาตครับเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพครับ ในการจัดท า
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนกาญจนวิถีดังกล่าวนั้นครับ ส าหรับรายการ
ต้นเงาะที่เจ้าหน้าที่ได้จัดท าโครงการและประมาณราคามานั้นราคาก็ได้มาจาก
การการสอบถาม ไปยังผู้ขายครับ ซึ่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ไปท า
การตรวจสอบราคามานะครับและก็ มาเป็ นราคาประมาณ การครับ                
ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ราคากลางทางฝ่ายส านักการช่างก็ยืนยันมาว่าไปตรวจสอบกับผู้ขาย 
เพราะฉะนั้นราคากลางนี้เป็นการตรวจสอบกับผู้ขาย มันมีเอกสารหลักฐานว่า
เขาไปตรวจสอบมากี่ราย แล้วราคาเท่าไร อย่างน้อยต้อง ๓ ราย ถึงจะน ามาหา
ว่าเป็นราคากลาง อันนี้ไม่ทราบว่ามีครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเพ่ือนขอเอกสารดูเดี๋ยว
ก็ช่วยเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับ ผมคาดล่วงหน้าไว้ก่อนผมก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้ามาว่า
เขาจะเอาตรงส่วนนี้นะครับ เพราะว่าทาง ผอ.ส านักการช่างได้ตอบว่าทางฝ่าย
ส่งเสริมการเกษตรได้สอบถามจากคนขายนะครับที่นี่คนขายเอามาตั้งเป็นราคา
กลาง ที่นี่พอราคากลางเสร็จแล้วไม่ทราบว่า ไปถามกับคนขายกี่รายแล้วครับ ที
นี้การจัดตั้งราคากลางนี้จะต้องสอบถามจะต้องมีอย่างน้อย  ๓ ราย ที่นี่ถ่าย
เอกสารมีก็เตรียมไว้ให้ด้วยนะครับ บางทีเพ่ือนอาจจะขอนะครับ  ขอเชิญครับ
คุณหัสชัยครับ ว่ายังไงก็ขอเชิญต่อเลยครับ  

 
นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  
 ผมเห็นว่าเวลามันน่าจะเหมาะสมนะครับก็ท่านนายกก็จะได้ท าเรื่อง 
ของการเลือกคณะกรรมการต่อ นะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณหัสชัยครับ ตกลงว่าคงจะพอเข้าใจนะครับ หรือว่าจะซักถามต่อ  

นำยหัสชัย เรืองนุ้ย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ไม่เป็นไรครับ พอแล้วครับเดี๋ยวก็ค่อยไปในขั้นของแปลญัตติครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรี        
ได้เสนอต่อสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ได้อภิปรายซักถาม ใน
รายละเอียด ซึ่งมีฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อ
ซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล และได้มีการพิจารณาครบทุกแผนงาน 
ครบถ้วนแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีสมาชิก
ท่านใดขออภิปรายผมก็จะขอมติต่อสภาเทศบาลว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับ
หลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กรุณายกมือครับ 



๑๒๐ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
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มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๕๙ ในวำระท่ี ๑ เป็นเอกฉันท ์ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบในขั้นตอนของการ
แปรญัตติในการพิจารณา 

นำยสุริยะ  แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ.๒๕๔๗   ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา
ท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการการแปรญัตติด้วย” 
 ดังนั้น ในปีนี้ต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ขึ้ น ม า ให ม่  เ พ่ื อ ให้ ก า รด า เนิ น ก ารแ ป รญั ต ติ เป็ น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2554   

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 1
พ.ศ.2552 มาตรา 32 สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็น
คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิไ ด้
เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือกระท ากิจการ
หรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
เทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตาม     
วรรค 1 นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพ่ือให้
สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ
จ านวนคณะกรรมการทั้งหมดคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรค 1    
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  

 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่ 
เกิน 7 คน  
 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี



๑๒๑ 
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มีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนคณะกรรมการวิสามัญ
ทั้งหมด 
  ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น

อย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ดังนั้น ผมขอหารือในที่ประชุมว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ จ านวนกี่คน ผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน  5  คน  
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน    
หากไม่มีผมมติที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ              
ร่างเทศบัญญัติ จ านวน 5 คน กรุณายกมือครับ  สรุป สภาเทศบาลมีมติให้ 
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 5 คน  ขอเชิญ 
เสนอสมาชิกเสนอชื่อ ครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติให้เห็นชอบให้มีคณะกรรมการ   
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 5 คน  

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์              
ขอเสนอ นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ผู้รับรองถูกต้อง  ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
กรุณ ายกมื อครับ  มติ เอกฉัน ท์  ขอ เชิญ น ายส า เริ ง  ไพฑู รย์  สม าชิ ก                     
สภาเทศบาลครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์              
ขอเสนอ นายนพดล ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ             
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 



๑๒๒ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 - ผู้รับรองถูกต้อง  ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายนพดล  ประเสริฐ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
กรุณายกมือครับ มติเอกฉันท์  ขอเชิญนายส าเริง ไพฑูรย์ ครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

               กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายส าเริง ไพฑูรย์ 
ขอเสนอ นายสุวัธชัย  ศรีโพธิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ แปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผู้รับรองถูกต้อง  ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้  นายสุวัธชัย  ศรีโพธิ์ชั ย เป็นคณะกรรมการ             
แปรญัตติ กรุณายกมือครับ มติเอกฉันท์  ขอเชิญนายส าเริง ไพฑูรย์ ครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

             กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายส าเริง ไพฑูรย์            
ผมขอเสนอนายนายแฟง  สุวรรณบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

            ผู้รับรองถูกต้อง  ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้  นายแฟง  สุวรรณบุตร เป็นคณะกรรมการ            
แปรญัตติ กรุณายกมือครับ มติเอกฉันท์  ขอเชิญนายส าเริง ไพฑูรย์ ครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายส าเริง ไพฑูรย์
ครับ ผมขอ เสนอ   นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล เป็น
คณะกรรมการ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  

 - ผู้รับรองถูกต้อง  ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณาเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ กรุณายกมือครับ มติเอกฉันท์          
   สรุปนะครับ คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 
 ๑.นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง  
 ๒. นายนพดล  ประเสริฐ 
 ๓. นายสุวัธชัย   ศรีโพธิ์ชัย  
 ๔. นายแฟง  สุวรรณบุตร        
 ๕. นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา  

มติที่ประชุม          เห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5 คน 
 1. นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง 

 2. นายนพดล  ประเสริฐ 
 3. นายสุวัธชัย   ศรีโพธิ์ชัย  
 4. นายแฟง  สุวรรณบุตร        



๑๒๓ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

 5.นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมขอพักการประชุม เพ่ือให้เลขานุการสภาเทศบาลเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติ เข้าประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ   เมื่อที่ประชุมพร้อม ผมขอประชุมต่อ 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 

 - พัก ๑๕ นำที - 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอประชุมต่อนะครับ ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาล รายงานผลการประชุมครับ 

 
นำยสุริยะ  แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

  
 ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 5 คน 
ไปแล้วนั้น และได้ประชุมกันแล้ว  ผลปรากฏว่า  นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง ได้รับ
คัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และนายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย เป็น
คณะกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ดังนั้น จึงเห็นสมควรส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ พิจารณา
โดยละเอียดต่อไป และขอหารือในที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะ
เสนอก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
กรุณายกมือขึ้น  ขอเชิญ นายรักพงษ์  แซ่งตั้ง 

นำยรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมขอขอเสนอระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 มีก าหนด 7 วัน   
ระหว่างวันที่ 15 -21 สิงหาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.       
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนออย่างอ่ืน หากไม่มีนะครับ ผม
ขอมติที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  (ในวาระ
ที๑่) ตามท่ีคุณรักพงษ์ เสนอ กรุณายกมือครับ 
  
  สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติให้ก าหนดระยะเวลาในการยื่น
ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9   
มีก าหนด 7 วัน  ระหว่างวันที่ 15 -21 สิงหาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 



๑๒๔ 
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วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติให้ก าหนดระยะเวลาในการยื่นค า 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9   
ก าหนด 7 วัน  ระหว่างวันที่ 15 -21 สิงหาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 08.30  
- 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

  ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องอ่ืนๆ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ 9  เรื่องอ่ืนๆมีสมาชิกสภาเทศบาลต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติมไหม ขอเชิญคุณสากล เพชรมีศรีครับ 

นำยสำกล เพชรมีศรี 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการหัวหน้าหน่วยงานที่มาร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม สากล เพชรมี
ศร ีสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมมีเรื่องเก่ียวกับความเดือดร้อนของ
ประชาชน อยู่ ๒ ๓ เรื่อง เรื่องที่ ๑ คือ เรื่องขยายเขตประปา ท่านเชื่อไหมครับ
ท่านประธาน ในเขตเทศบาลนครนี้ ที่ยังไม่มีน้ าประปาใช้อยู่จ านวน ๓๒ สาย
ถนน ซอยไม่มีน้ าประปาใช้อยู่ ผมดูในเทศบัญญัติงบประมาณมันไม่มีเรื่องนี้อยู่
เลย คือท่านผู้บริหาร ทางเทศบาลก็ไม่ได้ใส่เข้าไปให้ จริงๆ เรื่องนี้ผมเคยคุยกับ
ท่านนายกมาครั้งหนึ่งแล้ว ว่าจะเข้าให้ผม งบประมาณนี้ แต่ไม่ได้เข้าไปผมก็เลย
จ าเป็นต้องถาม นี่ความเดือดร้อนที่ ๑  ความเดือดร้อนที่ ๒  เกี่ยวกับคูระบาย
น้ า ในเขต ของบ้านผมมีอยู่ ๓ ๔ ซอยที่ไม่มีคูระบายน้ าเวลาฝนตก น้ าก็ท่วมทุก
ที ตกมากก็ท่วมตกน้อยก็ท่วม เรื่องหนึ่ง และอีกเรื่องหนึ่ง คือสะพานข้ามคลอง
สบู่ของชุมชนหาดตายวง ชาวบ้านหาดตายวง จะไปไหนต้องใช้เรืออย่างเดียว 
ไม่มีถนนใช้ ไม่มีสะพานข้ามไปฝั่งอบต. คลองฉนาก จะไปหาญาติพ่ีน้อง  จริงๆ 
อบต. คลองฉนากท าถนนมารับไว้แล้ว แต่เราไม่มีสะพานให้  ถ้าเราท าสะพาน
ตัวนั้น ชาวชุมชนหาดตายวง  กับชุมชนหัวแหลมจะได้ไปมาสะดวก เรื่อง
สะพานอีกตัวหนึ่ง เป็นสะพานของ ถนนฝั่ง  ในบาง สะพานข้ามคลองกรูดนี่อีก
ตัวหนึ่ง  ถ้าเราท าสะพานตรงนั้น ชาวในบางจะได้รับความสะดวกขึ้นเยอะ จะ
ได้ย่นระยะทางมาธุระ แถวในเมืองนะมันจะง่ายขึ้น ตอนนี้ คนฝั่งในบางเวลาจะ
ออกจากบ้านจะต้องอ้อมไปใช้ถนนของอบต . บางชนะ อ้อมมากว่าจะถึงเมือง
ประมาณ ๗-๘ กิโลครับ ถ้าเรามีสะพาน ข้ามคลองกรูดมีถนนมาตรงนั้น ใช้
ระยะทางประมาณกิโลเดียว เราจะได้ย่นระยะทางได้เยอะ แค่นี้แหละครับฝาก
ไว้ด้วยแล้วก็ฝากถามนายกว่านายก จะท าให้เขาไหม ถ้านายกไม่ท า ผมจะได้ไป
บอกเค้าว่านายกไม่ท า นะครับ ขอให้ท าให้เขาด้วยสงสารเขาเถอะขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นะครับคือว่าขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ก็คุณสากลนะครับ มี
โครงการว่าถึงความเดือดร้อน เกี่ยวกับน้ าประปา คูระบายน้ านะครับ แล้ว
สะพานตรงส่วนนี้นะผู้บริหารก็คงไม่เหมือนกับผมนะครับ ว่าไม่ทราบว่าเขาจะ
เดือดร้อนตรงไหนมีกี่สายอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณคุณสากลที่ถาม



๑๒๕ 
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นายกนี้นะครับ เอารายละเอียดมานะครับว่าสายไหนบ้างนะครับ แล้วก็ไปหารือ
กับท่านนายก แล้วท่านนายกถึงจะท าให้ถูก ผมก็หาได้เพียงแค่นี้นะครับ เชิญ
ครับท่านนายกครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขอบคุณท่านประธานและก็ท่านสมาชิกทุกท่านครับ  ส าหรับเรื่อง
ประปา ผมอยากหารายละเอียดนิดหนึ่งนะครับ ส าหรับคูระบายน้ าที่เดือดร้อน
ก็ขอรายละเอียดว่ามีซอยไหน ส าหรับสะพานหาดตายวงได้ด าเนินการไปแล้ว 
ผ่านงบประมาณไปแล้วก าลัง ขออนุญาตจากเจ้าท่าโดยงบประมาณของ อบจ. 
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส าหรับ สะพานข้ามคลองกรูดผมคงจะต้องไปขอ
งบประมาณจาก อบจ. อีกครั้ง เพราะมันเป็น คาบเกี่ยวระหว่าง ๒ ต าบลทั้งนั้น
นะครับ จะท าเหมือนโครงการหาดตายวง ซึ่งโครงการหาดตายวง ได้ผ่าน
งบประมาณของเราไปตรงนั้นไปแล้ว แล้วแต่เจ้าท่าอนุญาตแล้วก็ลงมือท า
ด าเนินการครับ ขอบคุณมากครับ  

นำยสำกล เพชรมีศรี 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับท่านนายกผมจะได้ไปบอกชาวบ้านเขาถูก พอเวลา
เขามาถามผมตอนนี้ผมรับเละ ชาวบ้านคนที่มาหาผมก็ด่าผมนะครับไม่ใช่นายก 
ผมก็บอกว่านายกไม่ท า เลยถูกดา ท่านนายกบอกว่าท าผมก็บอกว่าไม่ต้องห่วง
ท าแน่นอน ขอบคุณครับ  

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ที่ยกมือที่หลังสุดเมื่อสักครู่เขายกก่อนคนนี้ คนหลังสุดเมื่อกี้เขายก              
ก่อนครับ ขอเชิญเลยครับ  

นำยมนัสวี แซ่เตี้ยว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับ ผมนายมนัสวี แซ่เตี้ยว 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับอยากจะฝากถึงท่านผู้บริหารทั้งหลาย
ครับ พอดีใน facebook ผมลงมามากมายครับ อาจจะรวมรวมกันเกือบทุกเขต
นะครับ เอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับตาม facebook เลยนะครับ ชาวบ้านเส้น
ถนนอ าเภอทางมาจากหมู่บ้านเพชรวิลล่าแดดร้อนมากครับกับผู้รับเหมาท าถนน
ตัดใหม่เส้นที่ตัดมาจากซอยเสม็ดเรียง รถบรรทุกดินได้ท าดินตกหล่นท าให้เป็น
ฝุ่นเยอะมาก พอฝนตกก็จะลื่นจากดินแดง ครับผมนี่หนึ่งเรื่องครับ เรื่องที่สอง
ครับ ปากน้ าซอย ๕ ครับ ตรงข้ามอีสานโพธิ์ทอง มันจะมี เป็นหลักคล้ายๆว่ายึด
เสาไฟฟ้า มีนอตโผล่ขึ้นมา รถยางรั่วยางระเบิดลายเส้นแล้วครับ แล้วก็ลูกเสือ
ซอย  ๙  ค รับ ไม่ มี ถั งข ย ะ เล ย  แล้ ว อี ก เรื่ อ งนึ งค รั บ  ใน เข ต  ๑  ค รั บ                  
สายอินเตอร์เน็ตสายโทรศัพท์สายอะไรต่อมิอะไรโยงใยกันมั่วหมดแล้วครับ 
บริเวณหน้าโรงเรียนอาชีวะครับ สายตลาดล่างก็เริ่มเริ่มหย่อนลงมาบ้างแล้ว
ครับ ชาวตลาดศรีไชยาให้ฝากมาถามว่าคูน้ าจะท าไหมครับ แล้วก็เรื่องไซน์งาน
ก่อสร้างต่างๆ ครับ ฝากเทศบาลดูแลด้วยนะครับ เพราะว่าจะมีเศษขยะเศษฝุ่น
เศษอะไรลงมาข้างข้างบ้านเพ่ือนนะครับก่อให้เกิดอันตรายมากเลยครับ  สาม
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แยกหนองบัวครับ วางของชิดริมถนนเลี้ยวรถยาก  มาก ร้านที่ขายของ  ๒๐ 
บาทนะครับ แล้วก็ชาวบ้านหลังเมรุวัดใหม่ถามมาว่าถนนตรงนั้นจะมีการลาด
ยางมั๊ยครับเพราะว่าถนนมันจะเสื่อมมากแล้ว หน้าวิทยาลัยอาชีวะมีการตั้งขาย
ของอยู่ที่ฟุตบาตจนท าให้นักศึกษาไม่สามารถเดินบริเวณฟุตบาตได้นี่ก็เป็นอีก
หนึ่งเรื่องครับ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับคือการแบ่งช่องจราจรนะครับ การทาสี
ขอบฟุตบาท บริเวณตลาดศาลเจ้าครับช่วงนี้ ช่วงที่เราไปทาปิดขาวแดงครับ 
ตอนนี้ขาวแดงโผล่มาแล้วครับ อยากจะให้ด าเนินการเรื่องนี้ด้วยครับเพราะว่า
ต ารวจจับล็อคล้อปรับไปหลายคันแล้วครับ  เขาให้เรียนถามว่าเทศบาลจะ
ด าเนินการช่วยเหลืออะไรตรงนั้นบ้างได้ไหมครับ อีกเรื่องนะครับเรื่องนี้เขาถาม
มาครับว่า สนามแบดมินตันจะเปิดใช้ได้เมื่อไร แล้วก็ถนนอ าเภอ ๑๖ ครับ เกิด
อุบัติเหตุบ่อยมากตรงโค้งหน้าซอยถนนอ าเภอ ๑๖ ครับ ช่วยตีเส้นชะลอ
ความเร็วให้หน่อยครับ ถนนบ้านดอนช่วยจัดระเบียบเปิดท้ายขายของจริงจังซัก
ครั้งเถอะครับ ตรงนั้นเวลารถจอดขายรถผลไม้จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับ  อีก
เรื่องครับเรื่องนี้ผมเดินผ่านทุกวันนะครับถูกด่าทุกวันเลยครับตลาดล่าง ซอย ๑ 
ซอย ๓ ซอย ๕ ๕/๑ ซอย ๗ ช่วยปรับปรุงด้วยครับ แล้วก็ท่อระบายน้ าข้าง
เทพาทิพย์ ใกล้ถึงหน้าฝนแล้วครับหน้าน้ าก าลังจะมาตรงนั้นยังไม่มีการท าอะไร
เลยครับ ๖ เดือนผ่านมาแล้วครับท่าน ถนนตลาดล่างถ้าเกิดไม่มีการลาดยางก็ 
 
ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้ด้วยครับ   มันเป็นหลุมเป็นบ่อครับขอบคุณมากครับ  
สวัสดีครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ใครยกมือครับ ด้านหน้าขอเชิญเลยครับ ผมดูไม่เห็น            
ขอโทษท ีเชิญเลยครับ  

นำยสันติ นุ้ยเมือง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานที่เคารพกระผม สันติ นุ้ยเมือง สมาชิกสภาเทศบาล 
ครับในส่วนเรื่องที่ผมใคร่จะถามไปถึงคณะผู้บริหารนะครับ ก็คือจะมีโครงการ
หนึ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการประวัติศาสตร์นะครับ ประมาณ ๓ วาระแล้วที่ได้
ติดตามมา แล้วก็ผ่านงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ยังไม่ทราบความ
คืบหน้านะครับ ก็คือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บ่อโฉลก นะครับว่าตอนนี้
ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับ ก็  
๑๐ กว่าปีแล้วนับตั้งแต่ที่ผมเข้ามา เป็นสมาชิก และก็ได้ติดตามโครงการนี้ แต่ก็
ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะครับผมก็ใคร่จะฝากท่าน  คณะผู้บริหารช่วย
ดูแลและก็ติดตามด้วย แล้วก็อีกเรื่องนะครับท่านนายกครับ ท่านคณะผู้บริหาร 
ตอนนี้เพ่ือนสมาชิกนะครับหลายๆ ท่านที่ได้ฝากผมไว้นะครับ แล้วก็ผมจะโดน
เพ่ือนสมาชิกคอมเม้นมาตลอดเวลา ไม่ค่อยมีบทบาทไม่ค่อยต่อสู้ให้กับเพ่ือน
สมาชิกนะครับ ก็ในเรื่องส่วนของห้องของท่านประธานสภาและก็เพ่ือนสมาชิก 
เรื่องนี้ก็เป็นปีที่ ๔ แล้วนะครับจริงๆ ก็จะหมดวาระแล้ว นะครับ แต่น่าจะได้อยู่
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ต่อนะครับ เราไม่มีที่อยู่จริงๆ ครับ ท่าน ไพโรจน์ อภินิเวศ comment ผมเยอะ
เลยครับแล้วก็ท่าน ส.ท. ส าลี ก็ดีนะครับ เนี่ยเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่านเลย เรื่องนี้
ผมขอต้องขอฝากท่านเอกพจน์ ยอดพินิจ เป็นพิเศษนะครับ ช่วยท าทีให้เพ่ือน
สมาชิกนะครับโดยเฉพาะท่านประธานสภานะครับได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
สักทีนะครับหลังจากท่ีเราเร่ร่อนมานานแล้วนะครับก็ ๔ ปีแล้วนะครับ ก็มีหลาย
ที่นะครับท่านเอกพจน์ครับ ยกตัวอย่างใต้ต้นไทรนะครับ ถ้าเขาไม่ได้ด าเนินการ
อะไรแล้วนะครับ เอาส่วนที่อย่าเอาผมไปจุกไว้ที่ตรงที่ท่ีไม่มีคนอยู่นะครับ เอาไว้
ที่ ที่ มี คนซักนิ ดนึ งนะครับ  ผมก็ เห งาเหมื อนกัน เดี๋ ยวผมไปอยู่ อาคาร
อเนกประสงค์ เลิกยุ่งเลยนะครับ เอาบริเวณแถวใต้ต้นไทรหรือที่ที่ประชาชนมา
ติดต่องานเนี่ยนะครับเราจะได้เห็น ใครมาเราจะได้ดูแลเค้านะครับไม่ใช่เอาผม
ไปไว้หลังอาคารอเนกประสงค์ไม่ใช่นะท่านนะ ฝากเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วกันนะ
ครับ ถ้าไม่มีงบงบของท่านนายกกับท่านรองนั่นแหละ ท่านรองรี่ด้วยนะครับ 
ช่วยติดตามให้ผมนิดนึง เพ่ือท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านขอด่วน
นะครับ คิดว่าเดือนนี้กค็งน่าจะเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ผมก็ดูไม่ค่อยเห็น ขอเชิญเลยครับ 

นำยสมบัติ สมบูรณ์ลักขณำ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ก ร า บ เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เท ศ บ า ล ฯ ที่ เ ค า ร พ เ เล ะ                          
เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯครับ ผม สมบัติ สมบูรณ์ลักขณา สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการตัดต้นไม้ที่ว่าจะ 
ต้นไม้มันใหญ่ครับ ที่จะตกบนบ้านของชาวบ้านนะครับผมอยากทราบผ่านทาง 
ประธานสภาไปยังท่านผู้บริหารนะครับว่า ผมอยากทราบว่า กองไหนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการตัด เพราะว่าผมก็เคยเขียนไป แล้วเขาก็ไปตัดผมก็ไม่ทราบ
เหมือนกันว่าใครไปตัดบ้าง แล้วก็ทางชาวบ้านเขาก็โทรมาหาผมว่าตัดได้วันหนึ่ง 
ทิ้งงานบ้างต้นไม้คาอยู่ข้างถนนบ้าง ตี๋น้อยช่วยมาเอาที  พ่ีไม่รู้จะท ายังไงผมก็
รบกวนไปหาท่านอภิรักษ์เนี่ยนะครับ ๒ ครั้งแล้วครับ  เขตที่ ๔ ทั้ง ๒ ครั้งเลย 
สงสัยคะแนนของเขาจะดีนะครับเที่ยวหน้า ผมขอแบบชัดเจนนะครับแบบว่าไม่
ทิ้งงานนะครับ ขอบคุณมากนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณสมบัติถามว่าการตัดต้นไม้อยู่ที่กองไหนรับผิดชอบ ก็ขอให้ท่าน
ผู้บริหารได้ชี้แจงให้เข้าใจนะครับว่าอยู่ที่กองไหนเขาก็ได้ไปติดต่อประสานและ
ขอกันได้นะครับ ก็ขอเชิญชี้แจงให้ซักนิดหนึ่งนะครับ  

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรตินะครับส าหรับงานตัดต้นไม้นะครับมันเป็นออกเป็น ๒ ส่วนนะครับ
ส่วนที่ ๑ ถ้าเป็นเรื่องของไม้ล้มไม้ใหญ่ที่จะท าให้เกิดอุบัติภัยอย่างนี้นะครับ มัน
ก็จะเป็นอยู่ในส่วนของงานป้องกัน ก็คือสมชัยจะเป็นตัวหลักนะครับ โดยทางพ่ี



๑๒๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                
วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 

 

โสภณหรือว่าพ่ีโสจะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ ส่วนถ้าตัดแต่งตามแนวถนนนะครับ เพ่ือ
ความสวยงามหรือตัดแต่งไม่ใหญ่มาก หรือตามที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงแนวเขื่อน 
ริมเขื่อนอย่างนี้ โทษนะครับท่านสุวัธชัยเคยอภิปรายแล้วครับเรื่องนี้  อันนั้นตัด
เพ่ือความสวยงาม ก็จะเป็นหน้าที่ของกองสวนของส านักงานช่างนะครับ
เพราะฉะนั้ นท่ านดู ว่ามัน เข้ าอยู่ ในข่ายไหน  แล้วจริ งๆแล้วถ้าท่ านจะ
ประสานงานเพ่ือให้งานมันบรรลุผลนะครับท่านต้องประสานงานที่ผมครับ ผม
คิดว่าผมจะบริการท่านว่าได้ เพราะว่าผมจะได้ขอทางสาธารณสุขเวลาตัดไม้
ใหญ่ที่ เป็นอุบัติภัยไม้ที่ล้ม  ไม้ที่ก่อปัญหานี้ก็จะนัดหมาย  ทางส านักการ
สาธารณสุขจะเอารถไปบรรทุกทีไปทีเดียวไม่ต้องมากองไว้หน้าบ้าน  เพราะถ้า
ท างานเป็นชุดเนี่ยมักก็จะเรียบร้อยหมดทั้งชุดนะครับเพราะฉะนั้น ท่านสมบัติ 
สมบูรณ์รัตนา ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องต้นไม้ ท่านแจ้งที่ผมได้ครับขอบคุณครับ  
 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนะครับ  

นำยสมบัติ สมบูรณ์ลักขณำ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขออีกรอบนะครับ ล่าสุดผมไปตัดที่ขุนทะเลซอย ๙ นะครับรู้สึกจะเป็น
ไม้ใหญ่และก่อนที่ผมจะเขียนค าร้องผมก็ไปหาที่พ่ีสมชัย พ่ีสมชัยครับ เนี่ยพอดี
ที่ว่าพ่ีเคยตัดของสมัยที่แล้วนะ น้อง น้องตี๋น้อย  พอดีเดี๋ยวนี้ท่านนายกจะได้ไป
ให้กองสวนแล้ว งานสวนแล้ว ผมก็ว่าเหรอพ่ีแล้วพ่ีท าไงอ่ะ แต่พ่ีไปตัดของผมดี 
แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แกก็บอกอย่าให้ผมไปยุ่งเลย ผมบอกว่าจะเอายังไงพ่ี พ่ี
กับผมไปคุยกับนายกไหม จะให้พ่ีมาเป็นรับผิดชอบได้ไหม จะขอแบบนี้เอาไหม 
แกบอกว่าตี๋น้อยอย่าให้ใครเกลียดผมแล้วกัน แล้วแต่ท่านนายก เรื่องมันเป็น
อย่างนี้แหละครับ แต่เรื่องตกแต่งผมไม่มีนะครับ แต่จะมีส่วนมากจะเป็นไม้ใหญ่
ครับ ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณสุวัธชัยครับ  

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับ ผมนายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภา ของผมมี ๒ เรื่องครับเวลาก็พอดีนะครับเรื่องแรกจะขอจากท่าน
ประธานนะครับ   ก็อยู่ในสมัยนี้อยู่มาจะครบ ๔ ปีเต็มแล้วนะครับแล้วก็จัดซื้อ
จัดจ้างผ่านงบประมาณไปมากมาย รถกิจการสภาก็จัดมาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่
เคยได้ใช้งานเป็นรูปธรรมนามธรรมจริงๆ นะครับ ว่าจะขอท่านนะครับใน  ๑ 
อาทิตย์ก็จะขอสักหนึ่งวัน ให้จัดรถกิจการสภา เพ่ือกับสมาชิกนะครับ ท่านใด
สะดวกท่านใดว่าง เราลงไปเยี่ยมชาวบ้านกันนะครับ กับรถกิจการสภานะครับ 
อันนี้ต้องขออนุญาตจากท่านเลยนะครับ อาจจะทุกวันพุธนะครับ ๑ อาทิตย์ขอ
ทุกวันพุธเวลากี่โมงก็เดี๋ยวเราค่อยนัดแนะกันอีกที อาจจะเป็น ๙ โมงเช้า ๑๐ 



๑๒๙ 
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โมงเช้านะครับ ท่านใดอยู่เขตไหนแล้วก็ตะลอนไป วนกันไปทุกๆเขตนะครับ นะ
ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับ นะครับอันนี้ก็ต้องขอจากท่านประธานสภาด้วย
นะครับ แล้วก็เรื่องที่สองนะครับ  จะฝากไปถึงท่านผู้บริหารนะครับว่า โครงการ
ทุกโครงการไม่ว่าเราจะผ่านโครงการอะไรไปก็ตามนะครับ ช่วยดูเลยนะครับว่า
แบบที่ออกมานะครับ หรือว่าการอนุมัติอะไรต่างๆ เนี่ยนะครับ ว่ามันทันสมัย
เข้ากับยุคสมัยมั๊ยนะครับ ไม่ใช่ว่าแบบมันออกมาแล้ว มันจะมาติดปัญหาเรื่อง
ของแบบที่มันล่าสมัย  ผมเข้าใจนะครับว่า แล้วก็ผ่านโครงการกัน บางทีเราก็
ติดขัดเรื่องนี้นะครับ พอออกมาแล้วมันใช้ไม่ได้ แล้วก็เจอกันปัญหาอยู่นะครับ  
ก็ไม่อยากจะยกตัวอย่างนะครับ แต่ก็ต้องพูดนะครับเพราะว่าตอนนี้  แบบทาง
เท้าเนี่ยมันสองแบบจริงๆ แบบหน้าตาดันมาได้ของโบราณ แบบไม่ใช่หน้าตาดัน
ไปได้ของทันสมัย  นะครับก็คือ หน้าวัดหลวงพ่อพัฒน์กับหลังแบงค์กรุงเทพนะ
ครับ ท่านไปดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้แบบเขาชอบแบบไหนกัน ทางเท้ารุ่นใหม่
สวยมากนะครับ   อันนี้ฝากท่านนะครับ  ให้ช่วยดูจริงๆนะครับว่า แก้ไขได้รีบๆ 
แก้ไข  แล้วออกมาแล้วไปท าแล้วเป็นของโบราณมันไม่เข้ากันนะครับ ให้เข้ากับ
ยุคสมัยนะครับ ขอบคุณมากครับ  

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญครับคุณมนัสวี  

นำยมนัสวี แซ่เตี้ยว 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาครับ ผมมนัสวี แซ่เตี้ยว สมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีนะครับ พอท่านรองเอกพจน์เอ่ยถึงต้นไม้ใหญ่ ผมนึกถึงต้นไม้
ใหญ่ดอนเมาเลยนะครับ ตกแต่งได้ไหมครับ และก็อีกเรื่องนะครับ ฝั่งในบางกับ
ฝั่งหัวแหลมครับ หัวแหลมกับตลาดล่างครับ เกิดพายุงวงช้างขึ้น  ช่วงเดือน ๒ 
เดือนที่แล้วนะครับ หลังคาชาวบ้านเสียหาย ไม่ทราบว่าเทศบาลที่ส่งเรื่องไปถึง
ไหนแล้วครับ งบที่จะช่วยเหลือครับ มีงบตรงนั้นนะครับ ค่ากระเบื้องหลังคาค่า
อะไรพวกนี้นะครับ ขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  นะครับขอให้ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงนะครับว่ากระเบื้อง ที่ลมพัดเสียหาย
นั้นทางเทศบาลจะมีงบประมาณชดใช้บ้างหรือเปล่านะครับ หรือว่าจะของบ
ส่วนไหนไปชดใช้ให้ก็ขอเชิญชี้แจงให้เพ่ือนทราบนิดนึงครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกครับ ส าหรับพายุงวงช้างนี้
ก าลังท าเรื่องขออนุมัติจากจังหวัดอยู่ครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณอภิรักษ์ครับ 

นำยอภิรักษ์ พูลมำศ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรง



๑๓๐ 
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สมำชิกสภำเทศบำล เกียรติครับ และก็คณะผู้บริหารครับ กระผมนายอภิรักษ์ พูลมาศ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีเรื่องที่ประชาชนฝากมาผ่านมาทาง facebook 
เหมือนกันครับ เป็นเรื่องของซอยวัดโพธิ์ ๓๑ ครับ เรื่องที่มีผู้รับเหมาขับรถสิบ
ล้อวิ่งนะครับ แล้วก็ท าให้ถนนซึ่งได้เพ่ิงผ่านการด าเนินการการท ามาใหม่ๆ นะ
ครับ ท าให้ถนนเสียหายแล้วก็มีคนร้องเรียนมาใน  facebook ครับก็อยากจะ
ประสานฝากไปยังผู้บริหารให้ช่วยประสาน  ช่างแล้วก็ให้ช่างประสานกับ
ผู้รับเหมานะครับรู้สึกว่าจะมีสัญญาอยู่ แล้วก็ ลองปรึกษาดูวิธีว่าด าเนินการ สิบ
ล้อสิบล้อนี่มันที่วิ่งอย่างนี้ซึ่งท าให้ถนนเทศบาลเสียหาย  เราจะมีมาตรการ
อย่างไรบ้าง นะครับฝากให้ดูแลด้วย ตามท่ีประชาชนฝากมาครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณเอกพจน์ครับ  

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ส าหรับถนนเส้นในลึก ท่าแขกเส้นนี้นะครับ ก็เป็นเส้น
ที่ ต้องขอบคุณสมาชิกนะครับที่ได้ผ่านถนนเส้นนี้ท าให้พ่ีน้องประชาชน  ได้รับ
ความสะดวกสบาย อย่างยิ่งนะครับทางเทศบาลเองตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนนะ
ครับจากถนนที่มีรถบรรทุก เข้าไปวิ่งถมดินในโครงการนะครับ ได้ประสานงาน
กับต ารวจทันทีครับ ทางท่านพันต ารวจตรีอมร สารวัตรจราจร และก็ได้เรียน
ท่านผู้การจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านพลต ารวจตรีอภิชาต ว่ามีรถบรรทุกมาวิ่งบน
ถนนเส้นนี้ขอให้ทางต ารวจได้ช่วยเข้มงวด ผมได้เรียนทางผู้อ านวยการส านัก
การช่าง บัดนี้จริงๆ ติดตั้งหลายวันแล้วครับได้ท าป้ายบรรทุกน้ าหนักนะครับ
รู้สึกจะ ๑๘ ตันนี่แหละใช่มั๊ยครับท่าน ๒๑ ตันนี่แหละครับ ไม่เกิน ๒๑ ตัน ไป
ปักไว้ บนถนนเส้นนั้น ส่วนเรื่องที่สองนะครับทางส านักการช่างก็ได้ เตือนด้วย
วาจา เพ่ือให้ผู้รับเหมาเนื่องจากถนนยังอยู่ในประกัน ๒ ปี หลายครั้งและได้ออก
หนังสือล่าสุดเตือนให้ผู้รับจ้างนะครับได้มาซ่อมถนนดังกล่าวนะครับ ผมเรียน
นะครับว่า ผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจเลย ส าหรับถนนเส้นนี้ติดตามมาโดยตลอด
แล้วก็ได้เตือนด้วยเอกสารไปยังผู้รับเหมาให้มารีบด าเนินการซ่อมด่วนนะครับ 
อันนี้ก็เป็นมาตรการตามระเบียบที่ทางเทศบาล  ผู้บริหารได้ด าเนินการไปแล้ว
ครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณไพโรจน์ครับ  

นำยไพโรจน์ อภินิเวศ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับ ผม
ไพโรจน์   อภินิเวศ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ก็ผมอยากจะให้
ท่านนายกได้ให้ความคิดเห็น ให้ความส าคัญท่ีท่านรองประธานสภาได้เสนอเรื่อง
ห้องสมาชิกสภา เพราะผมคิดว่ายังไงก็ เพ่ือนสมาชิกหรือท่านนายกยังคงต้องท า
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หน้าที่ในยุกต์ท่านประยุทธ ต่อไปในอีกหลายปีแน่ ผมจึงขอให้ท่านนายกช่วย 
ให้ค าตอบว่าจะสร้างห้องกิจการสภาและห้องสมาชิกเสร็จเมื่อไหร่ครับ ซึ่งผมก็
ได้ไปสอบถามทางแม่ค้าที่อยู่ที่ท ามาหากินที่ใต้ต้นไทร รู้สึกว่าเขาจะถอยไปแล้ว
นะครับ ผมก็เห็นว่าสถานที่ตรงนั้นเหมาะสมมากครับขอบคุณครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เรื่องนี้ก็ค่อยไปปรึกษาหารือกับท่านนายกกันนะครับว่าจะแก้ไขปัญหา
นั้นอย่างไรนะครับ ก็ขอให้คุณทิวาก่อนนะครับเพราะแกยก ๒ ครั้ง คุณจรวย
เพ่ิงขึ้นครั้งเดียว เชิญนะครับคุณทิวาครับ  

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เรื่องซอย ๓๑ ครับตอนนี้นะครับ เทศบาล 
ไปแก้ไขก่อนที่มันพังไปแล้วนะครับ ป้าย ๒๑ ตันนี้เพ่ิงติด ติดเมื่อถนนพังแล้ว 
ต ารวจก็คงจะช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ารถมันไม่วิ่งแล้ว เพราะพังไปแล้ว ตรงนี้
ผมอยากให้ท่านผู้บริหารเร่งกับผู้รับเหมาครับ ฝาท่อเนี่ยหักแล้วก็ไม่มาท า เฉย 
อันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับ ถ้ารถเครื่องหล่นลงไปในท่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
เขาจะฟ้องร้องใครครับ ก็ต้องฟ้องร้องเทศบาล แล้วเทศบาลของเราก็ยังไม่
รับผิดชอบเลยตรงนั้น โยนไปโยนมากันครับ ทางรถดินก็บอกว่า ไม่ได้ทุกเกิน 
แต่ผู้รับเหมาก็ว่าได้ไปฟ้องรถดิน เทศบาลก็ไปฟ้องผู้รับเหมา เวียนเทียนอยู่
อย่างนี้แหละครับ มันก็ไม่ ท าตอนนี้ผมอยากจะให้ระดับผู้บริหารเนี่ยรีบ
ด าเนินการครับ ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณจรวยครับ ขอเชิญเลยครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจรวย คงท่าเรือ        
พอดีผมขอฝากเรื่องซอยน้ าค้าง ไปจนถึงอ าเภอ ๒ นะครับ ๑ ปี ๖ เดือน ๒ วัน
ครับ ยังไม่ถึงไหนเลยผมอยากทราบว่าตอนนี้ประมูลแล้วหรือยังแปลว่าใกล้จะ
หน้าฝนแล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่ง ประการที่สองนะครับห้องสมาชิกและเมื่อก่อน
เราเคยมีอยู่ครั้งหนึ่ง ครั้งท่านนายกสมบูรณ์นะครับที่อยู่ข้างทะเบียนราษฎร์นะ
ครับ ตรงนั้นถ้าเหมือนกับว่าใครต้องการให้รับรองบัตรประชาชนอะไรตรงนั้นก็
คล่องนะครับ ก็เคยมีตั้งแต่รุ่นนายกสมบูรณ์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ 
เพราะตรงนั้นคือชาวบ้านมาแล้วบางทีคนไกลๆที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไร 
ต้องการขอความรับรองนะครับ ขอให้สมาชิกรับรอง ตรงนั้นก็ดีมากเลยครับ 
ขอบคุณมากครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็เรื่องซอยน้ าค้าง ทางผู้บริหารก็คงจะด าเนินการให้นะครับ  เพราะว่า
คุณจรวยได้ขอความร่วมมือสองครั้งแล้วนะครับ ยังไงตรงนี้ท่านผู้บริหารก็คงจะ
เห็นใจนะครับ ก็คงจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้นะครับ มีท่านผู้อ่ืนที่จะ
ซักถามมั๊ยครับ มีบ้างไหมครับ มีอีกไหมครับ ถ้ามีใครจะซักถามเรื่องอะไรก็ขอ
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ส าเนาถูกต้อง 
 

 
(นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเกื้อ) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 

เชิญนะครับ ถ้าหากว่าเพ่ือนสมาชิกไม่มีการซักถามอะไรนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่าน
นะครับ  ที่มาร่วมประชุม  วันนี้ผมขอปิดประชุมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ 
ขอขอบคุณทุกท่านครับ  

มติที่ประชุม  รับทรำบ  

ปิดประชุมเวลำ ๑๘.๐๐ น.  

 
 (ลงชื่อ)     สุริยะ แช่มศรีรัตน์   ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  ประธานกรรมการ        
 (นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)  
   
 
 
(ลงชื่อ) นพดล ประเสริฐ กรรมการ  
    (นายนพดล ประเสริฐ) 
 
(ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี กรรมการ  
    (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
(ลงชื่อ) ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ  
   (นายไพโรจน์ อภินิเวศ) 
                                                                  
 
(ลงชื่อ) มนัสวี แซ่เตี้ยว กรรมการ  
    (นายมนัสวี แซ่เตี้ยว) 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที๑่  ประจ าปี ๒๕๕๘ ได้มีมติรับรองแล้ว
ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัย..........  สมัยที่....... ครั้งที่....... ประจ าป ี๒๕๕๘                              
เมื่อวันที่........... เดือน.................. พ.ศ.๒๕๕๘ 
                                               
ลงชื่อ   นายประเสริฐ ทับทิมทอง  ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
       (นายประเสริฐ ทับทิมทอง)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิระพงศ ์ตรวจ 
 จิราภรณ์ ทาน 
 สุภาภรณ์ พิมพ์ 
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